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บทที่  1 

 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในประเทศไทยการศึกษาวิจัยด๎านสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมยังเป็นการศึกษาพืชตัดแตํง
พันธุกรรม โดยประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกั บพืชตัดแตํงพันธุกรรมตั้งแตํพ .ศ. 2538 โดย
กรมวิชาการเกษตรได๎รํวมมือกับมหาวิทยาลัยคอร์แนลของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนสนับสนุน
จากค ณะกรรมการนโยบายและมาตรการชํวยเหลือเกษตรกร (คชก .) ได๎สํงนักวิชาการด๎าน
การเกษตร 2 คน คือ ดร . นงลักษณ์ ศรินทุ และ ดร . ศุจิรัตน์  สงวนรังศิริกุลไปปฏิบัติงานที่
ห๎องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อทดลองสร๎างมะละกอตัดแตํง
พันธุกรรมโดยใช๎มะละกอสายพันธุ์ไทยและเชื้อไวรัสของโรคใบดํางจุดวงแหวนสายพันธุ์ไทยจาก
จังหวัดขอนแกํน ภายใต๎การก ากับดูแลของดร . เดนนิส กอลซาเวส เจ๎าของเทคโนโลยีการสร๎าง
มะละกอตัดแตํงพันธุกรรมซึ่งสามารถต๎านทานโรคได๎ดีและปลูกในฮาวายเพื่อ ผลประโยชน์ทาง
การค๎าได๎ จนการทดลองเป็นผลส าเร็จในพ .ศ. 2540 ได๎มะละกอตัดแตํงพันธุกรรมที่สามารถ
ต๎านทานเชื้อโรคใบดํางจุดวงแหวนซึ่งมีการแพรํระบาดอยํางหนักในประเทศไทยต้ังแตํปีพ .ศ.  
2538 เป็นต๎นมา จากนั้นคณะนักวิจัยได๎น ามะละกอตัดแตํงพันธุกรรมมาศึกษาและวิจัยตํอที่ส ถานี
ทดลองพืชสวน จังหวัดขอนแกํน เพื่อทดสอบปลูกและคัดเลือกมะละกอตัดแตํงพันธุกรรมพันธุ์ที่
ต๎านทานโรคได๎ดีที่สุดต้ังแตํระดับห๎องปฏิบัติการ, โรงเรือน, และแปลงทดลอง1 
 หลังจากนั้นประเทศไทยเริ่มอนุญาตให๎มีการน าเข๎าพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ ถ่ัวเหลือง   
ตัดแตํงพันธุกรรมจากประเทศจีนในปีพ .ศ. 25432 แตํในปีพ.ศ. 2544 ได๎มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 
เมษายน พ .ศ. 2544 เพื่อห๎ามการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนาม 3 

เนื่องจากบริษัทมอนซานโต๎ได๎ขออนุญาตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อน าฝ้ายบทีี 

                                                           
 1 เอเอสทีวี ผู๎จัดการออนไลน,์  คนไทยท าส าเร็จ ตัดแตํงมะละกอGMO  [ออนไลน์], 19 มกราคม 2546. 
 แหลํงที่มา http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=4643440290689 
 2 “หมายเหตุประชาชน: นโยบายพืช “จีเอ็มโอ” ของประเทศไทย-(1) รัฐบาลไฟเขียวพืชจีเอ็มโอในไรํนา,” เดลินิวส ์
(26 สิงหาคม 2547) : 8. 
 3 เอเอสทีวี ผู๎จัดการออนไลน,์  “จีเอ็มโอ” เปิดศักราชใหมํในไรํนา  [ออนไลน์], 28 ธันวาคม 2550.  
แหลํงที่มา http://www.media4stream.com/.../article.php? 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=4643440290689


 

 

2 

 ในปีพ . ศ . 2546 พ . ต . ท . ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ต๎องการให๎มี
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ จึงได๎เสนอตํอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สํงผลให๎
ในวันที่ 18 มีนาคม พ .ศ . 2546 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให๎มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติขึ้นโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นป ระธาน
คณะกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด๎วยรองนายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีตํางๆ ,             
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย , เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ , 
ผู๎อ านวยการส านักงบประมาณ , ผู๎แทนสภาหอการค๎าไทย , ผู๎แทนสภาอุตสาหกรรม , อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล , อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี , ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ , ผู๎อ านวยการศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ , ผู๎อ านวยการส านักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม และมีคณะท างานอีก 5 สาขา ได๎แกํ สาขาการแพทย์, สาขาการเกษตร , สาขาพลังงาน
และสิ่งแวดล๎อม , สาขาความหลากหลายและทรัพยากรทางชีวภาพ , และสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการ4  
 ตํอมาในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี ชีวภาพ
แหํงชาติมีมติเห็นชอบเสนอให๎ประเทศไทยด าเนินนโยบายด๎านพันธุวิศวกรรมและความปลอดภัย
ทางชีวภาพแบบ “ให๎สังคมมีทางเลือก” โดยให๎ประเทศมีโอกาสเลือกใช๎สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมที่
ผํานการประเมินความปลอดภัยตํอผู๎บริโภคและสิ่งแวดล๎อมแล๎ว  และน าไปใช๎ประโยชน์อยําง
ระมัดระวังควบคํูไปกับการผลิตแบบด้ังเดิม  พร๎อมกับสร๎างความสามารถด๎านวิทยาการจีโนมซึ่ง
ครอบคลุมทั้งในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืช  สัตว์ จุลินทรีย์, การตรวจสอบ , และการทดสอบความ
ปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม5 ซึ่งมตินี้ตรงกับทางเลือกท่ี  2 จากทางเลือกทั้งหมด 3 ทาง
ซึ่งเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีแหํงชาติได๎ให๎ข๎อเสนอ ได๎แกํ สํงเสริมพืช       
ตัดแตํงพันธุกรรมอยํางเต็มที่ , สํงเสริมให๎มีการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมรํวมกับพืชทั่วไป ,         
และยุติการทดลองและใช๎ประโยชน์จากพืชตัดแตํงพันธุกรรมโดยสิ้นเชิง6 โดยมีมาตรการดังนี ้
 ประการแรก ให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเป็นเจ๎าภาพด าเนินการรําง
พระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเวลา 1 ปี  

                                                           
 4 เอเอสทีวี ผู๎จัดการออนไลน,์  คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาต ิ [ออนไลน์], 20 สิงหาคม 2547. 
แหลํงที่มา http://www.monsanto.co.th/showQAnswer.asp?qNo=107  
 5 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาต(ิกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี, “โครงการศึกษาวจิัย
รับมือสิ่งท๎าทายอุบัติใหมํ เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎กับประเทศไทยในอนาคต,” รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ(์Final report) เสนอ
ตํอส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาต,ิ มีนาคม 2551. 
 6 “หมายเหตุประชาชน: นโยบายพืช “จีเอ็มโอ” ของประเทศไทย-(1) รัฐบาลไฟเขียวพชืจีเอ็มโอในระดับไรํนา,” เดลินิวส ์
(26 สิงหาคม 2547) : 8. 

http://www.monsanto.co.th/showQAnswer.asp?qNo=107


 

 

3 

 ประการที่ 2 ระหวํางที่ยังไมํมีพระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพนี้ ให๎
หนํวยงานที่มีอ านาจรับผิดชอบตามกฎหมายในแตํละเรื่องรับด าเนินการในสํวนของตนไปกํอน เชํน 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและยา ,  
กรมวิชาการเกษตรดูแลการบริหารจัดการพืชเกษตร , ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมดูแลและศึกษาความเป็นไปได๎ของผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม  
 ประการที่ 3 ให๎คณะกรรมการกลางด๎านความปลอดภัยทางชีวภาพเสนอมาตรการควบคุม 
ดูแลและบริหารจัดการตามนโยบายตํอคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติภายใน  
3 เดอืน ระหวํางนี้ยังไมํอนุญาตให๎ด าเนินการทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมใดๆในระดับไรํนา  
 ประการที่ 4 ให๎ประชาคมวิจัยด าเนินการค๎นคว๎า , วิจัย , และทดลองด๎านวิชาการ          
พันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ  และให๎ศึกษาติดตามความก๎าวหน๎าของประเทศอ่ืน
ด๎วยโดยเฉพาะประเทศ ที่เป็นคํูแขํงกับประเทศไทยด๎านการผลิตสินค๎าอาหารและเกษตร  เพื่อให๎
นักวิทยาศาสตร์ไทยเข๎าถึงองค์ความรู๎เรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมอยํางรอบคอบและรู๎เทําทัน  
 ประการที่ 5 ด๎านนโยบายพันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ  จะพิจารณา
เลือกใช๎ประโยชน์สิ่งมีชีวิตตั ดแตํงพันธุกรรมอยํางระมัดระวัง เฉพาะที่ผํานการประเมินความ
ปลอดภัยตํอผู๎บริโภคและสิ่งแวดล๎อมแล๎วและอนุมัติเป็นกรณีๆไป 7 จากนั้นก็ได๎มีการน าเสนอเรื่อง
นี้ตํอคณะรัฐมนตรีเพื่อให๎พิจารณา 
 ในวันที่  31 สิงหาคม พ .ศ. 2547 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได๎รับทราบข๎อเสนอของ
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติและได๎มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม  
พ.ศ. 2547 ซึ่งสรุปได๎ คือ  
 ประการแรก ให๎กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแตํงตั้งคณะท างานขึ้นมา 1 ชุด 
ประกอบด๎วยนักวิชาการจากทุกมหาวิทยาลั ยที่มีความรู๎ด๎านเทคโนโลยีการตัดแตํงพันธุกรรมและ
เกี่ยวข๎องกับเรื่องนี้มาโดยตลอด  เพื่อศึกษาและวิจัยแนวทางของนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ตามที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพได๎ก าหนดไว๎ 3 แนวทาง คือ  ให๎ปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในพื้นที่ระดับไรํนา (ภาคสนาม )ได๎ทั้งหมด, ให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในพื้นที่ระดับ    
ไรํนา (ภาคสนาม )ได๎เฉพาะบางสํวนและต๎องอยูํรํวมกับพืชปกติที่มีอยูํเดิมได๎ , และห๎ามน าพืช       
ตัดแตํงพันธุกรรมเข๎ามาในประเทศไทยโดยเด็ดขาด   
 ประการที่ 2 ให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเรํงเสนอรํางพระราชบั ญญัติ
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีชีวภาพเข๎าสูํการพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วที่สุด  โดยให๎น าผล
การศึกษาของคณะท างานที่มาจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยตํางๆและค าแนะน าของกระทรวง
                                                           
 7 ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาต,ิ  “มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติครั้งที่ 2-1/ 2547,” 20 สิงหาคม 2547. 
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ตํางประเทศที่เคยศึกษาแนวทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาประกอบการ
พิจารณา                                                                                     
 ประการที่ 3 ระหวํางนี้ยังไมํมีการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 
2544  
 ปัจจุบันความคืบหน๎าของรํางพระราชบัญญัติความปลอดภัยทา งชีวภาพ  ได๎ผํานการ
อนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ .ศ. 2551 แตํยังอยํูในระหวํางการ
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา8  
 ในวันที่ 10 สิงหาคม พ .ศ. 2550 นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได๎ออกมาแถลงขําววํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎ มีมติเห็นชอบรํวมกันในการเห็นควร
ให๎มีการอนุญาตให๎ศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎ จึงยื่นหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อให๎มีการ
พิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 เพื่อเปิดให๎มีการปลูกทดสอบพืช    
ตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามในประเทศไ ทยได๎ นายธีระกลําววําจุดประสงค์ของ
การขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที ่3 เมษายน พ.ศ. 2544 นั้นเป็นไปเพื่อการวิจัยเทํานั้นยังไมํเป็น
การผลิตเพื่อการค๎า  อีกทั้งจะไมํท าการวิจัยกับพืชที่มีความอํอนไหวงําย เชํน ข๎าว ,สับปะรด ฯลฯ  
แตํจะวิจัยในพืชที่เกษตรกรได๎รับความเดือดร๎อนเทํานั้น9  
 จากนั้นในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีภายใต๎การน าของพล.อ.สุรยุทธ์   
จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได๎ออกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ. 2550 ซึ่งสาระส าคัญของ
มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ คือ อนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในสถานที่ของ
ราชการได๎ภายใต๎เงื่อนไขที่เข๎มงวด คือ   
 ประการแรก ต๎องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยต๎องแจ๎งรายชื่อพืชและพื้นที่ที่จะ
ด าเนินการปลูกทดลองให๎ชัดเจน   
 ประการที่ 2 ต๎องปฏิบัติตามมาตรา 67 แหํงรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพ .ศ. 2550 
คือ ต๎องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล๎เคียง , รับฟังความคิดเห็นของ
องค์กรอิสระด๎านสิ่งแวดล๎อมและนักวิชาการ , จัดให๎มีการประชาพิจารณ์ , และต๎องมีรายงาน
ผลกระทบตํอสุขภาพของประชา ชนและสิ่งแวดล๎อมอีกด๎วย เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี10 
                                                           
 8 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาต(ิกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี,  “โครงการศึกษาวิจัย
รับมือสิ่งท๎าทายอุบัติใหมํ เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎กับประเทศไทยในอนาคต,” รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ(์Final report)  
เสนอตํอส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงํชาต,ิ มีนาคม 2551. 
 9 “ธีระลุยจีเอ็มโอเสนอครม.แนํ เว๎นพืชอํอนไหวข๎าว-สับปะรด,” ฐานเศรษฐกิจ (30 สิงหาคม–1 กันยายน 2550) : 16. 
 10 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ความจริงเร่ืองจีเอ็มโอ มายาคติ การผูกขาด และคอรัปชั่น ในนามของความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยี,พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, 2551), หน๎า 41. 
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   จากการล าดับเหตุการณ์ข๎างต๎นจะเห็นได๎วําประเทศไทยมีนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมที่
เป็นทางการทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได๎แกํ  
 ฉบับแรก มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 
 ฉบับที่ 2 มติคณะรัฐมนตรีวันที ่31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
 ฉบับที่ 3 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550   
 ในทัศนะของผู๎วิจัย นโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยมีความนําสนใจเพราะ
ในการก าหนดนโยบายนี้ ได๎รับการผลักดันมาจากกลุํมตํางๆทั้งระดับภายในประเทศและระดับ
ระหวํางประเทศ  เนื่องจากพืชตัดแตํงพันธุกรรมเป็นประเด็นที่ได๎รับความสนใจและเป็นที่ถกเถียง
ของสาธารณชนจึงมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนให๎มีการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมใน
ระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎และมีฝ่ายที่คัดค๎าน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูํกับผลประโยชน์และทัศนคติของ  
กลุํมนั้น กลุมํตํางๆได๎มีบทบาทตํอการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมผํานความสัมพันธ์ของ
กลุํมกับรัฐบาล อันเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธ์ของกลุํมตํอรัฐบาล ท าให๎รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นผู๎มีอ านาจในการก าหนดนโยบายในรูปของมติคณะรัฐมนตรี  ท าการก าหนดนโยบายพืช   
ตัดแตํงพันธุกรรมออ กมาประนีประนอมความต๎องการของกลุํมเหลํานี้  ดังนั้นผู๎วิจัยจึงต๎องการ
ศึกษาวําในการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยนั้น มีกลุํมใดบ๎างที่เข๎ามามี
บทบาทตํอการก าหนดนโยบาย กลุํมเหลํานี้มีผลประโยชน์และทัศนคติเป็นอยํางไร อีกทั้งศึกษาวํา
กลุํมตํางๆเหลํานี้มี บทบาทตํอการก าหนดนโยบายอยํางไร โดยพิจารณาจากการปฏิสัมพันธ์
ระหวํางกลุํมกับรัฐบาลหรือการด าเนินการตํางๆที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลตํอการตัดสินใจของรัฐบาล 
จากนั้นจึงท าการสรุปผลการศึกษาและให๎ข๎อเสนอแนะ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาวํา เครือขํายนโยบายประ เภทเครือขํายประเด็นปัญหาของการก าหนด
นโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย ประกอบไปด๎วยกลุํมใดบ๎าง ซึ่งกลุํมเหลํานี้มี
ผลประโยชน์และทัศนคติเป็นอยํางไร 
 1.2.2 เพื่อศึกษาวํา กลุํมเหลํานี้มีการปฏิสัมพันธ์ตํอกันและการปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาล
อยํางไร 
 1.2.3 เพื่อศึกษาวําการปฏิสัมพันธ์เหลํานั้นสํงผลตํอการตัดสินใจของรัฐบาลอยํางไร   
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1.3 ปัญหาของการศึกษา 
 การก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยมีกลุํมตํางๆกลุํมใดบ๎างที่เข๎ามา
มีบทบาทตํอการก าหนดนโยบาย กลุํมเหลํานี้มีผลประโยชน์และทัศนคติเป็นอยํางไร  กลุํมเหลํานี้มี
การปฏิสัมพันธ์ตํอกันและการ ปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาล อยํางไร แล๎วการปฏิสัมพันธ์เหลํานี้สํงผลให๎
รัฐบาลตัดสินใจอยํางไร  
 
1.4 สมมติฐานของการศึกษา 
 การก าหนดนโยบายพืชตั ดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยมาจากการผลักดันของกลุํม
ตํางๆซึ่งมีความสัมพันธ์กันในรูปของเค รือขํายนโยบายประเภทเครือขํายประเด็นปัญหา  สํงผลให๎
การตัดสินใจของรัฐบาลในการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมมีลักษณะ “ประนีประนอม ” 
ความต๎องการของทุกกลุํมเป็นหลัก 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย โดยมี
ชํวงเวลาของการศึกษาข๎อมูล คือ ต้ังแตํกํอนวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ไปจนถึงวันที่ 25 
ธันวาคม พ.ศ. 2550 เนื่องจากนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยที่เป็นทางการมีอยํูใน
รูปของมติคณะรัฐมนตรี 3 ฉบับ โดยฉบับแรก คือ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 
ฉบับ ที่สอง คือ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ .ศ. 2547 และฉบับสุดท๎าย คือ                   
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จึงจ าเป็นต๎องศึกษาข๎อมูลในชํวงเวลาดังกลําว 
 ในสํวนของการน าเสนอการวิจัย เนื่องจากการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของ
ประเทศไทย มีกลุํมตํางๆที่มีความเกี่ยวข๎องตํอการก าหนดนโยบายนี้หลากหลาย ซึ่งมีความ
แตกตํางกันทั้งในข๎อมูลขององค์การตํางๆ ผลประโยชน์ และทัศนคติ ผู๎วิจัยจึงพยายามที่จะ
น าเสนอการวิจัยในจุดยืนที่เป็นกลาง ไมํมีอคติตํอกลุํ มใดๆ และไมํมีอคติตํอการสนับสนุนหรือการ
คัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรม แตํน าเสนอข๎อเท็จจริงและทัศนคติหรือความคิดเห็นของกลุํมตํางๆ    
ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายน้ีที่ได๎จากการสัมภาษณ์หรือการวิจัยเอกสารอยํางตรงไปตรงมา  
 
1.6 ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
 1.6.1 สิ่งมีชีวติตัดแตํงพันธุกรรม 

สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม คือ สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากกระบวนการใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํด๎าน
พันธุกรรมเพื่อท าให๎เกิดสิ่งมีชีวิตใหมํซึ่งไมํสามารถเกิดขึ้นได๎จากกระบวนการวิวัฒนาการตาม
ธรรมชาติ เทคโนโลยีนี้สามารถท าให๎เกิดการผสมข๎ามพันธุ์ระหวํางพืช ,สัตว์, หรือจุลินทรีย์ได๎ เชํน 
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การผสมข๎ามระหวํางเชื้อแบคทีเรีย Bacillu thuringiensis กับฝ้าย เกิดเป็นฝ้ายบีทีท่ีมี
ความสามารถสร๎างสารพิษฆําหนอนที่มากัดกินฝ้ายนั้นได๎ นอกจากน้ียังท าให๎เกิดการผสมข๎าม
พันธุ์ระหวํางพืชกับสัตว์ เชํน การน ายีนจากปลาที่อาศัยบริเวณขั้ว โลกมาใช๎ดัดแปลงให๎พืช
ต๎านทานตํออากาศหนาวเย็น การสร๎างสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมจึงแตกตํางอยํางสิ้นเชิงกับ     
การปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์โดยวิธีการผสมพันธุ์ตามปกติ ซึ่งต๎องมีการผสมพันธุ์ระหวํางพืชหรือ
สัตว์ชนิดเดียวกันเทํานั้น11  
 1.6.2 การก าหนดนโยบาย 
 การก าหนดนโยบาย หมายถึง ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนาวิธีการซึ่งเกี่ยวกับการแก๎ไขปัญหาเชิงนโยบายท่ีเกิดขึ้น ผลผลิตของการก าหนด
นโยบายอาจจะไมํอยูํในรูปของกฎหมายเทํานั้น แตํอาจอยํูในรูปของนโยบาย , ค าสั่ง รวมทั้ง
ระเบี ยบข๎อบังคับทาง การบริหารตํางๆ นอกจากน้ีแล๎วยังมีการให๎ความหมายของการก าหนด
นโยบายวําหมายถึง การพัฒนาเครื่องมือเพื่อแก๎ไขปัญหาเชิงนโยบาย ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจต๎อง
อาศัยเทคนิคในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจวําแนวทางการแก๎ปัญหาใดจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
เชํน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์, ทฤษฎีการเลือกอยํางมีเหตุผล ฯลฯ ซึ่งจะชํวยในการประเมิน
ความเสี่ยง , ประเมินความเป็นไปได๎ของทางเลือก , หรือคาดการณ์ต๎นทุนและผลประโยชน์จาก
ทางเลือกตํางๆ12   
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.7.1 ทราบวําเครือขํายนโยบายประเภทเครือขํายประเด็นปัญหาของการก าหนดนโยบา ย
พืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยประกอบไปด๎วยกลุํมใดบ๎าง ซึ่งกลุํมเหลํานี้มีผลประโยชน์และ
ทัศนคติเป็นอยํางไร 
 1.7.2 ทราบวํากลุํมเหลํานี้มีการปฏิสัมพันธ์ตํอกันและการปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลอยํางไร 
 1.7.3 ทราบวําการปฏิสัมพันธ์เหลํานั้นสํงผลตํอการตัดสินใจของรัฐบาลอยํางไร   
 
1.8 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีด าเนินการวิจัยของระเบียบวิธีวิจัย 2 ประเภท คือ การวิจัย
เอกสาร และการสัมภาษณ์ 

                                                           
 11 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ความจริงเร่ืองจีเอ็มโอ มายาคติ การผูกขาด และคอรัปชั่น ในนามของความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยี, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, 2551), หน๎า 4. 
 12 สุรสิทธิ์ วชิรขจร,  นโยบายสาธารณะเบื้องต๎น (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2549),  
หน๎า 39-40. 
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 1.8.1 การวิจัยเอกสาร เป็นการเก็บข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลทุติยภูมิจากแหลํงตํางๆ ได๎แก ํ
  1.8.1.1 หนังสือ 
  1.8.1.2 หนังสือพิมพ ์
  1.8.1.3 เอกสารของทางราชการ เชํน มติคณะรัฐมนตรี , รายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 
  1.8.1.4 อินเตอร์เน็ต ใช๎เฉพาะการสืบค๎นข๎อมูลแบบออนไลน์ที่มีแหลํงอ๎างอิงและ
มาจากเว็บไซต์ที่นําเชื่อถือ  เชํน เว็บไซต์ของหนํวยงานราชการ , เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ เป็นต๎น
  ข๎อมูลที่คาดหมาย 
  ข๎อมูลที่คาดหมายวําจะได๎จากการวิจัยเอกสาร ได๎แกํ ข๎อมูลพื้นฐานของพืช       
ตัดแตํงพันธุกรรม , ข๎อมูลเกี่ยวกับนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย , ขําวเกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวตํางๆตํอนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย 
 1.8.2. การสัมภาษณ์  เป็นการเก็บข๎อมูลแบบปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ ส าหรับบุคคลที่
เป็นผู๎ให๎สัมภาษณ์ คือ บุคคลที่เป็นสมาชิกของกลุํมตํางๆภายในเครือขํายนโยบาย ซึ่งมีบทบาทตํอ
การก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย   
  ข๎อมูลที่คาดหมาย 
  ข๎อมูลที่คาดหมายวําจะได๎จากการ สัมภาษณ์ ได๎แกํ ผลประโยชน์ , ทัศนคติตํอ
นโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม, และการเคลื่อนไหวของกลุํมตํางๆตํอการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํง
พันธุกรรมของประเทศไทย อีกทั้งข๎อมูลความสัมพันธ์ของแตํละกลุํมกับกลุํมอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องกับการ
ก าหนดนโยบายนี้ 
 
1.9 ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย 
 ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย ผู๎วิจัยได๎ท าการแบํงวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอ
ผลการวิจัยออกเป็น 8 บท ดังนี้ 
 บทท่ี1 บทน า 
 บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
 บทท่ี 3 ความเป็นมาและสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศ
ไทย 
 บทท่ี 4 โครงสร๎างของเครือขํายนโยบายประเภทเครือขํายประเด็นปัญหาในการก าหนด
นโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย 
 บทท่ี 5 การก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 
 บทท่ี 6 การก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547  
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  บทท่ี 7 การก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที ่25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
  บทท่ี 8 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 



 
บทที่  2 

 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย ผู๎วิจัยได๎
ใช๎แนวคิดเรื่อง “เครือขํายนโยบาย” และแนวคิด “พหุนิยม” เป็นหลักในการวิเคราะห์ เนื่องจากการ
ก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมมีกลุํมตํางๆที่มีสํวนเกี่ยวข๎องหลากหลายกลุํม กลุํมเหลํานี้มี
ทั้งการปฏิสัมพันธ์ตํอกันเองและการปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาล เพื่อการผลักดันนโยบาย ซึ่งมีความ
สอดคล๎องกับแนวคิดเรื่องเครือขํายนโยบาย สํงผล ให๎การก าหนดนโยบายของรัฐบาลที่ออกมา      
มีลักษณะประนีประนอมทุกกลุํมอันเป็นไปตามแนวคิดพหุนิยม  
 เอ็ดเวิร์ด โอ ลอมาน  และ เดวิด โนค  ได๎นิยามวํา “เครือขํายนโยบาย ” คือ การอธิบาย
ความสัมพันธ์ที่มี อยูํระหวํางกลุํมตํางๆและรัฐบาล เครือขํายนโยบาย จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตํางๆและรัฐบาล และการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตํางๆ ซึ่ง การปฏิสัมพันธ์
เหลํา น้ีจะน าไปสูํการตระหนักวํากลุํมตําง ๆมีผลประโยชน์ในพื้นที่นโยบาย น าไปสูํการพยายาม
ผลักดันนโยบายให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมตน  ตัวอยํางของการปฏิสัมพันธ์ ได๎แกํ   
การแลกเปลี่ยนข๎อมูล การแลกเปลี่ ยนข๎อมูลนั้นอาจจะเป็นแบบเล็กน๎อย คือ มีการสํงกลุํมไป      
เข๎ารํวมในการอนุมัติรํางนโยบายตํางๆ หรือการแลกเปลี่ยนข๎อมูลอาจจะเป็นแบบเข๎มข๎น  คือ การท่ี
กลุํมตํางๆเข๎าถึงการตัดสินใจของรัฐบาลและมีสํวนรํวมในการพัฒนานโยบาย1 

 อาร์ เอ ดับลิว รูด ได๎อธิบายวําเครือขํายนโยบายสามารถเชื่อมโยงหนํวยงานระดับท๎ องถิ่น
กับหนํวยงานระดับชาติได๎ ย่ิงไปกวํานั้น เครือขํายนโยบายยังสามารถปร ะกอบไปด๎วยตัวแสดง
ระดับนานาชาติ ยกตัวอยํางเชํน การเข๎าเป็นสมาชิกสห ภาพยุโรปของประเทศสหราชอาณาจักร  
ท าให ๎“เครือขํายนโยบายของประเทศสหราชอาณาจักร ” ประกอบไปด๎วยสถ าบันของสหภาพยุโรป
และกลุํมตํางๆ นอกจากน้ียังเป็นไปได๎ที่เครือขํายนโยบายจะไมํต๎องประกอบไป ด๎วยหนํวยงานของ
รัฐบาลเป็นส าคัญ ดังที่กรานท์และคณะได๎ชี้ให๎เห็นวํา การก าหนด “นโยบายด๎านเคมี ” กลุํมที่มี
บทบาทหลักภายใน เครือขํายนโยบาย คือ บริษัทเคมีชั้นน า ดังนั้นเครือขํายนโยบาย จึงสามารถ
เกิดขึ้นได๎ในหลายระดับของรัฐบาล คือ อาจจะเป็น ในร ะดับชาติหรือระดับท๎องถิ่นก็ได๎ และ

                                                           
 1 Edward O. Laumann and David  Knoke,  Organizational state: Social choice in national policy domains 
(Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1987), p. 13, in Martin J. Smith, 1993: 56. 
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เครือขํายนโย บายสามารถเกิดขึ้นได๎ในนโยบายหลายด๎าน เชํน  ด๎านการเกษต ร ,                  
ด๎านอุตสาหกรรม , ด๎านสุขภาพ   นอกจากน้ีเครือขํายนโยบายอาจเกิดในสํวนยํอยของนโยบาย  
หรือเกิดขึ้นในประเด็นปัญหาที่ส าคัญก็ได๎2   
 จากแนวคิดของอาร์ เอ ดับลิว รูด ที่มองวําเครือขํายนโยบายสามารถเกิดขึ้นได๎ในหลาย
ระดับของรัฐบาล คือ อาจจะเป็นระดับชาติและระดับท๎องถิ่น และสามารถประกอบไปด๎วยตัวแสดง
ระดับนานาชาติได๎ ในการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยก็มีลักษณะเชํนนั้น 
กลําวคือ เครือขํายนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยประกอบไปด๎วยสมาชิกหรือ      
ตัวแสดงใน 2 ระดับ คือ กลุํมระดับภายในประเทศ และกลุํมระดับระหวํางประเทศ ดังนี้ 
 2.1 กลุํมระดับภายในประเทศ ได๎แกํ 
  2.1.1 กลุํมหนํวยงานของรัฐบาล 
   2.1.2 กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล 
     2.1.3 กลุํมธุรกิจ 
 2.2 กลุํมระดับระหวํางประเทศ ได๎แก ํ
  2.2.1 กลุํมบรรษัทข๎ามชาต ิ
  2.2.2 กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลระหวํางประเทศ 
 ทั้งนี้บางกลุํมซึ่งเป็นตัวแสดงในเครือขํายนโยบายมีลักษณะเฉพาะตัว มีแนวคิดในการ
อธิบายตัวแสดงเหลํานี้ ได๎แกํ องค์การที่มิใชํของรัฐบาล บรรษัทข๎ามชาติ 
 “องค์การที่มิใชํของรัฐบาล ” กินความหมายครอบคลุมองค์การหลายแบบ ได๎แกํ องค์การ
อาชีพซึ่งมีจุดมุํงหมายเพื่อสํงเสริ มผลปร ะโยชน์ของผู๎ที่มีอาชีพเดียวกัน เชํน หอการค๎าระหวําง
ประเทศ, สหพันธ์การกีฬาระหวํางประเทศ  เชํน คณะกรรมการโอลิมปิกระหวํางประเทศ , มูลนิธิ
เอกชน เชํน มูลนิธิฟอร์ด , องค์การท าหน๎าที่สํงเสริมมนุษยธรรม เชํน กาชาดระหวํางประเทศ 
นอกจากน้ีองค์การที่มิ ใชํของรัฐบาลบาง องค์การสามารถพัฒนาเป็นองค์การระหวํางประเทศ เมื่อ
รัฐบาลของประเทศตํางๆยอมรับความส าคัญของภารกิจที่อง ค์การเหลํานั้นกระท า เชํน ส านักงาน
ข๎าหลวงใหญํผู๎ลี้ภัยแหํงสหประชาชาติ เป็นต๎น 

 องค์การที่มิใชํของรัฐบาลมีบทบาทตํอนโยบายของรัฐบาล โดย องค์การท่ีมิใชํของรัฐบาล
บางองค์การมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลตํางๆ  เชํน คณะกรรมการลด
อาวุธนิวเคลียร์  ซึ่ง มีผลงานในการจัดให๎มีการชุมนุมตํอต๎านอาวุธนิวเคลียร์ใน ประเทศ

                                                           
 2 Martin J. Smith,  Pressue power and policy: State autonomy and policy network in Britain and the United 
States (New York: Harvester Wheatsheaf, 1993), p. 65. 
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สหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ท าให๎ประธานาธิบดีโรนั ลด์ เรแกนหันมาเจรจาเรื่องอาวุธนิวเ คลียร์
ในทางกลับกันบางครั้งองค์การที่มิใชํของรัฐบาลอาจจะท ากิจกรรมที่สํงเสริมนโยบายของรัฐบาลได๎  
เชํน ภายหลังระบอบคอมมิวนิสต์ ลํมสลายจากภูมิภาคยุโรปตะวันออก ได๎มีสหพันธ์ครูอเมริกัน
สหภาพแรงงานหลายสหภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา  และสมาคมนักกฎหมายระหวํางประเทศ  
ได๎สํ งสมาชิก ไปยังภูมิภาคยุโรปตะวันออกเพื่อชํวยให๎ความรู๎แกํประชาชนของที่นั้นวําระบอบ
ประชาธิปไตยด าเนินการอยํางไร3  
 องค์การที่มิใชํของรัฐบาลอาจเป็นที่รู๎จักกันในนามของ “องค์กรสาธารณประโยชน์ ” 
“องค์กรพัฒนาเอกชน ” ที่นิยมเรียกกันทั่วๆไปวํา “เอ็นจีโอ” ซึ่งมาจากชื่อภาษาอังกฤษ คือ “non-
governmental organization” ซึ่งใช๎ตัวยํอวํา “NGO” แปลตามตัวได๎วําองค์กรที่มิใชํของรัฐ เป็น
กลุํมหรือสมาคมที่ไมํแสวงผลก าไร ซึ่งด าเนินงานอยูํภายนอกโครงสร๎างการเมืองแบบสถาบัน 
โดยทั่วไป “เอ็นจีโอ” จะใช๎กับกลุํมที่รณรงค์ด๎านสังคม วัฒนธรรม กฎหมา ย และสิ่งแวดล๎อม ซึ่งมี
อุดมการณ์หรือเป้าหมายท างานเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตํางๆไมํใชํเพื่อทางการค๎า  
เอ็นจีโอมักจะได๎รับเงินสนับสนุนสํวนหนึ่งจากภาคเอกช น เนื่องจากเอ็นจีโอไมํใชํของรัฐ แตํเป็น
องค์กรที่ภาคประชาชนหรือธุรกิจตํางๆรํวมกันท างานเพื่อสังคม บทบาทของ เอ็นจีโอมีมากมายใน
ประเทศตํางๆทั่วโลก ซึ่งมี “ไอเอ็นจีโอ” หรือ “เอ็นจีโอระหวํางประเทศ ” ซึ่งมาจากชื่อภาษาอังกฤษ 
คือ “international non-governmental organization” ซึ่งใช๎ตัวยํอวํา “INGO” หมายถึง องค์กร
พัฒนาเอกชนระหวํางประเทศ เชํน องค์กรแคร,์ องค์กรอินเตอร์เนชัน่นัลอะเลิร์ต เป็นต๎น4  
 “บรรษัทข๎ามชาต”ิ คือ บริษัทที่มีบริษัทแมํหรือบริษัทศูนย์กลางอยูํในประเทศหนึ่ง และเป็น
เจ๎าของหรือบริหารบริษัทอ่ืนๆ หรือสา ขาของบริษัทตนเองในประเทศอ่ืนๆ บริษัทอ่ืนๆหรือสาขา
เหลํานี้เรียกวํา  “บริษัทสาขา ” ดังนั้นบรรษัทข๎ามชาติจึงเป็นบริษัทที่ด าเนินการอยูํในประเทศ
มากกวําหนึ่งประเทศขึ้นไป  ตัวอยํางของบรรษัทข๎ามชาติ  เชํน บริษัทเนสท์เลํที่ผลิตสินค๎าบริโภค , 
บริษัทไอบีเอ็มที่ ผลิตสินค๎าไฮเทคและสินค๎าประเภททุน , บริษัทรอยัลดัทช์ที่ ผลิตวัตถุดิบ เป็นต๎น 
นอกจากน้ียังมีตัวอยํางของบรรษัทข๎ามชาติที่นําสนใจ คือ บริษัทไครสเลอร์   เนื่องจากไครสเลอร์
เป็นบริษัทผลิตรถย นต์ชั้นน าของประเทศสหรัฐอเมริกา แตํความจริงแล๎วรถยนต์ของบริษัทนี้สํ วน
ใหญํท าการผลิตในประเทศญี่ปุ่น ภายใต๎ความตกลงรํวมกันผลิตของบริษัทไครสเลอร์กับบริษัท 

มิตซูบิชิมอเตอร ์
 บรรษัทข๎ามชาติมีรูปแบบในการด าเนินการ ดังนี้ 
 ประการแรก การลงทุนโดยตรง 

                                                           
 

3 Ibid, pp. 330-334. 
 4 กองบรรณาธิการ,  “อุดมการณ์เพ่ือรับใช๎สังคมไมํใชํเพ่ือการค๎า,”  วัฏจักร (18 ธันวาคม 2549) : 12A. 
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 บรรษัทข๎ามชาติลงทุนโดยตรง ด๎วย เงินจ านวนมากในตํางประเทศทั่วโลก เงินทุนที่
บรรษัทข๎ามชาติลงทุนโดยตรงนอกประเทศแมํของตนเรียกวํา “การลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศ” 
 ประการที่ 2 การรํวมทุน 
 บริษัทแมํจะรํวมเป็นเจ๎าของบริษัทสาขาในตํางประเทศกับกลุํมหนํวยง านภาครัฐหรือ   
กลุํมเอกชนเรียกวํา“การรํวมทุน” บรรษัทข๎ามชาติมีเหตุผลในการรํวมทุน ได๎แก ํ
  1. บรรษัทข๎ามชาติค๎นพบวํา  กลุํมหนํวยงานภาคเอกช นหรือภาครัฐในประเทศ
เจ๎าภาพมีทุนหรือมีความเชี่ยวชาญ 
  2. บรรษัทข๎ามชาติจะต๎องมองตลาดเฉพาะ ซึ่งจ าเป็นต๎องให๎รัฐเจ๎าภาพรํวมลงทุน
ด๎วยเพื่อลดความเสี่ยงทางการเมือง ที่จะท าให๎มีบรรษัทตํางชาติอ่ืนเข๎ามาด าเนิ นกิจการในตลาด
น้ันแขํงขันกับตน และในบางรัฐมีการออกกฎหมายเพื่อให๎ประเทศเจ๎าภาพเข๎ามารํวมลงทุนด๎วย
เป็นสิ่งจ าเป็น 
 ประการ ท่ี 3 การท าความตกลงให๎สิทธิการผลิต แกํบริษัทหรือรัฐบาลตํางชาติ ภายใต๎   
ความตกลงให๎สิทธิการผลิต นั้นคือบรรษัทข๎ามชาติยิน ยอมให๎บริษัทตํางชาติผลิตสินค๎า โดย
บรรษัทข๎ามชาติจะได๎รับคําตอบแทนจากบริษัทตํางชาติหรือรัฐบาลตํางชาติเหลํานั้ น การท า   
ความตกลงให๎สิทธิการผลิตจะลดความเสี่ยงของบรรษัทข๎ามชาติ เพราะบรรษัทข๎ามชาติไมํต๎องท า
การลงทุนโดยตรงในประเทศที่ตนท าความตกลงให๎สิทธิการผลิต 
 บรรษัทข๎ามชาติมีบทบาทในด๎านตํางๆ ดังนี ้ 
 ประการแรก ด๎านเศรษฐกิจ  
 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบรรษัทข๎ามชาติล้ าหน๎ าอัตราการเจริญเติบโต   
ทางเศรษฐกิจของชาติ บรร ษัทข๎ามชาติจึงมีพลังทางเศรษฐกิจ , การเมือง , และสังคมอยํางมาก   
ในแงํเศรษฐกิจ บรรษัทข๎ามชาติสามารถสร๎างหรือท าลายเศรษฐกิจท๎องถิ่น และในกรณีของ
ประเทศเล็กๆแล๎ว บรรษัทข๎ามชาติสามารถสร๎างห รือท าลายเศรษฐกิจของประเทศได๎เลย  ประเทศ
ตํางๆ ได๎แกํ สิงคโปร์ ฮํองกง ไต๎หวัน ฯลฯ ที่มั่งค่ังขึ้นมาได๎ก็เพราะใช๎บรรษัทข๎ามชาติเป็นพื้นฐาน  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากน้ีบรรษัทข๎ามชาติมักมีพฤติกรรมผูกขาด เชํน ในชํวงเวลาที่น้ ามัน
เบนซินขาดแคลนในชํวงที่ ประเทศอิรักยึดครองประเทศคูเวต ระหวํางปีค .ศ .1990-1991       
บรรษัท ข๎ามชาติผู๎ผลิตและจ าหนํายน้ ามัน ชะลอการปลํอยน้ ามันเบนซินเพื่ อท าให๎ราคาน้ ามัน
เบนซินสูงขึ้นแล๎วบริษัทจะได๎ก าไรสูงขึ้นตามมา 
 ประการที่ 2 ด๎านการเมือง 
 บางครั้งบรรษัทข๎ามชาติอาจจะเข๎าแทรกแซงอยํางเต็มที่เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทาง  
การเมืองที่ไมอํ านวยประโยชน์แกํกิจการของตน   
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 ประการที่ 3 ด๎านสังคม 
 สมรรถนะทางการตลาดระดับโลกของบรรษัทข๎ามชาติมีอิทธิพลตํอรสนิยมของผู๎บริโภคใน
ลักษณะที่ท าให๎ผู๎บริโภคมีรสนิยมแบบเดียวกัน ท าให๎บรรษัทข๎ามชาติสามารถขายสินค๎าได๎ทั่วโลก 
ท าก าไรได๎มหาศาล5  
 การอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมภายในประเทศไทยในระดับไรํนาหรือภาคสนาม
ได๎ ในสายตาของฝ่ายท่ีคัดค๎านนั้นมักมองวําการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมจะท าให๎ประเทศไทย
ต๎องพึ่งพาตํางชาติ เนื่องจากเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมซึ่งใช๎ในการสร๎างสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม
เป็นของตํางชาติ ซึ่ง “การพึ่งพา” ในที่นี้สามารถอธิบายได๎ด๎วย “ทฤษฎีการพึ่งพา” 
 รูอัล พรีบิสค์ได๎จ าแนกประเทศตํางๆตามระดับการพัฒนาออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเทศ
ศูนย์กลางที่พัฒนาแล๎วและประเทศรอบนอกซึ่งก าลังพัฒนา ความสัมพันธ์ของประเทศ 2 ประเภท
นี้ เป็นไปในลักษณะที่ประเทศ ศูนย์กลางได๎เปรียบและประเทศรอบนอกเสียเป รียบอยูํเสมอ ทั้งนี้
เป็นผลมาจาก “อัตราด๎านการค๎าที่เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ ” ดังที่จะเห็นได๎วํา ราคาสินค๎าประเภท
วัตถุดิบที่ผลิตโด ยประเทศรอบนอกมีแนวโน๎มจะตกต่ าลง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาสิน ค๎า
อุตสาหกรรมจากประเทศศูนย์กลาง สภาพค วามสัมพันธ์ที่ไมํเสมอภาคในด๎านการค๎าระหวํา ง
ประเทศศูนย์กลางกับประเทศรอบนอกเป็นสาเหตุหลักของความด๎อยพัฒนา เพราะกํอให๎เกิดความ
ผิดปกติ 2 ประการท่ีท าให๎ประเทศศูนย์กลางมีอ านาจตํอรองสูงกวําประเทศรอบนอกมาก ดังนี ้
 ประการแรก ท าให๎เกิดการแบํงงานกันท าระหวํางประเทศ ในลักษณะที่ประเทศรอบนอก
ท าหน๎าที่ผลิตและสํงออกสินค๎าประเภทอาหารและวัตถุดิบ ขณะที่ประเทศศูนย์กลางผลิตและขาย
สินค๎าอุตสาหกรรม  
 ประการที่ 2 เกิดการผูกขาดในตลาดปัจจั ยการผลิตและตลาดสินค๎าภายในประเทศ
ศูนย์กลางมากขึ้น  
 นอกจากน้ีแฟรงค์ อธิบายวําภายในโครงสร๎างกา รพึ่งพาร ะหวํางประเทศศูนย์กลางกับ
ประเทศรอบนอก ประเทศศูนย์ กลางมีแนวโน๎ มจะพัฒนาไปเรื่อยๆในขณะที่ประเทศรอบนอก ก็ 
ด๎อยพัฒนาไปเรื่อยๆ   
 อีกทั้งดอส ซานโตส ยังได๎จ าแนกรูปแบบการพึ่งพาเป็น 3 แบบ ดังนี้ 
 แบบแรก การพึ่งพาในยุคอาณานิคม คือ การพึ่งพาในด๎านการสํงสินค๎าออก  โดยนายทุน
ด๎านการค๎าและ การเงินจะรํวมมือกับรัฐเจ๎าอาณานิคมผูกขาดการค๎าร ะหวํางยุโรปกับอาณานิคม
ทั้งหลาย พร๎อมกันนี้ยังมีการผูกขาดที่ดิน, เหมืองแร,ํ และก าลังในอาณานิคมอีกด๎วย 

                                                           
 5 สมพงศ์ ชูมาก,  ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศยุคปัจจุบัน(ทศวรรษ 1990 สูํทศวรรษแรกแหํงศตวรรษที่ 21),  
พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน๎า 265-291. 
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 แบบที่ 2 การพึ่งพาด๎านการเงินและอุตสาหกรรม การพึ่งพาแบบนี้เกิด ข้ึนในปลาย
ศตวรรษท่ี19 อุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อการสํงออกในระยะนี้
ถูกครอบง าโดยทุนและการลงทุนโดยประเทศศูนย์กลาง 
  แบบที่ 3 การพึ่ งพาด๎านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การพึ่งพาแบบนี้เกิดขึ้นต้ังแตํหลัง
สงครามโลกเ ป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศสํวนนอก จะพึ่งพาประเทศศู นย์กลางในด๎าน
เทคโนโลยี เชํน การสั่งเครื่องจักรจากประเทศ ศูนย์กลางเข๎ามาใช๎ในอุตสาหกรรม และการลงทุน
ด๎านอุตสาหกรรม บรรษัทข๎ามชาติของประเทศศูนย์กลางซึ่งผูกขาดความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี
มักจะก าหนดเงื่อนไขตํางๆให๎ ประเทศก าลังพัฒนาปฏิบัติตาม หากประสงค์จะใช๎เทคโน โลยี
ดังกลําว เงื่อนไขที่วํานั้น อาจจะเป็นการเสียคําธรรมเนียม , คําสิทธิบัตร , หรือการขอลงทุนรํวม   
โดยให๎ถือวําความรู๎ทางเทคโนโลยีและเครื่องจักรของบรรษัทเป็นทุนอยํางหนึ่ง การพึ่งพาด๎าน
เทคโนโลยีเชํนนี้ เป็นการเปิดโอกาสให๎ประเทศศูนย์กลางได๎รับผลประโยชน์มากมายจาก ประเทศ
ก าลังพัฒนา6 
 การพึ่งพาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมของตํางชาติจัดเป็นการพึ่งพารูปแบบที่ 3 ในการ
จ าแนกรูปแบบการพึ่งพาของดอส ซานโตส ซึ่งอธิบายวําการพึ่งพาแบบนี้ประเทศที่ให๎พึ่งพามักมี
การก าหนดเงื่อนไขให๎ประเทศที่ไปพึ่งพาปฏิบัติตาม เชํน ระบบสิทธิบัตร ซึ่งประเทศที่ไปพึ่งพา
จ าเป็นต๎องปฏิบัติตามเพื่อให๎ได๎รับอนุญาตในการใช๎เทคโนโลยีนั้นๆ แตํกลับท าให๎ประ เทศท่ีให๎การ
พึ่งพาได๎รับประโยชน์มากมาย ทฤษฎีนี้จึงชํวยในการท าความเข๎าใจของฝ่ายคัดค๎านการอนุญาต
ให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนาม ในแงํมุมของความกังวลวําประเทศไทย
จะต๎องไปพึ่งพาตํางชาติ 
 อยํางไรก็ตามเครือขํายนโยบายเป็นแนวคิดที่คํอนข๎างกว๎าง  เพราะไมํทราบวํา เครือขําย
นโยบายนั้น จะต๎องประกอบไปด๎วยลักษณะใดบ๎าง ด๎วยเหตุนี้ผู๎วิจัยจึงจ าเป็นต๎องลงรายละเอียด
วําเครือขํายนโยบายของการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยเป็นเครือขําย
นโยบาย “ประเภท” ใด สืบเนื่องจากการที่อาร์ เอ ดับลิว รูด  และ เดวิด มาร์ ช ได๎แบํงประเภทของ
เครือขํายนโยบายออกเป็น 2 ประเภท คือ ชุมชนนโยบาย และเครือขํายประเด็นปัญหา ดังนี้ 
 
 
   

                                                           
 6 อนุสรณ์ ลิ่มมณี,  ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2547), หน๎า 173-183. 
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มิต ิ ชุมชนนโยบาย เครือขํายประเด็นปัญหา 
ด๎านสมาชิก 
1. จ านวนของสมาชิก 
 
2. ประเภทของผลประโยชน์
ของสมาชิก 

 
มีจ านวนจ ากัด , มีการกีดกัน
การเข๎าเป็นสมาชิก 
การควบคุมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและ /หรือความ
เชี่ยวชาญ 

 
จ านวนมาก 
 
มีผลประโยชน์ที่หลากหลาย 
 

ด๎านความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
3. ความถี่ของการปฏิสัมพันธ์
ระหวํางสมาชิก 
 
 
 
4. ความตํอเนื่อง 
 
 
5. ความเห็นพ๎องต๎องกัน 
 

 
การปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นบํอย ,   
มีคุณภาพ, การปฏิสัมพันธ์ของ
ทุกกลุํมที่เป็นสมาชิกมี
ความส าคัญตํอประเด็นของ
นโยบาย 
สมาชิกภาพ , คํานิยมของกลุํม 
และผลที่ตามมา  มีความ
ตํอเนื่องยาวนาน 
มีความเห็นพ๎องต๎องกันเพราะ
สมาชิกมีคํานิยมพื้นฐาน
รํวมกันและยอมรับความ    
ชอบธรรมของผลที่ตามมาจาก
การตัดสินใจ 

 
การปฏิสัมพันธ์มีความถี่และ
ความเข๎มข๎นที่ไมํแนํนอน 
 
 
 
การเข๎าถึงกระบวนการ
นโยบายไมํตํอเนื่อง 
 
ไมํคํอยเห็นพ๎องต๎องกัน , 
ปรากฏความขัดแย๎ง 

ด๎านทรัพยากร 
6.การกระจายทรัพยากร
ภายในเครือขําย 
 
 
7.การกระจายทรัพยากร
ภายในกลุํมตํางๆที่เป็นสมาชิก
ของเครือขําย 

 
สมาชิกทั้งหมดมีทรัพยากร , 
ความสัมพันธ์พื้นฐานคือ
ความสัมพันธ์ในการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากร 
กระจายตามสายบังคับบัญชา
โดย ผู๎น าสามารถกระจาย
ทรัพยากรได๎ทั่วถึงสมาชิก
ภายในกลุํม 

 
สมาชิกบางกลุํมมีทรัพยากรแตํ
มีอยํางจ ากัด , ความสัมพันธ์
พื้นฐาน  คือ  การปรึกษาหารือ 
 
การกระจายทรัพยากรไมํ
แนํนอนและยากที่จะควบคุม
สมาชิกภายในกลุํม 
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ด๎านอ านาจ 
8. อ านาจ 

 
 
สมาชิกมีอ านาจเสมอภาคกัน  
แม๎วําจะมีหนึ่งกลุํมที่เหนือ
กลุํมอื่น  แตํในชุมชนนโยบาย
มีความสัมพันธ์แบบตํางฝ่าย
ตํางได๎ประโยชน์ 

 
 
สมาชิกมีอ านาจไมํเสมอภาค
สะท๎อนให๎เห็นวําสมาชิกมี
ทรั พยากรและการเข๎าถึง
กระบวนการนโยบายไมํเสมอ
ภาคกัน   
 

 

ตารางที่ 1: ตารางแสดง ชนิดของเครือขํายนโยบาย  ลักษณะของชุมชน นโยบายและเครือขําย
ประเด็นปัญหา7 
 เมื่อพิจารณาจากลักษณะ 8 มิติ พบวําลักษณะในข๎อที่ 1 และข๎อที่ 2 เป็นลักษณะเฉพาะ
ของสมาชิก สํวนลักษณะข๎อที่ 3 ถึงข๎อที่ 8 เป็นลักษณะความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสมาชิก          
ซึ่งลักษณะเฉพาะของสมาชิกของเครือขํายนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยมีความ
สอดคล๎องกับลักษณะของเครือขํายประ เด็นปัญหา เพราะมีสมาชิกจ านวนมาก และมีผลประโยชน์
ที่หลากหลาย สํวนลักษณะความสัมพันธ์เชื่ อมโยงของสมาชิก อันได๎แกํ การปฏิสัมพันธ์มีความถี่
และความเข๎มข๎นที่ไมํแนํนอน ความตํอเนื่องในการเข๎าถึงนโยบายไมํตํอเนื่อง ไมํคํอยมีความ      
เห็นพ๎องต๎องกันปรากฏความขัดแย๎ง สมาชิกภายในเครือขํายบางกลุํมมีทรัพยากรแตํมีอยํางจ ากัด
และความสัมพันธ์พื้นฐานเป็นการปรึก ษาหารือ การกระจายทรัพยากรไมํแนํนอนและยากที่จะ
ควบคุมสมาชิกภายในกลุํม และแตํละกลุํมมีอ านาจไมํเสมอภาคกัน เครือขํายนโยบายพืชตัดแตํง
พันธุกรรมของประเทศไทยมีแนวโน๎มที่จะเป็นเชํนนั้น เนื่องมาจากวํากลุํมตํางๆที่มาเกี่ยวข๎องกับ
นโยบายนี้มีหลากหลายกลุํม ซึ่งมีผลประโยชน์แตกตํางกัน และมีทัศนคติที่แตกตํางกันออกไป มีทั้ง
ฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรม ซึ่งผู๎วิจัยจะท าการพิสูจน์ให๎เห็นในสํวน
เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
 นอกจากการศึกษาความสัมพันธ์ของกลุํมตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายพืชตัดแตํง
พันธุกรรมของประเทศไทยแล๎ว การตัดสินใจก าหนดนโยบายนี้โดยคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลก็มี
ลักษณะ “ประนีประนอม ” ความต๎องการของกลุํมตํางๆที่หลากหลายกันไป ซึ่งสามารถอธิบายได๎
ด๎วย “แนวคิดพหุนิยม” 

                                                           
 7 David Marsh and R. A. W. Rhodes,  Policy network in British government (Oxford: Clarendon Press, 1992), 
p. 251. 
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 “แนวคิดพหุนิยม ” เกิดขึ้นมาชํวงกํอนสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยความพยายามของ
ปัญญาชนที่ต๎องการฟื้นฟูสถาบันทางการเมืองขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิของปัจเจกชน หลังจากที่ได๎
เสื่อมโทรมลงไปอันเนื่องมาจากผลกระทบของการแบํงงานกันท าในระบบอุตสาหกรรม และการใช๎
อ านาจรัฐโดยมิได๎เป็นตัว แทนของปวงชน อันท าให๎ปัจเจกชนต๎องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง
ตามธรรมชาติไป แนวคิดนี้มีความเชื่อวําลักษณะปัจเจกชนสุดโตํงเป็นอันตรายพอๆกับการที่รัฐมี
อ านาจครอบง าสังคมมากเกินไป ดังนั้นแนวคิดพหุนิยมซึ่งเน๎นบทบาททางการเมืองของกลุํมตํางๆ 
โดยคาดวํากลุํมจะสามารถพิทักษ์สิทธิของประชาชนและประโยชน์ของสังคมได๎ดีที่สุด เพราะกลุํม
หรือสมาคมตํางๆ จะปกป้องไมํให๎รัฐใช๎อ านาจกดขี่ประชาชน ขณะเดียวกันกลุํมยังท าหน๎าที่สร๎าง
ความรู๎สึกรับผิดชอบตํอชุมชนให๎แกํประชาชนอีกด๎วย   
 แนวคิดเสรีนิยมทางการเมืองและเสรีนิยมทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานส าคั ญของความคิด
แบบพหุนิยม และท าให๎แนวคิดพหุนิยมมีความสอดคล๎องเข๎ากันได๎ดีกับระบบการค๎าเสรีในทาง
เศรษฐกิจและระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยม แนวคิดพหุนิยมมุํงอธิบายถึงการมีสํวน
รํวมของประชาชนในการก าหนดนโยบายของรัฐ โดยผํานกลุํมผลประโยชน์ และพรรคการเมือง ซึ่ง
กลุํมตํางๆประกอบด๎วยบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รํวมกัน โดยกลุํมได๎ใช๎อิทธิพล
ในการจูงใจ กดดัน หรือบีบบังคับตํอผู๎ก าหนดนโยบายของรัฐ รวมทั้งการตํอรองและประนีประนอม
ระหวํางกลุํมตํางๆ มองในแงํนี้นโยบายของรัฐจึงเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ดังกลําว 
สาระส าคัญของแนวคิดพหุนิยมมี 7 ประการ ดังนี้ 
 ประการแรก สังคมประกอบด๎วยกลุํมจ านวนมาก โดยที่อ านาจกระจายไปตามกลุํมตํางๆ
อยํางกว๎างขวาง ซึ่งการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมในกระบวนการทางการเมือง ได๎ท าให๎เกิดดุลยภาพ
เชิงอ านาจในสังคมขึ้น  
 ประการที่ 2 ไมํมีกลุํมใดที่มีอ านาจมากเกิ นไปจนสามารถครอบง าสังคมได๎ เหตุที่เป็น
เชํนนี้เพราะอ านาจทางการเมืองมิอาจสะสมได๎ เนื่องจากในสังคมมีทรัพยากรทางการเมืองอยํู
อยํางหลากหลาย คนแตํละคนไมํสามารถครอบครองทรัพยากรหลายชนิดในเวลาเดียวกัน เมื่อเป็น
เชํนนี้แตํละกลุํมจึงมีทรัพยากรทางการเมืองที่เฉพาะ จึงไมํมี กลุํมผลประโยชน์ใดสามารถครอบง า
สังคมได๎อยํางเบ็ดเสร็จ 
 ประการที่ 3 กลุํมผลประโยชน์ตํางๆจัดต้ังกันขึ้นมาเองตามธรรมชาติ และเป็นไปโดยความ
สมัครใจ รัฐมิได๎เข๎าไปจัดต้ังให๎ รัฐไมํเข๎าไปเกี่ยวข๎องหรือให๎การสนับสนุน นอกจากน้ีรัฐจะไมํเข๎าไป
แทรกแซงการด าเนินกิจกรรมของกลุํมอีกด๎วย  
 ประการที่ 4 สมาชิกของกลุํมผลประโยชน์โดยทั่วไปจะเข๎าสังกัดเป็นสมาชิกของกลุํม
มากกวําหนึ่งกลุํม การเป็นสมาชิกที่ซ้ าซ๎อนกันเกิดขึ้นเนื่องจากแตํละคนมีความสนใจและมี
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ผลประโยชน์หลายอยําง เมื่อคนๆหนึ่งเป็นสมาชิกหลายกลุํมในเวลาเดียวกัน จะท าให๎กลุํมตํางๆ
ที่แขํงขันกันตลอดเวลา มีแนวโน๎มที่จะประสานผลประโยชน์ระหวํางกันได๎ 
 ประการที่ 5 ประชาชนสามารถมีสํวนรํวมทางการเมืองอยํางกว๎างขวาง โดยมีสํวนรํวม
ผํานกลุํมที่ตนเองเป็นสมาชิก จึงกลําวได๎วําผลประโยชน์และความต๎องการของปัจเจกชนได๎รับการ
น าเสนอเข๎าสูํรัฐบาลหรือสาธารณชนโดยผํานกลุํมที่ตนสังกัด นอกจากน้ีการตัดสินใจทางการเมือง
ที่ส าคัญกระท าโดยการผลักดันของกลุํมทั้งหลาย โดยผํานชํองทางที่เปิดให๎ เชํน การเลือกต้ัง  
การล็อบบ้ี การจัดประชุม การเดินขบวนประท๎วง หรือการจัดพิมพ์เอกสารรณรงค์เผยแพรํ 
 ประการที่ 6 กลุํมสามารถเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายโดยผํานพรรคการเมืองที่ตน
สนับสนุนได๎ อยํางไรก็ตามพรรคการเมืองซึ่งต๎องการชัยชนะจากการเลือกต้ัง ไมํสามารถชูธง
นโยบายเพื่อรับใช๎กลุํมเพียงกลุํมเดียวได๎ พรรคการเมืองต๎องให๎ความสนใจตํอผู๎มีสิทธิเลือกต้ัง
โดยรวม จึงอาจกลําวได๎วําพรรคกา รเมืองท าหน๎าที่ประสานประโยชน์ของกลุํมตํางๆ ท านอง
เดียวกับรัฐบาลซึ่งต๎องการสร๎างความชอบธรรมในการปกครองจึงต๎องเชื่อมตํอผลประโยชน์ของ
ประชาชนหลายๆกลุํม 
 ประการที่ 7 รัฐมีความอิสระและมีความเป็นกลาง ภายใต๎การผลักดันนโยบายจากกลุํม
ผลประโยชน์หลายๆกลุํ ม รัฐท าหน๎าที่เ ป็นตลาดการเมือง ที่คอยกลั่นกรองข๎อเรียกร๎องของกลุํม
ตํางๆ รวมทั้งท าหน๎าที่ประนีประนอมความขัดแย๎งเกี่ยวกับผลประโยชน์ระหวํางกลุํม นโยบายของ
รัฐที่ออกมาจึงสะท๎อนถึงความมีดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตํางๆ8  
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นอกเหนือไปจ ากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตํางๆแล๎ว ผู๎วิจัยยังได๎ทบทวนงานวิจัย
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายของประเทศไทย เพื่อน ามาใช๎เป็นแนวทางในการสร๎างสรรค์งานของ
ผู๎วิจัย โดยมีงานวิจัยท่ีส าคัญ ดังนี้  นับต้ังแตํปีพ .ศ. 2475 มีงานวิจัยท่ีศึกษาวิเคราะห์การก าหนด
นโยบายของประเทศไทยที่ส าคัญหลายชิ้น  โดยใช๎แนวคิดหลักในการศึกษาวิเคราะห์ที่แตกตํางกัน  
ซึ่งมีพัฒนาการดังนี้ เริ่มจากแนวคิดเรื่อง “อ ามาตยาธิปไตย ” ของ เฟรด ดับลิว ริกส์  ซึ่งศึกษาการ
เมืองไทยในชํวงเวลาประมาณ 40 ปีนับต้ังแตํการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ .ศ. 2475 ริกส์ค๎น
พบวําการเมืองไทยอยูํ ภายใต๎ระบบการเมืองแบบอ ามาตยาธิปไตย กลําวคือระบบราชการมี
อ านาจครอบง าการเมือง โดยเฉพาะอยํางยิ่งฝ่ายทหารที่มีบทบาทเหนือรัฐบาล ท้ังรัฐบาลทหาร  

                                                           
 8 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม,  วิวาทะ 8 แนวคิดขบวนการแรงงาน: Neoclassic Marxism, พิมพ์ครั้งที่1 (กรุงเทพมหานคร: 
สมาพันธ์, 2545), หน๎า 45-50.  
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และรัฐบาลพลเรือน การก าหนดนโยบายของประเทศจึงมาจากการตัดสินใจของระบบราชการ
เป็นส าคัญ9   
 ตํอมาแนวคิดเรื่องอ ามาตยาธิปไตย ของริกส์  ก็ได๎ถูกท๎าทายโดยงานวิจัยของอเนก      
เหลําธรรมทัศน์ ซึ่งเสนอวําแนวคิดเรื่องอ ามาตยาธิปไตยของริกส์ไมํสามารถน ามาใช๎อธิบายการ
เมืองไทยในชํวงหลังจาก 40 ปีภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ .ศ. 2475 ได๎ เนื่องจากวํา
นับต้ังแตํประมาณปีพ .ศ. 2517 เป็นต๎นมา ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ           
อยํางรวดเร็วสํงผลให๎ภาคธุรกิจมีความมั่งค่ังมาก เมื่อภาคธุรกิจมีความมั่งค่ังมากจึงเริ่มเข๎ามามี
อิทธิพลทางการเมือง โดยการสร๎างความสัมพันธ์ในรูปของการสนับสนุนรัฐบาล เพื่อให๎การก าหนด
นโยบายของประเทศสอดคล๎องกับความต๎องการและผลประโยชน์ของภาคธุรกิจ โดยอเนกได๎เสนอ
ให๎วิเคราะห์การเมืองไทยในชํวงปีพ .ศ.2517เป็นต๎นมาโดยใช๎แนวคิดเรื่อง “ภาคีรัฐ -สังคม ”          
ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความสัมพันธ์ของภาคธุรกิจและรัฐ อันมีอิทธิพลตํอการก าหนดนโยบายของ
ประเทศไทย 10 ซึ่งความคิดของอเนกก็ได๎รับค วามสนใจและได๎รับการยอมรับในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ   
 แตํภายหลังจากนั้นประภาส ป่ินตบแตํงก็ได๎ท าการศึกษาวิเคราะห์การเมืองไทยในชํวง
ประมาณทศวรรษปีพ .ศ. 2530 ถึง 2540 แล๎วได๎เสนอความคิดเห็นวําแนวคิดเรื่องภาคีรัฐ -สังคม   
ที่อเนกเสนอให๎ใช๎มาศึกษาวิเคราะห์การเ มืองไทย ไมํสามารถที่จะน ามาใช๎อธิบายการเมืองไทยใน
ยุคหลังได๎ เนื่องจากการเกิดขึ้นของพลังจากภาคประชาชนในรูปแบบของ  “ขบวนการทางสังคม
ใหมํ”  ซึ่งแสดงให๎เห็นวําการก าหนดนโยบายของประเทศไทยไมํได๎มาจากบนลงลําง คือ มาจาก
การตัดสินใจของรัฐบาล แตํมาจากลํางขึ้นบน คือ มาจากการเรียกร๎องความต๎องการของประชาชน
ในระดับรากหญ๎าตํอรัฐบาล โดยเห็นได๎ชัดเจนจากนโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมที่รัฐบาลก าหนด
ออกมาในชํวงเวลานั้น11  
 นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่ส าคัญ คือ งานวิจัยของรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ซึ่งท าการศึกษา
เศรษฐกิจการเมืองในชํวงปีพ .ศ. 2475 ถึง พ .ศ. 2530 รังสรรค์ได๎เสนอวําการก าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในชํวงเวลาดังกลําวมาจากการปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดง 4 กลุํม ได๎แกํ ระบบทุนนิยมโลก  
ซึ่งประกอบไปด๎วยบทบาทขององค์การระหวํางประเทศและบรรษัทข๎ามชาติตํางๆ,  

                                                           
 9 Fred W. Riggs,  Thailand: The modernization of a bureaucratic polity, 1st  ed. (New York: Routledge, 1967) 
 10 อเนก เหลําธรรมทัศน์,  มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผํานการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร: โครงการ
จัดพิมพ์หนังสือคบไฟ, 2539) 
 11 ประภาส ปิ่นตบแตํง,  การเมืองบนท๎องถนน 99 วันสมัชชาคนจน และประวัติศาสตร์การเดินขบวนชุมนุมประท๎วงใน
สังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยและผลิตต ารามหาวิทยาลัยเกริก, 2541) 
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โครงสร๎างสํวนบนของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด๎วยระบอบการปกครอง วั ฒนธรรม
การเมือง และระบบความสัมพันธ์ภายในสังคมไทย , อุปทานของนโยบาย ซึ่งประกอบไปด๎วยกลุํม
นักวิชาการ กลุํมชนชั้นน า พรรคการเมือง และรัฐสภา, และอุปสงค์ของนโยบาย ซึ่งประกอบไปด๎วย
ประชาชน กลุํมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สื่อมวลชน และนักเศรษฐศาสตร์12 
 การทบทวนงานวิจัยตํา งๆเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายของประเทศไทย ท าให๎ผู๎วิจัยได๎
ทราบวําที่ผํานมามีการศึกษาการก าหนดนโยบายด๎านใดบ๎าง และงานวิจัยนั้นใช๎แนวคิดอะไรใน
การศึกษาวิเคราะห์ อีกทั้งผู๎เขียนมีการน าเสนออยํางไรให๎นําสนใจ ในทัศนะของผู๎วิจัยงานวิจัยของ
ริกส์, อเนก, และประภาส มีจุดเดํ นเหมือนกัน คือ อธิบาย วําในการก าหนดนโยบายของประเทศ
ไทยมาจากการผลักดันของตัวแสดงหลักตัวแสดงเดียว ซึ่งหลักการนี้ไมํอาจน ามาใช๎ในการอธิบาย
การก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยได๎ เพราะการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํง
พันธุกรรมของประเทศไทยมาจากการผลักดันของหลายกลุํม จึงเรียกได๎วํามีหลายตัวแสดง ในสํวน
งานวิจัยของรังสรรค์ ได๎อธิบายการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจที่มีตัวแสดงรอบด๎านและมีจ านวน
มาก ซึ่งการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยก็จ าเป็นต๎อ งพิจารณาตัวแสดง
ตํางๆให๎รอบด๎านเชํนกัน ทั้งกลุํมระดับภายในประเทศ และกลุํมระดับระหวํางประเทศ เพียงแตํ  
เมื่อเทียบกันแล๎วตัวแสดงที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมนําจะมีน๎อยกวํา
ตัวแสดงที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ 
 นอกจากน้ีแล๎วประเด็น “สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม ” ก็เป็นทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเชิง
ของเทคนิคการสร๎างสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม และเป็นเรื่องทางการเมืองเพราะสิ่งมีชีวิตตัดแตํง
พันธุกรรมเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันถึงผลประโยชน์สาธารณะ ถูกก าหนดให๎เป็นนโยบายของรัฐ    
และเป็นท่ีถกเถียงในสัง คมถึงประโยชน์และโทษของมัน หนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์
สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม ได๎แกํ  
 “The GM Debate: Risk, Politics and Public Engagement” หนังสือเลํมนี้ได๎กลําวถึ ง
การเปิดให๎มีการรับฟังความเห็นสาธารณะในประเด็น “เทคโนโลยี การตัดแตํงพันธุกรรม ” ใน
ประเทศสหราชอาณาจักรในวงกว๎าง การรับฟังความเห็นสาธารณะ ถูกมองวําเป็นการประกาศถึง  
“การมีสํวนรํวมของพลเมือง” อันเป็นแนวคิดหลักของกระบวนการนโยบายสาธารณะของปร ะเทศที่
เป็นประชาธิปไตยทั้งหลาย บทบาทส าคัญของเสียงจากสาธารณชนในการตัดสินใจนโยบายได๎
กลายมาเป็นองค์ประกอบส า คัญของ “การจัดการปกครองที่ดี ” สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมเป็น
ประเด็นที่ส าคัญในระดับนานาชาติ ในสํวนของประเทศสหราชอาณาจักรได๎มีการเก็บสินค๎า 

                                                           
 12 รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์,  กระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย: บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การเมืองพ.ศ. 2475-2530 (กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพ์หนังสือคบไฟ, 2546) 
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ตัดแตํงพันธุกรรมออกจากซุปเปอ ร์มาร์เก็ตตํางๆในชํวงปลายทศวรรษ 1990 และการเพาะปลูก
ข๎าวโพด ตัดแตํงพันธุกรรมต๎องถูกยกเลิกเพ ราะผลที่ได๎จากการประเมินผลกระทบของข๎าวโพดที่   
ตัดแตํงพันธุกรรมตํอความหลากหลายทางชีวภาพในระดับไรํนาไมํดี อีกทั้งยังถูกคุกคามจากฝ่ายที่
ตํอต๎านสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม  เชํน การที่นักเคลื่อนไหวเพื่อ สิ่งแวดล๎อมบุกท าลายไรํข๎าวโพด
ตัดแตํงพันธุกรรม อยํางไรก็ตามในระดับนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได๎เคลื่อนไหวตํอสหภาพ
ยุโรปผํานองค์การการค๎าโลก เนื่องจากสหภาพยุโรปขัดขวางการค๎าเสรีของสินค๎าตัดแตํง
พันธุกรรม13 
  “ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ:มายาคติ การผูกขาด และคอรัปชั่น ในนามของความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยี” หนังสือเลํมนี้ไดอ๎ธิบายความหมายและข๎อมูลตํางๆเกี่ยว กับสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม 
เชํน พื้นที่การปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม , นโยบายของรัฐเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม ฯลฯ 
เนื่องจากผู๎เขียนเป็นนักกิจกรรมที่ท าการ เคลื่อนไหวให๎กับมูลนิธิชีววิถี ซึ่งเรียกตนเองวําเป็น
“องค์กรพัฒนาสังคม” ทั้งนี้มูลนิธิชีววิถีมีจุดยืน คือ การตํอต๎านสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม ผู๎เขียน
ได๎แสดงทัศนะวําสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมเป็นมายาคติที่ถูกสร๎างขึ้นโดยบรรษัทข๎ามชาติขน าด
ใหญํ  ที่หวังจะผูกขาดทางการค๎าเพื่อท าก าไรมหาศาล รํวมมือกับหนํวยงานของรัฐที่ห วัง
ผลประโยชน์จากการค๎าสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม14 
 “GMO: ชีวิตวิปริตพันธุ์ สุดยอดวิทยาศาสตร์ หายนภัยสรรพชีวิต ” หนังสือเ ลํมนี้รวม
บทความตํางๆเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม ซึ่งจุดยืนโดยรวมของแตํละบทความคือ มองวํา
เทคโนโลยีการตัดแตํงพันธุกรรมมีความบริสุ ทธิ์ ไมํได๎เลวร๎าย แตํการน าเทคโนโลยีมาใช๎โดย แฝง
ด๎วยความต๎องการตักตวงผลประโยชน์ ได๎น าความหายนะมาสูํมวลมนุษยชาติผํานปรากฏการณ์
ตํางๆ เชํน การท าลายสิ่งแวดล๎อม , การผูกขาดทางการค๎าและภูมิปัญญา , การสร๎างข๎อกังขา     
ทางศีลธรรม , การสร๎างความเสี่ยงทางสุขภาพ , การอวดอ๎ างเหนือความจริง , และการให๎กลไก
ตลาดครองโลก ฯลฯ นอกจากน้ียังได๎มีการให๎ข๎อเสนอในทางเลือกสิ่งที่ดีกวําการอยูํภายใต๎
เทคโนโลยีการตัดแตํงพันธุกรรม เชํน  เกษตรกรรมยั่งยืนและการหวนคืนสูํเศรษฐกิจชุมชน15 
 “GMO สงครามเทคโนโลยีชีวภาพ  การปฏิวัติครั้งที่สาม : สงครามมนุษยชาติที่ไมํมีการ
ประกาศ ” หนังสือเลํมนี้ได๎วิพากษ์สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมจาก 4 มุมมอง ได๎แกํ มุมมองด๎าน

                                                           
 13 Tom Horlick-Jones et al,  The GM Debate: Risk, politics and public engagement  (New York: Routledge, 
2007) 
 14 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ความจริงเร่ืองจีเอ็มโอ มายาคติ การผูกขาด และคอรัปชั่น ในนามของความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยี, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, 2551) 
 15 พิทยา วํองกุล บรรณาธิการ,  GMO: ชีวิตวิปริตพันธุ์  สุดยอดวิทยาศาสตร์  หายนภัยสรรพชีวิต (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันวิถีทรรศน,์ 2547) 
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เทคโนโลยี , มุมมองด๎านทรัพย์สินทางปัญญา , มุมมองด๎านสิ่งแวดล๎อมและสังคม , และมุมมอง
ด๎านการแขํงขันทางการค๎า แตํทัศนคติในภาพรวมของทุกมุมมอง คือ ทัศนคติในเชิงลบตํอสิ่งมีชีวิต
ตัดแตํงพันธุกรรม และชี้ให๎เห็น ความไมํเหมาะสมและไมํพร๎อมที่ประเทศไทยจะรับเอาเทคโนโลยี
การตัดแตํงพันธุกรรมเข๎ามาใช๎16 
 การศึกษาหนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมดังที่กลําว
มาแล๎ว เป็นประโยชน์ตํอผู๎วิจัยในด๎านการท าความเข๎าใจตํอสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม และกระแส
ของการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมในสังคม เพราะแม๎วําการศึกษาการก าหนด
นโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของผู๎วิจัยจะไมํได๎มุํงเน๎นไปที่สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมโดยตรง     
แตํการก าหนดนโยบายพืชตั ดแตํงพันธุกรรมก็อยํูบนพื้นฐานของการตัดสินใจของรัฐบาล ที่ต๎อง
ค านึงถึงกระแสสนับสนุนและตํอต๎านสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมของสังคมด๎วย 
  
 
 
 
 
 

 

                                                           
 16 จักรกฤษณ์ ควรพจน์,  GMO สงครามเทคโนโลยีชีวภาพ การปฏิวัติครั้งที่สาม: สงครามมนุษยชาติที่ไมํมีการประกาศ 
(กรุงเทพมหานคร: เนช่ันมัลติมีเดียกรุ๏ป, 2545) 



 

บทที่  3 
 

ความเป็นมาและสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย 
พืชตัดแต่งพันธุกรรมของประเทศไทย 

 
3.1 ความเป็นมาของการก าหนดนโยบายพืชตัดแต่งพันธุกรรมของประเทศไทย 
 นโยบายด๎านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยที่เป็นทางการได๎ถูกริเริ่มขึ้นในปีพ .ศ. 
2545 โดยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยสํวนหนึ่งได๎แรงบันดาลใจจากการอํานหนังสือ
เรื่อง “เมื่ออนาคตไลํลําคุณ” ซึ่งเขียนโดยฮวน คาร์ลอส เอนริเก๎ โดยในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2545 
นายกรัฐมนตรี มีค าสั่งให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.)
และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช .)รํวมกันจัดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย1 
 ตํอมาในวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให๎มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติขึ้นโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการ มีคณะกรรมการประกอบไปด๎วยรองนายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีตํางๆ , ปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย , เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนากา รเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ , 
ผู๎อ านวยการส านักงบประมาณ , ผู๎แทนสภาหอการค๎าไทย , ผู๎แทนสภาอุตสาหกรรม , อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล , อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปลัดกระทรวงวิทยาศา สตร์และ
เทคโนโลยี , ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ , ผู๎อ านวยการศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ , ผู๎อ านวยการส านักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม และมีคณะท างานอีก 5 สาขา ได๎แกํ สาขาการแพทย์, สาขาการเกษตร , สาขาพลังงาน
และสิ่งแวดล๎อม , สาขาความหลากหลายและทรัพยากรทางชีวภาพ , และสาขาอุตสาหกรรมและ

บริการ2 เพื่อจัดท าแผนแมํบทการพั ฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย ให๎มีความสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทย  แผนแมํบทนี้ได๎รับการ

                                                           
 1 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ, และคณะ,  จากปฏิวัติเขียวสูํพันธุวิศวกรรม: บทเรียนส าหรับอนาคต
เกษตรกรรมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิชีววิถี, 2551), หน๎า 268. 
 2 เอเอสทีวี ผู๎จัดการออนไลน,์ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาต ิ [ออนไลน์], 20 สิงหาคม 2547. 
แหลํงที่มา http://www.monsanto.co.th/showQAnswer.asp?qNo=107 

http://www.monsanto.co.th/showQAnswer.asp?qNo=107
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อนุมัติโดยคณะรั ฐมนตรีในวันที่ 23ธันวาคม พ .ศ . 25463 โดยแผนแมํบทการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยมีสาระส าคัญ ดังนี ้ 
 3.1.1 เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย(พ.ศ. 2547-2554) 
 ภายในปีพ .ศ. 2554 เทคโนโลยีชีวภาพจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศตาม
นโยบายรัฐบาล อันสอดคล๎องกับวาระแหํงชาติ ได๎แกํ ความสามารถในการแขํงขันอยํางยั่งยืน , 
สภาวะสุขภาพดีถ๎วนหน๎า,การกระจายรายได๎, และเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุํงเน๎นการน าเทคโนโลยี
แกนหลัก เชํน วิทยาการจีโนม , ชีวสารสนเทศศาสตร์ , และการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ โดยใช๎
เครื่องหมายโมเลกุลมาเสริม เพื่อเรํงการพัฒนาทางด๎านการเก ษตร,อาหารการแพทย์ , และการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม เน๎นการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํเพื่ อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลคําสูง และเพื่อ
เป็นข๎อมูลประกอบการวาง แผนและการตัดสินใจในระดับนโยบาย ตลอดจนการสนับสนุนให๎เกิด
ธุรกิจชีวภาพ รวมถึงธุรกิจบริการที่มุํงเน๎นเทคโนโลยีสมัยใหมํและผลิ ตภัณฑ์ที่ได๎มาตรฐานและมี
มูลคําสูง เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีชี วภาพของประเทศไทยในระดับชาติมี 6 ประการ ได๎แกํ
 3.1.1.1 “ธุรกิจชีวภาพสมัยใหมํเกิดและพัฒนา ” ใช๎ศักยภาพของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
กํอให๎เกิดการลงทุนท าวิจัยพัฒนาและการต้ังบริการเทคโนโลยีชีวภาพใหมํ  
 3.1.1.2 “ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพชํวยให๎ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ” ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ
สนับสนุนการเ ตรียมตัวเป็นครัวที่ส าคัญของโลก  โดยมุํงไปที่การรักษาขีดความสามารถในการ
แขํงขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อขยายมูลคําการสํงออกให๎เพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล๎านล๎าน
บาท(ประมาณ 3 เทํา ของมูลคําการสํงออกปีพ .ศ. 2545) และเพิ่มการสํงออกสินค๎าเกษ ตรแปรรูป
ให๎มากขึ้นจากอันดับที่ 12 ให๎เป็น 1 ใน 5 ของโลกภายในปีพ.ศ. 2554 
 3.1.1.3 “ประเทศไทยมีสังคมสุขภาพดีและเป็นศูนย์กลางสุขภาพแหํงเอเชีย ”                 
ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีหลัก เพื่อเป้าหมาย 2 ด๎าน ได๎แกํ การยกระดับคุณภาพชีวิต
และสุขภาพของประชาชนไทย และประเทศไทยกลายเป็น “ศูนย์กลางธุรกิจสุขภาพแหํงเอเชีย” 
 3.1.1.4 “ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษาสิ่งแวดล๎อมและพลังงานสะอาด ”                      
ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมและเพิ่มความมั่นคงด๎านพลังงาน  
 3.1.1.5 “ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพเป็นปัจจัยส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อการอนุรักษ์และใช๎ทรัพยากรชีวภาพที่มีคว ามเดํนหรือจ าเพาะในแตํละพื้นที่ โดยการใช๎

                                                           
 3 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ, และคณะ,  จากปฏิวัติเขียวสูํพันธุวิศวกรรม: บทเรียนส าหรับอนาคต
เกษตรกรรมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิชีววิถี, 2551), หน๎า 274. 
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เทคโนโลยีชีวภาพตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อการเพิ่มความหลากหลายข องผลิตภัณฑ์และ
มูลคําของทรัพยากรท๎องถิ่น รวมทั้งเรํงรัดการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3.1.1.6 “พัฒนาระบบการสร๎างก าลังคนที่มีคุณภาพ” เป้าหมายทั้งหมดที่กลําวมาจะบรรลุ
ได๎ต๎องมี  “ก าลังคนท่ีมีคุณภาพ ” โดยมุํงเน๎นที่การ สร๎างบุคลากรด๎านการวิจัยอาชีพ
เทคโนโลยีชีวภาพทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจรวมกันไมํต่ ากวํา 5,000 คน และผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี, ปริญญาโท , และปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี ชีวภาพไมํน๎อย

กวํา 10,000 คน4 
 ภายหลังจากนั้นในวันที่ 20 สิงหาคม พ .ศ. 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบา ย
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติมีมติเห็นชอบ เสนอให๎ประเทศไทยด าเนินนโยบาย ด๎านพันธุวิศวกรรม
และความปลอดภัยทางชีวภาพแบบ  “ให๎สังคมมีทางเลือก ” โดยให๎ประเทศมีโอกาสเลือกใช๎
สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมที่ผํานการประเมินความปลอดภัยตํอผู๎บริโภคและสิ่งแวดล๎อมแล๎ว  และ
น าไปใช๎ประ โยชน์อยํางระมัดระวัง ควบคํูไปกับการผลิตแบบด้ังเดิม  พร๎อมกับสร๎างความสามารถ
ด๎านวิทยาการจีโนมซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืช , สัตว์, จุลินทรีย์, การตรวจสอบ , 

และการทดสอบความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม 5  ซึ่งมตินี้ตรงกับทางเลือกท่ี  2 จาก
ทางเลือกทั้งหมด 3 ทางซึ่งเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีแหํงชาติได๎ให๎ข๎อเสนอ  
ได๎แก ํทางเลือกที่ 1 สํงเสริมพืชตัดแตํงพันธุกรรมอยํางเต็มที ่ทางเลือกที่ 2 สํงเสริมให๎มีการปลูกพืช
ตัดแตํงพนัธุกรรมรํวมกับพืชทั่วไป และทางเลือกที่ 3 ยุติการทดลองและใช๎ประโยชน์จากพืชตัดแตํง

พันธุกรรมโดยสิ้นเชิง6 โดยมีมาตรการดังนี ้
 ประการแรก  ให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล๎อมเป็นเจ๎าภาพด าเนินการรําง
พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเวลา 1 ปี  
 ประการที่ 2 ระหวํางที่ยังไมํมีพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพนี้ ให๎หนํวยงานที่
มีอ านาจรับผิดชอบตามกฎหมายในแตํละเรื่ องรับด าเนินการในสํวนของตนไปกํอน เชํน ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและยา , กรมวิชาการ
เกษตรดูแลการบริหารจัดการพืชเกษตร, และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อมดูแลและศึกษาความเป็นไปได๎ของผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม  

                                                           
 4 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ, และคณะ,  จากปฏิวัติเขียวสูํพันธุวิศวกรรม: บทเรียนส าหรับอนาคต
เกษตรกรรมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิชีววิถี, 2551), หน๎า 275-288. 
 5 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาต(ิกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี, “โครงการศึกษาวิจัย
รับมือสิ่งท๎าทายอุบัติใหมํ  เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎กับประเทศไทยในอนาคต,” รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ(์Final report) 
เสนอตํอส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาต,ิ มีนาคม 2551. 
 6 “หมายเหตุประชาชน: นโยบายพืช “จีเอ็มโอ” ของประเทศไทย-(1)รัฐบาลไฟเขียวพืชจีเอ็มโอในระดับไรํนา,” เดลินิวส ์
(26 สิงหาคม 2547) : 8. 
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 ประการที่ 3 ให๎คณะกรรมการกลางด๎านความปลอดภัยทางชีวภาพเสนอมาตรการ
ควบคุมดูแลและบริหารจัดการตามนโยบาย ตํอคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ
ภายใน 3 เดือน ระหวํางนี้ยังไมํอนุญาตใหด๎ าเนนิการทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา  
 ประการที่ 4 ให๎ประชาคมวิจัยด าเนินการค๎นคว๎า , วิจัย, และทดลองด๎านพันธุวิศวกรรม
และความปลอดภัยทางชีวภาพ  และศึกษาติดต ามความก๎าวหน๎าของประเทศอ่ืน โดยเฉพาะ
ประเทศที่เป็นคํูแขํงกับประเทศไทยด๎าน การผลิตสินค๎าอาหารและเกษตร เพื่อให๎นักวิทยาศาสตร์
ไทยเข๎าถึงองค์ความรู๎เรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมอยํางรอบคอบและรู๎เทําทัน  
 ประการที่ 5 ด๎านนโยบายพันธุ วิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ จะพิจารณา
เลือกใช๎ประโยชน์สิ่งมีชีวิตตั ดแตํงพันธุกรรมอยํางระมัดระวัง  เฉพาะที่ผํานการประเมินความ

ปลอดภัยตํอผู๎บริโภคและสิ่งแวดล๎อมแล๎ว และอนุมัติเป็นกรณีๆไป 7 จากนั้นก็ได๎มีการน าเสนอเรื่อง
นี้ตํอคณะรัฐมนตรีเพื่อให๎พิจารณา 
 วันที่ 31 สิงหาคม พ .ศ . 2547 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได๎รับทราบข๎อเสนอของ
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ และมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่  31 สิงหาคม  พ .ศ. 
2547 ซึ่งสรุปได๎ คือ  
 ประการแรก ให๎กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแตํงตั้งคณะท างานขึ้นมา 1 ชุด 
ประกอบด๎วยนักวิชาการจากทุกมหาวิทยาลัยที่มีความรู๎ด๎านเทคโนโลยี การตัดแตํงพันธุกรรม และ
เกี่ยวข๎องกับเรื่องนี้มาโดยตลอดเพื่อศึกษาและวิจัยแนวทางของนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ตามที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี ชีวภาพได๎ก าหนดไว๎ 3 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ให๎ปลูก
พืชตัดแตํงพันธุกรรมในพื้นที่ระดับไรํนา (ภาคสนาม)ได๎ทั้งหมด  แนวทางที่ 2 ให๎ปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในพื้นที่ระดับไรํนา (ภาคสนาม )ได๎เฉพาะบางสํวน และอยูํรํวมกับพืชปกติ ที่มีอยูํเดิมได๎ 
และแนวทางที ่3 ห๎ามน าพืชตัดแตํงพันธุกรรมเข๎ามาในประเทศไทยโดยเด็ดขาด   
 ประการที่ 2 ให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเรํงเสนอรํางพระราชบัญญั ติ
วําด๎วยความปลอดภัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ เข๎าสูํการพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วที่สุด  โดยให๎น า
ผลการศึกษาของคณะท างานที่มาจากนักวิชาการมหาวิทยาลัย ตํางๆและค าแนะน าของกระทรวง
ตํางประเทศที่เคยศึกษาแนวทางเทคโนโล ยีชีวภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาประกอบการ
พิจารณารํางพระราชบัญญัติดังกลําว  

                                                           
 7 ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาต,ิ “มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติครั้งที่ 2-1/ 2547,” 20 สิงหาคม 2547. 



 

 

28 

 ประการที่ 3 ระหวํางนี้ยังไมํมีการ เปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3เมษายน       
พ .ศ. 2544 เกี่ยวกับการห๎ามไมํให๎มีการปลู กทดสอบ พืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา
(ภาคสนาม)ภายในประเทศไทย8 
 ปัจจุบันความคืบหน๎าของรํางพระ ราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ได๎ผําน
การอนุมัติหลั กการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ .ศ. 2551 แตํยังอยํูในระหวํางการ

พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา9  
 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได๎เข๎าเป็นภาคีของพิธีสารคาร์ตาเฮนาวํา

ด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ10 ท าให๎รํางพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศ
ไทยได๎รับอิทธิพลมาจากพิธีสารนี้ เนื่องจากประเทศไทยต๎องปฏิบัติตามพันธกรณีของพิธีสาร      
ซึ่งสาระส าคัญของพิธีสารมี ดังนี้ พิธีสารคาร์ตาเฮนาวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นพิธีสาร
ที่รํางขึ้นโดยอนุสัญญา วําด๎วยความหลากหลายทางชีวภา พ รํางเสร็จสิ้นและมีการรับรํางนี้ที่เมือง
มนทรีอัล ประเทศแคนาดาในวันท่ี 29 มกราคม พ .ศ. 2543 ณ ที่ประชุมวิสามัญของอนุสัญญา    
วําด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพ  พิธีสารนี้ถูกสร๎างขึ้นมาเพื่อให๎ขอบขํายข๎อบังคับในระดับ
นานาชาติในการรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ โดยท า ให๎ได๎รับผลประโยชน์สูงสุด             
ที่ศักยภาพของเทคโนโลยีชีวภาพจะให๎ได๎ พร๎อมไปกับการท าให๎เกิดความเสี่ยงที่เป็นไปได๎           
ตํอสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพของมนุษย์น๎อยที่สุด  
 3.1.2 พิธีสารคาร์ตาเฮนาวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 มีวัตถุประสงค์ คือ การท าให๎เกิดระดับที่เหมาะสมในการป้องกันเพื่อให๎เกิดการขนสํง ,  
การจัดการ, และการใช๎ประโยชน์สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมอยํางปลอดภัย เพราะสิ่งมีชีวิตตัดแตํง
พันธุกรรมอาจจะสร๎างผลกระทบเชิงลบตํอการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนของ     
ความหลากหลายทางชีวภาพ  และยังอาจสร๎างความเสี่ยงตํอสุขภาพของมนุษย์  ทั้งนี้ประเด็น
ส าคัญในพิธีสารเป็นการควบคุมดูแลในด๎านตํางๆ ได๎แกํ 
 3.1.2.1 การขนสํงและการบรรจุสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม 
 3.1.2.2 กระบวนการของการยอมรับการแจ๎งเตือนให๎ทราบลํวงหน๎าในการเคลื่อนย๎าย
สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพนัธุกรรมข๎ามแดน   
 3.1.2.3 การแจ๎งเตือนเมื่อสํงออกสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม 

                                                           
 8 “นายกฯถอยปลูกพืชจีเอ็มโอ ลดข๎อขัดแย๎งกลุํมตํอต๎าน,” กรุงเทพธุรกิจ (1 กันยายน 2547) : 16.   
 9 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาต(ิกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี, “โครงการศึกษาวิจัย
รับมือสิ่งท๎าทายอุบัติใหมํ  เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎กับประเทศไทยในอนาคต,” รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ(์Final report) 
เสนอตํอส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาต,ิ มีนาคม 2551. 
 10 เร่ืองเดียวกัน 
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 3.1.2.4 การรับรู๎การแจ๎งเตือนจากผู๎สํงออกสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม 
 3.1.2.5 กระบวนการในการตัดสินใจของผู๎น าเข๎าสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม 
 3.1.2.6 กระบวนการส าหรับสิ่งมีชีวิตตั ดแตํงพันธุกรรมที่มีเป้าหมายในการน ามาเป็น
อาหารของมนุษย์หรือให๎อาหารสัตว์โดยตรง    
 3.1.2.7 การทบทวนการตัดสินใจของผู๎น าเข๎าสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม  
 3.1.2.8 ความรํวมมือและการเตรียมความพร๎อมแบบทวิภาคี , แบบภูมิภาค , และแบบ
นานาชาติ  ในการเคลื่อนย๎ายสิ่งมีชีวติตัดแตํงพันธุกรรมข๎ามแดน 
 3.1.2.9 การประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม 
 3.1.2.10 การจัดการความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม 
 3.1.2.11 การเคลื่อนย๎ายสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมข๎ามแดนโดยไมํได๎ต้ังใจและเกณฑ์ของ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
 3.1.2.12 การจัดการ , การขนสํง, การหีบหํอ, และการระบุรูปพรรณสัณฐานของสิ่งมีชีวิต
ตัดแตํงพันธุกรรม 
 3.1.2.13 การต้ังหนํวยงานระดับชาติที่มีความสามารถและเป้าหมายหลักระดับชาติเพื่อ
เป็นตัวแทนของประเทศในการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม 
  3.1.2.14 การแลกเปลี่ ยนข๎อมูลและหนํวยจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข๎อมูลด๎านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
 3.1.2.15 การสร๎างศักยภาพของบุคคลและสถาบันด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสํงเสริม
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 3.1.2.16 การต่ืนตัวสาธารณะและการมีสํวนรํวมสาธารณะในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่อง
สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม   
 3.1.2.17 การเคลื่อนย๎ายสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมข๎ามเขตแดนโดยผิดกฎหมาย 
 3.1.2.18 การพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม 
 3.1.2.19 ความรับผิดชอบตามกฎหมายและการชดเชยอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย๎าย
สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม 
 3.1.2.20 หนํวยงานยํอยที่ต้ังขึ้นมาตามพิธีสาร 
 3.1.2.21 การตรวจสอบและการรายงาน 
 3.1.2.22 การถอนตัวออกจากการเป็นภาคีของพิธีสาร 
 3.1.2.23 การประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได๎จากสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม11 
                                                           
 11 Secretariat of the Convention on Biological Diversity,  Cartagena protocol on biosafety (Montreal: World 
Trade Centre, 2000), pp. 1-30.  
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 ตํอมาในปีพ .ศ. 2550 สมัยรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานน ท์ เป็นนายกรัฐมนตรี               
นายธีระ  สูตะบุตร รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได๎แถลงขําวในวันที่ 10 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550 วํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติเห็นชอบรํวมกัน จึงยื่นหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให๎มีการพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 เพื่อเปิดให๎มีการ       
ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา ในประเทศไทยได๎ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กลําววํา  จุดประสงค์ของการขอยก เลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่  3 เมษายน พ .ศ. 2544 
เพื่อเปิดให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา ในประเทศไทยได๎ น้ัน เป็นไปเพื่อ
การวิจัยเทํานั้นยังไมํถึงกับเป็นการผลิตเพื่อการค๎า  อีกทั้งจะไมํท าการวิจัยกับ พืชที่มีความอํอนไหว
งําย แตํจะวิจัยในพืชที่เกษตรกรได๎รับความเดือดร๎อนเทํานั้น12 
 ภายหลังจากนั้นในวันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 
25 ธันวาคม พ .ศ. 2550 มีสาระส าคัญคือ การอนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ในสถานที่ของราชการได๎ ภายใต๎เงื่อนไข คือ   
 ประการแรก  ต๎องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยต๎องแจ๎งรายชื่อพืชและพื้นที่      
ที่จะด าเนินการปลูกทดสอบให๎ชัดเจน   
 ประการที่ 2 ต๎องปฏิบัติตามมาตรา 67 แหํงรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพ .ศ. 2550 
คือ ต๎องรับฟังความคิดเห็นของประช าชนในพื้นที่และบริเวณใกล๎เคียง , รับฟังความคิ ดเห็นของ
องค์กรอิสระด๎านสิ่งแวดล๎อมและนักวิชาการ , จัดให๎มีการประชาพิจารณ์ , และรายงานผลกระทบ

ตํอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล๎อม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี13 
 จากการด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพของชาติที่ผํานมา สํงผลให๎ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมที่เป็นทางการ ในรูปของมติคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น 3 ฉบับ 
ได๎แกํ  มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544, มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม          
พ.ศ. 2547, และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ. 2550 นอกเหนือจากนโยบายพืชตัดแตํง
พันธุกรรมแล๎ว สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยก็คือกฎหมาย ซึ่งจะ
พิจารณาในประเด็นตํอไป   
 
 
 

                                                           
 12 “ธีระลุยจีเอ็มโอเสนอครม.แนํ  เว๎นพืชอํอนไหวข๎าว-สับปะรด,”  ฐานเศรษฐกิจ (30 สิงหาคม–1 กันยายน 2550) : 16. 
 13 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ความจริงเร่ืองจีเอ็มโอ มายาคติ การผูกขาด และคอรัปชั่น ในนามของความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยี, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, 2551), หน๎า 41. 
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3.2 กฎหมายของประเทศไทยที่ควบคุมพืชตัดแต่งพันธุกรรม 
 สืบเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังไมํมีการตราพระราชบัญญัติวํ าด๎วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการควบคุมพืชตัดแตํงพันธุกรรมโดยเฉพาะ ดังนั้น
ในการควบคุมพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยจึงต๎องอาศัยกฎหมายเดิมที่มีอยูํแล๎วในการ
ควบคุมพืชตัดแตํงพันธุกรรมในด๎านตํางๆ ดังนี้ 
 3.2.1 ด๎านการน าเข๎า  กฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับการควบคุมการน าเข๎าพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติกักพืชพ .ศ. 2507(มีการแก๎ไขปรับปรุงโดยพระราชบัญญัติ   
กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542) ซึ่งควบคุมการน า พืชตํางถิ่นเข๎ามาภายในประเทศไทย  ในปี         
พ.ศ. 2537 ได๎มีการประกาศให๎พืชตัดแตํงพันธุกรรม 40 รายการ เป็นพืชต๎องห๎าม ไมํสามารถ
น าเข๎าสูํประเทศไทยได๎ เว๎นแตํการได๎รับอนุญาตจากกระทรวงให๎น าเข๎าเพื่อการศึกษาวิจัย 
 กฎหมายฉบับนี้ไมํได๎มีเจตนารมณ์ในการควบคุมการน าเข๎าพืชตัดแตํงพันธุกรรม
โดยเฉพาะ แตํถูกน ามาใช๎ควบคุมการน า เข๎าพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระหวํางที่ประเทศไทยยังไมํมี
กฎหมายควบคุมพืชตัดแตํงพันธุกรรมโดยเฉพาะ นอกจากน้ีกฎหมายน้ียังบังคับใช๎ไมํได๎กับพืชที่
ได๎รับการแปรสภาพเป็นอยํางอื่นไปแล๎ว เชํน แป้งข๎าวโพด , ร าข๎าว เป็นต๎น และถ๎าหากพืชตัดแตํง
พันธุกรรมที่น าเข๎านั้นไมํอยูํใ น 40 รายการของประกาศสิ่งต๎องห๎ามน าเข๎า การน าเข๎าพืชตัดแตํง
พันธุกรรมนั้นก็เป็นไปได๎โดยเสรี ในกรณีที่มีการลักลอบน าเข๎าพืชตัดแตํงพันธุกรรมและมีผู๎น าไปใช๎
หรือน าไปปลูก กฎหมายฉบับนี้ก็ไมํอาจเอาผิดได๎เพราะกฎหมายฉบับนี้มีการเอาผิดตํอผู๎น าเข๎า

เทํานั้น ไมํอาจเอาผิดกับผู๎ปลูกหรือผู๎จ าหนํายได๎14 
 3.2.2 ด๎านการจ าหนําย  เนื่องจากประเทศไทยไมํมีกฎหมายควบคุมการจ าหนํายพันธุ์พืช 

ดังนั้นการจ าหนํายพันธุ์พืชตัดแตํงพันธุกรรมจึงสามารถกระท าได๎โดยเสรี15 
 3.2.3 ด๎านการเยียวยาและแก๎ไขความเสียหาย  หากพืชตัดแตํงพันธุกรร มสร๎างความ
เสียหายแกํสิ่ งแวดล๎อม  ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสํงเสริมและรัก ษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
แหํงชาติพ .ศ. 2535 ให๎อ านาจเจ๎าหน๎าที่เข๎าไปด าเนินการเยียวยาและแก๎ไขความเสี ยหายแกํ

สิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีบทลงโทษตํอผู๎น ามาสูํความเสียหายนั้น16 
 กลําวโดยสรุป คือ เนื่องจากในปัจจุบั นยังไมํมีการบังคับใช๎พระราชบัญญัติวําด๎วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งมีเจตนารมณ์ในการควบคุมพืชตัดแตํงพันธุกรรมโดยตรง ควบคุมสิ่งมีชีวิต
ตัดแตํงพันธุกรรม  และควบคุมเทคโนโลยีชีวภาพด๎านอ่ืนๆด๎วย ประเทศไทยจึงต๎องใช๎กฎหมายท่ีมี

                                                           
 14 จักรกฤษณ์ ควรพจน์,  GMO สงครามเทคโนโลยีชีวภาพ การปฏิวัติครั้งที่สาม: สงครามมนุษยชาติที่ไมํมีการประกาศ 
(กรุงเทพมหานคร: เนช่ันมัลติมีเดียกรุ๏ป, 2545), หน๎า 27. 
 15 เร่ืองเดียวกัน, หน๎า 28. 
 16 เร่ืองเดียวกัน, หน๎า 29. 
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อยูํแล๎วในการควบคุมพืชตัดแตํงพันธุกรรม ไ ด๎แกํ พระราชบัญญัติกักพืชพ .ศ. 2507และ
พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติพ.ศ. 2535 
  
3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมใน
ประเทศไทย 
 ในระดับนานาชาติมีหลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับความปลอดภัยทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม เชํน องค์การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ องค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแหํงสหประชาชาติ ได๎จัดท ากฎระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นเพื่อเป็นการชํวยเหลือชาติ
ตํางๆที่ยังไมํพร๎อมทีจ่ะด าเนินการเรื่องนี้เองได๎ 
 ในประเทศไทยมีหนํวยงานที่ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล งานวิจัยและพัฒนาด๎าน
สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม ได๎แกํ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตร ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติโดยคณะกรรมการกลางด๎านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ นอกจากนี้หนํวยงานวิจัยและพัฒนาของรัฐและมหาวิทยาลัยตํางๆ ได๎ทยอยต้ัง
คณะกรรมการภายในสถาบันขึ้นเพื่อดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตตัดแตํง

พันธุกรรม17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 17 “รัฐบาลตื่น! ก าหนดทําทีผลิตภัณฑ ์“จีเอ็มโอ” ลบกระแสต๎าน “พันธุ์พืชมรณะ”,”  มติชน (17 ตุลาคม 2542) : 2.  



 
บทที่ 4 

 
โครงสร้างของเครือข่ายนโยบายประเภทเครือข่ายประเด็นปัญหา 
ในการก าหนดนโยบายพืชตัดแต่งพันธุกรรมของประเทศไทย 

 
 จากการที่อาร์ เอ ดับลิว รูด  และ เดวิด มาร์ช ได๎อธิบายลักษณะของเครือขํายนโยบาย
ประเภท “เครือขํายประเด็นปัญหา ” เอาไว๎ 8 มิติ ในบทที่ 4 นี้ ผู๎วิจัยจะน าเสนอให๎เห็นถึงลักษณะ
ข๎อที่ 1 และ 2 อันเป็นลักษณะเฉพาะของสมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหา คือ มีสมาชิกจ านวน
มาก และมีผลประโยชน์ที่หลากหลาย โดยผู๎วิจัยจะแจกแจงวําในการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํง
พันธุกรรมของประเทศไทยมีกลุํมใดที่มีความเกี่ ยวข๎องบ๎าง กลุํมเหลํานี้มีผลประโยชน์แตกตํางกัน
ออกไปอยํางไร นอกจากน้ีผู๎วิจัยยังส ารวจทัศนคติของกลุํมตํางๆตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม และการที่
รัฐบาลจะอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ เพราะทัศนคติ
เหลํานี้ยํอมจะสํงผลตํอการด าเนินการของกลุมํในการผลักดันนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
 ตามที่ได๎กลําวไปแล๎วในบทที่ 2 วํา จากแนวคิดของอาร์ เอ ดับลิว รูด ซึ่งมองวําเครือขําย
นโยบายสามารถเกิดขึ้นได๎ในหลายระดับของรัฐบาล คือ อาจจะเป็นระดับชาติและระดับท๎องถิ่น 
และสามารถประกอบไปด๎วยตัวแสดงระดับนานาชาติได๎ การ ก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ของประเท ศไทยก็มีลักษณะเชํนนั้น กลําวคือ เครือขํายนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของ      
ประเทศไทย  ประกอบไปด๎วยสมาชิกหรือตัวแสดงใน 2 ระดับ คือ กลุํมระดับภายในประเทศ     
และกลุํมระดับระหวํางประเทศ ดังนี ้
 
4.1 กลุ่มระดับภายในประเทศ 
 กลุํมระดับภายในประเทศที่มีบทบาทตํอการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของ
ประเทศไทย สามารถแบํงออกได๎เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่สนับสนุนให๎รัฐบาลอนุญาตให๎ปลูกทดสอบ
พืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ และฝ่ายที่คัดค๎านการที่รัฐบาลจะอนุญาตให๎
ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ 
 4.1.1 ฝ่ายที่สนับสนุนให๎รัฐบาลอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา
หรือภาคสนามได๎  
 ประกอบไปด๎วยกลุํมตํางๆ ได๎แกํ กลุํมหนํวยงานของรัฐ และกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล 
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 4.1.1.1 กลุํมหนํวยงานของรัฐ  ที่สนับสนุนให๎รัฐบาลอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ ได๎แกํ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหํงชาติ(สวทช.), กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
  4.1.1.1.1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาต(ิสวทช.) 
  “ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ เป็นหนํวยงานในก ากับ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 มีพันธกิจในการมุํงสร๎างเสริม
งานวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันอยํางยั่งยืนของประเทศพร๎อมทั้ง
ด าเนินกิจกรรมด๎านการถํายทอดเทคโนโลยี , การพัฒนาบุคลากร , และการเสริมสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐานด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อให๎ได๎ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโ ลยีแหํงชาติ ได๎ด าเนินงานผํานการท างานรํวมกันของศูนย์ 5 ศูนย์ 
ได๎แกํ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหํงชาติ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แหํงชาติ, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหํงชาติ , ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี , และศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ(ศช.) 
  นอกจากน้ีทาง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ ยังได๎สร๎าง
เครือขํายความรํวมมือกับสํวนราชการ ,เอกชน ,และสถาบันการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงให๎
นักวิทยาศาสตร์ไทยได๎ท างานกันอยํางใกล๎ชิด  และเข๎าถึงความต๎องการของทั้งภา คการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมตํางๆ ไมํวําจะเป็นการประมง,การท าสิ่งทอ, อุตสาหกรรมยานยนต์ , คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์, การแพทย์ ฯลฯ”1  
  (ก) ผลประโยชน์ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ 
  “สิ่งที่ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติต๎องการจากการ
ด าเนินงาน คือ การมุํงพัฒนา ประเทศสูํ “เศรษฐกิจฐานความรู๎ ” นั้นหมายถึงประเทศไทยต๎องไมํ
เพียงรับงานประกอบชิ้นสํวน หรือผลิตสินค๎าตามแบบที่ประเทศอ่ืนคิดไว๎แล๎ว เพราะอยํางไรก็จะมี
ประเทศอ่ืนที่ผลิตได๎ในราคาที่ถูกกวํา แตํมุํงพัฒนาให๎ประเทศไทยก๎าวสูํการเป็นผู๎คิดค๎นเทคโนโลยี 
สามารถสร๎างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต๎องการของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศบนเวทีการค๎าโลกได๎ อีกทั้งยังมุํงหาวิธีการสร๎างมูลคําเพิ่ม
ให๎สิ่งที่ประเทศผลิตได๎อยูํแล๎ว เพราะถ๎าไมํสามารถพัฒนาในด๎านนี้ได๎ สิ่งที่ประเทศผลิตจะมีมูลคํา
น๎อยและบั่นทอนความก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจของประเทศ” 

                                                           
 1 สัมภาษณ์  ศักรินทร์ ภูมิรัตน,  ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาต,ิ   
17 มีนาคม 2553. 
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  “เมื่อพิจารณาในแงํสํวนได๎สํวนเสียของส านักงานพัฒนาวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหํงชาติ ถ๎าหากวํารัฐบาลอนุญาตให๎มีการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎พบวํา เนื่องจาก
ทางส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ เป็นหนํวยงานที่มีเป้าหมายในการ
สํงเสริมให๎เกิดการสร๎างและพัฒนาความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและการขับเคลื่อน
ประเทศสูํสังคมฐานความรู๎  จึงชี้แจงวํา การทดสอบความปลอดภัยของพืชตัดแตํง พันธุกรรมใน
ภาคสนามเป็นขั้นตอนของ การทดสอบความปลอดภัยของพืชตัดแตํง พันธุกรรมในสภาพที่ตรงกับ
ระบบนิเวศจริงมากที่สุด ที่ผํานมาทางส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติเห็นวํา
การวิจัยด๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรมในประเทศไทยไมํมีความก๎าวหน๎า ซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาสของ
ประเทศไทยในการใช๎ประโยชน์จากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี เนื่องจากประเทศเพื่ อนบ๎านไทย 
เชํน  จีน, ฟิลิปปินส์ มีการอนุญาตให๎ปลูกและการทดสอบพืชดัดแปลงในภาคสนามได๎แล๎ว 
  ทั้งนี้ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ ได๎ให๎ศูนย์              
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ รํวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนา
มะละกอตัดแตํงพันธุกรรมต๎า นทานโรคใบดํางจุดวงแหวนต้ังแตํปีพ .ศ. 2539 โดยท าการตัดแตํง
พันธุกรรมมะละกอสายพันธุ์แขกนวลให๎ต๎ านทานตํอโรคใบดํางจุดวงแหวน ปัจจุบันคณะผู๎วิจัย
สามารถผลิตมะละกอรุํนลูกหลานได๎ถึงรุํน R5 และได๎ท าการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ระดับโรงเรือนอยํางตํอเนื่อง  นอกจากน้ียังมีการศึกษาวิจัยมะเขือเทศตัดแตํงพันธุกรรมต๎านทาน
โรคไวรัสใบหงิกเหลือง ซึ่งปัจจุบันสามารถพัฒนาจนได๎ลูกที่เป็นสายพันธุ์แท๎  ซึ่งอยูํระหวํางการ
ทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดั บโรงเรือนเชํนเดียวกันกับมะละกอ และ เนื่องจาก     
มะเขือ เทศตัดแตํงพันธุกรรมต๎านทานโรคไ วรัสใบหงิกเหลืองที่พัฒนาได๎นี้ ปราศจากการใช๎ยีน
เครื่องหมายคัดเลือกที่มีคุณสมบัติต๎ านทานยาปฏิชีวนะ จึงลดความกังวลของสังคมในประเด็น
เรื่องการถํายทอดยีนเหลํานั้นไปสูํสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งทั่วโลกตํางให๎ความสนใจและมี
แนวโน๎มจะพัฒนาพืชตัดแตํงพันธุกรรมแบบนี้เพิ่มขึ้น” 2 
  (ข) ทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  “การศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม ก็เหมือนกับการที่เราศึกษาเทคโนโลยี
อ่ืนๆ เชํน ในการท าเหล็ก มันก็มีทั้งเทคโนโลยีในการท าเหล็กให๎เป็นเก๎าอ้ีนั่ง และเทคโนโลยีในการ
ท าเหล็กให๎เป็นอาวุธท าลายล๎างกัน แตํเราเป็นหนํวยงานที่เสนอให๎น าเทคโนโลยีมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์แกํมวลมนุษยชาติ เรามีหน๎าที่เสนอวําวิธีใช๎เทคโนโลยีในการท าประโยชน์ให๎แกํประเทศ
ไทยต๎องท าอยํางไรบ๎าง ”3 ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทย าศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหํงชาติได๎แสดงทัศนคติ 
                                                           
 2 เร่ืองเดียวกัน 

 3 เร่ืองเดียวกัน 
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 นอกจากน้ีส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติมีความเห็นวํา  
  “พืชตัดแตํงพันธุกรรมเป็นผลผลิตจากความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี ชีวภาพสาขา
ชีววิทยาระดับโมเลกุล ในการตัดแตํงหรือเพิ่มเติมรหัสทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตํ างๆหรือที่เรียก
กันวํา “เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ” เพื่อให๎เกิดคุณสมบัติ ที่น ามาใช๎ประโยชน์ได๎หลากหลายขึ้น      
ซึ่งเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเป็นวิทยาการท่ีมีความก๎าวหน๎าไปอยํางรวดเร็วและมีศักยภาพสูงใน
การสร๎างประโยชน์ให๎มนุษยชาติ 

 หากถามถึงทัศนคติของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ ตํอ
เทคโนโลยีการตัดแตํงพันธุกรรม ซึ่งไมํได๎มีแคํพืชตัดแตํงพันธุกรรมเทํานั้น  ทางส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ มีความเห็นวําโลกมีการใช๎ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตตัดแตํง
พันธุกรรมมานานกวํา 2 ทศวรรษ เริ่มจากจุลินทรีย์ตัดแตํ งพันธุกรรม โดยในปีพ .ศ. 2525 มีการน า
จุลินทรีย์ตัดแตํงพนัธุกรรมมาใช๎ประโยชน์ในการแพทย์ เพื่อท าเป็นยาและเภสัชภัณฑ์ซึ่งจ าเป็นตํอ
ผู๎บริโภค เชํน โปรตีนเพื่อการรักษา  ซึ่งเป็นย าประเภทหนึ่งที่มีการใช๎กันอยํ างแพรํหลาย ในปี    
พ.ศ. 2547 ตลาดโปรตีนเพื่อการรักษามีมูลคํากวํา 34,800 ล๎านเหรียญสหรัฐ และมีการคาดการณ์
วําจะมีมูลคําถึง 52,000 ล๎านเหรียญสหรัฐในปีพ.ศ. 2553 ตัวอยํางของโปรตีนเพื่อการรักษา ได๎แกํ 
อินซูลินรักษาโรคเบาหวาน , ฮอร์โมนแคลซิโทนินป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน , วัคซีนไวรัส    
ตับอับเสบชนิดบี เป็นต๎น นอกจากน้ีเอนไซม์ในตลาดโลกกวําร๎อยละ 60 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก      
จุลินทรีย์ตัดแตํงพันธุกรรม ซึ่งสํวนใหญํน าไปใช๎ในอุตสาหกรรมที่ไมํใชํอาหาร เชํน อุตสาหกรรม   
สิ่งทอ , อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ , อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ท าคว ามสะอาด ทั้งนี้    
การยอมรับผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมแตํละชนิดมีความแตกตํางกัน ไป ยกตัวอยําง
เชํน  ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ตัดแตํงพันธุ กรรมที่ใช๎เป็นยาและเภสัชภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับของ
ผู๎บริโภคมากกวําผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ตัดแตํงพันธุกรรมที่ใช๎เป็นอาหาร”4 
  (ค) ทัศนคติตํอการท่ีรัฐบาลจะอนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ 

 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติมีความเห็นวํา “การปลูก
ทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนาม เป็นสํวนหน่ึงของการวิจัยพัฒนาซึ่งเป็น
การทดสอบความป ลอดภัยข องพืชตัดแตํงพันธุกรรมในภาคสนาม เป็นกระบวนการประเมินผล
กระทบตํอสิ่งแวดล๎อมที่ใกล๎เคียงสภาพปลูกและระบบนิเวศจริงมากที่สุด จึงเป็นขั้นตอนที่ท าให๎ได๎
ข๎อมูลทางวิทยาศาสตร์ส าคัญที่บํงบอกวําพืชตัดแตํงพันธุกรรมนั้นมีความปลอดภัยหรือมี       
ความเสี่ยงตํอระบบนิเว ศหรือไมํ ดังนั้นส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติจึงมี

                                                           
 4 เร่ืองเดียวกัน 
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ความเห็นวําการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาเป็นสิ่งที่จ าเป็นอยํางยิ่ง เพื่อให๎
ประเทศไทยมีความรู๎และข๎อมูลทางวิทยาศาสตร ์พร๎อมทั้งความเชี่ยวชาญที่เพียงพอตํอการบริหาร
จัดการด๎านความปลอดภัยทางชีวภาพอยําง รู๎เทําทันและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด รวมถึงการน า   
องค์ความรู๎และผลงานวิจัยจากห๎องปฏิบัติการไปสูํการใช๎ประโยชน์จริงได๎”5 

 4.1.1.1.2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 6 และคงอยูํมาจนถึงปัจจุบัน    
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีพันธกิจหลายประการ ดังตํอไปนี ้
  ประการแรก สํงเสริมสถาบันเกษตรกร สนับสนุนเกษตรกรให๎พึ่งพาตนเองได๎      
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมั่นคง 
  ประการที่  2 สํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารให๎มีมูลคําเพิ่มขึ้น  
สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและมีมาตรฐานตํอผู๎บริโภค 
  ประการที่ 3 วิจัยและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร 
  ประการที่  4 พัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยีด๎านเกษตร  เน๎นการใช๎ทรัพยากร
การเกษตรอยํางมีประสิทธิภาพ, ยั่งยืน, และไมํสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม7   
  ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขนาดใหญํและมีหน๎าที่ใน          
ความรับผิดชอบที่กว๎างขวางมาก ผู๎วิจัยจึงจ าเป็นต๎องพิจารณาหนํวยง านในสังกัดของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่มีความเกี่ยวข๎องกับเรื่องพืชตัดแตํงพันธุกรรมโดยตรง นั้นคือ ส านักวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (สทช .) ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนํวยงานสังกัด          
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน๎าที่ ดังนี ้
  ประการแรก ศึกษา, ค๎นคว๎า, วิจัย, และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด๎านพืช 
  ประการที่ 2 ศึกษา, ค๎นคว๎า, วิเคราะห์, ตรวจสอบ , และรับรองพืชหรือผลิตภัณฑ์
พืชคงรูปที่ได๎จากเทคโนโลยีชีวภาพ   

                                                           
 5 เร่ืองเดียวกัน 

 6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์  เกี่ยวกับกระทรวง  [ออนไลน์], 17 พฤศจิกายน 2552. 
แหลํงที่มา http://www.moac.go.th/builder/moac02/inside.php?link=page&c=205 

 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  [ออนไลน์], 17 พฤศจิกายน 2552. 

แหลํงที่มา http://www.moac.go.th/builder/moac02/inside.php?link=page&c=205⊂ =4 
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  ประการที่ 3 ศึกษา , ค๎นคว๎า , วิจัย, และพัฒนาการเก็บเชื้อพันธุ์พืช รวบรวม
อนุรักษ์เชื้อพันธุ์ในธนาคารเชื้อพันธุ์   
  ประการที่ 4 ปฏิบัติงานรํวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง หรือที่ได๎รับมอบหมาย8 โดยส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพได๎รับมอบหมายจากกรม
วิชาการเกษตร ให๎ดูแลรับผิดชอบอาคารทรัพยากรพันธุกรรมพืชสิรินธรโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ประการแรก เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม , อนุรักษ์, แลกเปลี่ยน , และให๎บริการ
เชื้อพันธุกรรมพืช 
  ประการที่ 2 สนับสนุนและเสริมสร๎างศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชของ
กรมวิชาการเกษตร 
  ประการที่  3 เป็นห๎องปฏิบัติการกลางด๎านเทคโนโลยีชีวภาพของกรมวิชาการ
เกษตร 
  ประการที่ 4 เป็นศูนย์กลางให๎บริการข๎อมูลด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศชีวภาพ9   
  ตามหน๎าที่ที่ ได๎รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตร  ส านักวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ มีการด าเนินงานเกี่ยวกับพืชตัดแตํงพันธุกรรมโดย ตรง ได๎แกํ งานบริการตรวจ
วิเคราะห์สินค๎าพืชตัดแตํงพันธุกรรม , งานบริการตรวจสอบวิเคราะห์พืชที่มิได๎รับการตัดแตํง
พันธุกรรม , และงานพิจารณาออกหนังสือรับรองพืชที่ปลูกในประเทศไทยนั้นวําเป็นพืชที่ไมํได๎รับ
การตัดแตํงพันธุกรรม10  
    (ก) ผลประโยชน์ของส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพมีหน๎าที่ คือ การท างานวิจัยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 2 กลุํม คือ กลุํมเทคโนโลยีชีวภาพ ได๎แกํ การตัดแตํงพันธุกรรมและ               
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สํวนอีกกลุํมหนึ่ง คือ การอนุรักษ์พั นธุกรรม กลําวคือ ทางส านักวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพมีธนาคารเชื้อพันธุกรรมที่เก็บพันธุ์พืชตํางๆที่ส าคัญไว๎ เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์
และเพื่อเอาไปใช๎ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชํน การน าไปปรับปรุงพันธุ์พืช11 
  ส าหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชตัดแตํงพันธุกรรม ทางส านั กวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพมีความเห็นวํา “จริงๆแล๎วก็คือการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบหนึ่ง เพียงแตํวําใช๎

                                                           
 8 ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ,  หน๎าที่ความรับผิดชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ  [ออนไลน์], 17 พฤศจิกายน 2552. 
แหลํงที่มา http://as.doa.go.th/biotech/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=27 

 9 ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ,  ประวัติความเป็นมา และตัวอาคาร  [ออนไลน์], 17 พฤศจิกายน 2552.  
แหลํงที่มา http://as.doa.go.th/biotech/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=53 

 10 ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ,  งานบริการGMO  [ออนไลน์], 17 พฤศจิกายน 2552. 
แหลํงที่มา http://as.doa.go.th/biotech/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=129 

 11 สัมภาษณ์  อลงกรณ์ กรณ์ทอง,  ผู๎อ านวยการส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ,  25 กุมภาพันธ์ 2553. 

http://as.doa.go.th/biotech/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=53
http://as.doa.go.th/biotech/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=129
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เทคโนโลยีชีวภาพหรือเทคโนโลยีสมัยใหมํทางด๎านพันธุวิศวกรรมมาชํวยในการปรับปรุงพันธุ์ 
แล๎วสิ่งที่ได๎ก็คือพันธุ์พืชพันธุ์ใหมํที่มีลักษณะทางพันธุกรรมตามที่ต๎องการ เ ชํน ถ๎าหากต๎องการ
พันธุ์พืชที่ต๎านทานโรคพืช ทนแมลง และทนแล๎ง โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์ตามปกติต๎องน าพืชชนิด
นั้นพันธ์ ก กับพันธุ์ ข มาผสมกัน ได๎ลูกผสมแล๎วน ามาคัดเลือก เพื่อให๎ได๎พันธุ์พืชที่มีลักษณะตามที่
ต๎องการ  แตํในการท าพืชตัดแตํงพันธุกรรมจะใช๎การคัดเลือกยี นที่มีการแสดงออกซึ่งพันธุกรรม
ตามที่ต๎องการมาใสํในพืชเลย เชํน ถ๎าหากอยากได๎พันธุ์พืชที่ต๎านทานโรคพืช ทนแมลง และทนแล๎ง 
ก็ไปหายีนที่แสดงออกถึงการต๎านทานโรคพืช ยีนที่แสดงออกถึงการทนแมลง และสุดท๎ายยีนที่
แสดงออกถึงการทนแล๎ง มาใสํไว๎ในพืชชนิดเดียวกันโดยเทคโนโลยีพั นธุวิศวกรรม ก็จะได๎พันธุ์พืชที่
มีลักษณะตามที่ต๎องการเหมือนกับการปรับปรุงพันธุ์พืชตามธรรมชาติ เพียงแตํใช๎เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและตรงกับความต๎องการเลย ดังนั้นทางส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเลยถือวําการ
ศึกษาวิจัยเรื่องพืชตัดแตํงพันธุกรรมก็เป็นการศึกษาวิจัยปรั บปรุงพันธุ์พืชรูปแบบหน่ึง จึงนับเป็น
หนึ่งในภาระหน๎าที่ของส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่จะต๎องด าเนินการด๎านนี”้12 
  (ข) ทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  “เนื่องจากส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนํวยงานที่ด าเนินการทาง
วิทยาศาสตร์  ดังนั้นทัศนคติของหนํวยง านจึงเป็นไปตามเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในการสร๎างพืช
ตัดแตํงพันธุกรรมทางส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทราบวํา ยีนที่จะน ามาใช๎ใสํเข๎าไปในพืช
นั้นมาจากไหน ซึ่งก็มาจากพืชด๎วยกันที่มีอยูํตามธรรมชาติอยูํแล๎ว แตํเป็นพืชที่ตํางสกุลกันซึ่งตาม
ธรรมชาติแล๎วไมํสามารถผสมกัน ไมํสามารถให๎ยีนถํายเทจากพืชสกุลหนึ่งไปยังพืชอีกสกุลได๎ ถ๎า
หากเป็นเมื่อ 10 ปีที่แล๎ว การท่ีจะน ายีนจากพืชชนิดหน่ึงไปใสํยังพืชอีกชนิดหน่ึงนั้น ต๎องน าเอายีน
ของพืชนั้นไปตัดตํอกับ Plasmid ของแบคทีเรีย E. coli แล๎วถึงจะเอา E. coli ใสํเข๎าไปในเซลล์พืช
อีกที เนื่องจากแบคทีเรียมีสมบัติในการแบํงตัวจึงท าให๎ยีนใหมํที่ใสํเข๎าไปสามารถสอดแทรกเข๎าไป
ในโครโมโซมของพืชได๎  แบคทีเรีย E. coli อาศัยอยูํในกระเพาะอาหารของมนุษย์อยูํแล๎วจึงไมํเป็น
อันตรายตํอมนุษย์ แตํในปัจจุบันเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมก๎าวหน๎าขึ้นไปจนสามารถใสํยีนเข๎าไปใน
พืชได๎โดยตรงแล๎ว   
  แม๎วําทัศนคติของคนในสังคมตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรมจะมีอยูํ 2 กระแส คือ 
สนับสนุนและตํอต๎าน แตํในฐานะที่ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนํวยงานที่
ท าการศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรมเอง ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ชีวภาพจึงทราบวําพืช      
ตัดแตํงพันธุกรรมนั้นปลอดภัย เพราะยีนที่น ามาใช๎ก็ได๎มาจากพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่มีอยูํแล๎ว         
ตามธรรมชาติ และได๎มีการตัดสํวนที่กํอพิษออกไปจากยีนเหลํานั้นแล๎ว เมื่อมีความเข๎าใจใน

                                                           
 12 สัมภาษณ์  กิ่งกาญจน์ พิชญกุล,  ผู๎เช่ียวชาญส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ,  25 กุมภาพันธ์ 2553. 
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กระบวนการตัดแตํงพันธุกรรมมากพอ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโล ยีชีวภาพจึงไมํวิตกกังวลกับ
ความปลอดภัยของพืชตัดแตํงพันธุกรรมเพราะทราบวํามันปลอดภัยพอ ดังนั้นทางส านักวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจึงสนับสนุนพืชตัดแตํงพันธุกรรมในฐานะที่เป็นการศึกษาวิจัยรูปแบบ
หนึ่งเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชให๎ดีขึ้น   
  นอกจากน้ีถ๎าพิจารณาในด๎านอ่ืน  เชํน ด๎านการแพทย์หรืออุตสาหกรรม ก็มีการ
น าเอาเทคโนโลยีการตัดแตํงพันธุกรรมมาใช๎มากมาย ในวงการแพทย์นั้นยาที่ใช๎กันอยูํหลายชนิด
เป็นจุลินทรีย์ตัดแตํงพันธุกรรม เชํน ฮอร์โมนอินซูลินรักษาโรคเบาหวาน วัคซีนโรคตับอักเสบชนิดบี 
เป็นต๎น ในอุตสาหกรรมก็มีการใช๎สิ่งมีชีวติตัดแตํงพันธุกรรม เชํน เอนไซม์ที่ใช๎ท าเนยแข็ง เนื่องจาก
กรมวิชาการเกษตรดูแลเรื่องการน าเข๎า -สํงออกพืช ท าให๎ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ   
ทราบวําในทางอุตสาหกรรมประเทศไทยได๎น าเข๎าพืชตัดแตํงพันธุกรรม ได๎แกํ ถั่วเหลืองและ
ข๎าวโพด  เนื่องจากประเทศไทยไมํสามารถผลิ ตถั่วเหลืองได๎เพียงพอในการน ามาเป็นวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมน้ ามันถั่วเหลืองและอุตสาหกรรมนมถั่วเหลือง ดังนั้นนมถั่วเหลืองที่คนไทยด่ืมกันใน
ชีวิตประจ าวันก็มีสํวนผสมของพืชตัดแตํงพันธุกรรม”13 
  (ค) ทัศนคติตํอการท่ีรัฐบาลจะอนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ 
  “ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพมีความจ าเป็นจะต๎องศึกษารวบรวมข๎อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพื่อเป็นประโยชน์ในการตอบค าถามตํอสังคม และพิสูจน์ให๎เห็นวําพืช   
ตัดแตํงพันธุกรรมมีความปลอดภัยหรือไมํ เพื่อที่รัฐบาลจะได๎มีนโยบายเก่ียวกับพืชตัดแตํง
พันธุกรรมตํอไป  ไมํอยํางนั้นความปลอดภัยของพืชตัดแตํงพันธุกรรมก็จะยังเป็นเรื่องที่คลุมเครือ 
สังคมตั้งค าถามแตํส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพไมํสามารถตอบได๎ เพราะส านักวิจัยพัฒน า
เทคโนโลยีชีวภาพเองก็สามารถท าการทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎แคํขั้นที่ 1 ไมํสามารถท าใน
ข้ันท่ี 2 และขั้นที่ 3 ได๎   
  การทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 นั้นเป็นการทดสอบใน
ห๎องปฏิบัติการหรือในโรงเรือนซึ่งเป็นระบบปิด เมื่อทดสอบในขั้นที่ 1 จนได๎ผลเป็นท่ีพอใจแล๎วก็มา
สูํขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นการปลูกทดสอบในแปลงทดลองขนาดเล็กหรือแปลงทดลองยํอยในระบบปิด
เชํนกัน กลําวคือ ไมํใชํการปลูกพืชแบบทั่วไปแตํมีระเบียบที่เข๎มงวด ได๎แกํ แปลงปลูกน้ันจะต๎อง
หํางจากพืชอื่นๆตามระยะที่ก าหนด มีการขึงลวดหนามรอบบริเวณ รอบๆแป ลงต๎องมีการปลูกพืช
ชนิดอ่ืนล๎อมรอบเป็นแนวป้องกันไว๎ มีตาขํายป้องกันแมลง มียามเฝ้าไมํให๎มนุษย์หรือสัตว์เข๎าไป
รบกวน เป็นต๎น เพื่อป้องกันไมํให๎เกิดการปนเปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกรรมไปยังพืชอื่นๆ          

                                                           
 13 เร่ืองเดียวกัน 
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และเมื่อทดสอบในขั้นที่ 2 ได๎ผลจนเป็นที่พอใจแล๎วจึงจะสามาร ถทดสอบในขั้นที่ 3 คือ การปลูก
ทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎  
  ถ๎าหากจะให๎ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพตอบค าถามสังคมได๎วํา           
พืชตัดแตํงพันธุกรรมมีความปลอดภัยหรือไมํ ทางส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพมี          
ความจ าเป็นต๎องท าการ ทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมให๎ครบทั้ง 3 ขั้นตอน แตํนับต้ังแตํมีมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ออกมาห๎ามไมํให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมใน
ระดับไรํนาหรือภาคสนาม การทดสอบเรื่องพืชตัดแตํงพันธุกรรมก็หยุดชะงัก แม๎วําการศึกษาวิจัย
พืชตัดแตํงพันธุกรรมบางชนิ ดอยูํในระดับที่จะน าออกจากโรงเรือนไปปลูกในแปลงทดสอบแล๎ว      
ก็ตาม เพราะส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนํวยงานในก ากับของรัฐ เมื่อรัฐบาลมี
นโยบายห๎ามก็ต๎องท าตาม ส าหรับพืชตัดแตํงพันธุกรรมที่ทดสอบค๎างไว๎ก็ต๎องหยุดไป จากนั้นก็เผา
ท าลายโดยไมํให๎มีการหลุดลอดไปข๎างนอกได”๎14  
  4.1.1.1.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการจัดต้ังขึ้นในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2545 เนื่องจากแตํเดิมการดูแลด๎านทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลด๎านสิ่งแวดล๎อม          
จะรับผิดชอบโดยหลายหนํวยงาน เชํน ประเด็นด๎านทรัพยากรธรรมชาติรับผิดชอบโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประเด็นด๎านสิ่งแวดล๎อมรับผิดชอบโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยก็มีการรับผิดชอบในบางสํวนด๎วย เมื่อมี
การปรับปรุ งการบริหารราชการแผํนดินในปีพ .ศ. 2545 ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระทรวง , 
ทบวง, และกรมทั่วประเทศ ก็มีการยกเอาหน๎าที่ในการดูแลประเด็นด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
ประเด็นด๎านสิ่งแวดล๎อม มาให๎อยํูในความรับผิดชอบของกระทรวงใหมํ คือ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎ อม 15 และด๎วยเหตุผลเดียวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีขนาดใหญํและมีหน๎าที่ในการรับผิดชอบ
มากมาย ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความจ าเป็นต๎องศึกษาหนํวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ที่รับผิดชอบหน๎าที่อันเกี่ยวข๎องกับนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย  
นั้นคือ ส านักความหลาหลายทางชีวภาพ 
  ส านักความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนํวยงานที่ได๎รับมอบหมายจากรัฐบาล
ให๎มีหน๎าที่ในการรํางพระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งเป็นกฎหมายที่           

                                                           
 14 เร่ืองเดียวกัน 

 15 สัมภาษณ์  สิริกุล บรรพพงศ์,  ผู๎อ านวยการส านักความหลากหลายทางชีวภาพ,  18 กุมภาพันธ์ 2553. 
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จะน ามาใช๎ในการควบคุมดูแลพื ชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย  ตามที่มติคณะรัฐมนตรี   
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ได๎ระบุไว๎16 
  (ก) ผลประโยชน์ของส านักความหลากหลายทางชีวภาพ 
  ส านักความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนํวยงานกลางในการประสานงานตาม 
3 อนุสัญญา ได๎แกํ อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ , อนุสัญญาวําด๎วยพื้นที่ชุํมน้ าที่มี
ความส าคัญในระดับนานาชาติ , และพิธีสารคาร์ตาเฮนาวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ          
มีหน๎าที่ตามพันธกรณีจากการเป็นภาคีของอนุสัญญาตํางๆ คือ การด าเนินการให๎ประเทศไทยใช๎
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืน   
  อนุสัญญา ทั้งสามที่ส านักความหลากหลายทางชีวภาพต๎องประสานงานอยูํ  
ไมํได๎ลงรายละเอียดเกี่ยวกับพืชตัดแตํงพันธุกรรมเทํานั้น เชํน มาตรา 19 ของอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพมีสาระส าคัญ คือ ให๎ประเทศภาคีมีการควบคุมดูแลเทคโนโลยีชีวภาพ  
อนุสัญญาไมํ ได๎ห๎ามไมํให๎ใช๎เทคโนโลยีชีว ภาพ แตํต๎องมีการดูแล , การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีชีวภาพ  เพื่อไมํให๎เทคโนโลยีชีวภาพสํงผลกระทบตํอความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
ประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรมนับเป็นสํวนหนึ่งของเทคโนโลยีชีวภาพนั้นเอง17 
  “ส านักความหลากหลายทางชีวภาพไมํใชํหนํวยงานที่สํงเสริมหรือตํอต๎าน
เทคโนโลยีใดๆก็ตามรวมไปถึงเทคโนโลยีพืชตัดแตํงพันธุกรรม เพราะไมํได๎มีสํวนได๎สํวนเสียจาก
เทคโนโลยีตํางๆโดยตรง เป็นเพียงหนํวยงานที่ได๎รับการมอบหมายให๎ควบคุมไมํให๎เกิดเรื่องที่
กระทบตํอความหลากหลายทางชีวภาพ ”18 สิริกุล บรรพพงศ์ ผู๎อ านวยการส านักความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แสด งถึงจุดยืนของส านักความหลากหลายทางชีวภาพตํอประเด็นพืชตัดแตํง
พันธุกรรม   
  (ข) ทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  “เทคโนโลยีทุกด๎านซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการตัดแตํงพันธุกรรมล๎วนมี 2 ด๎าน คือ 
การสร๎างผลกระทบเชิงบวกและการสร๎างผลกระทบเชิงลบ ถ๎าหากมีเทคโนโลยีประเทศก็จะ
ก๎าวหน๎าไปได๎ไกล แตํเมื่อมีเทคโนโลยีแล๎วก็จ าเป็นต๎องบริหารจัดการให๎ดี  ไมํให๎เทคโนโลยีสํง  
ผลเสียตํอประเทศ อยํางเทคโนโลยีพืชตัดแตํงพันธุกรรม เราไมํสามารถที่จะฟันธงได๎วํา             
เป็นเทคโนโลยีที่ดีหรือไมํดี แตํสามารถบอกได๎วําควรยึ ดเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ต้ัง    
แล๎วให๎มีการจัดการบริหารเทคโนโลยีที่ดี ถ๎ารัฐบาลสามารถมีการจัดการบริหารพืชตัดแตํง

                                                           
 16 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี “การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาต ิ  
ตํอคณะรัฐมนตรี,”  สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547, 31 สิงหาคม 2547. 
 17 สัมภาษณ์  สิริกุล บรรพพงศ์,  ผู๎อ านวยการส านักความหลากหลายทางชีวภาพ,  18 กุมภาพันธ์ 2553. 
 18 เร่ืองเดียวกัน 
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พันธุกรรมที่ดี ก็คาดการณ์ได๎วําประเทศไทยจะมีความก๎าวหน๎าทางด๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
เชํน ท าให๎มีพืชที่ต๎านทานโรคและแมลงได๎ดี แตํถ๎ารัฐบาล ไมํมีการจัดการบริหารพืชตัดแตํง
พันธุกรรมที่ดี ก็อาจจะท าให๎เกิดความเสี่ยงตํอสภาพแวดล๎อม , ตํอทรัพยากรธรรมชาติ , หรือ
แม๎กระทั่งตํอสุขภาพของประชาชน  ทั้งนี้ทางเราก็ยังไมํเคยได๎รับรายงานผลกระทบที่เกิดจากพืช
ตัดแตํงพันธุกรรม แตํเราก็ใช๎หลักการระวังลํวงหน๎าไว๎กํอน”19 สิริกุล บรรพพงศ์ แสดงทัศนคติ 
  (ค) ทัศนคติตํอการท่ีรัฐบาลจะอนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ 
  ส านักความหลากหลายทางชีวภาพมีความเห็นวํา “ถ๎ารัฐบาลจะอนุญาตให๎มีการ
ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ก็ควรจะมีกลไกมาดูควบคุมดูแล ซึ่งค าวํา  
”กลไก” นี้มีความหมายกว๎าง ครอบคลุมทั้งงานนโยบาย , งานบริหาร , และกฎหมาย ถ๎าพิจารณา
กฎหมาย กฎหมายท่ีควบคุมดูแลเรื่องพืชตัดแตํงพันธุกรรมอยูํ คือ พระราชบัญญัติกักพืชพ .ศ. 
2507 ซึ่งในการน าเข๎าพืชตัดแตํงพันธุกรรมเพื่อน ามาศึกษาวิจัยจะต๎อง มีการขออนุญาตกํอน และ
การน าเข๎ามาต๎องมีการควบคุมดูแลทุกขั้นตอน ไมํวํ าจะเป็นการศึกษาวิจัยในห๎องทดลอ ง,        
การศึกษาวิจัยในโรงเรือน , หรือการทดสอบภาคสนาม นอกจากน้ียังมีกลไกอื่น เชํน การต้ัง
คณะกรรมการมาควบคุมดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพในการศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรม  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางส านักความหลากหลายทางชีวภาพมองวํากลไกในการ
ควบคุมดูแลการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมมีกฎหมายแล๎ว เชํน พระราชบัญญัติกักพืช   
พ.ศ. 2507 และมีตัวบุคคลที่มาท าหน๎าที่ในการบริหารจัดการ เชํน คณะกรรมการตํ างที่ดูแลความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ แตํสิ่งที่ยังขาดคือนโยบายที่ชัดเจน  ในการอนุญาตหรือไมํอนุญาตให๎ปลูก
ทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนาม รัฐบาลควรจะมีนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งเป็น
นโยบายของรัฐบาลโดยตรง ไมํ ใชํแคํนโยบายของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง และต๎องเป็นนโยบาย
ที่ชัดเจน”20 ผู๎อ านวยการส านักความหลากหลายทางชีวภาพได๎แสดงทัศนคติทิ้งท๎ายเอาไว๎เชํนนี ้
  4.1.1.2 กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล  ที่สนับสนุนให๎รัฐบาลอนุญาตให๎ปลูก
ทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคส นามได๎ ได๎แกํ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมพันธ(์สทส.) 
   
 
   

                                                           
 19 เร่ืองเดียวกัน 

 20 เร่ืองเดียวกัน 
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  4.1.1.2.1 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ(์สทส.) 
  สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์เป็นองค์การที่มิใชํของรัฐบาล ซึ่งกํอต้ังขึ้นจาก
ความรํวมมือขององค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชน ท าหน๎าที่เป็นศูนย์ข๎อมูลในการแลกเปลี่ ยนและ
เผยแพรํความรู๎ด๎านเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นข๎อเท็จจริงบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แกํสาธารณชน
ทุกกลุํม21  
  (ก) ผลประโยชน์ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ ์
  เนื่องจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ (ศช.), องค์การไอซํา , 
และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎องได๎รํวมกันจัดต้ังองค์กรท่ีถูกต๎องตามกฎหมาย  เนื่องจากมี
ความเห็นรํวมกันวําการให๎การศึกษาสาธารณะอยํางถูกต๎องและเป็นจริงในเรื่องของสิ่งมีชีวิต      
ตัดแตํงพันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพมีความจ าเป็นและจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องกระท า
อยํางเข๎มข๎นและตํอเนื่อง โดยให๎มีความครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งการด าเนินงานโดย
หนํวยงานใดหนํวยงานหนึ่งไมํสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต๎องการได๎ จ าเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือ
จากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ , ภาคเอกชน , และองค์กรตํางๆที่เกี่ยวข๎องมารํวมกันก าหนดแนวทาง , 
ยุทธศาสตร์, และแผนการด าเนินงาน รวมไปถึงการสนับสนุนด๎านงบประมาณด๎วย เมื่อได๎ข๎อสรุป
จึงต้ังองค์กรใหมํที่อยูํในรูปของสมาคมที่จดทะเบียนถูกต๎องตามกฎหมาย คือ                   
“สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ” ซึ่งมีองค์ประกอบอยูํ  2 สํวนใหญํๆ  คือ ฝ่ายบริหารที่อยูํใ นรูป
คณะกรรมการบริหารสมาคม และฝ่ายอ านวยการท่ีจะชํวยอ านวยความสะดวกตํางๆในการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่อง  และท าหน๎าที่ เป็นผู๎ให๎ค าปรึกษาในด๎านตํางๆ    
ที่เกี่ยวข๎อง สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  (1) เพื่อสนับสนุนการใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาประเทศ 
                   (2) เพื่อให๎ความรู๎แกํสาธารณชนทุกกลุํมในข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์
จากเทคโนโลยีชีวภาพ 
                   (3) เพื่อสร๎างความมั่นใจในความปลอดภัยทางชีวภาพโดยยืนอยูํบนพื้นฐ านทาง
วิทยาศาสตร์ 
                   (4) เพื่อสํงเสริมให๎เกิดความเชื่อมโยงในการถํายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องทั้งจาก
ภาครัฐไปยังภาคเอกชนและจากเอกชนไปยังภาครัฐ 
                   (5) ประสานงานกับภาครัฐ , เอกชน, และองค์การนานาชาติในการควบคุมดูแล

                                                           
 21 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์,  ยินดีต๎อนรับสูํสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ(์สทส.)  [ออนไลน์], 
20 มีนาคม 2553. แหลํงที่มา http://www.thaibaa.org/ 

http://www.thaibaa.org/
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ความปลอดภัยทางชีวภาพ22 
  (ข) ทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์มีความเห็นวํา “เทคนิคพันธุวิศวกรรมสามารถ
ชํวยพัฒนาสิ่งมีชีวิตไมํวําจะเป็นพืช , สัตว์, หรือจุลินทรีย์ให๎มีลักษณะที่ตรงตามความต๎องการของ
มนุษย์ โดยไมํมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพของมนุษย์  สิ่งมีชีวิตเหลํานั้นรู๎จักกันใน
นาม “สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม ” ซึ่งความก๎าวหน๎าในการใช๎ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตตัดแตํง
พันธุกรรมในปัจจุบันสํวนใหญํจะเป็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม  พืชตัดแตํงพันธุกรรมที่ปลูกกันมาก ใน
ประเทศตํางๆ ได๎แก ํถั่วเหลือง, ข๎าวโพด, ฝ้าย, และคาโนลา  ซึ่งสํวนใหญํจะมีลักษณะที่ทนทานตํอ
สารเคมีก าจัดวัชพืช , ต๎านทานแมลง , หรือมีทั้งสองลักษณะรํวมกัน  จะเห็นได๎วําพืชตัดแตํง
พันธุกรรมดังกลําวจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญตํอการด ารงชีพของมนุษย์  แม๎วําจะยังไมํมี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ให๎เห็นวําพืชตัดแตํ งพันธุกรรมสํงผลกระทบทางลบตํอสิ่งแวดล๎อมและ
สุขภาพของมนุษย์ แตํความกังวลของสังคมก็ยังคงมีอยู ํ
  ในขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมยังได๎รับการตํอต๎านอยํางมากจากทั้ง
ในประเทศแล ะตํางประเทศโดยองค์กรอิสระตํางๆ ขําวสารเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมที่
เผยแพรํโดยองค์กรอิสระเหลํานี้มีการบิดเบือนความจริงไมํมากก็น๎อยซึ่งอาจน าไปสูํความเข๎าใจที่
คลาดเคลื่อนของสาธารณชน ท าให๎ภาพลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมกลายเป็นสิ่งที่ท า
อันตรายตํอสภาพแวดล๎อมและมนุษย์ ที่ผํา นมามีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะให๎ข๎อมูล
ขําวสารท่ีถูกต๎องในเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมแตํนั้นยังไมํเพียงพอ เห็นได๎จากความเข๎าใจ
สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมในสังคมอยํางคลาดเคลื่อนในสังคม ตั้งแตํผู๎บริหารระดับสูงไปจนถึง
บุคคลทั่วไป สํงผลให๎นโยบายในการวิจัยและใช๎ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมไมํมีความ
ชัดเจน”23 
  (ค) ทัศนคติตํอการท่ีรัฐบาลจะอนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ 
  ทางสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์มีความเห็นวํา “สิ่งที่ทางสมาคมต๎องการ
มากที่สุด คือ นโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมจากภาครัฐ ให๎สามารถปลูกทดสอบพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ เพื่อที่จะได๎สามารถประเมินความปลอดภัยของพืช      
ตัดแตํงพันธุกรรมได๎ เนื่องจากท่ีผํานมารัฐบาลของประเทศไทยไมํกล๎าตัดสินใจในประเด็นดังกลําว
ให๎ชัดเจน ทั้งที่นักวิ ทยาศาสตร์ของไทยทั่วไปตํางเห็นด๎วยกับการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืช       

                                                           
 22 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์,  ที่มาของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์  [ออนไลน์], 20 มีนาคม 2553. 
แหลํงที่มา http://www.thaibaa.org/history.asp  
 23 เร่ืองเดียวกัน 

http://www.thaibaa.org/history.asp
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ตัดแตํงพันธุกรรมในภาคสนามเกือบทุกราย ทั้งนี้ประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาการวิจัย
และพัฒนาพืชตัดแตํงพันธุกรรมอยํางเรํงดํวน เพื่อให๎สามารถแขํงขันกับตํางประเทศได”๎24 
 4.1.2 ฝ่ายที่คัดค๎านการที่ รัฐบาลจะอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับ
ไรํนาหรือภาคสนามได๎ ประกอบไปด๎วยกลุํมตํางๆ ได๎แกํ กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล , กลุํมธุรกิจ
และกลุํมนักวิชาการ 
  4.1.2.1 กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล  ที่คัดค๎านการที่รัฐบาลจะอนุญาตให๎ปลูก
ทดสอบพืชตัดแตํงพั นธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ ได๎แกํ มูลนิธิชีววิถี , สมัชชาคนจน , 
กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่งติดตามประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  4.1.2.1.1 มูลนิธิชีววิถ ี
  มูลนิธิชีววิถี เป็นองค์การที่มิใชํของรัฐบาล ซึ่ง เกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์กร
พัฒนาเอกชน , องค์กรประชาชน , นักวิชาการและข๎ารา ชการ ที่เห็นความส าคัญเกี่ยวกับประเด็น
ความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยเริ่มต๎นกิจกรรมการ รณรงค์และให๎ความรู๎แกํสาธารณชน ใน
ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพในสังคมไทย ต้ังแตํปีพ.ศ. 2538 เป็นต๎นมา25 
  (ก) ผลประโยชน์ของมูลนิธิชีววิถี 
  ผลประโ ยชน์ของมูลนิธิชีววิถี คื อ การได๎รณรงค์และให๎ความรู๎แกํประชาชนใน
สังคมเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ , การรณรงค์และตํอสู๎เพื่อปกป้องทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของประเทศไทย , การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยอั นเกี่ยวกับ
การค๎ุมครองทรัพยากร การค๎ุมครองควา มหลากหลายทางชีวภาพ และการค๎ุมครอง ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นของประเทศไทย การด าเนินกิจกรรมของมูลนิธิได๎รับการสนับสนุนงบ ประมาณในการ
ด าเนินการประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จากรัฐบาล เชํน งบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุ น
การวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข กองทุนสนับสนุนการวิจัย ของกระทรว งเกษตรและสหกรณ์  
โดยเฉพาะอยํางยิง่ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวิจัยและการจัดประชุมทางวิชาการ26 
  (ข) ทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  มูลนิธิชีววิถีมีความคิดเห็นวํา “พืชตัดแตํงพันธุกรรมเป็นประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับ
การรณรงค์ทุกเรื่องที่ทางมูลนิธิเคยท ามา ดังนี ้
  ประการแรก พืชตัดแตํงพันธุกรรม เป็นโครงสร๎างของการครอบง าที่สืบ
เนื่องมาจากการปฏิวัติเขียวยุคที่สอง กลําวคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท าให๎เกษตรกรต๎องหันไป

                                                           
 24 “นักวิชาการลําชื่อยื่นขอวิจัยจีเอ็มโอ โวยปลํอยหยุดชะงักมานานรํวม 10 ปี เตือนขืนชักช๎าไมํทันกินตํางชาต,ิ”  
แนวหน๎า (18 มกราคม 2550) : 8. 
 25 ฝ่ายข๎อมูลมูลนิธิชีววิถ,ี  เกี่ยวกับไบโอไทย  [ออนไลน์], 20 มีนาคม 2553. แหลํงที่มา http://www.biothai.net/about  
 26 เร่ืองเดียวกัน 

http://www.biothai.net/about
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พึ่งพาเทค โนโลยีสมัยใหมํในการท าเกษตรกรรม แทนท่ีก ารพึ่งพาธรรมชาติและพึ่งพาตนเอง 
สํงผลใหถ๎ูกครอบง าโดยเทคโนโลยีสมยัใหมซํึ่งมักเป็นของตํางชาต ิในขณะที่การปฏิวัติเขียวยุคแรก 
คือ การหันมาท าเกษตรกรรมโดยใช๎สารเคมี 
  ประการที่ 2 พืชตัดแตํงพันธุกรรม เป็นเครื่องมือของตํางชาติในการมา ชํวงชิง
ทรัพยากรจากประเทศไทย เชํน ในกรณีของมะละกอตัดแตํงพันธุกรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา ได๎
พยายามจดสิ ทธิบัตรมะละกอตัดแตํงพันธุกรรมที่ท ามาจากมะละกอพันธุ์แขกด าและยีนของ
ประเทศไทย   
  ประการที่ 3 พืชตัดแตํงพันธุกรรม เป็นหนทางที่จะท าให๎เกษตรกรไทยและ
ประชาชนไทยถูกละเมิดสิทธิในการเลือก โดยบรรษัทข๎ามชาติจะมามีอ านาจเหนือเกษตรกรรมของ
เกษตรกร อีกทั้งยังมีอ านาจเหนือการศึกษาวิจัยและครอบง าสื่อ ท าให๎ประชาชนที่เป็นผู๎บริโภคไมํมี
ทางเลือกในการเลี่ยงการบริโภคพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  ประการที่ 4 พืชตัดแตํงพันธุกรรม เกี่ยวข๎องกับการค รอบง าด๎านระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญา ถ๎าประเทศไทยปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม ก็ต๎องท าตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
เชํน การจํายคําสิทธิบัตรให๎บริษัทเจ๎าของเมล็ดพันธุ์ การไมํสามารถเก็บเมล็ดที่ได๎ไว๎ท าพันธุ์ตํอไป 
  ประการที่ 5 พืชตัดแตํงพันธุกรรมเกี่ยวข๎องกับการเปิดเสรีการค๎าเกษตร ในการค๎า
สินค๎าเกษตร กรรมของประเทศคํูค๎ากับประเทศไทย เชํน กรณีการเจรจาเขตการค๎าเสรีระ หวําง
ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา”27 
  (ค) ทัศนคติตํอการท่ีรัฐบาลจะอนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ 
  “สังคมไทยยังขาดข๎อมูลเรื่องพืชตัดแตํงพันธุกรรม แม๎แตํนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีที่ต๎องท าการตัดสินใจเชิงนโยบายก็ยังขา ดข๎อมูล เหตุผลที่สังคมไทยยังขาดข๎อมูล
เกี่ยวกับพืชตัดแตํงพันธุกรรม เพราะสื่อตํางๆของรัฐและบรรษัทข๎ามชาติพยายามน าเสนอข๎อดีของ
พืชตัดแตํงพันธุกรรม ยกตัวอยํางเชํน กรณีของข๎าวตัดแตํงพันธุกรรม ที่อ๎างวํามีการตัดตํอยีนที่ท า
ให๎สร๎างวิตามินเอได๎เข๎าไป มีการโฆษณาผําน สื่อระดับนานาชาติวํา ข๎าวชนิดนี้จะเป็นข๎าววิเศษใน
การชํวยเหลือคนในประเทศโลกที่สามจากการขาดวิตามินเอ แท๎จริงแล๎วเรื่องนี้เป็น                
“เรื่องหลอกลวงระดับโลก ” นายกอร์ดอน คอนเวย์ ผู๎อ านวยการมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ก็ออกมา
สารภาพวําเรื่องนี้มีการโฆษณาเกินจริง  นอกจากน้ียังมีการอ๎างวําพืชตัดแตํงพันธุกรรมมีการ
ต๎านทานโรคและแมลงจึงชํวยลดการใช๎สารเคมีของโลก แตํสิ่งที่เกิดขึ้นจริง คือ ปริมาณการใช๎
สารเคมีสุทธิของโลกก็ไมํได๎ลดลง และการอ๎างวําการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมจะท าให๎ได๎ผลิตผล

                                                           
 27 สัมภาษณ์  วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถ,ี 11 มกราคม 2550. 
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ที่เพิ่มขึ้นกวําการปลูกพืชแบบเดิมก็ยังไมํมีการยืนยันถึงผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน”28 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ 
ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถีได๎แสดงความเห็นตํอประเด็นการที่รัฐบาลจะอนุญาตให๎มีการปลูก
ทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ 
  นอกจากนี้ทางผู๎อ านวยการมูลนิธชิีววิถียังอธิบายวํา “นอกเหนือจากกลุํมองค์กรที่
มิใชํของรัฐบาลแล๎ว ประชาชนในประเทศไทยที่สามารถเข๎าถึงข๎อมูลเกี่ยวกับพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ก็มีการคัดค๎านการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืช      
ตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสน าม ผู๎คัดค๎านน้ีมีทั้งผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ , 
ผู๎บริโภค , และชนชั้นกลางโดยทั่วไป ซึ่งมีจุดยืนไมํถึงกับวําปิดกั้นไมํให๎มีการปลูกทดสอบ พืช      
ตัดแตํงพันธุกรรมโดยสิ้นเชิง แตํหากใครประสงค์จะท าการทดลองควรจะท าแคํภายในห๎องทดลอง
หรือโรงเรือนสภาพปิด และการป ลูกทดส อบต๎องเต็มไปด๎วยความระมัดระวัง เพื่อมิให๎เกิดการ   
หลุดลอดของพืช ตัดแตํงพันธุกรรมออกมาสูํภายนอก จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต๎องมีกฎหมายในการ
ควบคุมการศึกษาวิจัยของเหลํานักวิจัยของรัฐและบรรษัทข๎ามชาติที่เกี่ยวข๎องกับพืชตัดแตํง
พันธุกรรม”29 
  นอกจากน้ีวิฑูรย์ยังแส ดงความเห็นที่ส าคัญ ดังนี้ “การท่ีฝ่ายสนับสนุนให๎รัฐบาล
อนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาได๎ โดยอ๎างวําเป็นการท าให๎สังคม
ด าเนินนโยบายทางเทคโนโลยีชีวภาพแบบ “มีทางเลือก” แตํเรากลับเห็นวํา การท าเชํนนั้นกลับท า
ให๎สังคม “หมดทางเลือก ” ในทางปฏิบัติแล๎ว มีความเป็นไปได๎สูงที่พืชตัดแตํงพันธุกร รมที่ปลูก
ทดสอบในระดับไรํนา จะมาปนเป้ือนกับ พืชพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย โดยกระบวนการตํางๆ 
เชํน กา รที่เกสรของพืชตัดแตํงพันธุกรรม ปลิวตามลมหรือติดมากับแมลง แล๎วมาผสมกับพืชพันธุ์
พื้นเมือง ท าให๎พืชพันธุ์พื้น เมืองของประเทศไทยกลายเป็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม อีกทั้งยังท าให๎เกิด
การผกูขาดเกษตรกรรมโดยบรรษัทข๎ามชาติ กลําวคือ การจะปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมต๎องยอมรับ
การใช๎เมล็ดพันธุ์พืชตัดแตํงพันธุกรรมของตํางชาติ , ต๎องยอมรับการใช๎สารเคมีเฉพาะของบริษัท , 
และการท าตามอ านาจของสิ ทธิบัตรภาย ใต๎ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยไมํอาจ
หลีกเลี่ยงได๎ ยกตัวอยํางเชํน การที่ประเทศ ไทยท าการวิจั ยรํวมกับดร .เดนนิส กอนซาลเวส 
มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีสัญญาผูกพันกับบริษัทมอนซานโต๎อยูํ มะละกอ
ตัดแตํงพั นธุกรรมที่น าไปปลูกทดสอบที่สถานี วิจัยพืชไรํจังหวัดขอนแกํนของกรมวิช าการเกษตร 
ล๎วนเป็นมะละก อที่อยูํภายใต๎สัญญาของตํางชาติ มีสิทธิบัตรของบรรษัทข๎ามชาติก ากับอยูํ โดย
บริษัทมอนซานโต๎เป็นผู๎ที่ผูกขาดการครอบครองพันธุ์พืชตัดแตํงพันธุกรรมของโลกไว๎ถึง              

                                                           
 28 เร่ืองเดียวกัน 

 29 เร่ืองเดียวกัน 



 

 

49 

80 เปอร์เซ็นต์  อีก 20 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นของ 2 บริษัท คือ บริษัทซินเจนต๎าและบริษัทดู
ปองต์ ”30 ซึ่งวิฑูรย์กลําวสรุปให๎ฟังวํา “การตัดสินใจของรัฐบาลที่จะอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรม เทํากับการเอาอนาคตขอ งระบบเกษตรกรรมและอาหารของประเทศ ไปอยูํภายใต๎การ
ควบคุมของบรรษัทข๎ามชาติ”31 
  นอกจากน้ีทางมูลนิธิชีววิถียังมีข๎อเสนอ ดังนี้ “การปฏิวัติเขียวที่เกิดขึ้นเมื่อ
ประมาณ 40 ปีที่แล๎ว โดยใช๎แนวความคิดและการผลักดนัจากตํางชาติ ชํวยให๎เพิ่มผลผลิตข๎าวของ
ประเทศได๎ 30 เปอร์เซ็นต์  แตํการใช๎สารเคมีในเกษตรกรรมได๎ท าลายพันธุ์ปลาพื้นเมือง , พันธุ์ผัก
พื้นบ๎าน, และความหลากหลายทาง ชีวภาพของประเทศไทยเป็นอยํางมาก อีกทั้งประเทศยังเสีย
คําใช๎จํายมหาศาลในการซื้ อปุ๋ยและสารเคมีจากตํางประเทศ และการสร๎างเขื่อนที่ออกแบบมาเพื่อ
รองรบัเกษตรกรรมแบบปลูกพืชเชิงเด่ียว ส าหรับการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมก็เชํนเดียวกัน ก็ล๎วน
มาจากการผลักดันของตัวแสดงกลุํมเดิมๆเชํนเดียวกับ เมื่อครั้งผลักดันให๎มีการปฏิวัติเขียว ถ๎าหาก
ถามวํามีวิธีการไหนที่เหมาะกับเกษตรกรรมของประเทศไทยมาก กวําการปฏิวัติเขียวและการปลูก
พืชตัดแตํงพันธุกรรม ทางมูลนิธิชีววิถีอยากจะเสนอวํา เมื่อ 20 ปีที่แล๎วชาวบ๎านและองค์กรพัฒน า
เอกชนตํางๆได๎รํวมมือกันบุกเบิกแนวทางของเกษตรกรรมที่เรียกวํา “เกษตรกรรมทางเลือก ”  หรือ
“เกษตรกรรมแบบยั่งยืน ” ในปัจจุบันแนวทางนี้ได๎รับการสนับสนุนมากขึ้นจากกลุํมข๎าราชการและ
กลุํมธุรกิจที่ต๎องการ มีสํวนรํวมในการค๎าเชิงการเกษตร โดยค านึงถึงผลกระทบตํอสิ่ งแวดล๎อมและ
สุขภาพมากย่ิงขึ้น เกษตรกรรมแบบยั่งยืนชํวยให๎ผลผลิตเพิ่มขึ้นได๎จากเกษตรกรรมแบบด้ังเดิม
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ โดย ใช๎เทคโนโลยีที่เ กษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได๎ สามารถ ตอบสนอง
ตํอความต๎องการบริ โภคอาหารท่ีเพียงพอของครัวเรือน และคงไว๎ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ  
ซึ่งมูลนิธิชีววิถีคิดวํานี่คือหนทางที่ดีกวํา การน าประเทศไทยไปสูํการท าเกษตรกรรมโดยใช๎พืช      
ตัดแตํงพันธุกรรม”32 
  4.1.2.1.2 สมัชชาคนจน 
  สมัชชาคนจนอธิบายตนเองวําเป็น “เครือขํายของชาวบ๎านคนยากจนจากชุมชน
ท๎องถิ่นตํางๆ ซึ่งได๎รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐที่เกิดขึ้นทํามกลางสงครามการแยํงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า ระหวํางรัฐและภาคธุรกิจกับชาวบ๎าน ที่อยูํในชุมชนท๎องถิ่นทั้งใน
ชนบทและในเมือง นโยบาย และโครงการพัฒนาของรัฐ กฎหมาย ฯลฯ ได๎รุกรานวิถีชีวิตปกติ 
ละเมิดสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชนท๎องถิ่น ท าลายวัฒนธรรมที่แตกตํางหลากหลาย...”  

                                                           
 30 เร่ืองเดียวกัน 

 31 เร่ืองเดียวกัน 

 32 เร่ืองเดียวกัน 
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  สมัชชาคนจนได๎รับการจัดต้ังอยํางเป็นทางการในวันที่ 10 ธันวาคม พ .ศ. 2538 
ซึ่งตรงกับวันสิทธิมนุษยชนสากล ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีตัวแทนชุมชนท๎องถิ่นตํางๆ ที่
ได๎รับผลกระทบจากการพัฒนา ทั้งใน ประเทศไทยและอีก 10 ประเทศในทวีปเอเชียเข๎ารํวมการ
จัดต้ังภายใต๎ค าประกาศ “ล าน้ ามูล ” หรือ “ปฏิญญาปากมูล ” ที่ตัวแทนทั้งหมดได๎ชํวยกันรํางใน
ระหวํางวันที่ 11-14 ธันวาคม พ .ศ. 2538 ที่อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ใน
การรวมตัวกันเป็นเครือขํายสมัชชาคนจน  ก็เพื่อเป็นเวทีรวมพลังแหํงความรํวมมือ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ประสานความชํวยเหลือซึ่งกันและกัน สมัชชาคนจนเป็นการรวมตัวกันของเครือขําย
ยํอย ได๎แกํ เครือขํายปัญหาเขื่อน เครือขํายเกษตรกรภาคเหนือ (คกน .) เครือขํายปัญหาสลัม 
เครือขํายผู๎ป่วยจากการท างานฯ กรณีการคัดค๎า นโรงไฟฟ้าพลังขยะ กรณีคัดค๎านการกํอสร๎างศูนย์
ราชการโพธิ์เขียว33  
  โครงสร๎างองค์กรของสมัชชาคนจน เป็นเครือขํายท่ีมีกลไกการตัดสินใจใน
แนวราบ มีอ านาจในการตัดสินใจแบบเสมอหน๎า ประกอบไปด๎วยกลไก ดังนี้  
  “สมัชชาพํอครัวใหญํ ” เป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจของเครือขําย เป็นการ
ตัดสินใจแบบผู๎น ารวมหมูํ  
  “ที่ปรึกษา” เครือขํายสมัชชาคนจนมีที่ปรึกษา 40-50 คน ประกอบไปด๎วยองค์การ
ที่มิใชํของรัฐบาล นักวิชาการ ผู๎น าชาวบ๎าน 
  “กองเลขานุการ ” คัดเลือกมาจากองค์การที่มิใชํของรัฐบาล 4-5 คน ท าหน๎าที่
ประสานงาน34  
  (ก) ผลประโยชน์ของสมัชชาคนจน   
  ผลประโยชน์ของสมัชชาคนจน คือ การรํวมมือกันเพื่อแก๎ไขปัญหาของคนจน    
ทั้งปัญหาในระดับปากท๎องที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตความเป็นอยูํของชาวบ๎าน  รวมไปถึงปัญหาในระดับ
โครงสร๎างทางสังคมที่ไมํเป็นธรรม  เพื่อให๎เกิดการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าที่ชาวบ๎านในแตํละพื้นที่
ประสบ และการเรียกร๎องเพื่อให๎มีการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างทางสังคม, นโยบายของรัฐ,           
และกฎหมายที่ไมํเป็นธรรม เพื่อให๎เกิดความเป็นธรรมภายในสังคม และความยั่งยืนของชุมชนและ
สภาพแวดล๎อม อาจกลําวได๎วําสมัชชาคนจนมีการเคลื่อนไหว, ชุมนุม, และเรียกร๎อง  เพื่อให๎ได๎มา
ซึ่งการแก๎ไขปัญหา โดยไมํเพียงแตํค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกของสมัชชาคนจนเองเทํานั้น  
แตํยังค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมไทยและสังคมโลกด๎วย เชํน การเรียกร๎องในระดับนโยบาย
และกฎหมายเรื่องการปฏิรูปที่ดิน  ซึ่งเป็นประโยชน์ตํอคนไทยทั้งประเทศ, การตํอต๎านกระแส 

                                                           
 33 ประภาส  ปิ่นตบแตํง,  การเมืองบนท๎องถนน  99 วันสมัชชาคนจน  และประวัติศาสตร์การเดินขบวนชุมนุมประท๎วงใน
สังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยและผลิตต ารามหาวิทยาลัยเกริก, 2541), หน๎า 68-69. 
 34 เร่ืองเดียวกัน, หน๎า 99-101. 
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การบริโภคนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ ก็เป็นประโยชน์ตํอสังคมโลก35      
  (ข) ทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  สมัชชาคนจนมีทัศนคติเชิงการคัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรม36 
  (ค) ทัศนคติตํอการท่ีรัฐบาลจะอนุญาตให๎มีการปลู กทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ 
  จากการหลุดลอดของฝ้ายบีทีซึ่งเป็นฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรม จากแปลงทดลองของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไปปนเปื้อนพืชทั่วไปของเกษตรกรใ นจังหวัดเลยและจังหวัด
นครสวรรค์ในปีพ .ศ .2538 สํงผลให๎สมัชชาคนจนมีความกังวลถึงความปลอ ดภัยของ
สภาพแวดล๎อมของประเทศไทย และการคงไว๎ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นทางสมัชชา
คนจนจึงมีความเห็นวําไมํควรอนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพั นธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม จนกวําประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ37  
  4.1.2.1.3 กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่งติดตามประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  กํอนที่จะมีการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ .ศ. 2547 ได๎มีกลุํม
องค์การที่มิใชํของรัฐบาลออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม ซึ่งไมํใชํการ
เคลื่อนไหวของเพียงองค์การใดองค์การหนึ่ งแตํเป็นการรํวมมือกันของหลายกลุํม ประกอบไปด๎วย 
เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก, มูลนิธิชีววิถี, สมัชชาคนจน , สหพันธ์องค์กรผู๎บริโภค , และสหกรณ์
กรีนเนท ซึ่งเป็นกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลที่ติดตามประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรมมาต้ังแตํปี
พ.ศ. 2540 โดยกลุํมนี้ได๎ออกม าแถลงขําวในวันที่ 29 กรกฎาคม พ .ศ. 2547 ที่เครือขําย
เกษตรกรรมทางเลือกในหัวข๎อ  “ร๎องนายกจัดการกรมวิชาการเกษตรยุติการแจกจํายพันธุ์มะละกอ
จีเอ็มโอผิดกฎหมาย  ขอให๎มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกลาง รวมทั้งเรํงให๎มีกฎหมาย
ค๎ุมครองความปลอดภัยทางชีวภาพโดยดํวน”38  
  4.1.2.2 กลุํมธุรกิจ  ที่คัดค๎านการที่รัฐบาลจะอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ ได๎แกํ สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย 
   
 

                                                           
 35 ประสิทธิพร กาฬอํอนศรี,  7 ปีสมัชชาคนจน ถึงเวลาเสนอนโยบายทางเลือกให๎สังคมไทย  [ออนไลน์],  
10 ธันวาคม 2545. แหลํงที่มา http://thaingo.org/story3/news_parkmoon_171245.html  
 36 เร่ืองเดียวกัน 

 37 “ “ธีระ” ดันพืชจีเอ็มโอทิ้งทวน,”  ผู๎จัดการรายวัน (25 พฤศจิกายน 2550) : 16. 
 38 เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก, “ร๎องนายกจัดการกรมวิชาการเกษตรยุติการจ าหนํายพันธุ์มะละกอจีเอ็มโอ            
ผิดกฎหมาย ขอให๎มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกลางรวมทั้งเรํงให๎มีกฎหมายคุ๎มครองความปลอดภัยทางชีวภาพโดยดํวน,” 
รายงานการแถลงขําว,  29 กรกฎาคม  2547. 

http://thaingo.org/story3/news_parkmoon_171245.html
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  4.1.2.2.1. สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย 
  สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวกันของผู๎ประกอบการ
ภาคเอกชนที่ท าธุรกิจเกษตรอินทรีย์  โดยมีแนวคิดรํวมกันวําการรวมตัวของผู๎ประกอบการจะชํวย
ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎อง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให๎กับผู๎บริโภค  และการขยายตลาดซึ่งจะชํวยให๎เกิดกา รขยายตัว
ของเกษตรกรในภาคการผลิต สมาคมได๎รับการจัดต้ังอยํางเป็นทางการในเดือนตุลาคม พ .ศ. 2548 
โดยมีสมาชิกเป็นผู๎ประกอบการผลิตและจ าหนํายสินค๎าเกษตรอินทรีย์ทั้งระดับภายในประเทศและ
สํงออกตํางประเทศ  อีกทั้งยั งมีสินค๎าที่ผํานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลของ
สมาชิกสมาคมหลายประเภท ได๎แกํ ข๎าวโพดฝักอํอน , ชาใบหมํอน , ล าไย, กาแฟ, น้ าผึ้ง, น้ าตาล
ทราย, แป้งมันส าปะหลัง, กะทิ, กุ๎งกุลาด าและกุ๎งกุลาขาว เป็นต๎น 39 
  (ก) ผลประโยชน์ของสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย 
  วัลลภ พิชญ์พงศา นายกสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย อธิบายถึงผลประโยชน์
ของทางสมาคมวํา “ที่มาที่ไปของการที่เรารวมตัวกันเป็นสมาคม ก็คือที่ผํานมามีผู๎ประกอบการ
ภาคเอกชนที่ค๎าขายเก่ียวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์มานานพอสมควร ตลาดของเกษตรอินทรีย์ยังเล็ก
อยูํแตํมีโอกาสขยายตัว เป็น “นิชมาร์เก็ต ” ขนาดของธุรกิจเป็นขนาดกลางและขนาดเล็ก การที่    
แตํละบริษัทแยกกันอยูํท าให๎ในการท าอะไร  พลังก็จะไมํชัดเจนนัก  จึงท าให๎บริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็กและผู๎ที่สนใจในเกษตรอินทรีย์มารวมตัวกันเป็นสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย  
หลังจากที่เราท างานมา 4 ปี  ท าให๎เราเห็นวําในการที่เราจะท าอะไร ประการท่ีหนึ่ง  ในการจะขยาย
ตลาดเราท าได๎คํอนข๎างจะชัดเจนมากขึ้น เพราะวําการที่เรารวมตัวกันในฐานะผู๎ประกอบการท่ี
รวมตัวกันเป็นสมาคมคนก็จะเห็นเราชัดเจนขึ้น เชํน เวลาเราไปออกงานแสดงสินค๎าในตํางประเทศ  
แตํกํอนอาจจะอยูํกระจายตา มมุมนั้นมุมนี้ของงาน แตํถ๎ามารวมตัวกันแล๎วจองบู๏ทรํวมกัน ก็จะท า
ให๎เกิดผลกระทบ คือ ท าให๎คนมาเดินงานเห็นเราชัดมากขึ้น ท าให๎โอกาสจะเจอตลาดมากยิ่งขึ้น  
อีกสํวนหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงกับประการแรก นั้นก็คือการท างานกับภาครัฐ การที่พวกเรามารวมตัวกัน  
ทางภาครัฐก็จะทราบวํ าในการนัดเพื่อเจรจาหรือปรึกษาหารือตํางๆ ก็จะติดตํอมาที่สมาคมที่เป็น
ตัวแทนของผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ติดตํอกับทางสมาคมในฐานะตัวแทน ซึ่งถ๎าหาก    
ไมํมีเลย ทางภาครัฐก็ไมํทราบวําจะหยิบบริษัทนี้หรือบริษัทนั้นมาปรึกษาหารือดี ซึ่งทางเราก็ได๎
ประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็นของคนในแวดวงเกษตรอินทรีย์ตํอรัฐบาล  
  ตัวเลขผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจยังไมํมีการเก็บอยํางเป็นทางการ ตัวเลขที่มีก็
เป็นการคาดเดาวําสมาชิกแตํละบริษัทมียอดขายสักเทําไหรํ สํงผลให๎โดยภาพรวมแล๎วจะมี
                                                           
 39 สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย,  เกี่ยวกับเรา  [ออนไลน์], 19 ตุลาคม 2549.  แหลํงที่มา 
http://www.thaiorganictrade.com/  

http://www.thaiorganictrade.com/
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ยอดขายเป็นเทําไหรํ ซึ่งคาดวํายอดขายโดยรวมของสมาชิกไมํ ต่ ากวํา 1 พันล๎านบาทตํอปี    
จากสมาชิกทั้งหมด 20 กวําราย  แตํถ๎าถามวําตัวสมาคมมีรายได๎เทําไหรํ ค าตอบก็คือสมาคมมี
รายได๎แคํจากการเก็บคําสมาชิกแรกเข๎าและสมาชิกรายปีเป็นหลักซึ่งไมํเยอะ เพราะต๎นทุนในการ
บริหารสมาคมไมํมากมาย แตํเป็นการใช๎ตัวคณะกรรมการท่ีคัดเลือก มาจากเหลําสมาชิกมาด ารง
ต าแหนํง มาท างานกันมากกวํา”40  
  (ข) ทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  “เราก็ต๎องคัดค๎านอยูํแล๎ว เพราะวําในการท าเกษตรอินทรีย์ไมํอนุญาตให๎ใช๎พืช   
ตัดแตํงพันธุกรรม คือในทางกฎระเบียบแล๎วก็ไมํอนุญาต และในเชิงหลักการของเกษตรอินทรีย์เอง
ก็เน๎นการพึ่งพาธรรมชาติมากกวํา มีความสมดุลในสิ่งแวดล๎อม ฉะนั้นจุดยืนของสมาคมเราก็คือ  
ไมํเห็นด๎วยกับพืชตัดแตํงพันธุกรรมอยูํแล๎ว”41 วัลลภกลําวถึงทัศนคติของทางสมาคมตํอพืชตัดแตํง
พันธุกรรม อีกทั้งยังแสดงทัศนคติตํอการตัดแตํงพันธุ กรรมวํา “ในทางการแพทย์เรามีข๎อมูล          
ไมํเพียงพอวําการตัดแตํงพันธุกรรมมันจะมีหรือไมํมีประโยชน์ มีข๎อดีหรือข๎อเสียอยํางไร เราก็เลย
ให๎ความเห็นในทางการแพทย์ไมํได๎ แล๎วถ๎าบอกวําเจาะลึกไปถึงเทคนิคการท าการตัดแตํง
พันธุกรรมก็ต๎องบอกตรงๆวํา เราไมํสามารถอธิบายวํ าเขาท าอยํางไร เพราะวําเราไมํได๎เป็น
นักวิทยาศาสตร์หรือวําอะไรทางด๎านนี”้42   
   (ค) ทัศนคติตํอการท่ีรัฐบาลจะอนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ 
  “คิดวําจะท าให๎เกิดผลกระทบตํอพืช ซึ่งไมํใชํแคํพืชอินทรีย์ คือ พืชทั่วไปด๎วย 
ความคิดเห็น ก็คือ ถ๎าหากรัฐบาลอนุญาตแล๎วผลกระทบจะเกิดขึ้นในหลายๆระดับด๎วยกัน เราเคย
รวบรวมความคิดเห็นจากการที่คุยกัน หนึ่งเรื่องของเกษตรอินทรีย์ เมื่อรัฐบาลอนุญาตมันเหมือน
เป็นการสํงสัญญาณให๎ชาวโลก ให๎ประเทศอ่ืนๆรับรู๎วําประเทศไทยอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมแล๎ว  ซึ่งในขณะเดียวกันประเทศไทยก็เป็นประเทศที่สํงออกอาหาร มีการสํงออกอาหาร
และสินค๎าเกษตรเป็นหลัก ไมํเฉพาะสินค๎าเกษตรอินทรีย์ ถ๎ารัฐบาลอนุญาตให๎ใช๎หรือผลิตพืช     
ตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาได๎ ก็จะท าให๎เกิดการควบคุมการปนเปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ล าบากมากขึ้น และถ๎ามองในแงํการตลาด ผู๎บริโภคก็จะระมัดระวังในการซื้อสินค๎าที่มีสํวนผสม
ของพืชตัดแตํงพันธุกรรมมากย่ิงขึ้น ถ๎ารัฐบาลประกาศอนุญาตป ลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมออกไป    
ก็จะกระทบตํอภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะผู๎สํงออกอาหารของโลก เราบอกวําเราจะเป็น  
“ครัวของโลก ” มันก็จะมีผลกระทบ ในระยะสั้นผลกระทบก็คือลูกค๎าอาจจะมีความระมัดระวัง    

                                                           
 40 สัมภาษณ์  วัลลภ พิชญ์พงศา, นายกสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย,  27 พฤศจิกายน 2552. 
 41 เร่ืองเดียวกัน 

 42 เร่ืองเดียวกัน  
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มากยิ่งขึ้นท าให๎เราต๎องตรวจสอบสินค๎ามากยิ่งขึ้น  อยํางเชํนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล๎วในปี   
พ.ศ.2547 มีการปนเปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกรรมมาแล๎ว ในสํวนที่สองผมคิดวําเป็นเรื่องของ
ความไมํแนํนอนข องผลกระทบตํอสุขภาพอนามัย วําการบริโภคพืชตัดแตํงพันธุกรรมเข๎าไป จะมี
ผลกระทบตํอรํางกายในระยะยาวหรือไมํ สามพอมีการอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม         
มีความเป็นไปได๎ที่พืชตัดแตํงพันธุกรรมจะไปปนเปื้อนพืชอ่ืนๆ เป็นการท าลายพันธุ์พืชพื้นเมืองหรือ
ภูมิปัญญาที่ เรามีอยูํเดิม สํงผลกระทบตํอวิถีแหํงการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร วิถีการผลิต       
วิถีสังคมและวัฒนธรรมด๎วย และเรื่องระบบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตร ก็จะกลายเป็นวํา
แทนที่เกษตรกรจะพึ่งพาตัวเองได๎ กลับต๎องพึ่งพาบริษัทตลอดเวลาที่ปลูกพืช”43 วัลลภกลําว 
  นอกจากน้ี ยังเพิ่มเติมวํา “เราตํอต๎านแนํๆอยูํแล๎ว และผมขอเพิ่มเติมอีกวํา          
มีความเชื่อวําประเทศไทยมีทางเลือกอีกเยอะในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยไมํต๎อง
ไปมองเทคโนโลยีการตัดแตํงพันธุกรรม  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ยังมีปัญหาอยูํมาก ทั้งในเชิงการตลาด 
ในเชิงความปลอดภัย และยังมีในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอีก”44 
  4.1.2.3 กลุํมนักวิชาการ  ที่คัดค๎านการที่รัฐบาลจะอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืช    
ตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ ได๎แกํ กลุํม 93 นักวิชาการ   
  4.1.2.3.1 กลุํม 93 นักวิชาการ 
  นักวิชาการ 93 คนจากหลายสถาบันและหลายสาขา ได๎แกํ เกษตรศาสตร์ , 
นิติศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ , แพทย์ศาสตร์ ฯลฯ เชํน ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.ประภาส ปิ่นตบแตํง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
 รองศาสตราจารย์ ดร .สมชาย วิริยะยุ ทธกร คณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ฯลฯ ได๎รวมตัวกันยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพล .อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง “ขอสนับสนุนให๎คงมติห๎ามการทดสอบ 
พืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา” 45 
 
4.2 กลุ่มระดับระหว่างประเทศ 
 กลุํมระดับระหวํางประเทศที่มีบทบาทตํอการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของ
ประเทศไทย สามารถแบํงออกได๎เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่สนับสนุนให๎รัฐบาลอนุญาตให๎ปลูกทดสอบ
พืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ และฝ่ายที่คัดค๎านการที่รัฐบาลจะอนุญาตให๎

                                                           
 43 เร่ืองเดียวกัน 
 44 เร่ืองเดียวกัน 
 45 ฝ่ายข๎อมูลมูลนิธิชีววิถ,ี  จดหมายเปิดผนึกจาก 93 นักวิชาการ เสนอให๎คณะรัฐมนตรีคงมติห๎ามการปลูกทดลอง  
จีเอ็มโอในไรํนาและสถานีทดลอง  [ออนไลน์], 18 ธันวาคม 2550.  แหลํงที่มา http://www.biothai.net/node/188 
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ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพัน ธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎  เชํนเดียวกับกลุํมระดับ
ภายในประเทศ 
 4.2.1 ฝ่ายที่สนับสนุนให๎รัฐบาลอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา
หรือภาคสนามได๎ ฝ่ายสนับสนุนมีอยูํกลุํมเดียว คือ กลุํมบรรษัทข๎ามชาติ ได๎แกํ บริษัทมอนซานโต๎ 
  4.2.1.1 บริษัทมอนซานโต๎ 
  บริษัทมอนซานโต๎ เป็นบริษั ทที่ท าการค๎าเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่ง ต้ังขึ้นในปี        
ค.ศ. 1901 โดยนายจอห์น เอฟ ควีนนี โดยได๎ชื่อตามภรรยาของเขา คือ นางโอลกา มอนซานโต๎ 
ควีนน ีผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทนี้ คือ สารแซคคาริน46   
  มอนซานโต๎เป็นบรรษัทข๎ามชาติมีส านกังานใหญํอยํูที่เมืองเซนต์หลุยส์ มลรัฐ 
มิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีบริษัทสาขาอยูํทั่วโลก ประกอบไปด๎วยฝ่ายบริหาร , ส านักงาน
ขาย, หนํวยผลิตพันธุ์พืช , โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ , ศูนย์วิจัย , และศูนย์การเรียนรู๎ ทั้งนี้ทุกฝ่าย     
ของบริษัทมุํงเน๎นไปที่ การเกษตรและการสนับสนุนเกษตรกร ทางบริษัทมอนซานโต๎ มองวําการที่
บริษัทมีบริษัทสาขาอยูํทั่วโลก ท าให๎บริษัทได๎ใกล๎ชิดกับลูกค๎า , เข๎าใจความกดดันที่เหลําลูกค๎า  
ต๎องเผชิญ, และสร๎างนวัตรกรรมทีส่นองตอบความต๎องการของลูกค๎าได๎47 
  4.2.1.1.1. ผลประโยชน์ของบริษัทมอนซานโต๎ 
  มอนซานโต๎เป็นบริษัทผลิ ตเมล็ดพันธุ์ที่ใหญํที่สุดในโลก เนื่องจากมีสํวนแบํงใน
ตลาดเมล็ดพันธุ์สูงที่สุด  จากการจัดอันดับ 10 อันดับของบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีสํวนแบํงใน
ตลาดเมล็ดพันธุ์สูงที่สุดในปีพ .ศ. 2549 มูลคําการจ าหนํายเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดอยูํที่ 22,900 ล๎าน
เหรียญสหรัฐ บริษัทมอนซานโต๎มีมูลคําการจ าหนํายเมล็ดพันธุ์ถึง 4,028 ล๎านเหรียญสหรัฐ  
รองลงมา คือ บริษัทดูปองต์ (สหรัฐอเมริกา ) 2,781 ล๎านเหรียญสหรัฐ , บริษัทซินเจต๎า
(สวิสเซอร์แลนด์ ) 1,743 ล๎านเหรียญสหรัฐ , บริษัทกรุ๏ป ลิมาเกรน (ฝรั่งเศส) 1,035 ล๎านเหรียญ
สหรัฐ, บริษัทแลนด์ โอ เลค(สหรัฐอเมริกา) 756 เหรียญสหรัฐ, บริษัทเคดับเบิลยูเอส เอจี 
(เยอรมณี) 615 ล๎านเหรียญสหรัฐ , บริษัทเบเยอร์ ครอป ไซน์ (เยอรมณี) 430 ล๎านเหรียญสหรัฐ , 
บริษัทเดลต๎า แอนด์ พาย แลนด์(สหรัฐอเมริกา) ซึ่งอยูํในกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอนซานโต๎ 418 ล๎าน
เหรียญสหรัฐ, บริษัทซาคาตะ (ญี่ปุ่น) 401 ล๎านเหรียญสหรัฐ , และอันดับสุดท๎าย คือ บริษัทดีแอล
เอฟ-ไตรโฟเลียม(เดนมาร์ก) 352 ล๎านเหรียญสหรัฐ48 นอกจากน้ี 70 เปอร์เซ็นต์  ถึง 100 เปอร์เซ็นต์  
                                                           
 46 Monsanto,  Who we are  [online], 2010, February 18.  Available from 
http://www.monsanto.com/who_we_are/default.asp  
 47 Monsanto,  Our locations  [online], 2010, February 18.  Available from 
http://www.monsanto.com/who_we_are/locations.asp  
 48 Etc group,  World’s top 10 seed companies  [online], 2007, April 30.  Available from 
http://www.etcgroup.org/en/node/615 
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ของสํวนแบํงใน ตลาดการค๎าเมล็ดพันธุ์พืชตัดแตํงพันธุกรรม อยูํในมือของบริษัทมอนซานโต๎ 49  
พิจารณาจากมูลคําการจ าหนําย เมล็ดพันธุ์ที่มีสิทธิบัตรก ากับ ซึ่งมีมูลคํารวม 19,600 ล๎านเหรียญ
สหรัฐ บริษัทมอนซานโต๎มีมูลคําการจ าหนํายเมล็ดพันธุ์ที่มีสิทธิบัตรก ากับถึง 12,559 ล๎านเหรียญ
สหรัฐ รองลงไป คือ บริษัทดูปองต์และบริษัทซินเจต๎า50  
  บริษัทมอนซานโต๎ได๎มีการด าเนินการตํางๆเกี่ยวกับพืชตัดแตํงพันธุกรรมมาตลอด  
ยกตัวอยํางเชํน 
  -ปีค.ศ. 1987 บริษัทมอนซานโต๎ได๎ท าการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมใน
ภาคสนามเป็นครั้งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  -ปีค.ศ.1996 บริษัทมอนซานโต๎ได๎วางจ าหนํายพืชตัดแตํงพันธุกรรม 2 ชนิด คือ  
ถั่วเหลืองพันธุ์ “ราวด์อัพ เรด้ี ”  ที่ทนทานตํอยาปราบศัตรูพืช “ราวด์อัพ” และยาปราบศัตรูพืชที่มี
สํวนผสมพื้นฐาน คือ สารไกลโฟเส ต และฝ้ายพันธุ์  “บอลการ์ด อินเซค โพรเทคเทท ” ซึ่งมี
คุณสมบัติในการป้องกันหนอนเจาะสมอต๎นฝ้าย , หนอนเจาะหนํอต๎นยาสูบ , หนอนเจาะสมอ      
ต๎นพิงค์   
  -ปีค.ศ. 1997 บริษัทมอนซานโต๎ได๎วางจ าหนํายคาโนลาตัดแตํงพันธุกรรมพันธุ์ 
“ราวด์อัพ เรด้ี”  ที่ทนทานตํอยาปราบศัตรูพืช “ราวด์อัพ” และยาปราบศัตรูพืชที่มีสํวนผสมพื้นฐาน 
คือ สารไกลโฟเสต  และในปีเดียวกันนี้เองมอนซานโต๎ เป็นบริษัทแรกของโลกที่ได๎วางจ าหนํายพืช
ตัดแตํงพันธุกรรมที่รวมเอา 2 คุณลักษณะไว๎ใน 1 เมล็ดพันธุ์ คือ ฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมที่รวมเอา
คุณลักษณะของฝ้ายพันธุ ์“บอลการ์ด อินเซค โพรเทคเททและฝ้ายพันธุ์ “ราวด์อัพ เรด้ี” ฝ้ายพันธุ์นี้
จึงทั้งมีคุณสมบัติในการป้องกันหนอนเจาะสมอต๎นฝ้าย , หนอนเจาะหนํอต๎นยาสูบ , หนอนเจาะ
สมอต๎นพิงค์ และทนทานตํอยาปราบศัตรูพืช “ราวด์อัพ” และยาปราบศัตรูพืชที่มี สํวนผสมพื้นฐาน 
คือ สารไกลโฟเสตไปในตัว 
  -ปีค .ศ. 2001มอนซานโต๎เป็นบริษัทแรกของโลกที่วางจ าหนํายพืชตัดแตํง
พันธุกรรมรุํนที่ 2 คือ ข๎าวโพดพันธุ์ “ราวด์อัพ เรด้ี” รํุนท่ี 2 ซึ่งมีคุณสมบัติตํางๆดีกวําข๎าวโพดพันธุ์
“ราวด์อัพ เรด้ี” รํุนท่ี 1  

                                                           
 49 วิฑูรย์  เลี่ยนจ ารูญ,  ความจริงเร่ืองจีเอ็มโอ มายาคติ การผูกขาด และคอรัปชั่น ในนามของความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยี, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, 2551), หน๎า 16. 
 50 Etc group,  World’s top 10 seed companies  [online], 2007, April 30.  Available from 
http://www.etcgroup.org/en/node/615 
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  -ปีค.ศ. 2004 มอนซานโต๎ได๎จัดต้ังบริษัท  “อเมริกัน ซีดส์” บริษัทที่มุํงเน๎นไปที่
ข๎าวโพดและถั่วเหลือง บริษัทนี้สนับสนุนธุรกิจค๎าเมล็ดพันธุ์ระดับภูมิภาค ทั้งในเรื่องทุน , การลงทุน
ทางด๎านพันธุวิศวกรรมและการลงทุนทางด๎านเทคโนโลยีตํางๆ   
  -ปีค.ศ. 2006 ข๎าวโพดพันธุ์ “ราวด์อัพ เรด้ี ” รํุนท่ี 2 ถูกน าไปปลูกในพื้นที่ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกากวํา 32 ล๎านเอเคอร์  คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ปลู กข๎าวโพดของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ีบริษัทมอนซานโต๎และบริษัทดาว อะโกรไซน์ แอลแอลซี ได๎เซ็น
สัญญาความรํวมมือระดับโลกในการแลกเป ลี่ยนสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา ในสินค๎าข๎าวโพด
และถั่วเหลือง, เทคโนโลยีเกี่ยวกับฝ้าย, และการสํงเสริมเทคโนโลยีตํางๆ   
  -ปีค.ศ. 2007 บริษัทมอนซานโต๎และบริษัทดาว อะโกรไซน์เซ็นสัญญาความ
รํวมมือในการแลกเปลี่ยนสิทธบิัตร เพื่อปลํอยตัวข๎าวโพดพันธุ์ “สมาร์ทสแตกซ”์ ซึ่งเป็นข๎าวโพด 
ตัดแตํงพันธุกรรมพันธุ์แรก ที่ตัดตํอยีนเข๎าไปถึง 8 ยีน อีกทั้งบริษัทมอนซานโต๎ยังประกาศความ
รํวมมือในระยะยาวและความรํวมมือในสิทธิบัตรกับบริษัท เบเยอร์ ครอปไซน์ เอจี ในด๎าน
เทคโนโลยีทางการเกษตร 
  -ปีค.ศ.2009 บริษัทมอนซานโต๎ ได๎บริจาคยีนระบุต าแหนํงของฝ้าย  ประมาณ 
4,000 ยีน และข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องให๎แกํศูนย์วิจัยเท็กซัส อะกริไลฟ์ เพื่อให๎มีการเข๎าถึงฐานข๎อ มูลของ
กลุํมยีนในฝ้ายในระดับโลก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึก ษาวิจัยด๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรม และ
ประโยชน์ส าหรั บผู๎เพาะพันธุ์พืชตํ างๆที่มีความสนใจในเรื่องนี้ อีกทั้ง มอนซานโต๎ยังให๎เงินบริจาค 
10 ล๎านเหรียญสหรัฐ ในการต้ัง ทุนการศึกษาระดับนานาชาติ  “บีเคลบอร์ล็ อก” เพื่อสนับสนุน
นักวิทยาศาสตร์รุํนเยาว์ที่สนใจในการพัฒนาการวิจัยการผลิตข๎าวและข๎าวสาลี51  
  4.2.1.1.2 ทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  บริษัทมอนซานโต๎มีความเห็นวํา “เทคโนโ ลยีชีวภาพในการตัดแตํงพันธุกรรม  
เป็นวิธีการที่ท าให๎ได๎พืชตรงตามความต๎องการมากกวําการเพาะพันธุ์ โดยทั่วไป เพราะเทคโนโลยีนี้
ท าให๎เราสามารถใสํชิ้นสํวนของยีนเข๎าไปในเชื้อพันธุกรรมของพืชโดยตรง ท าให๎เราสามาร ถ
สร๎างสรรค์พืชที่มีลักษณะตํางๆ ซึ่งเกิดขึ้นได๎ยากหรือไมํมีโอกาสเกดิขึ้นเลยจากการเพาะพันธุ์ทั่วไป 
ในพืชตัดแตํงพันธุกรรมบางชนิด ชิ้นสํวนของยีน ที่ใช๎มาจากสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ลักษณะโดยทั่วไป
ของพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ  ความทนทานตํอยาปราบศัตรูพืชและต๎ านทานแมลงศัตรูพืช          
พืชตัดแตํงพันธุกรรมที่ทนทานตํอยาปราบศัตรูพืชนั้นได๎รับชิ้นสํวนยีนของแบคทีเรียในดินทั่วไป                                

                                                           
 51 Monsanto,  Today’s Monsanto company  [online], 2010, February 18.  Available from 
http://www.monsanto.com/  
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และพืชตัดแตํงพันธุกรรมที่ต๎านทานแมลงศัตรูพืชได๎รับชิ้นสํวนยีนจากแบคทีเรียที่ท าลายแมลง
ตัดแตํงเข๎าไป”52  
  4.2.1.1.3 ทัศนคติตํอการท่ีรัฐบาลจะอนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ 
  เนื่องจากไมํมีข๎อมูลในเรื่องนี้โดยตรง แตํมีข๎อมูลข๎างเคียง คือ บริษัทมอนซานโต๎มี
เป้าหมายวําภายในปีค .ศ. 2030 มอนซานโต๎จะชํวยให๎เกษตรกรผลิตไ ด๎มากขึ้นและอ นุรักษ์ได๎   
มากขึ้นโดยวิธีการ ดังนี ้
  -พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชตัดแตํงพันธุกรรมที่ชํวยให๎เกษตรกรได๎ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น  
2 เทํา ในข๎าวโพด, ถั่วเหลือง, ฝ้าย, และคาโนลาที่ปลูกในฤดูใบไม๎ผลิ และให๎เงินสนับสนุนกวํา  
10 ล๎านเหรียญสหรัฐในการเพิ่มผลผลิตของข๎าวและข๎าวสาลี 
  -อนุรักษ์ทรัพยากรโดยการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่ใช๎ทรัพยากรในการปลูกลดลง  
1 ใน 3 เพื่อลดการใช๎พื้นที่ และปรับปรุงคุณภาพน้ า 
  -ชํวยยกระดับของเกษตรกรที่ใช๎ผลิตภัณฑ์ของมอนซานโต๎กวํา 5 ล๎านคน  ภายใน
ปีค.ศ. 202053 
 4.2.2 ฝ่ายที่คัดค๎านการที่รัฐบาลจะอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับ
ไรํนาหรือภาคสนามได๎   ฝ่ายคัดค๎านมีกลุํมเดียวเชํนกัน คือ กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลระหวําง
ประเทศ ได๎แกํ กรีนพีซ 
   4.2.2.1 กรีนพีซ 
  กรีนพีซเป็นองค์กรด๎านสิ่งแวดล๎อมระดับโลก ซึ่งมีส า นักงานใหญํหรือ            
“กรีนพีซสากล ” อยูํที่กรุงอัมสเตออร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีส านักงานสาขาในประเทศ
ตํางๆ 27 แหํง ครอบคลุม 41 ประเทศ ซึ่งส านักงานสาขาเหลํานี้พึ่งพาตนเองในการด าเนินกลยุทธ์
เพื่อการรณรงค์ซึ่งสอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น และพึ่งพาตนเองในการหาเงินสนับสนุน 54 
ส าหรับสาขาของกรีนพีซที่ดูแลพื้นที่ของประเทศไทย คือ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต ๎
  กรีนพีซมีความต๎องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมมนุษย์ , ปกป้องและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม, และสํงเสริมสันติภาพโดยด าเนินการตํางๆ ได๎แก ํ

                                                           
 52 Monsanto,  Do GM crops increase yield?  [online], 2009, September 21.  Available from 
http://www.monsanto.com/monsanto_today/2009/gm_crops_increase_yields.asp  
 53 Monsanto,  Sustainable agriculture: Produce more, conserve more, improve farmers’ lives 
[online], 2010, February 18.  Available from http://www.monsanto.com/responsibility/sustainable-ag/default.asp  
 54 กรีนพีซ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎),  โครงสร๎างของกรีนพีซ  [ออนไลน์], 20 มีนาคม 2553. 
แหลํงที่มา http://www.greenpeace.org/seasia/th/about/structure  
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  4.2.2.1.1 เรํงให๎มีการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อรับมือกับภัยคุกคามเรื่อง
ภาวะโลกร๎อน 
  4.2.2.1.2 สร๎างอนาคตที่ปราศจากสารพิษ โดยปกป้องแหลํงน้ าจากอุตสาหกรรม
ที่ปลํอยสารพิษ 
  4.2.2.1.3 รณรงค์การเกษตรแบบยั่งยืน โดยปฏิเสธพืชตัดแตํงพันธุกรรม         
เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและสนับสนุนให๎มีเกษตรกรรมที่รับผิดชอบสังคม 
  4.2.2.1.4 ยุตินิวเคลียร์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล๎อมและมนุษยชาติจากความเสี่ยงจาก
กากสารกัมมันตรังสีและอุบัติเหตุร๎ายแรงจากนิวเคลียร์ระเบิด55 
  (ก) ผลประโยชน์ของกรีนพีซ 
  กรีนพีซและกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลระหวํางประเทศกลุํมหนึ่งได๎รวมตัวกัน
เพื่อแสดงการให๎คุณคําตํอความเชื่อใจจากสาธารณชน  โดยการสร๎างความโปรํงใสและ          
ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน  ในเดือนมิถุนายนปีพ .ศ. 2549 จึงรํวมกันเปิดตัวและรํวมลง
นามรับรอง “กฎบัตรความรับผิดชอบ” ซึ่งเป็นกฎบัตรระดับโลกส าหรับองค์กรไมํแสวงผลก าไร   
กฎบัตรความรับผิดชอบได๎ก าหนดคุณคํา , หลักการ, และหลักการด าเนินงานส าหรับองค์การที่มิใชํ
ของรัฐบาลระหวํางประเทศ  ครอบคลุมถึงหลักการปกครองและการบริหารที่ดี , การระดมทุนอยําง
มีจริยธรรม, การเคารพหลักการระดับโลก เชํน สิทธิมนุษยชน, ความเป็นองค์กรอิสระ, การม ี 
ความรับผิดชอบ, การไมํเลือกปฏิบัติ, และความโปรํงใส56 
  กิจกรรมตํางๆของกรีนพีซได๎รับเงินสนับสนุนจากเงินบริจาคของบุคคลทั่วไปและ
เงินบริจาคจากมูลนิธิเทํานั้น  ซึ่งกรีนพีซได๎อธิบายถึงกิจกรรมที่จะท าให๎ผู๎บริจาคได๎รับทราบและ
สร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎บริจาควําได๎น าเงินไปใช๎ในงานจริงๆ  สาเหตุที่กรีนพีซไมํรับเงินสนับสนุน
จากรัฐบาล, บริษัท, พรรคการเมือง, และองค์การระหวํางประเทศ  เชํน สหประชาชาติ  สหภาพ
ยุโรป เพราะต๎องการความเป็นอิสระ ไมํถูกบํายเบ่ียงความสนใจไปจากประเด็นที่ส าคัญของงาน57   
  (ข) ทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  กรีนพีซมีความเห็นวํา “แม๎ความรู๎ด๎านพันธุวิศวกรรมจะท าให๎เกิดความก๎าวหน๎า
ด๎านการแพทย์และด๎านตํางๆ แตํก็ไมํควรให๎ความรู๎นี้เป็นเหตุผลในการเปลี่ยนสภาพแวดล๎อมโลก
ให๎กลายเป็นห๎องทดลองด๎านพัน ธุวิศวกรรมโดยบรรษัทข๎ามชาติที่แสวงหาผลประโยชน์ เนื่องจาก
                                                           
 55 กรีนพีซ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎),  รู๎จักกรีนพีซ  [ออนไลน์], 20 มีนาคม 2553.  แหลํงที่มา 
http://www.greenpeace.org/seasia/th/about  
 56 กรีนพีซ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎),  ความโปรํงใสและความรับผิดชอบ  [ออนไลน์], 20 มีนาคม 2553.  แหลํงที่มา 
http://www.greenpeace.org/seasia/th/about/core-values/transparency-accountability  
 57 กรีนพีซ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎),  การระดมทุน  [ออนไลน์], 20 มีนาคม 2553.  แหลํงที่มา 
http://www.greenpeace.org/seasia/th/about/core-values/fundraising-principles  
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กรีนพีซเห็นวําความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพแวดล๎อมมีความส าคัญกับการอยูํรอดของ
มนุษย์ ความรู๎ทางพันธุวิศวกรรมได๎ท าลายก าแพงธรรมชาติที่กั้นระหวํางสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต     
ที่แตกตํางกัน ปัจจุบันนักวิทยาศา สตร์สามารถน าสิ่งมีชีวิตตํางๆมาตัดแตํงพันธุกรรม เพื่อสร๎าง
สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหมํที่ไมํเคยปรากฏในธรรมชาติ เป็นการก๎าวกํายของมนุษย์ที่ไปท าให๎เกิด
สิ่งมีชีวติแปลกๆ เชํน ปลาที่มียีนของพืช พืชที่มียีนของแบคทีเรีย 
  กรีนพีซเป็นแกนน าในการรณรงค์ตํอต๎านการปลํอยสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม     
สูํสภาพแวดล๎อม เนื่องจากเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมยังเป็นเรื่องที่ใหมํและไมํแนํนอน จึงไมํอาจรู๎
ผลเสียตํอสุขภาพมนุษย์ , สิ่งมีชีวิตอ่ืนบนโลก , และสภาพแวดล๎อมได๎ หนทางป้องกันที่ดีที่สุด คือ
การไมํยอมให๎มีการปลํอยสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมออกสูํสิ่งแวดล๎อม นอกจากน้ียังควรปกป้อง
และเคารพความหลากหลายทางชีวภาพในฐานะมรดกของโลก , มรดกของมนุษยชาติ , และสิ่ง
ส าคัญพื้นฐานในการด ารงชีวิต” 58 

  (ค) ทัศนคติตํอการท่ีรัฐบาลจะอนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุก รรม
ในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ 
  กรีนพีซมีความคิดเห็นวํา “การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน          
พ.ศ. 2544 เพื่อให๎รัฐบาลอนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนามได๎เป็นประเด็นที่ส าคัญมากของประเทศไทย  จากเหตุการณ์ในอดีต เชํน การหลุดลอด
ของมะละกอตัดแตํงพันธุกรรม ที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 สํวนแยกพืชสวน 
จังหวัดขอนแกํน แสดงให๎เห็ นวํามนุษย์ไมํสามารถควบคุมการปนเปื้อนทางพันธุกรรมของพืช      
ตัดแตํงพันธุกรรมได๎ ท๎ายที่สุดเมื่อพืชตัดแตํงพันธุกรรมปนเปื้อนออกไปสูํสภาพแวดล๎อมก็จะ
กลายเป็นมลพิษทางพันธุกรรมซึ่งสํงผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมและเศรษฐกิจของประเทศ  
นอกจากน้ีประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรร ม รัฐบาลจึงควรเ ห็นแกํประโยชน์ของเกษตรกร     
ชาวไทย มากกวําการเอื้อประโยชน์ให๎บรรษัทข๎ามชาติซึ่งเป็นเจ๎าข องเทคโนโลยีการตัดแตํง
พันธุกรรม เนื่องจากพืชตัดแตํงพันธุกรรมจะสร๎างปัญหาให๎แกํภาคการเกษตรของประเทศไทย
อยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎”59 
 จากรายละเอียดที่ผู๎วิจัยไ ด๎น าเสนอไปแล๎วในบทนี้ คือ การอธิบายวําเครือขํายนโยบาย
ประเภทเครือขํายประเด็นปัญหาในการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยมี

                                                           
 58 กรีนพีซ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎),  ปฏิเสธการตัดตํอพันธุกรรม  [ออนไลน์], 20 มีนาคม 2553. 
แหลํงที่มา http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/gmos   
 59 กรีนพีซ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎),  กรีนพีซเตือน รัฐฯล๎มเหลวครั้งใหญํหากล๎มมติครม. มหาวิทยาลัยหนุนกระทรวง
เกษตรฯ ทดลองจีเอ็มโอในพื้นที่เปิด  [ออนไลน์], 12 พฤศจิกายน 2550. แหลํงที่มา
http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/releases/thai-govt-gmo-field-trial-ban  
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สมาชิกคือกลุํมใดบ๎าง กลุํมเหลํานี้มีผลประโยชน์คืออะไร ซึ่งเป็นการอธิบายลักษณะ 2 มิติแรก
ของเครือขํายประ เด็นปัญหา คือ  มีสมาชิกจ าน วนมาก และ มีผลประโยชน์ที่หลากหลาย ซึ่งสอง
ลักษณะนี้เป็นลักษณะเฉพาะของสมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหา อีกทั้งยังน าเสนอวํากลุํม
เหลํานี้มีทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรมและการท่ีรัฐบาลจะอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎อยํางไร เพราะเป็นสิ่ งที่สํงผลตํอการด าเนินการของกลุํมในการ
ผลักดันนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย  และเป็นสิ่งที่แสดงถึงความแตกตําง
หลากหลายของกลุํม 
 ในสํวนของการอธิบายลักษณะอีก 6 มิติที่เหลือ ได๎แกํ  มีการปฏิสัมพันธ์กันโดยมีความถี่
และความเข๎มข๎นที่ไมํแนํนอน , มีการเข๎าถึงกระบวนการนโยบายไมํตํอเนื่อง , ไมํคํอยเห็นพ๎อง
ต๎องกัน มีความขัดแย๎ง, การกระจายทรัพยากรในเครือขําย ท าให๎สมาชิกบางกลุํมมีทรัพยากรแตํมี
ทรัพยากรจ ากัด ความสัมพันธ์พื้นฐาน คือ การปรึกษาหารือ , การกระจายทรัพยากรในกลุํม         
ไมํแนํนอน และยากที่จะควบคุมสมาชิกภายในกลุํม , และสมาชิกมีอ านาจไมํเสมอภาคกัน สะท๎อน
จากการที่สมาชิกมีทรัพยากรและการเข๎าถึงกระบวนการนโยบายไมํเสมอภาคกัน ซึ่งเป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหา ซึ่งผู๎วิจัยจะน าเสนอในบทที่ 5 ถึง 7   
ที่อธิบายถึงการก าหนดมติคณะรัฐ มนตรีอันวําด๎วยเรื่องพืชตัดแตํงพันธุกรรม เนื่องจากนโยบาย  
พืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยอยูํในรูปของมติคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได๎แกํ             
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544, มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547, และ
มติคณะรัฐมนตรีวันที่  25 ธันวาคม พ .ศ. 2550 ทั้งนี้แม๎ทุกกลุํมที่ได๎กลําวไปจะเป็นสมาชิกของ
เครือขํายประเด็นปัญหา แตํวําทุกกลุํมไมํได๎มีบทบาทในการผลักดันมติคณะรัฐมนตรีแตํละฉบับ
พร๎อมๆกัน ดังนั้น ในการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพืชตัดแตํงพันธุกรรมแตํละฉบับจึงมีกลุํม
ที่เป็นสมาชิกขอ งเครือขํายประเด็นปัญหาเกี่ยวข๎องในการผลักดันแตกตํางกัน นอกจากน้ีผู๎วิจัย    
จะอธิบายถึงการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลซึ่งมีลักษณะ “ประนีประนอ ม”           
ความต๎องการของกลุํมตํางๆ สืบเนื่องจากบริบททางการเมือง อันมีความสอดคล๎องกับแนวคิดเรื่อง 
“พหุนิยม”   
  
 
 



 
บทที่ 5 

 
การก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 

 
 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 มีสาระส าคัญ คือ การที่คณะรัฐมนตรี 
“รับทราบ” ตํอข๎อเสนอของสมัชชาคนจนที่เสนอตํอคณะรัฐมนตรี ที่เสนอ ให๎รัฐบาลห๎ามไมํให๎มีการ
ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพั นธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนาม และให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
รํางพระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพข้ึน1 
 สมาชิกของเครือขํายนโยบายประเภทเครือขํายประเด็นปัญหาของนโยบายพืชตัดแตํง
พันธุกรรมของประเทศไทย ที่เกี่ยวข๎องกับการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ ได๎แกํ บรรษัท      
ข๎ามชาติ คือ บริษัทมอนซานโต๎ หนํวยงานของรัฐบาล คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ     
กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล คือ มูลนิธิชีววิถีและสมัชชาคนจน ซึ่งกลุํมตํางๆเหลํานี้ได๎มี          
การปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมสมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหา และการปฏิสัมพันธ์ของกลุํมตํางๆ
ตํอรัฐบาล ดังนี้  
 
5.1 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสมาชิกของเครือข่ายประเด็นปัญหา 
 กํอนที่มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 จะถูกก าหนดออกมามีการปฏิสัมพันธ์
ระหวํางกลุมํสมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหา 3 กลุํม ได๎แกํ บริษัทมอนซานโต๎ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และมูลนิธิชีววิถี ดังนี ้
 ต้ังแตํปีพ .ศ. 2538 เป็นต๎นมา บรรษัทข๎ามชาติได๎น าพันธุ์พืชตัดแตํงพันธุกรรมเข๎ามา
ทดสอบปลูกในประเทศไทย การทดสอบดังกลําวเป็นขั้นตอนส าคัญตามพระราชบัญ ญัติกักพืช
พ.ศ. 2507 ฉบับแก๎ไขปรับปรุงปีพ .ศ. 2535 ที่การน าเข๎าพืชตัดแตํงพันธุกรรมเพื่อปลูกเชิงพาณิชย์
นั้นต๎องผํานการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพกํอน โดยบริษัทแรกที่น าเข๎าพืชตัดแตํง
พันธุกรรมมาทดสอบ คือ “บริษัทอัพจอห์น ” โดยน าเข๎าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่ชะลอการสุก ได๎    
เข๎ามาทดสอบที่อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร หลังจากน้ันบรรษัทข๎ามชาติอีกหลายบริษัท ได๎แกํ 
มอนซานโต๎(ไทยแลนด์) จ ากัด, โนวาร์ติส(ประเทศไทย) จ ากัด, ไพโอเนียร์ โอเวอร์ซี คอร์เปอเรชั่น  

                                                           
 1 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี  “แนวทางแก๎ไขปัญหาของสมัชชาคนจน,”  สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่ 3 เมษายน  
พ.ศ. 2544,  3 เมษายน 2544. 
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(ไทยแลนด์ ) จ ากัด , และบริษัทคาร์กิล จ ากัด  ได๎น าเข๎าพืชตัดแตํงพันธุกรรมมาท ดสอบใน
ประเทศไทยด๎วย2 ดังนี้  
 
วัน/เดือน/ปี ผู๎น าเข๎า พืชตัดแตํงพันธุกรรม สถานที่ทดสอบ 
2 ส.ค. 38 บริษัทอัพจอห์น เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ 

-pCGN 4109 
-pCGN 1436  
ชะลอการสุกของผล 

อ าเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนคร 

18 ต.ค. 38 บริษัทมอนซานโต๎ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

เมล็ดพันธุ์ฝ้าย 
Cry tA(c) B. 
thuringiensis var. 
kurstaki(B.T.k.) สร๎าง
endotoxin เป็นพิษตํอ
หนอนเจาะสมอฝ้าย 

สภาพโรงเรือนปิด 

10 ก.ค. 39 บริษัทมอนซานโต๎ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

เมล็ดพันธุ์ฝ้ายเหมือน
ปีพ.ศ. 2538 จ านวน 
20 กิโลกรัม 

ภาคสนาม 

8 ต.ค. 39 บริษัทโนวาร์ติส 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพด Bt สภาพโรงเรือนปิด
มิดชิด ไรํทดลองของ
บริษัท อ าเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค์ 

22 เม.ย. 40 บริษัทมอนซานโต๎ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

เมล็ดพันธุ์ฝ้าย 
-NOCOTN 32B 
-NUCOTN 33B 
-Bt 

แปลงทดลองของกรม
วิชาการเกษตรและ
แปลงเกษตร 

27 พ.ค. 40 บริษัทไพโอเนียร์ฯ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพด 
Bt  

สภาพโรงเรือนปิด
มิดชิด 

 

                                                           
 2 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ, และคณะ,  จากปฏิวัติเขียวสูํพันธุวิศวกรรม: บทเรียนส าหรับอนาคต
เกษตรกรรมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิชีววิถี, 2551), หน๎า 238-239. 
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19 ก.พ. 41 บริษัทมอนซานโต๎ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพด 
Round up ต๎านทาน
สารก าจัดวัชพืช
ไกลโฟเสต จาก
สหรัฐอเมริกา 

สภาพโรงเรือนปิด
มิดชิด 

1 พ.ค. 41 บริษัทมอนซานโต๎ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพด Bt 
จากสหรัฐอเมริกา 

สภาพโรงเรือนปิด
มิดชิด 

24 ส.ค. 41 บริษัทโนวาร์ติส
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพด Bt 
จากสหรัฐอเมริกา 

สภาพโรงเรือนปิด
มิดชิด 

 เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพด
ลูกผสม Bt 
จากสหรัฐอเมริกา 

แปลงทดลองขนาด
เล็กในที่แยกให๎อยูํ
ตํางหาก 

28 ม.ค. 42 บริษัทคาร์กิล จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพด 
Round up ต๎านทาน
สารก าจัดวัชพืช
ไกลโฟเสต จาก
สหรัฐอเมริกา 

สภาพโรงเรือนปิด
มิดชิด 

 บริษัทมอนซานโต๎ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

เมล็ดพันธุ์ฝ้ายและ
เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพด 
Round up ต๎านทาน
สารก าจัดวัชพืช
ไกลโฟเสต จาก
สหรัฐอเมริกา 

สภาพโรงเรือนปิด
มิดชิด 

10 ม.ิย. 42 บริษัทมอนซานโต๎ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพด Bt 
(Mon-810) จาก
สหรัฐอเมริกา จ านวน 
5 กิโลกรัม 
 

แปลงทดลองขนาด
เล็กในที่แยกให๎อยูํ
ตํางหาก 

 
ตารางที่ 2: ตารางแสดงการอนุญาตให๎น าเข๎าพืชตัดแตํงพันธุกรรมจากบริษัทตํางๆเข๎ามาทดสอบ
ในประเทศไทยชํวงปีพ.ศ. 2538-2542 
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 ผลจากการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในทุกรายการผํานไปได๎ด๎วยดี ยกเว๎นแตํ
การปลูกทดสอบฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมบีทีโดยบริษัทมอนซานโต๎ (ไทยแลนด์ ) จ ากัด เนื่องจากใน
ระหวํางที่มีการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของฝ้ายบีทีในปีพ .ศ.2540 มีองค์กรพัฒนา
เอกชน คือ องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย (มูลนิธิชีววิถี ) ได๎ตรวจสอบ
พบวําฝ้ายบีทีได๎หลุ ดลอดออกไปปลูกในพื้นที่เกษตรกรรม  โดยหลุดออกไปปลูกในพื้นที่เล็กๆ       
ในจังหวัดนครสวรรค์และเพชรบูรณ์กํอนในปีพ .ศ.2540 และคํอยๆขยายออกไปสูํจังหวัดอ่ืนๆ เชํน 

เลย เพชรบุรี เป็นต๎น3 
 ย๎อนไปในปีพ .ศ. 2538 ซึ่งบริษัทมอนซานโต๎ขออนุญาตน าเข๎าฝ้ายบีทีเข๎ามาปลูกทดสอบ
ภายในประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขวําถ๎าหากการทดสอบดังกลําวพบวําฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมชนิดนี้
ไมํมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ รัฐบาลควรสํงเสริมให๎มีการปลูกในเชิงพาณิชย์         
โดยบริษัทมอนซานโต๎ได๎เสนอให๎รัฐบาลจัดต้ังกองทุนเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทไปแจกจําย
เกษตรกร โดยต้ังราคาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายบีทีไว๎กิโลกรัมละ 600 บาท มีพื้นที่เป้าหมาย 3 ล๎านไรํ มีการ
ควบคุมดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการต้ังคณะกรรมการมาดูแลเรื่องการปลูก
ทดสอบฝ้ายบี ทีโดยเฉพาะ  แตํเพราะในคณะกรรมการชุดนี้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
มีกรรมการที่เป็นบุคลาการของบริษัทมอนซานโต๎ 3 คน จึงเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์วําการแตํงตั้ง

กรรมการชุดนี้มีผลประโยชน์ทับซ๎อน4 ซึ่งอาจสันนิษฐานได๎วําบริษัทมอนซานโต๎ได๎พยายามผลักดัน
ให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให๎ความรํวมมือในการปลูกทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ฝ้ายบีที เพื่อปูทางไปสูํการปลูกฝ้ายบีทีในเชิงพาณิชย์ภายในประเทศไทยตํอไป เมื่อฝ้ายบีที      
หลุดลอดออกมาจากแปลงทดสอบแล๎ว มูลนิธิชีววิถีและเครือขํายเกษตรกรรมทา งเลือกได๎เผยแพรํ
ตํอสาธารณะถึงการค๎นพบการหลุดลอดของฝ้ายบีทีในแปลงของเกษตรกรในจังหวัดเลยและ
นครสวรรค์ สํงผลให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แตํงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการหลุด

ลอดและยืนยันผลวํามีการหลุดลอดของฝ้ายบีทีไปยังแปลงของเกษตรกรจริง5  
 ภายหลังจากนั้นก็มีการต้ังคณะกรรมการมาทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของ     
ฝ้ายบีทีชุดใหมํ คือ คณะกรรมการพิจารณาผลกระทบของฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรม (ฝ้ายบีที) ซึ่งมีการ
วิพากษ์วิจารณ์ในบางสื่อวําสะท๎อนถึงการที่บรรษัทข๎ามชาติผู๎ผลิต และจ าหนํายพันธุ์พืชตัดแตํง
พันธุกรรมพยายามเจาะเข๎าสูํแกนกลางอ านาจในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และวางเครือขําย
ความสัมพันธ์ไว๎ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให๎การผลักดันพืชตัดแตํงพันธุกรรมเข๎ามา

                                                           
 3 เร่ืองเดียวกัน, หน๎า 239.  
 4 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ความจริงเร่ืองจีเอ็มโอ มายาคติ การผูกขาด และคอรัปชั่น ในนามของความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยี, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, 2551), หน๎า 25.  
 5 เร่ืองเดียวกัน 
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ปลูกในประเทศไทยของบรรษัทข๎ามชาติได๎รับแรงหนุน  ซึ่งรูปธรรมที่ปรากฏชัดก็คื อผลสรุปของ
คณะกรรมการฯที่แทบจะกลําวเป็นเสียงเดียวกันวํา “ปลอดภัย  ไมํมีผลกระทบ และนําที่จะเป็น
ผลดีตํอสภาพแวดล๎อมด๎วย” 
 คณะกรรมการฯชุดน้ีได๎รับการแตํงตั้งโดยนายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สํวนใหญํเป็นข๎าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลกระทบรวม 3 ครั้ง ซึ่งมีผลสรุปตาม
รายงานการประชุมในหนงัสอืที่กษ 0904/ว. 2521 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ดังนี ้
 คณะผู๎ศึกษาทดสอบฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมได๎น าเสนอผลการศึกษาชํวงปีพ .ศ. 2539, 
2540, และ 2541 โดยทดลองในสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตรที่ศูนย์วิจัยพืชไรํตํางๆ        
ใช๎พันธุ์ฐาน คือ พันธุ์ศรีส าโรง 60, พันธุ์ NuCOTN 33 bt, พันธุ์ DP 5415, และพันธุ์ Nucotn 35 
bt ซึ่งสรุปผลการทดสอบได๎ 4 ประการ คือ 
 ประการแรก ผลกระทบตํอแมลงศัตรูฝ้าย พบวํามีผลตํอการลดจ านวนหนอนเจาะ 
สมอฝ้าย  หนอนคืบ และหนอนม๎วนใบ ไมํมีผลกระทบตํอแมลงอื่นๆ รวมทั้งแมลงที่เป็นประโยชน์ 
เชํน ผึ้ง แตนเบียนไขํ และแมงมุม 
 ประการที่ 2 ฝ้ายที่มีการตัดแตํงพันธุกรรมไมํมีผลกระทบท าให๎เกิดปัญหาท่ีเกี่ยวกับ      
การระบาดของโรคใบหงิกในฝ้าย 
 ประการที่ 3 ไมํพบวํากํอให๎เกิดปัญหาเก่ียวกับโอกาสการเป็นวัชพืชร๎ายแรง 

 ประการที่ 4 ไมํพบวํากํอให๎เกิดปัญหาหรือผลกระทบของสิ่งแวดล๎อมแตํอยํางใด6 
 ในขณะที่บรรษัทข๎ามชาติได๎พยายามท าให๎เกิดการยอมรับพืชตัดแตํงพันธุกรรมโดยการ
สร๎างความสัมพันธ์กับหนํวยงานของรัฐอยํางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการปลูกทดสอบฝ้าย
ตัดแตํงพันธุกรรมหรือฝ้ายบีที เพื่อผลักดันให๎รัฐบาลมีนโยบายอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ตํอไป ก็มีฝ่ายองค์การที่มิใชํของรัฐบาลที่พยายามคัดค๎านการด าเนินการ
ของบรรษัทข๎ามชาติในประเด็นนี้ นับต้ังแตํการน าเสนอข๎อมูลตํอสาธารณะเมื่อค๎นพบการหลุดลอด
ของฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมออกจากแปลงทดสอบไปยังแปลงของเกษตรกรทั่วไป 
 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถี ได๎อธิบายถึงมูลเหตุที่องค์การที่มิใชํของ
รัฐบาล หรือที่คนทั่วไปรู๎จักกันในนามของ “เอ็นจีโอ” วําท าไมองค์การเหลํานี้ถึงได๎มีนโยบายในการ
คัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรมหรือ “จีเอ็มโอ” 
 “แตํละองค์กรมีแบ็คกราวด์ในเรื่องนี้ตํางกัน ซึ่งถ๎าผมแบํ งเป็นกลุํมใหญํ 3 กลุํมได๎ กลุํมที่
หนึ่งคือกลุํมเอ็นจีโอที่ท างานเรื่องเกษตรและสิ่งแวดล๎อม พวกน้ีก็ชัดเจนวําเขาเห็นความล๎มเหลว

                                                           
 6 “แฉเลํห์กลบรรษัทข๎ามชาติดัน “พืชตัดตํอยีน” เข๎าไทย,”  ผู๎จัดการรายวัน  (8 กันยายน 2542) : 8.  
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ของนโยบายการเกษตรที่พึ่งพาเทคโนโลยีจากตํางชาติ อยํางเชํนเรื่อง “การปฏิวัติเขียว ”           
มีผลกระทบมากมาย ใช๎สารเคมีมหาศาล ชาวบ๎านย่ิงท ายิ่งจน และเรื่องการใช๎จีเอ็มโอน าไปสูํ     
การผูกขาดของบรรษัทข๎ามชาติ อันนี้คือมุมมองในมิติของการผูกขาด แล๎วก็มองในเชิงผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น กลุํมที่สองเอ็นจีโอและเครือขํายองค์กรผู๎บริโภค กลุํมนี้เขามองประเด็น
บทบาทสิทธิของผู๎บริโภค ประเด็ นเรื่องการติดฉลาก การค๎ุมครองเรื่องผลกระทบตํอผู๎บริโภค    
กลุํมที่สาม ก็เป็นพวกกลุํมธุรกิจเกษตรอินทรีย์ท่ีเขาเติบโตขึ้นมาช๎าๆ พร๎อมๆกับขบวนการของเรื่อง
สิ่งแวดล๎อม  เขามีความสัมพันธ์กับเรานะ เพราะวําการบุกเบิกเกษตรอินทรีย์ของไทยมันเกิดขึ้น
จากเอ็นจีโอกํอน จา กองค์กรภาคประชาชนกํอน ไมํใชํจากรัฐ เชํน การต้ังมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
ก็ต้ังโดยเอ็นจีโอ คือ เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก”7 
 ในปีพ .ศ. 2543 มูลนิธิชีววิถีซึ่งในตอนนั้นยังเป็น “เครือขํายสิทธิภูมิปัญญาไทย ” และ
องค์การที่มิใชํของรัฐบาลอื่นๆ ได๎รวมตัวกันเสาะแสวงหา เผ ยแพรํข๎อมูล และรํวมท ากิจกรรม
คัดค๎านและเรียกร๎องในลักษณะเป็น “ขบวนการ ” ในการตํอต๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรม  รํวมกัน
ก าหนดกิจกรรมในการรณรงค์ให๎ลงสูํระดับรากเหง๎า คือ เกษตรกร ประชาชน และชุมชนทาง
วิชาการในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในหัวเมืองส าคัญๆ และจังหวัดที่มีการสืบทราบ วํามี            
การแพรํกระจายของพืชตัดแตํงพันธุกรรม  
 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ ซึ่งในตอนนั้นเป็นผู๎ประสานงานเครือขํายสิทธิภูมิปัญญาไทย  
ได๎กลําวถึงการรณรงค์คัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรมในการสรุปงานวํา 
 “เราสรุปกันวํา หลังจากที่รณรงค์ตํอต๎านจีเอ็มโอกันมารํวมปีกวําๆ เราได๎ท ามาแล๎ว 
ทุกอยําง ทั้งเรียกร๎อง , ยื่นหนังสือ , เข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการ , จัดสัมมนา , จัดเสวนา , ขึ้นเวที
อภิปราย, จัดแถลงขําว, ให๎ขําวหนังสือพิมพ,์ ออกโทรทัศน์, จัดพิมพ์เอกสารเผยแพรํ เราท ามาหมด 
จนมีหลายฝ่ายมองวําเราท ามากเกินไป แตํฝ่ายที่สนับสนุนก็ยังด าเนิ นการไปเหมือนไมํมีอะไร
เกิดขึ้น และไมํเกิดผลใดๆขึ้นเลยกับบ๎านนี้เมืองนี้ ไมํมีใครใสํใจ ไมํมีใครรู๎สึกเดือดร๎อน ไมํมีใครรู๎สึก
วํานี่คือปัญหา”8 
 เครือขํายสิทธิภูมิปัญญาไทยรํวมกับองค์การที่มิใชํของรัฐบาลอื่นๆได๎จัดท า “โครงการ
รณรงค์สัญจรปกป้องพันธุกรรมพื้นเมือง ” โดยสัญจรไปทั่วประเทศเพื่อเผยแพรํความรู๎ให๎คนไทย   
ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของมรดกทรัพยากรพันธุกรรมของไทยและรํวมกันหามาตรการในการ
ปกป้อง ตั้งแตํวันที่ 6 กันยายน ถึงวันที่ 17 กันยายน พ .ศ. 2543 การรณรงค์นี้ได๎พยายามเผยแพรํ
ข๎อมูลขําวสารท่ีหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎องโดยตรง ไมํวําจะเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ไมํเคยเผยแพรํให๎ชาวบ๎าน 
                                                           
 7 สัมภาษณ์  วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถ,ี  25 พฤษภาคม 2552. 
 8 “ฝ้ายGMOs เช้ือชั่วไมํเคยตาย,”  ผู๎จัดการรายวัน  (20 กันยายน 2543): 21. 
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ผู๎บริโภค และเกษตรกรได๎รู๎ ซ้ ายังพยายามเบี่ยงเบนประเด็นให๎สับสน เชํ น ประเด็นการกีดกัน
ทางการค๎าเป็นความก๎าวหน๎าทางวิทยาการที่เราต๎องตามให๎ทัน เป็นทางออก -ทางแก๎ปัญหา        
ให๎เกษตรกรที่ใช๎สารเคมี และ “เป็นมิตร” ตํอสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 9 เรื่องนี้อาจสันนิษฐานได๎วําเป็น
ความพยายามที่จะคัดค๎านการกระท าของกระทรวงที่เกี่ยวข๎องกับพื ชตัดแตํงพันธุกรรม ซึ่งมี
แนวโน๎มในการสนับสนุนให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมอยํางเชํน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎  
อีกทั้งผู๎จัดท าโครงการนี้ยังได๎ท าการประกาศผํานสื่อมวลชนวําจะมีการ “เผาไรํฝ้ายบีที ” ในวันที่ 13 
กันยายน พ .ศ. 2543 เพื่อคัดค๎านการที่บรรษัทข๎ามชาติพยายา มน าพืชตัดแตํงพันธุกรรมเข๎ามา
ปลูกภายในประเทศไทย ข๎างฝ่ายบรรษัทข๎ามชาติเจ๎าของสิทธิบัตรฝ้ายบีทีก็ให๎นักวิชาการของตน
เอาผลการศึกษาที่ยืนยันวําฝ้ายบีที “ปลอดภัย” มาแถลงขําวตํอสื่อมวลชนในวันที่ 12 กันยายน 
พ.ศ. 2543 อีกทั้งฝ่ายอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรแล ะสหกรณ์ นายอนันต์ ดาโลดม 
ก็มีค าสั่งให๎มีการจัดเวรยามเฝ้าแปลงทดสอบฝ้ายบีทีของกรมวิชาการเกษตร และเตรียมด าเนินคดี
หากมีการเผาไรํฝ้ายบีที แตํฝ่ายองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่งจัดท าโครงการรณรงค์สัญจรปกป้อง
พันธุกรรมพื้นเมืองก็ออกมาตอกกลับวํา ฝ้ายบีทีท่ีประกาศวําจะเ ผามิใชํฝ้ายบีทีในแปลงทดสอบ

ของกรมวิชาการเกษตร หากแตํเป็นฝ้ายบีทีท่ีหลุดไปสูํแปลงของเกษตรกรตํางหาก10 
 จากเหตุการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้นท าให๎สรุปความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสมาชิกเครือขําย
นโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม ตามลักษณะของเครือขํายนโยบายประเภท “เครือขํายประเด็น
ปัญหา” ได๎ดังนี ้
 ด๎านการปฏิสัมพันธ์ระหวํางสมาชิก มีความเข๎มข๎นและความถี่ที่ไมํแนํนอน เห็นได๎จากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสมาชิกที่เกิดขึ้นตามล าดับคือ บริษัทมอนซานโต๎พยายามผลักดันให๎กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให๎ความรํวมมือในการปลูกทดสอบฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรม เพื่อชักน าให๎ รัฐบาลมี
นโยบายให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ได๎ จากน้ันมูลนิธิชีววิถีก็ออกมาเคลื่อนไหว
คัดค๎านการด าเนินการของบรรษัทข๎ามชาตินี้โดยชี้ให๎เห็นการหลุดลอดของฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรม
จากแปลงทดสอบไปสูํแปลงของเกษตรกร และรณรงค์ให๎ประชาชนเห็นผลเสียของการปลูกพืช     
ตัดแตํงพันธุกรรม อีกทั้งประกาศเผาแปลงฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรม ซึ่งฝ่ายบรรษัทข๎ามชาติก็ออกมา
ให๎นักวิชาการของตนแถลงวําฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมนี้ปลอดภัยตํอสภาพแวดล๎อม และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรก็สั่งการให๎เฝ้าแปลงทดสอบและเตรียมด าเนินคดีหากมี
การเผาฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรม แตํฝ่ายมูลนิธิชีววิถีและองค์การที่มิใชํของรัฐบาลก็โต๎กลับวํา ไมํได๎
จะเผาฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมในแปลงทดสอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แตํเป็นการเผาฝ้าย

                                                           
 9 เร่ืองเดียวกัน  
 10 เร่ืองเดียวกัน  
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ตัดแตํงพันธุกรรมที่หลุดลอดออกไปยังแปลงของเกษตรกร การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นสะท๎อนวํา   
ไมํมีการวางแผนนัดหมายไว๎ลํวงหน๎าอยํางมีระเบียบแบบแผน แตํเป็นการปฏิสัมพันธ์ในเชิงโต๎ตอบ
กันไปตามสถานการณ์ของความขัดแย๎งกัน จึงเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่มีความเข๎มข๎นและความถี่ที่ไมํ
แนํนอน 
 ด๎านความตํอเนื่อง สมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหามีการเข๎าถึงนโยบายไมํตํอเนื่อง 
เห็นได๎จากการที่ในการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 มีสมาชิกของ
เครือขํายนโยบายแคํบางกลุํม ได๎แกํ บริษัทมอนซานโต๎ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิชีววิถี 
และสมัชชาคนจน ที่มาเกี่ยวข๎อง 
 ด๎านความเห็นพ๎องต๎องกัน สมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหาไมํคํอยเ ห็นพ๎องต๎องกัน 
ปรากฏความขัดแย๎ง ความขัดแย๎งที่ปรากฏให๎เห็นชัดเจน คือ การที่ฝ่ายบรรษัทข๎ามชาติ คือ บริษัท
มอนซานโต๎ พยายามผลักดันให๎มีนโยบายซึ่งอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎เพื่อการปลูก
ในเชิงพาณิชย์ตํอไป แตํฝ่ายองค์การที่มิใชํของรัฐบาล คือ มูลนิธิชีววิ ถี กลับคัดค๎านและพยายาม
ด าเนินการตํางๆเพื่อไมํให๎มีนโยบายนั้น ฝ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูมีความเห็นพ๎องกับ
บรรษัทข๎ามชาติ แตํก็ปรากฏความขัดแย๎งกับองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่งประกาศจะด าเนินการ  
ถึงขั้นเผาไรํฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรม 
 ด๎านการกระจายทรัพยากรภายในเครือขําย ค าวํา “ทรัพยากร” ในที่นี้มีความหมายกว๎าง
มาก แตํถ๎ามองวําทรัพยากรที่เกี่ยวข๎องกับการผลักดันนโยบาย อาจจะได๎แกํ เงินทุน ทรัพยากร
บุคคล ฯลฯ ซึ่งแตํละกลุํมที่มาเกี่ยวข๎องกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 เป็นกลุํม
ตํางประเภทกัน คือ มีทั้งบรรษัทข๎ามชาติ หนํวยงานของรัฐบาล และองค์การที่มิใชํของรัฐบาล 
ดังนั้นจึงยํอมจะมีทรัพยากรมากน๎อยแตกตํางกันออกไป สํวนความสัมพันธ์พื้นฐาน ในการ
ปรึกษาหารือนั้น ผู๎วิจัยสันนิษฐานวําไมํได๎เกิดขึ้นกับสมาชิกทุกกลุํม แตํเกิดกับสมาชิกที่มีความเห็น
พ๎องต๎องกัน เชํน ระหวํางบริษัทมอนซานโต๎กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 ด๎านการกระจายทรัพยากรภายในกลุํม  ซึ่งตามทฤษฎีแล๎วเครือขํายนโยบายประเภท
เครือขํายประเด็นปัญหา จะมีการกระจายทรัพยากรไมํแนํนอนและยากที่จะควบคุมสมาชิกภายใน
กลุํม  แตํผู๎วิจัยไมํมีข๎อมูลใ นจุดนี้ เพราะเป็นข๎อมูลที่ดูแล๎วเป็นสํวนตัวของแตํละกลุํมและแตํละ
องค์กร ผู๎วิจัยสามารถน าเสนอได๎แคํวํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหนํวยงานของรัฐบาล 
บริษัทมอนซานโต๎เป็นบรรษัทข๎ามชาติที่มีสํวนแบํงในตลาดเมล็ดพันธุ์สูงที่สุดในโลก อีกทั้งยังมี
สํวนแบํงในตลาดการค๎าเม ล็ดพันธุ์พืชตัดแตํงพันธุกรรมและมูลคําการจ าหนํายเมล็ดพันธุ์ที่มี

สิทธิบัตรก ากับสูงที่สุด 11 มูลนิธิชีววิถีเป็นองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่ง เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ

                                                           
 11 Etc group,  World’s top 10 seed companies  [online],  2007,  April 30.  Available from 
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องค์กรพัฒนาเอกชน , องค์กรประชาชน , นักวิชาการและข๎ารา ชการ โดยการด าเนินกิจกรรม   
ของมูลนิธิได๎รับการสนั บสนุนงบประมาณในการด าเนินการประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์จากรัฐบาล 12 
และสมัชชาคนจน คือ เครือขํายของชาวบ๎านคนยากจน ซึ่งรักษาผลประโยชน์โดยการแก๎ไขปัญหา

ของคนยากจน13 ซึ่งไมํได๎บํงบอกถึงการกระจายทรัพยากรภายในกลุํมแตํอยํางใด  
 ด๎านอ านาจ สมาชิกมีอ านาจไมํเสมอภาคกัน สะท๎อนให๎ เห็นจากการที่สมาชิกมีทรัพยากร
และการเข๎าถึงกระบวนการนโยบายไมํเสมอภาคกัน ลักษณะประการสุดท๎ายนี้สะท๎อนมาจาก
ลักษณะด๎านการกระจายทรัพยากรภายในเครือขํายและด๎านความตํอเนื่องอีกที ซึ่งผู๎วิจัยได๎อธิบาย
ไปแล๎ววําในการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 นี้ สมาชิกของเครือขําย
ประเด็นปัญหามีทรัพยากรและการเข๎าถึงกระบวนการนโยบายแตกตํางกันไป ไมํเสมอภาคกัน 
ดังนั้นสมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหานี้จึงมีอ านาจไมํเสมอภาคกัน 
 นอกเหนือไปจากบทบาทการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมที่เป็นสมาชิกของเครือขํายนโยบาย
ประเภทเครือขํายประเด็น ปัญหาของนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยด๎วยกันแล๎ว 
สมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหานี้ยังมีบทบาทในการปฏิสัมพันธ์ตํอรัฐบาล ซึ่งสํงผลให๎รัฐบาล
ก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ในลักษณะ
ท่ี “ประนีประนอม ” ความต๎องการของกลุํมตํางๆ โดยกลุํมที่มีปฏิสัมพันธ์ตํอรัฐบาล ได๎แกํ สมัชชา
คนจน และมูลนิธิชีววิถี 
 
5.2 การปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆต่อรัฐบาล 
 5.2.1 การปฏิสัมพันธ์ของสมัชชาคนจนตํอรัฐบาล 
 สืบเนื่องจากในปีพ .ศ. 2543 ซึ่งเป็นรัฐบาลสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี        
มีเหตุการณ์เกิดขึ้น คือ ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2543 สมัชชาคนจนได๎สํงตัวแทนสมาชิกจ านวน
ประมาณ 800 คน โดยสารรถไฟจากจังหวัดอุบลราชธานี มาชุมนุมยังหน๎าท าเนียบรัฐบาล  
เนื่องจากรัฐบาลได๎ต้ังคณะกรรมการติดตามการแก๎ไขปัญหาสมัชชาคนจน 11 คณะ แตํวําเมื่อ
เวลาผํานไปแล๎ว 1 ปี ก็ไมํได๎มีความคืบหน๎าในการด าเนินงานของคณะกรรมการแตํอยํางใด ท าให๎
สมัชชาคนจนมีมติให๎ล๎มคณะกรรมการดังกลําว และมาชุมนุมเพื่อเรียกร๎องให๎รัฐบาล แก๎ไขปัญหา
หน๎าท าเนียบรัฐบาล สํงผลให๎รัฐบาลแตํงต้ังคณะกรรมการกลางขึ้นมา พิจารณาปัญหาของสมัชชา
คนจนอีกชุด โดยรัฐบาลอนุมัติโครงการเกษตรน ารํองซึ่งเป็นหนึง่ในบรรดาข๎อเสนอของสมัชชา 
                                                                                                                                                                      
http://www.etcgroup.org/en/node/615 

 12 ฝ่ายข๎อมูลมูลนิธิชีววิถ,ี  เกี่ยวกับไบโอไทย  [ออนไลน์],  20 มีนาคม 2553. แหลํงที่มา http://www.biothai.net/about  
 13 ประภาส  ปิ่นตบแตํง,  การเมืองบนท๎องถนน  99 วันสมัชชาคนจน  และประวัติศาสตร์การเดินขบวนชุมนุมประท๎วงใน
สังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยและผลิตต ารามหาวิทยาลัยเกริก, 2541), หน๎า 68-69. 
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แตํปัญหาอ่ืนยังไมํได๎รับการแก๎ไขต ามข๎อเสนอของสมัชชาคนจน ดังนั้น สมัชชาคนจน จึงยัง
ปักหลักชุมนุ มที่หน๎าท าเนียบรัฐบาลไปเรื่อยๆ ตํอเนื่องมาจนถึง เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2544      
เป็นรัฐบาลที่พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 
 รัฐบาลพ .ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได๎มีการต้ังทีมประสานงานกับสมัชชาคนจน เพื่อท าหน๎าที่
รวบรวมปัญหาและ หาแนวทางในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน ด๎วยเหตุนี้สมัชชาคนจนจึงได๎รวบรวม
ปัญหาท่ีต๎องการให๎รัฐบาลแก๎ไขจ านวน 205 กรณีปัญหา พร๎อมทั้งข๎อเสน อในการแก๎ไขปัญหา  

เสนอตํอคณะรัฐมนตรีด๎วย ในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 254414 ทั้งนี้ข๎อเสนอของสมัชชาคนจน ได๎รวม   
ไปถึงประเด็นการปลู กทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมด๎วย สืบ เนื่องจากบริษัทมอนซานโต๎ได๎ขอ
อนุญาตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อน าฝ้าย บีทีซึ่งเป็นฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรม ที่มีการจ าลอง
เชื้อแบคทีเรียมาใสํไว๎ในต๎นฝ้าย เพื่อให๎ต๎นฝ้ายสามารถต๎านทานหน อนเจาะสมอฝ้ายได๎ เข๎ามา
ทดลองปลูกในประเทศไทยในระดับไรํนาหรือภาคสนามตั้งแตํปีพ .ศ. 2538 แล๎วเกิดการปนเปื้อน

ของฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมไปยังพืชทั่วไปในท๎องถิ่น 15 ทางสมัชชาคนจนมีความกังวลในเรื่อง น้ี จึงมี
ข๎อเสนอตํอรัฐบาลในประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม 2 ประการ ได๎แกํ การเสนอให๎รัฐบาลห๎ามไมํ ให๎
มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ ภาคสนาม จนกวําจะมีกฎหมาย           
มาควบคุมดูแลพืชตัดแตํงพันธุกรรม และการเสนอให๎รัฐบาลแตํงต้ัง คณะกรรมการรําง

พระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพโดยเร็ว16 
 การปฏิสัมพันธ์ตํอรัฐบาลในการผลักดันนโยบายด๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรมของสมัชชา 
คนจน ซึ่งในที่สุดก็ออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 น้ี ก็มีตัวแทนจาก   
กลุํมตํางๆที่เป็นสมาชิกของเครือขํายนโยบายประเ ภทเครือขํายประเด็นปัญหาของนโยบายพืช    
ตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยได๎แสดงความคิดเห็นตํอเรื่องนี้ เชํน กิ่งกาญจน์ พิชญกุล 
ผู๎เชี่ยวชาญของส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงความเห็น
วํา “เหตุการณ์ในปีพ .ศ. 2544 ไมํซับซ๎อนเลย คือ เมื่อสมัช ชาคนจนเขามาร๎องเรียน                  
ทางคณะรัฐมนตรีก็เห็นวําเป็นฐานเสียงเกษตรกร และการศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรมของเรา  
ก็พึ่งเริ่มต๎น เรายังไมํสามารถพิสูจน์ได๎วําพืชตัดแตํงพันธุก รรมมีความปลอดภัยหรือไมํ ดังนั้น สิ่งที่
รัฐบาลตัดสินใจก็คือสั่งให๎ “หยุด” ไมํให๎มีการทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมเลย เพราะฉะนั้นทุกคน
ที่ท าเรื่องนี้ต๎องหยุดหมด ซึ่งการศึกษาวิจัยบางชิ้น พืชตัดแตํงพันธุกรรมนั้นเกือบจะสมควรออก

                                                           
 14 ประสิทธิพร กาฬอํอนศรี,  7 ปีสมัชชาคนจน ถึงเวลาเสนอนโยบายทางเลือกให๎สังคมไทย   [ออนไลน์], 10 ธันวาคม 
2545. แหลํงที่มา http://thaingo.org/story3/news_parkmoon_171245.html 
 15 วรัญญา ศรีเสวก,  “เปิดเสรGีMO กลัวตกขบวน หรือของแถมจากFTA,”  ประชาชาติธุรกิจ (30 สิงหาคม  2547) : 6. 
 16 สัมภาษณ์  วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถ,ี  25 พฤษภาคม 2552. 

http://thaingo.org/story3/news_parkmoon_171245.html
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จากโรงเรือนแล๎ว  ก็ต๎องหยุดท าไป  เสร็จเรียบร๎อยแล๎วก็ต๎องเผาทิ้ง ”17 และศักรินทร์ ภูมิรัตน 
ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ มีความเห็นวํา “เกี่ยวกับมติ
คณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2544 ผมทราบในระดับหนึ่งวําอยูํในข๎อเสนอของสมัชชาคนจน เทําที่ผมเข๎าใจ
คณะรัฐมนตรีไมํได๎พิจารณาเรื่องนี้ เรื่องนี้อยูํในเอกสาร แล๎วคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบกับข๎อความ
เหลํานั้น ในทางรัฐศาสตร์ควร ไปวิเคราะห์ลึกมากเลยวํากรณีนี้แปลวําอะไร มติคณะรัฐมนตรีนี้
แปลวําอะไร แล๎วการที่คณะรัฐมนตรี “รับทราบ” ข๎อเสนอของสมัชชาคนจนแปลวําอะไร”18  
 5.2.2 การปฏิสัมพันธ์ของมูลนิธิชีววิถีตํอรัฐบาล 
 ในการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 มูลนิธิชีววิถีมีการปฏิสัมพันธ์
ตํอรัฐบาลโดยอ๎อม โดยการเป็นที่ปรึกษาให๎แกํสมัชชาคนจนในการเคลื่อนไหวเพื่อยื่นข๎อเรียกร๎อง
ตํอรัฐบาล 
 ภายหลังจากที่มูลนิธิชีววิถีได๎ตรวจพบการปนเปื้อนพันธุกรรมของฝ้ายบีทีไปยังพืชทั่วไปใน
ปีพ .ศ. 2542 ทางมูลนิธิชีววิถีได๎เล็งเ ห็นผลกร ะทบเชิงลบตํอตํอสังคมไทย หากรัฐบาลยังมี          
การอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาค สนามได๎  โดยไมํมีการ
ควบคุมการวิจัยและการทดลองที่มีประสิทธิภาพ จึงได๎มีการจัดประชุมรํวมกันกับกลุํมองค์ก ารที่
มิใชํของรัฐบาลกลุํมตํางๆ ได๎แกํ เครือขํายสมัชชาคนจน, เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก , และกลุํม
องค์การที่มิใชํของรัฐบาลที่ด าเนินงานเกี่ยวข๎องกับประเด็นสิ่งมี ชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมหลายครั้ง    
ที่ประชุมเห็นสมควรวํ านอกจากควรเสนอให๎รัฐบาล ห๎ามไมํให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับ    
ไรํนา หรือภาคสนาม เพื่อไมํให๎มีการหลุดลอดของพืชตัดแตํงพันธุกรรมไปปน เปื้อนพืชทั่วไป       
ตามธรรมชาติแล๎ว ยังสมควรให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการรําง พระราชบัญญัติวําด๎วย           
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อให๎พระราชบัญญัตินี้มาควบคุมดูแลพืช ตัดแตํงพันธุกรรม
ภายในประเทศไทย ซึ่งวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถีได๎อธิบายวํา 
  “พวกเราผลักดันให๎มีการออกกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพมานานแล๎ว นับต้ังแตํมี
การระบาดของฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมในปีพ .ศ. 2540 เราใช๎การผลักดันให๎มีกฎหมายความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อเป็นเครื่องมือทางนโยบาย เพราะปัญห าเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม
มาจากการควบคุมการวิจัยและการทดลองที่ไมํมีประสิทธิภาพ เราจึงผูกเงื่อนไขวํา “ห๎ามปลูกพืช
ตัดแตํงพันธุกรรม จนกวําจะมีกฎหมายมาควบคุม” ”19 
 เมื่อได๎ทราบแล๎ววําในการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 วํามีกลุํม
ใดบ๎างที่เกี่ยวข๎อง กลุํมเหลํานี้มีการปฏิสัมพันธ์ตํอกันเองและมีปฏิสัมพันธ์ตํอรัฐบาลอยํางไร  

                                                           
 17 สัมภาษณ์  กิ่งกาญจน์ พิชญกุล,  ผู๎เช่ียวชาญส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ,  25 กุมภาพันธ์ 2553. 
 18 สัมภาษณ์  ศักรินทร์ ภูมิรัตน,  ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาต,ิ  17 มีนาคม 2553. 
 19 สัมภาษณ์  วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถ,ี  25 พฤษภาคม 2552. 



 

 

73 

จึงสํงผลตํอการตัดสินใจก าหนดมติคณะรัฐมนตรีนี้ ล าดับตํอไปเป็นการอธิบายวําคณะรัฐมนตรี
หรือรัฐบาลผู๎มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ท าการตัดสินใจก าหนดนโยบายโดยอยูํบนพื้นฐานวํา 
“ประนีประนอม” ความต๎องการของกลุํมตํางๆหรือไมํ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากบริบททางการเมือง 
ดังนี ้
 
5.3 การวิเคราะห์การตัดสินใจก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ.2544      
ของคณะรัฐมนตรีภายใต้บริบททางการเมือง 
 จากการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรมด๎วยกัน
เอง คือ การปฏิสัมพันธ์ของบริษัทมอนซานโต๎ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิชีววิถี     
เป็นการท าให๎รัฐบาลตระหนักทางอ๎อมวํา ในสังคมมีกลุํมที่เห็นด๎วยกับการที่รัฐบาลจะอนุญาต    
ให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ เชํน บริษัทมอนซานโต๎และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และฝ่ายที่คัดค๎าน เชํน มูลนิธิชีววิถ ี
 อีกทั้งยังมีการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตํางๆตํอรัฐบาลอีกด๎วย นั้นคือ การผลักดันของกลุํม
องค์การที่มิใชํของรัฐบาล ได๎แกํ สมัชชาคนจน  และมูลนิธิชีววิถี  ซึ่ง มีทัศนคติที่คัดค๎านพืชตัดแตํง
พันธุกรรม ไมํต๎องการให๎รัฐบาลอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุ กรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนามได๎ จึงมีการเคลื่อนไหวในรูปการชุมนุมยื่นข๎อเรียกร๎องตํอรัฐบาล สํงผลให๎คณะรัฐมนตรี
มีการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2544 ซึ่งมีรายละเอียด คือ คณะรัฐมนตรีมีมติ  
“รับทราบ” ตํอแนวทางแก๎ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ตามที่คณะกรรมการแก๎ไขปัญหาของสมัชชา
คนจนได๎เสนอมา  โดยเรื่องใดผู๎แทนรัฐบาลและผู๎แทน สมัชชาคนจนสามารถตกลงกันจนได๎ข๎อยุติ 
และอยูํในอ านาจหน๎าที่ของหนํวยงานหนึง่หนํวยงานใด หรือเกี่ยวพันกับหลายหนํวยงานที่สามารถ
ด าเนินการได๎  ก็ให๎หนํวยงานนั้นรับไปด า เนินการตามแนวทางการแก๎ไขปัญหา สํวนเรื่องใดที่ยังมี
ความเห็นขัดแย๎งกันอยูํและไมํอาจด าเนินการได๎  ให๎คณะอนุกรรมการแก๎ไขปัญหาของสมัชชา     

คนจนรับไปพิจารณาตํอไป 20  ซึ่งในด๎านเกี่ยวกับพืชตัดแตํงพันธุกรรม ข๎อเสนอของสมัชชาคนจนมี 
2 ประเด็นหลัก คือ รัฐบาลควรห๎ามไมํให๎มีการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา หรือ
ภาคสนาม และ รัฐบาลควรแตํงตั้งคณะกรรมการรําง พระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัย       

ทางชีวภาพขึ้นมา เพื่อให๎พระราชบัญญัตินี้ควบคุมดูแลพืชตัดแตํงพันธุกรรมภายในประเทศไทย21 
 จากการพิ จารณามติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้พบวํา  ไมํได๎มีรายละเอียดเฉพาะประเด็นเรื่อง
การปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมเทํานั้น แตํเป็นการ “รับทราบ ” ข๎อเสนอของสมัชชาคนจน 

                                                           
 20 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี  “แนวทางแก๎ไขปัญหาของสมัชชาคนจน,”  สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ. 2544,  3 เมษายน 2544. 
 21 สัมภาษณ์  วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถ,ี  25 พฤษภาคม 2552. 
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หลังจากที่มติฉบับนี้ออกมาในปีพ .ศ. 2544 กลุํมตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องพื ชตัดแตํงพันธุกรรม
ของประเทศไทย จึงมีการตีความมตินี้ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับพืชตัดแตํงพันธุกรรมแตกตํางกันไป 
เชํน กลุํมที่ตํอต๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรมตีความวํา  รัฐบาล “ห๎าม” ไมํให๎มีการปลูกทดสอบพืช     
ตัดแตํงพันธุกรรมโดยเด็ดขาด จนกวําจะมีพระราชบัญญัติวํ าด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ จึงจะ
มีการพิจา รณาเรื่องการอนุญาตให๎ปลูกอีกที สํวนกลุํมที่สนับสนุนพืชตัดแตํงพันธุกรรม เชํน    
“ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ (ศช.) มีบุคลากรบางคนออกมาตีความผํานสื่อ
วํารัฐบาลไมํได๎ “ห๎าม” ไมํให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนาม รัฐบาล
เพียงแตํ “รับทราบ ” ข๎อเสนอของสมัชชาคนจนเทํานั้น “22 แตํอีกหลายหนํวยงานซึ่งสนับ สนุน
ประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม และก าลังศึกษาวิจัยในประเด็นนี้อยูํ  ก็มีความวิตกกังวลวําจะได๎    

ท าการทดลองพืชตัดแตํงพั นธุกรรมตํอไปหรือไมํ 23 อยํางไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติ      
อันเป็นผลจากการที่มติฉบับนี้ออกมา คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอ านาจหน๎าที่ในการดูแ ล
ด๎านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืช ไมํอนุมัติให๎มีการท าวิจัยเก่ียวกับพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา
หรือภาคสนามอีกเลย ไมํวําจะเป็นการวิจัยเพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ หรือ  การวิจัยเพื่อน าไปใช๎แก๎ไข

ปัญหา24 หนํวยงานที่ ศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรม ซึ่งปลูกทดสอบพืชตัดแตํง พันธุกรรมค๎างอยูํ  
ก็ต๎องก าจัดพืชตัดแตํงพันธุกรรมโดยการเผาทิ้งตามมาตรการควบคุมความปลอดภัย                
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  เชํน  ที่ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ก็ได๎หยุดท าการทดลองและเผาท าลายซากพืชตัดแตํงพันธุกรรมที่ศึกษาค๎างอยูํ
ทิ้งทั้งหมด โดยมีคณะกรรมการของกรมวิชาการเกษตรมาตรวจสอบ, ถํายภาพ, และบันทึกไว๎อยําง

ชัดเจน  เพื่อยืนยันวําพืชตัดแตํงพันธุกรรมเหลํานั้นไมํได๎รั่วไหลไปไหน25 
 การท่ีเนื้อหาของมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้มีความ “ก ากวม ” ไมํชัดเจน เปิดโอกาสให๎   
ตีความได๎ สะท๎อนให๎เห็นวําคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลผู๎มีอ านาจในการตัดสินใจนโยบาย 
“ประนีประนอม ” ความต๎องการของกลุํมตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม           
ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได๎โดยพิจารณาบริบททางการเมือง ดังนี ้
 ประการแรก ในชํวงที่มีการเรียกร๎องให๎รัฐบาลพิจารณาตํอข๎อเสนอของสมัชชาคนจน        
ที่ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมหน๎าท าเนียบรัฐบาล รัฐบาลพึ่งเข๎ารับต าแหนํงได๎ไมํนาน กลําวคือ
รัฐบาลเข๎ารับต าแหนํงในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 และมีการย่ืนข๎อเสนอของสมัชชาคนจนใน
เดือนมีนาคม พ .ศ. 2544 รัฐบาลยํอมไมํอยากตัดสิ นใจอะไรที่จะท าให๎สังคมตํอต๎าน โดยเฉพาะ

                                                           
 22 เร่ืองเดียวกัน 

 23 เร่ืองเดียวกัน 

 24 สัมภาษณ์  ศักรินทร์ ภูมิรัตน,  ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาต,ิ  17 มีนาคม 2553. 
 25 สัมภาษณ์  กิ่งกาญจน์ พิชญกุล,  ผู๎เช่ียวชาญส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ,  25 กุมภาพันธ์ 2553. 
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การปฏิเสธข๎อเสนอของสมัชชาคนจน ซึ่งมีการปักหลักชุมนุม หน๎าท าเนียบรัฐบาลตํอเนื่องมา
ต้ังแตํรัฐบาลภายใต๎การน าของนายชวน หลีกภัย เพราะอาจจะท าให๎กระแสสังคมตํอต๎านรัฐบาลได๎  
เนื่องจากสมัชชาคนจนเป็นกลุํมที่มาจากการรวมตัวของชาวบ๎านที่ได๎รับความเดือดร๎อน            
จากนโยบายและโครงการตํางๆของรัฐ ที่มีข๎อเรียกร๎องตํางๆที่ มีเหตุมีผล  และใช๎การเคลื่ อนไหว   
และการชุมนุมโดยสันติวิธี ท าให๎ได๎รับความสนใจและเห็นอกเห็นใจจากสาธารณชน ซึ่ง เห็นได๎จาก
การท่ีสมัชชาคนจนมักได๎รับ การบริจาคเสบียงอาหารจากประชาชน ตลอดการชุมนุมที่             
หน๎าท าเนียบรัฐบาล อีกทั้งสื่อมวลชนยังให๎ความสนใจในการน า เสนอขําวความเคลื่อนไหว        
ของสมัชชาคนจน ยิ่งไปกวํานั้น กลุํมสมัชชาคนจน เองยังรู๎จักใช๎สื่อให๎เป็นประโยชน์ เชํน การจัด
แถลงขําวในที่ชุมนุมเป็นประจ า  และมีการจัดโครงการรณ รงค์เผยแพรํข๎อมูลของสมัชชาคนจน   

ท าให๎เรื่องราวของสมัชชาคนจนอยูํในกระแสสังคม26 
 ประการที่ 2  รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลของพรรคไทยรั กไทย ซึ่งมีการวา งกลยุทธ์ในการ
เลือกต้ังที่ส าคัญ ดังนี้ 1. มีการแบํงประชาชนที่เป็นกลุํมเป้าหมายของคะแนนเสียงในการเลือกต้ัง
ออกเป็น 2 กลุํม คือ “ฐานบน” และ “ฐานลําง” โดยแบํงจากอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ   
“ฐานบน” คือ กลุํมนักการเมือง , กลุํมข๎าราชการ , กลุํมนักธุรกิจ , และสื่อมวลชน สํวน “ฐานลําง”  
คือ  กลุํมเกษตรกร , กลุํมผู๎ใช๎แรงงาน , กลุํมพนักงานประจ า , และผู๎ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งพรรค
ไทยรัก ไทยให๎ความส าคัญกับกลุํมฐานลําง เพราะเป็นประชาชนกลุํมใหญํของประเทศที่จะชี้       

ชัยชนะทางการเมืองได๎27  ซึ่งสมาชิกสมัชชาคนจนและองค์การที่มิใชํของรัฐบาลตํางๆ ก็จัดวําอยูํใน
ฐานลํางนี้  2. มีการใช๎นโยบายมาเป็น “จุดขาย” ในการหาเสียงเลือกต้ัง นโยบายของพรรคมีความ
แปลกใหมํและตอบสนองควา มต๎องการของประชาชนระดับรากหญ๎าหรือกลุํมฐานลําง             
โดยน าเสนอนโยบายให๎เข๎าใจงําย และท าให๎ประชาชนมีความรู๎สึกวํา จับต๎องนโยบายได๎จริงๆ เชํน  
นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค นโยบายพักหนี้เกษตรกร นโยบายกองทุนหมูํบ๎านละ 1 ล๎านบาท  
ฯลฯ ซึ่งท าให๎ประชาชนในระดับฐานลําง มีความรู๎สึกวํารัฐบาลจะมา ชํวยแก๎ไขปัญหาปากท๎อง   
ของเขาได๎ สํงผลให๎ในการเลือกต้ังปีพ.ศ. 2544  พรรคไทยรักไทยไ ด๎รับชัยชนะในการเลือกต้ังอยําง

ทํวมท๎น 28 ดังนั้นสมัชชาคนจนซึ่งเป็นเครือขํายของชาวบ๎าน , เกษตรกรตํางๆ จึงเป็นฐานเสียง
ส าคัญของรัฐบาลชุดน้ี  เหมือนที่กิ่งกาญจน์ พิชญกุล แสดงความเห็นวํา “…เมื่อสมัชชาคนจนเขา
มาร๎องเรยีน  

                                                           
 26 ประสิทธิพร กาฬอํอนศรี,  7 ปีสมัชชาคนจน ถึงเวลาเสนอนโยบายทางเลือกให๎สังคมไทย  [ออนไลน์], 10 ธันวาคม 
2545. แหลํงที่มา http://thaingo.org/story3/news_parkmoon_171245.html 
 27 นันทนา นันทวโรภาส,  ชนะเลือกตั้งด๎วยพลังการตลาด,  พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ฃอคิดด๎วยฅน, 
2549), หน๎า 60-61. 
 28 เร่ืองเดียวกัน, หน๎า 116. 
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ทางคณะรัฐมนตรีก็เห็นวําเป็นฐานเสียงเกษตรกร …”29 ดังที่ได๎กลําวไปแล๎ว รัฐบาลจึงต๎องให๎
ความส าคัญกับข๎อเสนอของสมัชชาคนและมีทําทีที่ให๎ความส าคัญด๎วย เห็นได๎จากการที่       
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี ได๎เดินทางมาเลี้ยงข๎าวเหนียว , ไกํยําง , ส๎มต าแกํสมาชิ ก
สมัชชาคนจนระหวํา งการชุมนุมที่หน๎าท าเนียบรัฐบาล และประกาศค ามั่นสัญญาวําจะชํวยแก๎ไ ข
ปัญหาของสมัชชาคนจน โดยมีการแตํงตั้งทีมประสา นงานระหวํางรัฐบาลและสมัชชาคนจน     

เพื่อรวบรวมปัญหาและหาแนวทางแก๎ไขปัญหาของสมัชชาคนจน 30  เมื่อถึงคราวที่รัฐบาลต๎องการ
ตัดสินใจก าหนดมตคิณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 จึงตัดสินใจก าหนดมติคณะรัฐมนตรี
ที่ตอบสนองตํอการเรียกร๎องของสมัชชาคนจน นั้นคือ การ “รับทราบ ” ตํอข๎อเสนอของสมัชชา      
คนจน 
 อยํางไรก็ตาม แม๎รัฐบาลเลือกจะก าหนดนโยบายที่รับทราบตํอข๎อเสนอของสมัชชาคนจน 
แตํดังที่ผู๎วิจัยได๎กลําวไปแล๎ววํามติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้มีความก ากวม ไมํได๎ฟันธงลงไปเสียทีเดียว
วําให๎ท าตามข๎อเสนอของสมัชชาคนจน เพียงแตํรับทราบข๎อเสนอของสมัชชาคนจน สะท๎อนให๎   
เห็นวํารัฐบาลนําจะตระหนักวําในสังคมก็มีกลุํมตํางๆที่สนับสนุนให๎มีการอนุญาตให๎ปลูกพืช       
ตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ เชํน บริษัทมอนซานโต๎ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงก าหนดนโยบายที่ “ประนีประนอม ” ความต๎องการของกลุํมตํางๆ ทั้งฝ่ายท่ีสนับสนุน
และฝ่ายท่ีคัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรม ซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นเชํนนี้สอดคล๎องกับแนวคิด “พหุนิยม” 
ซึ่งอธิบายการมีสํวนรํวมของประชาชนในการก าหนดนโยบายของรัฐโดยผํานกลุํมผลประโยชน์ 
โดยกลุํมผลประโยชน์เหลํานี้มากดดันรัฐเพื่อให๎ก าหนดนโยบายสอดคล๎องกับความต๎องการของ
กลุํมตน รัฐจึงจ าเป็นต๎องก าหนดนโยบายเพื่อ “ประนีประนอม” ความต๎องการของทุกกลุํม 
 นอกจากน้ีบริบท ทางการเมืองในชํวงการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน      
พ.ศ. 2544 ยังสามารถวิเคราะห์ผํานกรอบสาระส าคัญของแนวคิดพหุนิยม 7 ประการ ดังนี้ 
 ประการแรก สังคมประกอบไปด๎วยกลุํมจ านวนมาก เห็นได๎ชัดเจนจากการที่มีกลุํมตํางๆ
หลายกลุํมและหลากหลายประเภทมาเกี่ยวข๎องกับการก าหนดมติฉบับนี้ ได๎แกํ กลุํมหนํวยงานของ
รัฐบาล กลุํมบรรษัทข๎ามชาติ และกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล 

                                                           
 29 สัมภาษณ์  กิ่งกาญจน์ พิชญกุล,  ผู๎เช่ียวชาญส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ,  25 กุมภาพันธ์ 2553. 
 30 ประสิทธิพร กาฬอํอนศรี,  7 ปีสมัชชาคนจน ถึงเวลาเสนอนโยบายทางเลือกให๎สังคมไทย  [ออนไลน์], 10 ธันวาคม 
2545. แหลํงที่มา http://thaingo.org/story3/news_parkmoon_171245.html 
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 ประการที่ 2 ไมํมีกลุํมใดที่มีอ านาจมากเกินไปจนสามารถครอบง าสังคมได๎ เห็นได๎จาก
การท่ีรัฐบาลตัดสินใจก าหนดนโยบายที่ “ประนีประนอม” ความต๎องการของทุกฝ่าย ไมํฟันธ งไปวํา
จะท าตามความต๎องการของกลุํมใดกลุํมหนึ่งแคํกลุํมเดียว 
 ประการที่ 3 กลุํมผลประโยชน์ตํางๆจัดต้ังกันขึ้นมาเองตามธรรมชาติ และเป็นไปโดย  
สมัครใจ เนื่องจากไมํปรากฏวํารัฐบาลสร๎างกลุํมผลประโยชน์ หรือบังคับให๎ประชาชนสังกัดกลุํมใด
กลุํมหนึ่ง 
 ประการที่ 4 สมาชิกของกลุํมผลประโยชน์โดยทั่วไปจะเข๎าสังกัดเป็นสมาชิกของกลุํม
มากกวําหนึ่งกลุํม ในประเด็นนี้ผู๎วิจัยไมํมีข๎อมูลวําเกิดขึ้นในกลุํมตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการก าหนด
มตินี้  
 ประการที่ 5 ประชาชนมีสํวนรํวมทางการเมืองผํานกลุํมที่ตนเองเป็นสมาชิก กลําวได๎วํา
ผลประโยชน์ และความต๎องการของปัจเจกชนได๎รับการน าเสนอเข๎าสูํรัฐบาลผํานกลุํมที่ตนสังกัด  
ในกรณียกตัวอยํางเชํน ชาวบ๎านได๎มีโอกาสมีสํวนรํวมทางการเมือง ในการเรียกร๎องความต๎องการ
ของตน ผํานกลุํมที่สังกัดอยํางเชํน สมัชชาคนจน เป็นต๎น 
 ประการที่ 6 กลุํมสามารถเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายผํานพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุนได๎ 
แตํในกรณีนี้ไมํปรากฏความเกี่ยวข๎องของพรรคการเมืองแตํอยํางใด 
 ประการที่ 7 รัฐมีอิสระและความเป็นกลาง  ภายใต๎การผลักดันนโยบายจาก                 
กลุํมผลประโยชน์หลายๆกลุํ ม รัฐท าหน๎าที่เป็นตลาดการเมือง ที่คอยกลั่นกรองข๎อเรียกร๎องของ  
กลุํมตํางๆ รวมทั้งท าหน๎าที่ประนีประนอมความขัดแย๎งเกี่ยวกับผลประโยชน์ระหวํางกลุํม นโยบาย
ของรัฐที่ออกมาจึงสะท๎อนถึงความมีดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตํางๆ ในการก าหนด
มตินี้เห็นได๎ชัดวํารัฐท าการประนีประนอมความต๎องการของกลุํมตํ างๆ นโยบายที่ออกมาก็สะท๎อน
ความต๎องการของทั้งฝ่ายที่สนับสนุนให๎รัฐอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนามได๎และฝ่ายท่ีคัดค๎าน แตํในประเด็นของความเป็นอิสระและความเป็นกลางของรัฐ ผู๎วิจัย
คิดวําไมํเป็นเชํนนั้น เพราะในกรณีนี้รัฐไมํมีอิสระเพราะต๎อ งท าการตัดสินใจขึ้นอยูํกับบริบท        
ทางการเมือง และรัฐก็มีการตัดสินใจที่โน๎มเอียงไปทางการรักษ าฐานคะแนนเสียงในการเลือกต้ัง  



 
บทที่ 6 

 
การก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

 
 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ .ศ. 2547 มีสาระส าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติให๎
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี“ถอน” เรื่องการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติตํอคณะรัฐมนตรีคืนไป  และให๎มีการด าเนินการ 3 ประการ  
ดังนี้  
 ประการแรก ให๎มีการจัดประชุมรํวมกันระหวํางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับด๎านเทคโนโลยีชีว ภาพ เชํน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู๎เชี่ยวชาญ
จากที่ประชุ มอธิการบดีแหํงประเทศไทย (อปท .) โดยให๎มีจ านวนของผู๎เชี่ยวชาญจากที่ประชุม
อธิการบดีแหํงประเทศไทยมีจ านวนไมํต่ ากวําครึ่งหนึ่งขององค์ประชุมที่จะตั้งขึ้นทั้งหมด และให๎น า
ความเห็นของกระทรวงการตํางประเทศที่เห็นสมควร วํา “ให๎เรํงก ารออกกฎหมายและพัฒนา      
วางกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพเสียกํอน กํอนที่จะเปิดให๎มีการใช๎ประโยชน์จาก
สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํ นาหรือภาคสนามและในเชิงพาณิชย์ และควรมีการศึกษา
วิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบจากเรื่องนี้ในด๎านตํางๆ , การศึกษาในแงํกฎหมายระหวําง
ประเทศ , และการศึกษาในเชิงปฏิบัติจริง ” มาเป็นข๎อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมด๎วย  
เพื่อให๎ได๎ข๎อยุติเป็นแนวทางของน โยบายเทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสม และเป็นข๎อมูลส า หรับ
ประชาสัมพันธ์เผยแพรํให๎ประชาช นมีความเข๎าใจที่ถูกต๎องตรงกัน เสร็จ แล๎วน ามาเสนอให๎

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกที1 
 ประการที่  2 ให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด าเนินการรําง
พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 ซึ่งวางกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพให๎แล๎วเสร็จโดยเร็ว กํอนให๎มีการใช๎ประโยชน์สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํ นาหรือ
ภาคสนามและในเชิงพาณิชย์ โดยให๎เชิญผู๎แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม , 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงการตํางประเทศ , หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง , และผู๎ทรงคุณวุฒิ

                                                           
 1 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี  “การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาต ิ  
ตํอคณะรัฐมนตรี,”  สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547, 31 สิงหาคม 2547. 
 2 “นายกฯถอยปลูกพืชจีเอ็มโอ ลดข๎อขัดแย๎งกลุํมตํอต๎าน,” กรุงเทพธุรกิจ (1 กันยายน 2547) : 16.   
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เข๎ารํวมพิจารณาด๎วย โดยให๎นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู๎ รับผิดชอบการ

ควบคุมดูแล3  
 ประการที่ 3 ระหวํางนี้ยังให๎คงมติวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 เกี่ยวกับการห๎ามไมํให๎มีการ

ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามภายในประเทศไทยไว๎ 4 
 สมาชิกของเครือขํายนโยบายประเภทเครือขํายประเด็นปัญหาของนโยบายพืชตัดแตํง
พันธุกรรมของประเทศไทย ท่ีเกี่ยวข๎องกับการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ ได๎แกํ กลุํมหนํวยงาน
ของรัฐ คือ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) ส านักความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กระทรวงท รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กลุํมบรรษัทข๎ามชาติ คือ บริษัท       
มอนซานโต๎ กลุํมธุรกิจ คือ สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย และกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล 
คือ กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่งติดตามประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม ซึ่งกลุํมตํางๆเหลํานี้ได๎มี
การปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมสมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหา และการปฏิสัมพันธ์ของกลุํมตํางๆ
ตํอรัฐบาล ดังนี้  
 
6.1 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสมาชิกของเครือข่ายประเด็นปัญหา 
 กํอนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ .ศ. 2547 จะถูกก าหนดออกมามีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมสมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหา 2 กลุํม คือ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ(สวทช.) และสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย ดังนี้  
 ในวันที่  18 มีนาคม พ .ศ.2546 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให๎มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติขึ้นโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด๎วยรองนายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีตํางๆ ,             
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย , เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแหํงชาติ , 
ผู๎อ านวยการส านักงบประมาณ , ผู๎แทนสภาหอการค๎าไทย , ผู๎แทนสภาอุตสาหกรรม , อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล , อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี , ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ , ผู๎อ านวยการศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ , ผู๎อ านวยการส านักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม และมีคณะท างานอีก 5 สาขา ได๎แกํ สาขาการแพทย์, สาขาการเกษตร , สาขาพลังงาน

                                                           
 3 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี “การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติตํอ
คณะรัฐมนตรี,”  สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547, 31 สิงหาคม 2547. 
 4 “นายกฯถอยปลูกพืชจีเอ็มโอ ลดข๎อขัดแย๎งกลุํมตํอต๎าน,” กรุงเทพธุรกิจ (1 กันยายน 2547) : 16.   
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และสิ่งแวดล๎อม, สาขาความหลากหลายและทรัพยากรทางชีวภาพ , และสาขาอุตสาหกรรมและ

บริการ5  
 ในคณะกรรมก ารนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาตินี้ กลุํมที่มีบทบาทส าคัญ คือ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ(สวทช.) ซึ่งวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ ได๎แสดงความ
คิดเห็นเพื่ออธิบายเรื่องนี้วํา  
 “…คณะกรรมการสํวนใหญํของนโยบายรัฐบาลจะเป็นแบบนี้ มีนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีเป็นประธาน มีปลัดกระทรวงทั้งหลาย แตํวําตัวหลักที่ขับเคลื่อนคณะกรรมการน้ีก็คือ 
ไบโอเทค คือ ถ๎าจะดูเรื่องพวกน้ีให๎ดูเลขาฯ วําใครเป็นเลขาฯของคณะกรรมการ พวกน้ีลํะสํวนใหญํ
จะเป็นผู๎ก าหนดหรือขับเคลื่อนทิศทางของคณะกรรมการแตํละชุด ซึ่งชุดนี้ก็คือไบโอเทคน้ันเอง”6 

 จากข๎อเท็จจริงผู๎ที่ท าหน๎าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ
แหํงชาติ คือ ผู๎อ านวยการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช .)          
สํวนผู๎อ านวยการของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ หรือไบโอเทค เป็น
ผู๎ชํวยเลขานุการ 7 ซึ่งความใกล๎เคียงกันตรงนี้อาจท าให๎เกิดความสับสนได๎ อยํางไรก็ตามศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติเป็นหนํวยงานในสังกัดของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหํงชาติ ซึ่งส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติจะด าเนินงาน
ผํานศูนย์นี้ และอีก 4 ศูนย์ คือ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหํงชาติ , ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหํงชาติ , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหํงชาติ , ศูนย์บริหารจัดการ
เทคโนโลยี  โดยที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติจะด าเนินงานเพื่อมุํงพัฒนา

งานด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งพั นธุวิศวกรรมเป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีชีวภาพ 8 พันธุวิศวกรรม  
นี้เองท่ีเป็นศาสตร์ในการสร๎างสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม ดังนั้นหนํวยงานนี้จึงมีความเกี่ยวข๎องกับ
พืชตัดแตํงพันธุกรรมโดยตรง 
 อยํางไรก็ตามอ านาจในการตัดสินใจและการสั่งการยํอมอยูํที่หนํวยงานใหญํที่เป็น         
ต๎นสังกัด คือ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ ในประเด็นของนโยบายด๎าน
พืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติมี

                                                           
 5 เอเอสทีวี ผู๎จัดการออนไลน,์  คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาต ิ [ออนไลน์], 20 สิงหาคม 2547. 
แหลํงที่มา http://www.monsanto.co.th/showQAnswer.asp?qNo=107  
 

6 สัมภาษณ์  วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถ,ี  25 พฤษภาคม 2552. 
 7 เอเอสทีวี ผู๎จัดการออนไลน,์  คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาต ิ  [ออนไลน์], 20 สิงหาคม 2547. 
แหลํงที่มา http://www.monsanto.co.th/showQAnswer.asp?qNo=107 
 8 สัมภาษณ์  ศักรินทร์ ภูมิรัตน,  ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาต,ิ   
17 มีนาคม 2553. 
  

http://www.monsanto.co.th/showQAnswer.asp?qNo=107
http://www.monsanto.co.th/showQAnswer.asp?qNo=107
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ความไมํเห็นด๎วยกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ซึ่งห๎ามการปลูกพืชตัดแตํง
พันธุก รรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามตามข๎อเรียกร๎องของสมัชชาคนจน ศักรินทร์ ภูมิรัตน 
ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ ได๎ให๎สัมภาษณ์ในประเด็นนี้วํา 
 “…ผมคิดวํามันเป็นเรื่องที่เราเห็นวํา “มติเดิม” คือ เราไมํคํอยเข๎าใจวํา “การรับทราบ ” น้ัน 
เป็นมติแบบไหน แตํที่ทราบก็คือ ผลจากมตินั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไมํอนุมัติให๎ท าวิจัย 
(พืชตัดแตํงพันธุกรรม)เลย ไมํวําวิจัยเพื่อเอาไปใช๎ประโยชน์ หรือวําวิจัยเพื่อแก๎ไขปัญหา กระทรวง
เกษตรฯไมํให๎ท าอันนั้นเรารู๎ แตํเราบอกวําไมํถูก วิธีนั้นไมํถูก เรานําจะสร๎างความรู๎ หาวิธีให๎เกิดการ
สร๎างความรู๎ และพอมีความรู๎แล๎วเราจะได๎ตัดสินใจให๎ถูกวําจะเอาความรู๎นั้นไปใช๎อะไร...”9  
 ด๎วยเหตุนี้จึงท าให๎เมื่อส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติได๎รับเลือกให๎
เป็นหนึ่งในคณะกรรมการและด ารงต าแหนํงเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ จึงได๎พยายามผลักดันให๎มีนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมใหมํที่เอื้อตํอ
การศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรมเพื่อการพัฒนาความรู๎และการน าไปใช๎ประโยชน์ ซึ่งสิ่งที่
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติได๎ด าเนินการ ได๎แกํ การชักชวนกลุํมตํางๆ    
ที่มีความเห็นในเชิงคัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรมมาท าความเข๎าใจ เชํน การชักชวนกลุํมสมัชชา   
คนจน ซึ่งศักรินทร์ได๎ให๎สัมภาษณ์ในเรื่องนี้วํา 
 “...เวลาสมัชชาคนจนเขาปรึกษาหารือกัน (เกี่ยวกับพืชตัดแตํงพันธุกรรม ) เขาก็ไมํได๎พูดใน
เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกัน เทําที่ผมทราบนะ เขาไมํได๎ชักชวนเรา เราสิชักชวนกลุํมนี้บํอยๆ 
ให๎มาคุยกันวําประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันคืออะไร”10 
 อีกทั้งยังมีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับกลุํมตํางๆในสังคมไทยที่เกี่ยวข๎องกับ
นโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย เพื่อท าความเข๎าใจเรื่องพืชตั ดแตํงพันธุกรรมในเชิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหาข๎อเสนอนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยจาก
จุดยืนรํวมของทุกกลุํม เพื่อเสนอตํอคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ ซึ่งศักรินทร์
ได๎อธิบายเรื่องนี้วํา 
 “...ก็เหมือนกับเราคุยกับกรีนพีซ เราคุยกับเอ็นจีโอ เ ราก็คุยกับมอนซานโต๎ หน๎าที่เรา คือ 
เอาข๎อมูลมา มาวิเคราะห์ข๎อเสนอ (นโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมหรือนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ )  
ที่ดีที่สุดส าหรับประเทศไทย ในมุมหลายๆคนชํวยกันมอง เราต๎องคุยนํะ แล๎วเราก็ต๎องหาจุดยืนของ
แตํละคน หาความพอดีของจุดยืนของทุกๆคน”11 

                                                           
 9  เร่ืองเดียวกัน  
 10 เร่ืองเดียวกัน 

 11 เร่ืองเดียวกัน  
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 ตํอมาในวั นท่ี  20 สิงหาคม  พ .ศ . 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบา ย
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติมีมติเห็นชอบ เสนอให๎ประเทศไทยด าเนินนโยบาย ด๎านพันธุวิศวกรรม
และความปลอดภัยทางชีวภาพแบบ  “ให๎สังคมมีทางเลือก ” โดยให๎ประเทศมีโอกาสเลือกใช๎
สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมที่ผํานการประเมินความป ลอดภัยตํอผู๎บริโภคและสิ่งแวดล๎อมแล๎ว     
แล ะน าไปใช๎ประโยชน์อยํางระมัดระวัง ควบคํูไปกับการผลิตแบบด้ังเดิม  พร๎อมกับ สร๎าง
ความสามารถด๎านวิทยาการจีโนมซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืช , สัตว์, จุลินทรีย์ , 

การตรวจสอบ , และการทดสอบความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม 12  ซึ่งมตินี้ตรงกับ
ทางเลือกที่  2 จากทางเลือกทั้งหมด 3 ทางซึ่งเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี
แหํงชาติได๎ให๎ข๎อเสนอ  ได๎แกํ  ทางเลือกที่ 1 สํงเสริมพืชตัดแตํงพันธุกรรมอยํางเต็มที่  ทางเลือกที่ 2 
สํงเสริมให๎มีการปลูกพืชตัดแตํงพนัธุกรรมรํวมกับพืชทั่วไป และทางเลือกที่ 3 ยุติการทดลองและใช๎

ประโยชน์จากพืชตัดแตํงพันธุกรรมโดยสิ้นเชิง13 โดยมีมาตรการดังนี ้
 ประการแรก ให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล๎อม ด าเนินการรําง
พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพเสนอคณะรัฐมนตรภีายในเวลา 1 ปี  
 ประการที่ 2 ระหวํางที่ยังไมํมีพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ  ให๎หนํวยงานที่มี
อ านาจรับผิดชอบตามกฎหมายในแตํละเรื่ องด าเนินการในสํวนของตนไปกํอน เชํน ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและยา , กรมวิชา  
การเกษตรดูแลการบริหารจัดการพืชเกษตร , และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมดูแลและศึกษาความเป็นไปได๎ของผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม  
 ประการที่ 3 ให๎คณะกรรมการกลางด๎านความปลอดภัยทางชีวภาพเสนอมาตรการ
ควบคุมดู แลบริหารจัดการตามนโยบาย ตํอคณะกรรมก ารนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ
ภายใน 3 เดือน ระหวํางนี้ยังไมํอนุญาตใหท๎ดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมใดๆในระดับไรํนา  
 ประการที่ 4 ให๎ประชาคมวิจัยด าเนินการค๎นคว๎า , วิจัย, และทดลองด๎านพันธุวิศวกรรม
และความปลอดภัยทางชีวภาพ  และให๎ศึกษาติดต ามความก๎าวหน๎าของประเทศอ่ืน โดยเฉพาะ
ประเทศที่เป็นคํูแขํงกับประเทศไทยด๎าน การผลิตสินค๎าอาหารและเกษตร เพื่อให๎นักวิทยาศาสตร์
ไทยเข๎าถึงองค์ความรู๎เรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมอยํางรอบคอบและรู๎เทําทัน  

                                                           
 12 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาต(ิกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี,  “โครงการศึกษาวิจัย
รับมือสิ่งท๎าทายอุบัติใหมํ เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎กับประเทศไทยในอนาคต,” รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ(์Final report)  
เสนอตํอส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาต,ิ มีนาคม 2551. 
 13 “หมายเหตุประชาชน: นโยบายพืช “จีเอ็มโอ” ของประเทศไทย-(1) รัฐบาลไฟเขียวพืชจีเอ็มโอในระดับไรํนา,”  เดลินิวส ์
(26 สิงหาคม 2547) : 8. 
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 ประการที่ 5 ด๎านนโยบายพันธุ วิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ  จะพิจารณา
เลือกใช๎ประโยชน์ สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมอยํางระมัดระวัง  เฉพาะที่ผํานการประเมินความ
ปลอดภัยตํอผู๎บริโภคและสิ่งแวดล๎อมแล๎ว และอนุมัติเป็นกรณีๆไป 14 และจะมีการน าเสนอมตินี้ตํอ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตํอไป  
 เมื่อพิจารณารายละเอียดของมติของคณะกรรมกา รนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ
พบวํามีความสอดคล๎องกับความต๎องการของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหํงชาติ ที่ต๎องการให๎ประเทศไทยได๎มีโอกาสศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรมเพื่อการพัฒนาความรู๎
และการน าไปใช๎ประโยชน์ ซึ่งภายหลังจากมติของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีได๎เผยแพรํ
ออกสูํสาธารณะก็มี อีกกลุํมหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวคัดค๎าน คือ สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย 

ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู๎ประกอบการภาคเอกชนที่ท าธุรกิจเกษตรอินทรีย์15 
 ซึ่งมูลเหตุท่ีท าให๎สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทยคัดค๎านนโยบายซึ่งอนุญาตให๎ใช๎
ประโยชน์สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม รวมไปถึ งการอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎         
นั้นก็เพราะขัดแย๎งตํอการท าเก ษตรอินทรีย์ ซึ่งวัลลภ พิชญ์พงศา  นายกสมาคมการค๎าเกษตร
อินทรีย์ไทย ได๎อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้วํา 
 “…ในการท าเกษตรอินทรีย์ไมํอนุญาตให๎ใช๎พืชตัดแตํงพันธุกรรม คือในทางกฎระเบียบ
แล๎วก็ไมํอ นุญาต และในเชิงหลักการของเกษตรอินทรีย์เองก็เน๎นการพึ่งพาธรรมชาติมากกวํา       
มีความสมดุลในสิ่งแวดล๎อม...”16 
 อีกทั้งยังมีบริบทของการกดดันจากความเข๎มงวดตํอสินค๎าตัดแตํงพันธุกรรมของสหภาพ
ยุโรปซึ่งเป็นหนึ่งในคูํค๎าอีกด๎วย เนื่องจากการเกิดวิกฤติการณ์ด๎านความปลอ ดภัยทางอาหารใน
ทวีปยุโรปถึง 2 ครั้งในรอบทศวรรษ ได๎แกํ การเกิดโรค วัวบ๎าในประเทศอังกฤษ และการ แพรํของ
อาหารปนเปื้อน สารไดออกซินในประเทศเบลเยี่ยม  ท าให๎สหภาพยุโรปน า “หลักการปลอดภัย       
ไว๎กํอน” มาใช๎จัดการกับสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม โดยก าหนดให๎สินค๎าอาหารและวัตถุดิบที่สํงเข๎า
ไปจ าหนํายในสหภาพยุโรปต๎องขออนุญาตและผํานการตรวจสอบอยํางเข๎มงวดเสียกํอน17 
 มาตรการสินค๎าตัดแตํงพันธุกรรมของสหภาพยุโรป มีดังนี ้
 มาตรการแรก ระบบการตรวจสอบ 

                                                           
 14 ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาต,ิ  “มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติครั้งที่ 2-1/ 2547,”  20 สิงหาคม 2547. 
 15 สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย,  เกี่ยวกับเรา  [ออนไลน์], 19 ตุลาคม 2549. แหลํงที่มา 
http://www.thaiorganictrade.com/  
 16 สัมภาษณ์  วัลลภ พิชญ์พงศา,  นายกสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย,  27 พฤศจิกายน 2552. 
 17 จักรกฤษณ์ ควรพจน์,  “เทคโนโลยีชีวภาพในมิติเศรษฐกิจ-สังคม,”  มติชน (10 ตุลาคม 2542) : 6. 

http://www.thaiorganictrade.com/
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 ระบบการตรวจสอบจะติดตามความเคลื่อนไหวของสินค๎าตัดแตํงพันธุกรรม             
โดยตร วจสอบทั้งกระบวนการผลิตและการจัดจ าหนําย  รวมไปถึงการติดตามผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นตํอสภาพแวดล๎อม การตรวจสอบฉลากสินค๎า ตลอดจนการไตํสวนเมื่อมีการร๎องเรียน  
ระบบนี้ยังมีการถอดสินค๎าออกจากตลาดในกรณีที่สินค๎าตัดแตํงพันธุกรรมนั้นสํงผลเสีย              
ตํอผู๎บริโภคได๎ ทั้งนี้มีหนํวยงานกลางซึ่งจะท าหน๎าที่ในการติดตามรวบรวมข๎อมูลทุกขั้นตอนต้ังแตํ
การผลิตจนสินค๎าตัดแตํงพันธุกรรมออกสูํตลาด โดยข๎อมูลดังกลําวจะต๎องได๎รับการเผยแพรํ          
สูํสาธารณชนและเก็บรักษาไว๎อยํางต่ า 5 ปี นอกจากน้ีระบบนี้ยังคอยติดตามการสํงผํานสินค๎า 
ตัดแตํงพันธุกรรมวําสํงผํานจากมือใครไปสูํมือใครบ๎าง ทางสหภาพยุโรปกลําววําระบบนี้จะชํวยลด
ต๎นทุนในการสุํมตรวจและทดสอบสินค๎าตัดแตํงพันธุกรรม  อยํางไรก็ตามคณะกรรมาธิการ        
ของสหภาพยุโรปได๎จัดท าคํูมือในการสุํมตรวจและทด สอบสินค๎าตัดแตํงพันธุกรรม เพื่อให๎ประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรปสามารถตรวจสอบและควบคุมสินค๎าตัดแตํงพันธุกรรมได๎อีกชั้นหนึ่ง 
 มาตรการที่ 2 การติดฉลาก   
 การติดฉลากตามมาตรการของสหภาพยุโรปมี  2 ประการ ได๎แกํ  การติดฉลากอาหารตัด
แตํงพันธุกรรม และการติดฉลากเมล็ดพันธุ์ตัดแตํงพันธุกรรม   
  ประการแรก การติดฉลากอาหารตั ดแตํงพันธุกรรม  ผู๎ค๎าปลีกจะต๎องติดฉลาก
อาหารท่ีมีสํวนผสมของสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมตามที่มาตรการระบุ แม๎วําในการผลิตขั้นสุดท๎าย
จะไมํมี  DNA ของสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมนั้นหลงเหลืออยูํก็ตาม เชํน แป้งข๎าวโพดที่ผลิตจาก
ข๎าวโพด ตัดแตํงพันธุกรรม การติดฉลากนี้ ใช๎กับทั้งสินค๎าอาหารท่ีท ามาจากสิ่งมีชีวิตตัดแตํง
พันธุกรรม เชํน น้ ามันถั่วเหลืองที่ท ามาจา กถ่ัวเหลืองตัดแตํงพันธุกรรม  รวมไปถึงการติดฉลาก
สินค๎าอาหารท่ีมีสํวนประกอบเพียงบางสํวนที่เป็นสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม เชํน ขนมปังกรอบที่มี
สํวนผสมเป็นน้ ามันข๎าวโพดทีผ่ลิตจากข๎าวโพดตัดแตํงพันธุกรรม ทางสหภาพยุโรปกลําววําภายใต๎
มาตรการนี้ผู๎บริโภคจะมีสิทธิอยํางสมบูรณ์ในการเลือกวําจะบริโภคสินค๎าตัดแตํงพันธุกรรมหรือไมํ   
  ประการที่ 2 การติดฉลากเมล็ดพันธุ์ตัดแตํงพันธุกรรม  การติดฉลากเมล็ดพันธุ์   
ตัดแตํงพันธุกรรมมีการก าหนดหลักการตํางๆเชํนเดียวกับการติดฉลากอาหารตัดแตํงพันธุกรรม   
 คณะมนตรีแหํงสภาพยุโรปกลําววําระบบการตรวจสอบสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมของ
สหภาพยุโรปมิได๎จ ากัดแคํเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งมีชีวิตตัดแตํง
พันธุกรรมเทํานั้น  หากแตํครอบคลุมไปถึงระ บบเกษตรกรรมแบบด้ังเดิมที่เชื่อวําไมํมีสิ่งมีชีวิต     
ตัดแตํงพันธุกรรมปนเปื้อนด๎วย เนื่องจากระบบเกษตรกรรมและระบบการผลิตสินค๎าแบบด้ังเดิม
งํายตํอการปนเปื้อนสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม สหภาพยุโรปจึงมีการก าหนดขั้นต่ าของปริมาณ
สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมที่สามารถยอมรับได๎ โดยระเบียบก าหนดไว๎วําหากผลิตภัณฑ์หรือสินค๎า
ด้ังเดิมใดมีสํวนประกอบของสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมน๎อยกวําร๎อยละ 0.9 และสามารถพิสูจน์ได๎
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วําการปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมนั้นมาจากปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นเหตุทางเทคนิค
อันไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎  ผลติภัณฑ์หรือสินค๎านั้นจะได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องติดฉลาก  
 มาตรการที่ 3 การอนุญาตให๎น าสินค๎าตัดแตํงพันธุกรรมเข๎าสูํตลาดสหภาพยุโรป  
 สินค๎าตัดแตํงพันธุกรรมที่จะน าเข๎ามาค๎าขายในตลาดสหภาพยุโรปต๎องได๎รับการรับรอง
จากคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปเสียกํอน มีการก าหนดขั้นต่ า ของปริมาณสิ่งมีชีวิตตัดแตํง
พันธุกรรมที่ปนเป้ือนในอาหารหรือเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมาจากปัจจัยภายนอกที่เป็นเหตุทางเทคนิคอัน   
ไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ ต๎องไมํสูงเกินกวําร๎อยละ 0.5 โดยหากมีปริมาณการปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิต 
ตัดแตํงพันธุกรรมสูงกวํานั้นสินค๎าดังกลําวจะไมํได๎รับอนุญาตให๎น าเข๎าสูํสหภาพยุโรป 
 มาตรการที่ 4 กระบวนการอนุญาตให๎น าเข๎าสินค๎าตัดแตํงพันธุกรรม   
 สหภาพยุโรปมีการก าหนดระเบียบวําด๎วยการอนุญาตให๎น าเข๎าสินค๎าตัดแตํงพันธุกรรม  
แตํในทางปฏิบัติความรับผิดชอบในประเด็นนี้ยังแบํงกันระหวํางสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก  
ระเบียบเชํนนี้ได๎กํอให๎เกิดระบบ “หนึ่งประตูหน่ึงกุญแจ” กลําวคือ ภายหลังจากท่ีคณะกรรมาธิการ
ของสหภาพยุโรปอนุญาตให๎น าเข๎าสินค๎าได๎แล๎ว ประเทศสมาชิกแตํละประเทศยังมีระเบียบตํางๆ
เพื่อตรวจวัดความเสี่ยงผํานกระบวนการวิทยาศาสตร์กํอนการอนุญาตให๎น าเข๎าประเทศของตน  
อีกชั้นหนึ่ง การตรวจวัดความเสี่ยงผํานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้อยูํภายใต๎ความรับผิดชอบ
ขององค์กรความปลอดภัยด๎านอาหารแหํงสหภาพยุโรป ซึ่งความเห็นตํางๆของหนํวยงานนี้จะได๎รับ
การเผยแพรํตํอสาธารณะและประชาชนสามาร ถที่จะแสดงความเห็นเพิ่มเติมได๎ นอกจากน้ี   
องค์กรนี้ยังมีหน๎าที่ในการรํางข๎อสรุปวําจะอนุญาตให๎น าเข๎าหรือปฏิเสธการน าเข๎า สินค๎าตัดแตํง
พันธุกรรมเหลํานั้น  ซึ่ งข๎อสรุปดังกลําวจะได๎รับการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุม                
ที่ประกอบด๎วยตัวแทนจากประเทศสมาชิกครบทุกประเทศอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้หากอาหารตัดแตํง
พันธุกรรมหรือเมล็ดพันธุ์ตัดแตํงพันธุกรรมใดได๎รับอนุญาตให๎น าเข๎าประเทศในสหภาพยุโรปได๎การ
อนุญาตนั้นจะมีผล 10 ปี เมื่อครบ 10 ปีแล๎วจะต๎องมีกระบวนการพิจารณาสินค๎าเหลํานั้นใหม ํ
 มาตรการที่ 5 การอยูํรํวมกันระหวํางพืชพันธุ์ดั้งเดิมกับพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
 สหภาพยุโรปมีความกังวลวําพืชพันธุ์ดั้งเดิมจะสามารถอยูํรํวมกับพืชตัดแตํงพันธุกรรม    
ได๎หรือไมํแตํยังไมํมีระเบียบใดที่ควบคุมเรื่องนี้โดยตรง อยํางไรก็ตามคณะกรรมาธิการของสหภาพ
ยุโรปกลําววําประเทศสมาชิกสามารถก าหนดมาตรการตํางๆเพื่อป้องกันผลกระทบท่ีพืชตัดแตํง
พันธุกรรมอาจมีตํอพืชพันธุ์ดั้งเดิมได๎  และในอนาคตทางคณะกรรมาธิการจะก าหนดกรอบ        
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การด าเนินงานของการก าหนดมาตรการตํางๆ ในการควบคุมการอยูํรํวมกันระหวํางพืชพันธุ์

ด้ังเดิมกับพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศสมาชิก18 
 จะเห็นได๎วําสหภาพยุโรปมีมาตรการที่เข๎มงวดตํอสินค๎าตัดแตํงพันธุกรรมมาก ซึ่งถ๎าหาก
ประเทศไทยมีการอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมยํอมจะมีความเสี่ยงของการปนเป้ือนพืช   
ตัดแตํงพันธุกรรม ซึ่งยํอมสํงผลให๎สหภาพยุโรปปฏิเสธสินค๎าของประเทศไทยได๎ อีกทั้งในชํวงนั้น   
ยังมีขําววํา ผู๎ประกอบการสํงออกผลไม๎กระป๋องไปสหภาพยุโรป ซึ่งใช๎วัตถุดิบจากผลิตผลเกษตร
ทั่วไป อันได๎แกํฟรุ๎ตสลัด ฟรุ๎ตค็อกเทล ถูกผู๎ซื้อระงับการน าเข๎าผลไม๎กระป๋องที่มีสํ วนผสมของ
มะละกอจากประเทศไทย ซึ่งมีผลกระทบตํ อธุรกิจผลไม๎กระป๋องเป็นอยํางมาก เนื่องจากผู๎ซื้อ        
มีความสงสัยวําจะปนเป้ือนมะละกอที่ผํานการตัดแตํงพันธุกรรม และถ๎าจะสํงออกไปขายต๎องมี

การตรวจสอบต้ังแตํเมล็ดพันธุ์19 
 ด๎วยมูลเหตุเหลํานี้จึงอาจสํงผลให๎สมาคมการค๎าเ กษตรอินทรีย์ไทยคัดค๎านมติของ
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติซึ่งมีส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหํงชาติเป็นผู๎เสนอ โดยสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทยได๎ด าเนินการ ดังตํอไปนี ้

ในวันที่ 30 สิงหาคม พ .ศ. 2547 สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทยซึ่งในขณะนั้นยั งเป็น
“ชมรมผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย ” ได๎จัดท าจดหมายเปิดผนึกสํงถึงพ .ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี  เรื่อง “ขอให๎มีการทบทวนมติคณะกรรมกา รนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ    
ในเรื่องการอนุญาตให๎ป ลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม ในระดับไรํนา ”โดยเนื้อความในจดหมายมี
สาระส าคั ญ คือ ทา งชมรม ผู๎ประกอบการเกษตร อินทรีย์ไทย ขอให๎มีการทบทวนมติของ
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ ซึ่งเห็นควรให๎มีการทดลองและปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในระดับไรํนาและอนุญาตการน าเข๎าพืชและสัตว์ตัดแตํงพันธุกรรม เนื่องจากทางชมรมมี
ความหํวงใยถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นได๎จากการตัดสินใจด าเนินการตามมตินี้ใน 4 ด๎าน ดังนี ้
  ด๎านแรก ผลกร ะทบตํอเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย  เพราะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์     
ทั่วโลกไมํยอมรับการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม ถ๎าประเทศไทยยอมรับให๎มีการปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมจะกํอให๎เกิดปัญหาท้ังด๎านการผลิตและการจัดจ าหนํายสินค๎าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมี
ความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกร รมไปยังพืชเกษตรอินทรีย์ได๎งําย แม๎วําจะมี
การก าหนดมาตรการในการป้องกันไว๎ดีเพี ยงใด  ดังกรณีที่สหภาพยุโรป ได๎ตีกลับสินค๎าเกษตร

                                                           
 18 สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล,  GMOS ภายใต๎ระเบียบเศรษฐกิจระหวํางประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2547), หน๎า 90-97. 
 19 ชมรมผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย,  “ผู๎น าเข๎าผลไม๎จากสหภาพยุโรปแบนน าเข๎ามะละกอไทย เกรงปนเปื้อน   
จีเอ็มโอ ถ๎าไทยจะสํงออกต๎องตรวจสอบตั้งแตํเมล็ดพันธุ,์”  Press Release,  กันยายน 2547.  
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อินทรีย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากตรวจพบการปนเปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกรรมใน
สินค๎าล็อตนั้น   
 ด๎านที่ 2 ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากยังไมํมีมาตรการใดที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการปนเปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกรรมไปยังพืชทั่วไป การปลูกพืชตัดแตํงพั นธุกรรมในระดับ
ไรํนาหรือภาคสนาม จึงกํอให๎เกิดความเสี่ย งตํอเกษตรกรรมและตํอสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะในด๎าน
การรักษาพันธุ์พืชพื้นเมือง ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาการปนเปื้อนในระดับไรํนาแล๎วยากท่ีจะควบคุมและ
แก๎ไขได๎ ดังเชํนเหตุการณ์ที่พบการปน เปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกรรมใ นพืชไรํที่เพาะปลูกใน
สหภาพยุโรป ภายหลังมีการอนุญาตให๎ปลูกพืชตั ดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาได๎  ทั้งที่สหภาพ
ยุโรปได๎มีการจัดท ามาตรการการแยกแยะและการปนเปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกรรมไว๎อยําง
คํอนข๎างครอบคลุม แตํก็ไมํสามารถป้องกันการปนเปื้อนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ด๎านที่ 3 ผลกระทบด๎านสังคม , วัฒนธรรม , และเศรษฐกิจท๎องถิ่น การปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมจะท าลายภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความสามารถในการพึ่งพาตนเองของสังคม
เกษตรกรรม  เนื่องจากเกษตรกรต๎องพึ่ งพาเทคโนโลยีจากตํางชาติทั้งหมด ต้ังแตํการใช๎เมล็ดพันธุ์
ตลอดจนปัจจัยการผลิตตํางๆ ซึ่งถูกค๎ุ มครองโดยสิทธิบัตร ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจปีพ .ศ. 2540   
ของประเทศไทย  ภาคเกษตรกรรมและภาคชนบทเป็น  “หลังอิง” อันส าคัญของประเทศไทยในการ
รองรับผลกระท บจากการล๎มละลายของธุรกิจมากมาย แตํถ๎ ามีการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม   
ภาคเกษตรจะไมํสามารถเป็น หลังอิงของประเทศไทยอีกตํอไปได๎ เนื่องจากความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองได๎ถูกท าลายไปแล๎ว 
 ด๎านที่ 4 ผลกระทบตํอความปลอดภัยของผู๎บริโภค เนื่องจากยังไมํมีผลการศึกษาใดที่จะ
ยืนยันได๎วําพืชตัดแตํงพันธุกรรมจะไมํสํงผลกระทบตํอคว ามปลอดภัยของผู๎บริโ ภคในระยะยาว  
อีกทั้งผู๎บริโภคในหลายประเทศไมํใ ห๎การยอมรับพืชตัดแตํงพันธุกรรม ดังนั้นการปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมจะสํงผลตํอความเชื่อมั่นของผู๎บริโภ คในตํางประเทศตํอสินค๎าเกษตรไทย อันจะเป็นการ
ขัดขวางนโยบายของรัฐบาลที่จะท า ให๎ประเทศไทยเป็นครัวของโลกได๎ และจะสํงผลตํ อยอด       
การสํงออกสินค๎าเกษตรของประเทศไทย20  
 อีกทั้ง ภายในวันเดียวกันชมรม ผู๎ประกอบการเกษตร อินทรีย์ไทยได๎จัดแถลงขําวตํอ
สื่อมวลชนในหัวข๎อ “ผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ขอให๎นายกฯ ทบทวนการเปิดให๎ปลูกพืชจีเอ็มโอ ” 
ในเวลา 13.00 น. สาระส าคัญในการแถลงขําววันนั้น คือ การแจ๎งให๎ทราบวําทางชมรมได๎สํง
จดหมายเปิดผนึกไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให๎มีการทบทวนมติของคณะกรรมกา รนโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติในเรื่องการอนุญาตการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา  เพราะมี
                                                           
 20 ชมรมผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย, “ขอให๎มีการทบทวนมติคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ  
ในเรื่องการอนุญาตการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม(จีเอ็มโอ)ในระดับไรํนา,”  จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตร,ี 30 สิงหาคม 2547. 
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ความหํวงใยวําจะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอการท าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย , สิ่งแวดล๎อม , 
สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจท๎องถิ่น , และความปลอดภัยของผู๎บริโภค อีกทั้งยังได๎เสนอให๎มี
การศึกษาทางเลือกเทคโนโลยีชี วภาพอ่ืนที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยพิจารณาในมิติตํางๆ    
อันจะเป็นประโยชน์ตํอประเทศไทยโดยรวม ไมํวําจะเป็นตํอเกษตรกร , ผู๎ประกอบการ , 

นักวิทยาศาสตร์, หรือผู๎บริโภค21  
 จากเหตุการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้นท าให๎สรุปความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสมาชิกเครือขําย
นโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม ตามลักษณะของเครือขํายนโยบายประเภท “เครือขํายประเด็น
ปัญหา” ได๎ดังนี ้
 ด๎านการปฏิสัมพันธ์ระหวํางสมาชิก มีความเข๎มข๎นและความถี่ที่ไมํแนํนอน เห็นได๎จากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติและสมาคมการค๎า
เกษตรอินทรีย์ไทยไมํได๎มีแบบแผนที่แนํนอนแตํเป็นในลักษณะที่เมื่อฝ่ายหน่ึงด าเนินการผลักดัน
นโยบายที่ขัดแย๎งกับผลประโยชน์หรือความต๎องการของอีกฝ่าย อีกฝ่ายจึ งมีการเคลื่อนไหว       
เพื่อแสดงการคัดค๎านการด าเนินการนั้น 
 ด๎านความตํอเนื่อง สมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหามี การเข๎าถึงนโยบายไมํตํอเนื่อง 
เห็นได๎จากการที่ในการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2547 มีสมาชิกของ
เครือขํายประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข๎อง คือ  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ 
สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทมอนซานโต๎ และกลุํม
องค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่งติดตามประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม สํวนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และมูลนิธิชีววิถีที่เกี่ยวข๎องกับการก าหนดมติ คณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ก็ไมํได๎มา
เกี่ยวข๎องอยํางตํอเนื่อง 
 ด๎านความเห็นพ๎องต๎องกัน สมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหาไมํคํอยเห็นพ๎องต๎องกัน 
ปรากฏความขัดแย๎ง ความขัดแย๎งที่ปรากฏให๎เห็นชัดเจน คือ การที่ฝ่ายส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชา ติมีความต๎องการให๎ประเทศไทยมีนโยบายอนุญาตให๎ปลูกพืช
ตัดแตํงพันธุกรรมได๎ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและน าไปใช๎ประโยชน์ แตํฝ่ายสมาคมการค๎า
เกษตรอินทรีย์ไทยกลับคัดค๎าน และพยายามชี้ให๎เห็นวํานโยบายเชํนนั้นจะสํงผลกระทบให๎  
ประเทศไทยเสียหาย 
 ด๎านการกระจายทรัพยากรภ ายในเครือขําย ค าวํา “ทรัพยากร” ในที่นี้มีความหมายกว๎าง
มาก แตํถ๎ามองวําทรัพยากรที่เกี่ยวข๎องกับการผลักดันนโยบาย อาจจะได๎แกํ เงินทุน ทรัพยากร

                                                           
 21 ชมรมผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย,  “ผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ขอให๎นายกรัฐมนตรีทบทวนการเปิดให๎ปลูกพืช 
จีเอ็มโอ,”  Press Release, 30 สิงหาคม 2547. 
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บุคคล ฯลฯ ซึ่งแตํละกลุํมที่มาเกี่ยวข๎องกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ .ศ. 2547 น้ัน
เป็นกลุํมตํางประเภทกัน คือ ส า นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติและส านัก  
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกลุํมหนํวยงานของรัฐบาล สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทยเป็น
กลุํมธุรกิจ มอนซานโต๎เป็นบรรษัทข๎ามชาติ และกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่งติดตามประเด็น
พืชตัดแตํงพันธุกรรม เป็นองค์การที่มิใ ชํของรัฐบาล จึงยํอมจะมีทรัพยากรแตกตํางกันออกไป   
สํวนความสัมพันธ์พื้นฐาน ในการปรึกษาหารือนั้น ผู๎วิจัยสันนิษฐานวําอาจจะมีการปรึกษาหารือ
เกิดขึ้นในการจัดประชุมปรึกษาหารือของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ  
 ด๎านการกระจายทรัพยากรภายในกลุํม ซึ่งตามทฤษฎีแล๎วเครือขํายนโยบายประเภท
เครือขํายประเด็นปัญหา จะมีการกระจายทรัพยากรไมํแนํนอนและยากที่จะควบคุมสมาชิกภายใน
กลุํม  แตํผู๎วิจัยไมํมีข๎อมูลในจุดนี้ เพราะเป็นข๎อมูลที่ดูแล๎วเป็นสํวนตัวของแตํละกลุํมและแตํละ
องค์กร ผู๎วิจัยสามารถน าเสนอได๎แคํวํา ส านักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติและ
ส านักความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนํวยงานของรัฐบาล สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย

เป็นกลุํมธุรกิจที่เกิดจาก การรวมตัวกันของผู๎ประกอบการภาคเอกชนที่ท าธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 22   
ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 23 บริษัทมอนซานโต๎เป็นบ รรษัทข๎ามชาติ ซึ่งมีสํวนแบํงใน

ตลาดเมล็ดพันธุ์สูงที่สุด 24 และกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่งติดตามประเด็นพืชตัดแตํง
พันธุกรรม เป็นการรํวมมือกันชั่วคราวขององค์การที่มิใชํของรัฐบาลหลายองค์กร ซึ่งไมํได๎บํงบอก
ถึงการกระจายทรัพยากรภายในกลุํมแตํอยํางใด  
 ด๎านอ านาจ  สมาชิกมีอ านาจไมํเสมอภาคกัน สะท๎อนให๎เห็นจากการที่สมาชิกมีทรัพยากร
และการเข๎าถึงกระบวนการนโยบายไมํเสมอภาคกัน ลักษณะประการสุดท๎ายนี้สะท๎อนมาจาก
ลักษณะด๎านการกระจายทรัพยากรภายในเครือขํายและด๎านความตํอเนื่องอีกที ซึ่งผู๎วิจัยได๎อธิบาย
ไปแล๎ววําในการก าหนดมติคณะรั ฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ .ศ. 2547 สมาชิกของเครือขําย
ประเด็นปัญหามีทรัพยากรและการเข๎าถึงกระบวนการนโยบายแตกตํางกันไป ไมํเสมอภาคกัน 
ดังนั้นสมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหานี้จึงมีอ านาจไมํเสมอภาคกัน 

                                                           
 22 สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย,  เกี่ยวกับเรา  [ออนไลน์], 19 ตุลาคม 2549. แหลํงที่มา 
http://www.thaiorganictrade.com/ 
 23 สัมภาษณ์  วัลลภ พิชญ์พงศา,  นายกสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย,  27 พฤศจิกายน 2552.  
 24 Etc group,  World’s top 10 seed companies  [online],  2007,  April 30.  Available from 
http://www.etcgroup.org/en/node/615 
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 นอกเหนือไปจากบทบาทการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมที่เป็นสมาชิกของเค รือขําย
นโยบายประเภทเครือขํายประเด็นปัญหาของพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยด๎วยกันแล๎ว 
สมาชิกของเครือขํายนโยบายนี้ยังมีบทบาทในการปฏิสัมพันธ์ตํอรัฐบาล ซึ่งสํงผลให๎รัฐบาลก าหนด
นโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31สิงหาคม พ .ศ.2547 ในลักษณะที่ 
“ประนีประนอม” ความต๎องการของกลุํมตํางๆ  โดยกลุํมที่มีปฏิสัมพันธ์ตํอรัฐบาล ได๎แกํ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช .) , ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ ,     
บริษัทมอนซานโต๎, สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย, และกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่งติดตาม
ประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
 
6.2 การปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆต่อรัฐบาล 
 6.2.1 การปฏิสัมพันธ์ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติตํอรัฐบาล 
 เนื่องจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ มีหน๎าที่หลัก คือ  การสร๎าง
ศักยภาพทางวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ให๎ข๎อมูลและความรู๎เกี่ ยวกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให๎ความเป็นอยูํของคนในประเทศดีขึ้นแล ะสามารถแขํงขัน        
กับตํางประเทศได๎ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ ได๎มีการศึกษาในหลาย
มิติทั้งด๎านการเกษตร , ด๎านสาธารณสุข, ด๎านอุตสาหกรรม , ด๎านชุมชน  ซึ่งประเด็นด๎านสิ่งมีชีวิต
ตัดแตํงพันธุกรรม ทางส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ ก็ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการตัดแตํงทางพันธุกรรม ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ มี
ความเห็นวําเมื่อกลําวถึง “เทคโนโลยี ” เทคโนโลยีทุกอยํางมีทั้งประโยชน์และโทษ แตํส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ เลือกที่จะเสนอให๎ใช๎เทคโนโลยีเพื่อสร๎างสรรค์
ประโยชน์ให๎แกํมนุษย์   
 ในกรณีของการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือการทดสอบภาคสนาม   
ทางส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ เห็นวํา  ภายหลังจากมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ออกมา ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไมํอนุมัติให๎มีการท าวิจัยพืช
ตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามเลย  ไมํวําจะเป็นการวิจัยเพื่อใช๎ประโยชน์หรือวิจัย
เพื่อแก๎ ไขปัญหา  ท าให๎ทาง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ “ไมํเห็นด๎วย ” 
กับมตินี้ เพราะเห็นวําประเทศไทยควรจะสร๎างความรู๎หรือหาวิธีการเพื่อให๎เกิดการสร๎างความรู๎
ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พอได๎ความรู๎แล๎วจึงน าไปตัดสินใจวําจะใช๎ความรู๎นั้นไปท า
อะไรตํอไป  ทาง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ คิดวําไมํใชํแคํหนํวยงาน  
ของรัฐ เชํน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทํานั้น ที่อยากจะให๎นโยบายด๎านพืชตัดแตํงพัน ธุกรรม
ของประเทศไทยมีความชัดเจน แตํกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล ตํางๆ เชํน กรีนพีซ และองค์กร อ่ืน 
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ก็อยากให๎นโยบายด๎านนี้มีความชัดเจนเชํนกัน เพราะกรีนพีซและองค์การที่มิใชํของรัฐบาลอื่นๆ
ก็สนับสนุนให๎มีพระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ   และสนับสนุนให๎มีการบังคับใช๎
กฎหมายน้ี  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ จึงเห็นควรให๎มีการระดม
ความคิดจากกลุํ มตํางๆเพื่อการตัดสินใจเ รื่องนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม และการรําง
พระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ   
 ในฐานะที่ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติเป็นคณะกรรมการของ 
”คณะกรรมการเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ ” และเป็นเลขานุการ จึงให๎มีการจัดประชุมเพื่อรวบรวม
ความคิดเห็น จากกลุํมตํางๆ เชํน กลุํมธุรกิจ กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล  ฯลฯ  เพื่อน าความ
คิดเห็นนั้นมาวิเคราะห์หาแนวทางนโยบายที่เหมาะสมที่สุดส าหรับประเทศ  โดยหาความพอดีของ
จุดยืนทางความคิดของทุกกลุํม  จากนั้นจึงได๎มีการจัดประชุม คณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพแหํ งชาติเพื่อหามติของคณะกรรมการ เมื่อได๎มติของคณะกรรมการนโย บาย
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติแล๎ว ในฐานะที่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ
เป็นเลขานุการของคณะกรรมกา รนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ จึงท าหน๎าที่น าเสนอมติเมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547ของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ  ที่เห็นชอบให๎
ประเทศไทยด าเนินนโยบายด๎านพันธุวิศ วกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพแบบ “ให๎สังคมมี
ทางเลือก” โดยให๎ประเทศไทยมีโอกาสเลือ กใช๎สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม ที่ผํานการประเมินความ
ปลอดภัยตํอผู๎บริโภคและสิ่งแวดล๎อมแล๎ ว และน าไปใช๎ประโยชน์อยํางระมัดระวั งควบคํูไปกับการ
ผลิตแบบด้ังเดิม โดยมีมาตรการรองรับนโยบาย ตํอคณะรัฐมนตรีเพื่อให๎ท าการพิจารณา 25 สรุป
จากการสัมภาษณ์ ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
แหํงชาติ เกี่ยวกับบทบาทของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติตํอการก าหนด
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
 ศักรินทร์กลําววํา “ผมไมํคิดวําเรื่องนี้เป็น “การผลักดัน” แตํมันเป็นเรื่องที่เราเห็นวํา เราไมํ
เข๎าใจวํา  ”มติเดิม” ตอนปีพ .ศ. 2544 เป็นมติแบบไหน แตํที่เร าทราบก็คือ ผลจากมตินั้นท าให๎
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไมํอนุมัติให๎ท าวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรมเลย ไมํวําจะเป็นการวิจัยเพื่อ
เอาไปใช๎ประโยชน์ หรือการวิจัยเพื่อแก๎ไขปัญหา เรามองวําวิธีนั้น “ไมํถูก” เรานําจะสร๎างความรู๎ 
หาวิธีให๎เกิดการสร๎างความรู๎ และพอมีความรู๎แล๎ วเราจะได๎ตัดสินใจให๎ถูกวําจะเอาความรู๎นั้นไปใช๎
อะไร ดังนั้นผมจึงคิดวํา “ไมํใชํเรื่องผลักดัน ” แตํเป็นเรื่องที่ประเทศไทย “ควรจะท า ” เพื่อให๎เกิด
ความเข๎าใจ ... แทนที่จะไป “รับทราบ ” ความเห็นอะไรสักอยํางหนึ่ง แล๎วก็มีผลกับการพัฒนา  
อยํางมาก”26 
                                                           
 25 สัมภาษณ์  ศักรินทร์ ภูมิรัตน,  ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาต,ิ  17 มีนาคม 2553. 
 26 เร่ืองเดียวกัน  
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 6.2.2 การปฏิสัมพันธ์ของส านักความหลากหลายทางชีวภาพตํอรัฐบาล 
 สิริกุล บรรพพงศ์ ผู๎อ านวยการส านักความหลากหลายทางชีวภาพอธิบายถึงบทบาทของ
ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ตํอการก าหนดมติคณะรัฐมนตรี
วันที่  31 สิงหาคม พ .ศ. 2547 วํา “ทางส านักความหลากหลายทาง ชีวภาพและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมไมํได๎มีบทบาทตํอการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2547 ในรูปแบบของการผลักดันนโยบาย  แตํมีบทบาทเกี่ยวข๎องกับการก าหนดมติ
คณะรัฐมนตรีฉบับนี้ เนื่องจากทางคณะรัฐมนตรีทราบวํา ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ 
กระทร วงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับอนุสัญญาตํางๆ         
ที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีชีวภาพ  ได๎แกํ อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ  และอนุสัญญา   
วําด๎วยพื้นที่ชุํมน้ าที่มีความส าคัญในระดับนานาชาติ (ตอนนั้นประเทศไทยยังไมํได๎เป็นภาคีของ   
พิธีสารคาร์ตาเฮนาวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ) เพราะแตํละกระทรวงมีการประสานงานกัน
ตามปกติอยูํแล๎ว ดังนั้นทางรัฐมนตรีตํางๆจึงมีความเห็นวํา ควรให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมเป็นผู๎รํางพระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เมื่อเสร็จแล๎วก็ให๎
น ามาให๎ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกที ดังนั้นในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ .ศ. 2547      
จึงระบุวําให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด าเนินการรํางพระราชบัญญัติวําด๎วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อใช๎ในการควบคุมดูแลเรื่องการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ”27 
 6.2.3 การปฏิสัมพันธ์ของบริษัทมอนซานโต๎ตํอรัฐบาล 
 นายคริสโตเฟอร์ คิท บอนด์ วุฒิสมาชิกมลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สังกัดพรรค      
รีพับลิกัน ซึ่งเป็นผู๎ที่ได๎รับการสนับสนุนทางการเมืองจากบริษัทมอนซานโต๎ และยังท าหน๎าท่ีเป็น 
นักล็อบบ้ีให๎กับบริษัทมอนซานโต๎อีกด๎วย โดยในวันที่  8 มกราคม พ .ศ. 2547 นายคิท  บอนด์ 
เดินทางมายังประเทศ ไทยและขอเข๎าพบนายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลงานด๎าน
สิ่งแวดล๎อมด๎วย และวันถัดมานายคิท บอนด์ ก็ได๎ขอเข๎าพบพ .ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
จึงมีความเป็นไปได๎วํานายคิท บอนด์ จะมีการล็อบบี้ทั้งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐ มนตรี     
ในประเด็นการสนับสนุนให๎ประเทศไทยเปิดเสรีพืชตัดแตํงพันธุ กรรม อีกทั้งกํอนหน๎านี้บริษัท     
มอนซานโต๎ ยังได๎สํงจดหมายไปยังส านั กงานตัวแทนการค๎าของสหรัฐอเมริกา  เพื่อให๎กดดันให๎
ประเทศไทยน าข๎าวโพดตัดแตํงพันธุกรรม จากบริษัทไปปลูกทดสอบในระดับไรํนาหรือภาคสนาม 

เพื่อปูทางไปสูํการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ภายในประเทศไทย28  

                                                           
 27 สัมภาษณ์  สิริกุล บรรพพงศ์,  ผู๎อ านวยการส านักความหลากหลายทางชีวภาพ,  18 กุมภาพันธ์ 2553. 
 28 ทีมขําวพิเศษ,  ยักษ์ไบโอเทคเลํนเกมกดดันGMO ขําวเชิงวิเคราะห์ “เบื้องหลังรัฐเปิดไฟเขียวจีเอ็มโอ”  [ออนไลน์], 
 27 สิงหาคม 2547. แหลํงที่มา http://www.measwatch.org/autopage/show_page.php?t=27&s_id=478&d_id=475 

http://www.measwatch.org/autopage/show_page.php?t=27&s_id=478&d_id=475
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 6.2.4 การปฏิสัมพันธ์ของสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทยตํอรัฐบาล 
 วัลลภ พิชญ์พงศา นายกสมาค มการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย  อธิบายวํา “ในปีพ .ศ. 2547 
สมาคมการค๎าเกษต รอินทรีย์ไทยยังไมํได๎เป็นสมาคม เพราะทางสมาคมจดทะเบียนเป็น สมาคม
อยํางเป็นทางการเมื่อปีพ .ศ.2548  ในปีพ .ศ. 2547สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทยยังเป็น   
“ชมรมผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย” ”29 

ภายหลังจากที่มีขําวออกมาอยํางแพรํหลายวํา คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ
แหํงชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ให๎ประเทศไทยด าเนินนโยบายพันธุวิศ วกรรมและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพแบบ “ให๎สังคมมีทางเลือก ” ในการใช๎ประโยชน์สิ่งมีชีวิตตัดแตํง
พันธุก รรม และทางคณะกรรมการนโยบายเทคโ นโลยีชีวภาพแหํงชาติได๎น ามติน้ี เข๎าเสนอตํอ         
ที่ประชุมคณะรัฐม นตรีเพื่อพิจารณาด าเนินการตํอไป ทางชมรมผู๎ประกอบการเกษตร อินทรีย์ไทย   
ก็ได๎มีการเคลื่อนไหว ดังนี้  

ในวันที่ 30 สิงหาคม พ .ศ. 2547 ชมรมได๎จัดท าจดหมายเปิดผนึกสํงถึงพ .ต.ท.ทักษิณ    
ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เรื่อง “ขอให๎มีการทบทวนมติคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีว ภาพ
แหํงชาติ ในเรื่องการอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา ” โดยเนื้อความในจดหมาย
มีสาระส าคัญ คือ ทา งชมรม ผู๎ประกอบการเกษตร อินทรีย์ไทย ขอให๎มีการทบทวนมติของ
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ  ซึ่งเห็น ควรให๎มีการทดลองและปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในระดับไรํนาและอนุญาตการน าเข๎าพืชและสัตว์ตัดแตํงพันธุกรรม เนื่องจากทางชมรมมี
ความหํวงใยถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นได๎จากการตัดสินใจด าเนินการตามมตินี้ใน 4 ด๎าน ดังนี ้
 ด๎านแรก  ผลกร ะทบตํอเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย เพราะ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์       
ทั่วโลกไมํยอมรับการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรร ม ถ๎าประเทศไทยยอมรับให๎มีการปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมจะกํอ ให๎เกิดปัญหาท้ังด๎านการผลิตและ จ าหนํายสินค๎าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีความ
เสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกร รมไปยังพืชเกษตรอินทรี ย์ได๎งําย แม๎วําจะมีการ
ก าหนดมาตรการในการป้องกันไว๎ดีเพี ยงใด ดังกรณีที่สหภาพยุโรป ได๎ตีกลับสินค๎าเกษตรอินทรี ย์
จากประเทศสหรัฐอเมริกา หลังตรวจพบการปนเปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกรรมในสินค๎าล็อตนั้น   
 ด๎านที่ 2 ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากยังไมํมีมาตรการใดที่มี ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการปนเปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกรรมไปยังพืชทั่วไป การปลูกพืชตัดแตํงพั นธุกรรมในระดับ
ไรํนาหรือภาคสนาม จึงกํอให๎เกิดความเสี่ย งตํอเกษตรกรรมและตํอสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะในด๎าน
การรักษาพันธุ์พืชพื้นเมือง ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาการปนเปื้อนในระดับไรํน าแล๎วยากที่จะควบคุมและ

                                                           
 29 สัมภาษณ์  วัลลภ พิชญ์พงศา, นายกสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย,  27 พฤศจิกายน 2552. 
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แก๎ไขได๎  ดังเชํนเหตุการณ์ที่พบการปนเปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกรรมใ นพืชไรํที่เพาะปลูกใน
สหภาพยุโรปหลังมีการอนุญาตให๎ปลูกพืชตดัแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาได๎ ทั้งที่สหภาพยุโรปได๎มี
การจัดท ามาตรการการแยกแยะและการปนเปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกรรม ไว๎อยํ างคํอนข๎าง
ครอบคลุม แตํก็ไมํสามารถที่จะป้องกันการปนเปื้อนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ด๎านที่ 3 ผลกระทบด๎านสังคม , วัฒนธรรม , และเศรษฐกิจท๎องถิ่น การปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมจะท าลายภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความสามารถในการพึ่งพาตนเองของสังคม
เกษตรกรรม  เนื่องจากเกษตรกรต๎องพึ่ งพาเทคโนโลยีจากตํางชาติทั้งหมด ต้ังแตํการใช๎เมล็ดพันธุ์
ตลอดจนปัจจัยการผลิตตํางๆซึ่งถูกค๎ุมครองโดยสิทธิบัตร  ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจปีพ .ศ. 2540 ของ
ประเทศไทย  ภาคเกษตรกรรมและภาคชนบทเป็น  “หลังอิง” อันส าคัญของประเทศไทยในการ
รองรับผลกระท บจากการ ล๎มละลายของธุรกิจมากมาย แตํถ๎ ามีการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม   
ภาคเกษตรจะไมํสามารถเป็น หลังอิงของประเทศไทยอีกตํอไปได๎ เนื่องจากความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองได๎ถูกท าลายไปแล๎ว 
 ด๎านที่ 4 ผลกระทบตํอความปลอดภัยของผู๎บริโภค เนื่องจากยังไมํมีผลการศึกษาใดที่จะ
ยืนยันได๎วําพืชตัดแตํงพันธุกรรมจะไมํสํงผลกระทบตํอคว ามปลอดภัยของผู๎บริโภคในระยะยาว  
อีกทั้งผู๎บริโภคในหลายประเทศไมํใ ห๎การยอมรับพืชตัดแตํงพันธุกรรม ดังนั้นการปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมจะสํงผลตํอความเชื่อมั่นของผู๎บริโภ คในตํางประเทศตํอสินค๎าเกษตรไทย อันจะเป็นการ
ขัดขวางนโยบายของรัฐบาลที่จะท า ให๎ประเทศไทยเป็นครัวของโลกได๎ และจะสํงผลตํอยอด       
การสํงออกสินค๎าเกษตรของประเทศไทย 30 และภายในวันเดียวกันชมรม ผู๎ประกอบการ          
เกษตร อินทรีย์ไทย  ได๎จัดแถลงขําวตํอสื่อมวลชนในหัวข๎อ “ผู๎ประกอบ การเกษตรอินทรีย์ขอให๎  
นายกฯ ทบทวนการเปิดให๎ปลูกพืชจีเอ็มโอ ” ในเวลา 13.00 น. สาระส าคัญในการแถลงขําววันนั้น 
คือ การแจ๎งให๎ทราบวําทางชมรมได๎สํงจ ดหมายเปิดผนึกไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให๎มีการ
ทบทวนมติของคณะกรรมกา รนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ ในเรื่องการอนุญาตการปลูกพืช
ตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา  เพราะมีความหํวงใยวําจะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอการท าเกษตร
อินทรีย์ในประเทศไทย , สิ่งแวดล๎อม, สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจท๎องถิ่น , และความปลอดภัย
ของผู๎บริโภค อีกทั้งยังได๎เสนอให๎มีการศึกษาทางเลือกเทคโนโลยีชีวภ าพอื่นที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย  โดยพิจารณาในมิติตํางๆ อันจะเป็นประโยชน์ตํอประเทศไทยโดยรวม ไมํวําจะเป็นตํอ

เกษตรกร, ผู๎ประกอบการ, นักวิทยาศาสตร์, หรือผู๎บริโภค31  

                                                           
 30 ชมรมผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย, “ขอให๎มีการทบทวนมติคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาต ิ  
ในเรื่องการอนุญาตการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม(จีเอ็มโอ)ในระดับไรํนา,”  จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตร,ี 30 สิงหาคม 2547. 
 31 ชมรมผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย,  “ผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ขอให๎นายกรัฐมนตรีทบทวนการเปิดให๎ปลูกพืช 
จีเอ็มโอ,”  Press Release, 30 สิงหาคม 2547. 
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 ตํอมาในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ชมรมผู๎ประกอบการค๎าเกษตรอินทรีย์และกลุํม
เกษตรกรได๎เดินทางไปย่ื นหนังสือเปิดผนึกตํ อนายกรัฐมนตรีที่ท าเนียบรัฐบาล ในเวลา 09.30 น.  
โดยมีเครือขํายเกษตรกรรมตํางๆหลายกลุํมไปรํวมชุมนุมหน๎าท าเนียบในการยื่นหนังสือ  
นอกจากน้ีทางชมรมผู๎ประกอบการค๎าเกษตรอินทรีย์ยังเคลื่อนไหวตํอเนื่องใน 3 ระดับ  ได๎แกํ  
 ระดับแรก  การเคลื่ อนไหวระดั บกลุํมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีเครือขํายเกษตรกรที่ท า        
เกษตรอินทรีย์ให๎ความรํวมมือด๎วย ในการรณรงค์ให๎ความรู๎ถึงผลกระทบแล ะข๎อเสียจากพืชตัดแตํง
พันธุกรรม ไปยังเกษตรกรในพื้นที่ 
 ระดับ 2 การเคลื่อนไหวในระดับกลุํมห๎า งสรรพสินค๎าและซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นการ
ประสานงานเพื่อจัดท าโครงการในการเลือกสินค๎า และให๎ข๎อมูลขําวสารเก่ียวกับผลกระทบจากพืช
ตัดแตํงพันธุกรรม กับห๎างสรรพสินค๎าและซุปเปอร์มาร์เก็ตที่วางจ าหนํายสินค๎าเกษตรอินทรีย์ 
 ระดับ 3 การเคลื่อนไหวในระดับกลุํมนักธุรกิจด๎ านการเกษตรและด๎านเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมี 
200 กวําบริษัท เพื่อประสานงาน, แลกเปลี่ยนข๎อมูลและปัญหาจากการอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํง

พันธุกรรมได๎32 
 6.2.5 การปฏิสัมพันธ์ของกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่งติดตามประเด็นพืชตัดแตํง
พันธุกรรม 
 กํอนที่จะมีการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ได๎มีกลุํมองค์การที่
มิใชํของรัฐบาลออกมาเคลื่อนไหว ซึ่งไมํใชํการเคลื่อนไหวของเพียงองค์การใดองค์การหนึ่งแตํเป็น
การรํวมมือกันของหลายกลุํมอันประกอบไปด๎วย เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก , มูลนิธิชีววิถี , 
สมัชชาคนจน, สหพันธ์องค์กรผู๎บริโภค, และสหกรณ์กรีนเนท ซึ่งเป็นกลุํมองค์กา รที่มิใชํของรัฐบาล
ที่ติดตามประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรมมาต้ังแตํปีพ.ศ. 2540  
 ทางกลุํมได๎ออกมาแถลงขําวในวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ.2547 ที่เครือขํายเกษตรกรรม
ทางเลือก  ในหัวข๎อ  “ร๎องนายกจัดการกรมวิชาการเกษตรยุติการแจกจํายพันธุ์มะละกอจีเอ็มโอ    
ผิดกฎหมาย ขอให๎มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกลาง รวมทั้งเรํงให๎มีกฎหมายค๎ุมครองความ
ปลอดภัยทางชีวภาพโดยดํวน ” โดยกลุํมนี้ได๎แสดงความหํวงใยในกรณีที่กรีนพีซเปิดโปงวํา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสาเหตุท าให๎มะละกอท่ัวไปถูกปนเป้ือนโดยมะละกอตัดแตํง

พันธุกรรม33 ซึ่งเป็นมะละกอตัดแตํงพั นธุกรรมที่ปลูกทดสอบโดยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
เขตที่ 3 สํวนแยกพืชสวน  จังหวัด ขอนแกํน  ที่เป็นหนํวยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร     

                                                           
 32 “ฮือรุมต๎าน “จีเอ็มโอ” ท าเจ๏งแนํผักสํงนอก,” ขําวสด (31 สิงหาคม 2547) : 8. 
 33 เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก, “ร๎องนายกจัดการกรมวิชาการเกษตรยุติการจ าหนํายพันธุ์มะละกอจีเอ็มโอ             
ผิดกฎหมาย ขอให๎มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกลาง รวมทั้งเรํงให๎มีกฎหมายคุ๎มครองความปลอดภัยทางชีวภาพโดยดํวน,” 
รายงานการแถลงขําว, 29 กรกฎาคม 2547. 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทางส านักวิจัยยังได๎แจกจํายเมล็ดพันธุ์มะละกอที่ปนเปื้อน

มะละกอตัดแตํงพันธุกรรมให๎กับเกษตรกรกวํา 2,669 รายใน 37 จังหวัดทั่วประเทศ 34 จึงต๎องการ
จะเตือนให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งข๎าราชการระดับสูงในกระทรวงรีบ
ออกมาจัดการปัญหาการหลุดลอดของมะละกอตัดแตํงพันธุกรรมไปยังแปลงมะละกอทั่วไป       
ซึ่งอาจจะสํงผลกระทบตํอสุขภาพของผู๎บริโภค , สภาพแวดล๎อม , และความสามารถในการแขํงขัน

ทางเศรษฐกิจ ในการสํงออกสินค๎าเกษตรกรรมตามแนวนโยบายครัวโลกของรัฐบาล35  
 ทั้งนี้ตัวแทนของแตํละองค์การได๎ออกมาแถลงความเห็นตํอประเด็นการหลุดลอดของ
มะละกอตัดแตํงพันธุกรรม  สรุปสาระส าคัญได๎ ดังนี ้
 ประการแรก ความไมํมีประสิทธิภาพของหนํวยงานของ รัฐในการควบคุมดูแลพืชตัดแตํง
พันธุกรรม  เนื่องจากการหลุดลอดของพืชตัดแตํงพันธุกรรมนี้เป็นครั้งที่ 2 แล๎ว ซึ่งในครั้งแรกเป็น
การหลุดลอดของฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมที่บริษัทมอนซานโต๎ขออนุญาตรัฐบาลน าเข๎ามาปลูก
ทดสอบภายในประเทศไทยปีพ .ศ. 2538 รวมกับพบการหลุดลอดในปีพ .ศ. 2542 ซึ่งองค์กรภาค
ประชาชนหรือองค์การที่มิใชํของรัฐบาลได๎มีการเรียกร๎องให๎มีการตรวจสอบข๎อเท็จจริง รัฐบาลจึง
ต้ังคณะกรรมการมาตรวจสอบและพบวําเป็นการหลุดลอดของฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมจริงๆ       
นายเนวิน ชิดชอบ ซึ่งด ารงต าแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณ ะนั้นได๎  
รับปากวําจะด าเนินการลงโทษผู๎กระท าผิด แตํก็มิได๎มีการด าเนินการใดๆ ทั้งนี้การปลูกทดสอบพืช
ตัดแตํงพันธุกรรมทั้ง 2 ครั้ง ดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรระบุวํา
มีระเบียบที่เข๎มงวดในการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมเพื่อไมํให๎พืชตัดแตํง พันธุกรรมไป
ปนเป้ือนกับพืชทั่วไป ก็ยังปรากฏการหลุดลอดของพืชตัดแตํงพันธุกรรมไปปนเปื้อนพืชทั่วไปถึง 2 
ครั้ง แสดงถึงความที่หนํวยงานของรัฐไมํมีการดูแลพืชตัดแตํงพันธุกรรมที่มีประสิทธิภาพ และยังไมํ
มีพระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอสุขภ าพของประชาชน  
สภาพแวดล๎อม, การเกษตรของไทย, รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
 ประการที่ 2 การละเมิดสิทธิผู๎บริโภค เนื่องจากมะละกอเป็นพืชที่ใช๎เป็นอาหารซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีการบริโภคของคนไทย การปนเปื้อนของมะละกอตัดแตํงพันธุกรรมที่ยัง
ไมํผํานการพิ จารณาความปลอดภัยตํอสุขภาพไปผสมกับมะละกอทั่วไป จะท าให๎ผู๎บริโภคไมํมี

                                                           
 34 กรีนพีซ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎),  กรีนพีซถลํมมะละกอหน๎ากระทรวงเกษตรฯหยุดล๎มมติครม. ห๎ามทดลองพืช 
จีเอ็มโอ  [ออนไลน์], 27 สิงหาคม 2550. แหลํงที่มา http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/papaya-dumping-moac 
 35เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก, “ร๎องนายกจัดการกรมวิชาการเกษตรยุติการจ าหนํายพันธุ์มะละกอจีเอ็มโอ             
ผิดกฎหมาย ขอให๎มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกลาง รวมทั้งเรํงให๎มีกฎหมายคุ๎มครองความปลอดภัยทางชีวภาพโดยดํวน,” 
รายงานการแถลงขําว, 29 กรกฎาคม 2547. 
  

http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/papaya-dumping-moac
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ทางเลือกต๎องบริโภคมะละกอตัดแตํงพันธุกรรมแม๎วําจะไมํได๎เลือกเองก็ตามจึงถือได๎วําเป็นการ
ละเมิดสิทธิผู๎บริโภคตามรัฐธรรมนูญ 
 ประการที่ 3 ผลกระทบตํอภาคธุรกิจ  ภาคธุรกิจมีความกังวลวําการหลุดลอดของ มะละกอ
ตัดแตํงพันธุกรรมอาจสํงผลกระทบตํอการแขํงขัน ทางการค๎าในการสํงออกสินค๎าเกษตร  ในปี    
พ.ศ. 2544 ประเทศไทยมีการสํงออกสินค๎าฟรุตสลัดกระป๋องมูลคํา 94.6 ล๎านบาท และในปี      
พ.ศ. 2547 มีมูลคําถึง 100 ล๎านบาท ซึ่งประเทศที่น าเข๎าฟรุตสลัดกระป๋องจากประเทศไทย ได๎แกํ  
ญี่ปุ่น, อิตาลี  เยอรมณี , และฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศที่มีระเบียบเข๎มงวดเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตํง
พันธุกรรม เชํน ต๎องมีการติดฉลากบอกสินค๎าที่มีสํวนผสมของสิ่งมีชิตตัดแตํงพันธุกรรม ดังนั้น     
ถ๎าหากผู๎ผลิตสินค๎าฟรุตสลัดกระป๋องของประเทศไทยไมํทราบวํามีมะละกอตัดแตํงพันธุกรรม    
ผสมอยูํในฟรุตสลัดกระป๋องสินค๎าก็อาจจะถูกตีกลับได๎ 
 ประการที่ 4 ผลกระทบตํอความหลากหลายทางชีวภาพ การปนเปื้อนของมะละกอตัดแตํง
พันธุกรรมเป็นการท าลายความหลากหลายของสายพันธุ์มะละกอ ของประเทศไทย อีกทั้งมะละกอ
ตัดแตํงพันธุกรรมที่หลุดลอดนี้เป็นมะละกอสายพันธุ์ที่มีสิทธิบัตรของบรรษัทข๎ามชาติก ากับอยูํ  
เทํากับวําเป็นการเชื้อเชิญให๎ตํางชาติเข๎ามาถือครองกรรมสิทธิ์ในพันธุ์มะละกอของไทย                 
ที่ถูกมะละกอตัดแตํงพันธุกรรมหลุดลอดมาปนเป้ือน36  
 จากเหตุผลทั้ง 4 ประการ ทางกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลจึงได๎ยื่นข๎อเรียกร๎องตํอ
รัฐบาล 4 ประการ ดังนี้ 
 ประการแรก ให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการยุติการจ าหนําย , จําย, แจกเมล็ดพันธุ์
และกล๎าเมล็ดพันธุ์มะละกอทั้งหมดโดยทันที   
 ประการที่ 2 ให๎นายกรัฐมนตรี มีค าสั่งให๎มีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ         
ที่เป็นกลาง เพื่อท าหน๎าที่ตรวจสอบวําเมล็ดพันธุ์มะละกอที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร        
เขตที่ 3 สํวนแยกพืชสวน จังหวัดขอนแกํน ได๎แจกจํายให๎ประชาชนนั้นเป็นเมล็ดพั นธุ์พืชตัดแตํง
พันธุกรรมหรือไมํ โดยขอให๎รู๎ผลภายใน 15 วัน 
 ประการที่ 3 หากผลการตรวจสอบพบวํามะละกอท่ีแจกจํายให๎ประชาชนไปเป็นมะละกอ
ตัดแตํงพันธุกรรมจริง นายกรัฐมนตรีต๎องสั่งการให๎ท าลายมะละกอเหลํานั้นทิ้งให๎หมดทันที      
และชดเชยคําเสียหายให๎แกํเกษตรกรที่ได๎รับความเสียหายอันเกิดมาจากความบกพรํองในการ
ปฏิบั ติงานของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ อีกทั้งต๎องมีการต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาผู๎กระท าผิดและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บกพรํอง เหมือนตอนที่ฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมหลุดลอดออกจากแปลง    
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เมื่อปีพ.ศ. 2542 โดยให๎มีประธานกรรมการสอบสวนท่ีเป็นกลาง และให๎องค์การภาคประชาชน
ที่ติดตามเรื่องนีร้ํวมเป็นกรรมการด๎วยอยํางน๎อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด 
 ประการที่ 4 ให๎นายกรัฐมนตรีเรํงผลักดันให๎พระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัย       
ทางชีวภาพสามารถบังคับใช๎ได๎โดยเร็ว เพื่อควบคุมมิให๎เกิดปัญหาพืชตัดแตํงพันธุกรรมที่อยํูใน
ระหวํางการปลูกทดสอบ หลุดลอดออกไปยังพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ๎าน ดังที่เคยเกิดขึ้นในกรณี
ของฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมและมะละกอตัดแตํงพันธุกรรม 
 หลังจากนั้นในวันที่ 30 กรกฎาคม พ .ศ. 2547 กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลสํงตัวแทน
เดินทางไปตรวจสอบหลักฐานการจ าหนํายจํายแจกเมล็ดพันธุ์และกล๎าพันธุ์ ของส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 สํวนแยกพืชสวน จังหวัดขอนแกํน รวมทั้งเก็บข๎อมูลตํางๆเพื่อใช๎ในการ
ติดตามการแพรํระบาดของมะละกอตัดแตํงพันธุกรรมโดยความรู๎เทําไมํถึงการณ์ของ               
เหลําเกษตรกรที่ได๎รับเมล็ดพันธุ์หรือกล๎าพันธุ์ไป และในวันเดียวกันนั้ นกลุํมองค์การที่มิใชํ         
ของรัฐบาลได๎ยื่นหนังสือระบุข๎อเรียกร๎องข๎างต๎นตํอพ .ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี            
ที่บ๎านพิษณุโลก โดยมีเงื่อนไขวําหากรัฐบาลและหนํวยงานราชการที่เก่ียวข๎องไมํท าตาม             
ข๎อเรียกร๎องภายใน 15 วันตามพระราชบัญญัติ กักพืชพ.ศ. 2507 จะเข๎าแจ๎งความกลําวโทษอธิบดี
กรมวิชาการเกษตรข๎อหาละเลยตํอการปฏิบัติหน๎าที่ และยื่นค าร๎องตํอศาลปกครองอีกด๎วย37 
 เมื่อได๎ทราบแล๎ววําในการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ .ศ.2547 วํามี  
กลุํมใดบ๎างที่เกี่ยวข๎อง กลุํมเหลํานี้มีการปฏิสัมพันธ์ ตํอกันเองและมีปฏิสัมพันธ์ตํอรัฐบาลอยํางไร 
ซึ่งสํงผลตํอการตัดสินใจก าหนดมติคณะรัฐมนตรีนี้ ล าดับตํอไปเป็นการอธิบายวํา คณะรัฐมนตรี
หรือรั ฐบาลผู๎มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย  ท าการตัดสินใ จก าหนดนโยบาย                          
โดย “ประนีประนอม ” ความต๎องการของกลุํมตํางๆ  อันสอดคล๎องกับแนวคิด “พหุนิยม” โดยการ
วิเคราะห์จากบริบททางการเมือง ดังนี ้
 
6.3 การวิเคราะห์การตัดสินใจก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ .ศ. 2547   
ของคณะรัฐมนตรีภายใต้บริบททางการเมือง 
 จากการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม        
ด๎วยกันเอง คือ การปฏิสัมพันธ์ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติและ
สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย เป็นการท าให๎รัฐบาลตระหนักในทางอ๎อมวํา ในสังคมมีกลุํมที่
เห็นด๎วยกับ การท่ีรัฐบาลจะอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ 
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เชํน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ และฝ่ายที่คัดค๎าน เชํน สมาคม
การค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย อีกทั้งยังมีการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตํางๆตํอรัฐบาลอีกด๎วย  
 แม๎วําพ .ต.ท.ทักษิณ ชิ นวัตรนายกรัฐมนตรีเองจะเป็นผู๎สนับสนุนให๎มีการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งมีเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมอันเป็นเทคโนโลยีในการสร๎าง
สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมเป็นสํวนหนึ่ง เห็นได๎จากการที่นายกรัฐมนตรีมีค าสั่งให๎ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแ หํงชาติและส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช .) รํวมจัดท า “นโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ
ไทย” และในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีก็มีมติให๎แตํงตั้ง “คณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ ” ขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานข องคณะกรรมการชุดนี้เอง          
มีรัฐมนตรีกระทรวงตํางๆและบุคลากรจากหนํวยงานตํางๆเป็นคณะกรรมการ ในการจัดท า
นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ เพื่อให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การเพิ่ม        

ขีดความสามารถในการแขํงขันกับตํางประเทศของรัฐบาล 38 อีกทั้งยังได๎รับการสนับสนุนจาก
หนํวยงานของรัฐบาลที่ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชตัดแตํงพันธุกรรม ได๎แกํ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ ซึ่งด ารงต าแหนํงกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ  และการสนับสนุนจากคณะกรรมการนโยบ าย
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติอันประกอบด๎วย รองนายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีตํางๆ ,                        
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย , เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ , 
ผู๎อ านวยการส านักงบประมาณ , ผู๎แทนสภาหอการค๎าไทย , ผู๎แทนสภาอุตสาหกรรม , อธิการบดี
มหาวิทยาลัย มหิดล , อธิการบดีมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี , ผู๎อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ , ผู๎อ านวยการส านัก
วางแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  ฯลฯ  ที่มีมติให๎ประเทศไทยควรด าเนินนโยบาย

เทคโนโลยีชีวภาพแบบ “ให๎สังคมมีทางเลือก” ในการใช๎ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม39   
 นอกจากน้ียังมีการผลักดันจากกลุํมระดับระหวํางประเทศ นั้นคือ บริษัทมอนซานโต๎ที่สํง
ตัวแทนคือวุฒิสมาชิกคริสโตเฟอร์ คิท บอนด์ มาล็อบบี้พ .ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ
นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐ มนตรี และยังขอให๎ ส านักงานตัวแทนการค๎าของสหรัฐอเมริกา
ชํวยกดดัน ให๎ประเทศไทยน าข๎าวโพดตัดแ ตํงพันธุกรรมจากบริษัทไปปลูกทดสอบในระดับไรํนา  

                                                           
 38 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ, และคณะ  จากปฏิวัติเขียวสูํพันธุวิศวกรรม บทเรียนส าหรับอนาคต
เกษตรกรรมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สามลดา, 2551), หน๎า 273-274. 
 39 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาต(ิกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี,  “โครงการศึกษาวิจัย
รับมือสิ่งท๎าทายอุบัติใหมํ เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎กับประเทศไทยในอนาคต,”  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ(์Final report)  
เสนอตํอส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาต,ิ มีนาคม 2551. 
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หรือภาคสนาม เพื่อปูทางไปสูํการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ 40 แตํคณะรัฐมนตรี
เองก็ไมํสามารถที่จะเดินหน๎าในการก าหนดนโยบาย อนุญาตเรื่องพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎อยําง
เต็มที่เนื่องจากเกิดกระแสคัดค๎านการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา
หรือภาคสนามได๎ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ   ซึ่งกระแส
คัดค๎านนี้มาจากการเคลื่อนไหวของกลุํมตํางๆหลายกลุํม ดังนี ้
 กลุํมธุรกิจที่ประกอบการด๎านเกษตรอินทรีย์ซึ่งรวมตัวกันในรูปของ “สมาคมการค๎าเกษตร
อินทรีย์ไทย” ได๎เคลื่อนไหวทั้งในรูปแบบของการสํงจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให๎
พิจารณาทบทวนมติของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ ที่สนับสนุนเรื่องการใช๎
ประโยชน์สิ่งมีชีวติตัดแตํงพันธุกรรม  และชี้แจงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากประเทศไทยด าเนินนโยบาย

อนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ 41, การแถลงขําว
ตํอสื่อมวลชน42, และการเคลื่อนไหวใน 3 ระดับ คือ การรณรงค์ในเครือขํายเกษตรกร , การรณรงค์
ในกลุํมห๎ างสรรพสินค๎าและซุปเปอร์มาร์เก็ต , และการรณรงค์ในหมูํผู๎ประกอบการธุรกิจด๎าน

การเกษตรและเกษตรอินทรีย์43   
 อีกทั้งกลุํมที่มาจากการที่องค์การที่มิใชํของรัฐบาลหลายองค์การ ที่ติดตามประเด็นเรื่อง
พืชตัดแตํงพันธุกรรมมารวมตัวกัน  ได๎อ๎างการค๎นพบวํามะละกอตัดแตํงพันธุกรรมที่ปลูกทดสอบ
โดยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 สํวนแยกพืชสวน จังหวัดขอนแกํน ซึ่งเป็นหนํวยงาน
ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลุดลอดออกไปปนเปื้อนกับต๎นมะละกอ
ทั่วไป สํงผลให๎เมล็ดพันธุ์มะละกอและต๎นกล๎ามะละก อที่ทางสถานีวิจัยได๎แจกจํายให๎ประชาชน
เป็นมะละกอตัดแตํงพันธุกรรม โดยชี้ให๎เห็นวําเหตุการณ์นี้สะท๎อนถึงความไมํมีประสิทธิภาพ
เพียงพอของรัฐในการควบคุมดูแลการปลูกทดลองพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม อีกทั้งยังเสนอให๎รัฐบาลบังคับใช๎พระราชบัญญัติวําด๎วย ความปลอดภัยทางชีวภาพ

                                                           
 40 ทีมขําวพิเศษ, ยักษ์ไบโอเทคเลํนเกมกดดันGMO ขําวเชิงวิเคราะห์ “เบื้องหลังรัฐเปิดไฟเขียวจีเอ็มโอ”  [ออนไลน์], 
 27 สิงหาคม 2547. แหลํงที่มา http://www.measwatch.org/autopage/show_page.php?t=27&s_id=478&d_id=475 
 41 ชมรมผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย, “ขอให๎มีการทบทวนมติคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาต ิ  
ในเรื่องการอนุญาตการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม(จีเอ็มโอ)ในระดับไรํนา,”  จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตร,ี 30 สิงหาคม 2547. 
 42 ชมรมผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย, “ผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ขอให๎นายกรัฐมนตรีทบทวนการเปิดให๎ปลูกพืช 
จีเอ็มโอ,” Press Release, 30 สิงหาคม 2547. 
 43 “ฮือรุมต๎าน “จีเอ็มโอ” ท าเจ๏งแนํผักสํงนอก,” ขําวสด (31 สิงหาคม 2547) : 8. 

http://www.measwatch.org/autopage/show_page.php?t=27&s_id=478&d_id=475
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โดยเร็ ว โดยมีการเคลื่อนไหวผํานสื่อมวลชนโดยการจัดแถลงขําวและยื่นจดหมายถึง

นายกรัฐมนตรี44   
 เมื่อมีการเคลื่อนไหวคัดค๎านการพิจารณาก าหนดนโยบายอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนาม ทางคณะรัฐมนตรีจ าเป็นต๎องใสํใจกับความต๎องการ ของ
กลุํมคัดค๎านเนื่องจากการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลอยูํบนบริบททางการเมือง ดังนี ้
 ประการแรก ชํวงที่ มีการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ .ศ. 2547 น้ันใกล๎
การหมดวาระของรัฐบาล และจะมีการเลื อกต้ังครั้งตํอไปใน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 254845  
รัฐบาลจึงจ าเป็นต๎องรักษาภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่ได๎รับความนิยมจากประชาชนในสังคม ไมํใชํ
รัฐบาลที่ได๎รับการคัดค๎านจากกลุํมตํางๆในสังคม ดังนั้นแม๎ตอนแรกรัฐบาลจะมีทําทีสนับสนุนเรื่อง
พืชตัดแตํงพันธุกรรม แตํเมื่อมีกระแสสังคมที่คัดค๎าน  รัฐบาลจึงจ าเป็นต๎องเปลี่ยนทําทีเพื่อรั กษา
ความนิยมของประชาชนที่มีตํอรัฐบาลไว๎ เพราะความนิยมของประชาชนคือพื้นฐานความส าเร็จ  
ในการเลือกต้ังของรัฐบาลหรือพรรคไทยรักไทย เห็นได๎จากในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังปี       
พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยยังคงยึดหลักเชํนเดียวกับปีพ .ศ. 2544 คือ ใช๎แนวคิดให๎ประชาชนผู๎
ออกเสียงเลือกต้ังเป็นศูนย์กลาง แล๎วก าหนดนโยบายให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน 
ซึ่งมีทั้งการตํอยอดนโยบายส าหรับประชาชนระดับรากหญ๎า เชํน นโยบายให๎ยืมวัว 2 ล๎านตัว , 
นโยบายขุดบํอน้ าบํอละ 2,500 บาท, นโยบายธนาคารชุมชน และเพิ่มนโยบายส าหรับเจาะกลุํมชน

ชั้นกลาง เชนํ นโยบายวางโครงขํายรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล46   
 ประการที่ 2 นอกจากประเด็นเรื่องการผลักดันการก าหนดนโยบายด๎านพืชตัดแตํง
พันธุกรรมแล๎ว ในชํวงเวลานั้นรัฐบาลต๎องเผชิญกับสถานการณ์ตํางๆที่ส าคัญ เชํน ปัญหาความ

รุนแรงของสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 47 ซึ่งรัฐบาลก็ใช๎วิธีการรับมือที่รุนแรง  เป็นที่
วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม , การเจรจาเขตการค๎าเสรี โดยมีการเจรจากับประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปลายเดือนมิถุนายน พ .ศ. 2547 และการลงนามเขตการค๎าเสรีกับประเทศออสเตรเลียในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 254748 ซึ่งการเจรจาเขตการค๎าเสรีเหลํานีก้ํอให๎เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์วําน ามา

                                                           
 44 เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก,  “ร๎องนายกจัดการกรมวิชาการเกษตรยุติการจ าหนํายพันธุ์มะละกอจีเอ็มโอ            
ผิดกฎหมาย ขอให๎มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกลาง รวมทั้งเรํงให๎มีกฎหมายคุ๎มครองความปลอดภัยทางชีวภาพโดยดํวน,” 
รายงานการแถลงขําว,  29 กรกฎาคม 2547. 
 45 นันทนา นันทวโรภาส,  ชนะเลือกตั้งด๎วยพลังการตลาด, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ฃอคิดด๎วยฅน, 
2549), หน๎า 13. 
 46 เร่ืองเดียวกัน, หน๎า 121-123. 
 47 วิษณุ บุญมารัตน,์  วิพากษ์เศรษฐกิจการเมืองยุคทักษิณ  ชินวัตร, พิมพ์ครั้งที่ 2  (กรุงเทพมหานคร: ส.เอเชียเพรส, 
2548), หน๎า 65. 
 48 วิวัฒน์ชัย อัตถากร,  “เอฟทีเอกับเศรษฐกิจพอเพียง,”  มติชนรายวัน (6 กรกฎาคม 2547) : 12.   
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ซึ่งประโยชน์ให๎แกํบางกลุํมหรือบางตระกูลที่ครอบครองธุรกิจ ทั้งกลุํมของพรรคไทยรักไทยและ

กลุํมของพรรคประชาธิปัตย์ด๎วย 49 แตํจะน าพาประเทศไทยไปเสียเปรียบตํางชาติ เชํน ในกรณีของ
การเจรจาเขตการค๎าเสรีระหวํางประเทศไทยกับออสเตรเลีย ที่ประเทศไทยยินยอมให๎เปิดเสรีสินค๎า
ผลิตภัณฑ์นมและปศุสัตว์ จะท าให๎เกษตรกรไทยที่เลี้ยงโคนมหรือท าปศุสัตว์ย่ าแยํ เพราะไมํมีทาง

มีก าลังผลิตสู๎ประเทศออสเตรเลียได๎ 50 เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่สั่นคลอนความนิยมของ
ประชาชนเชํนนี้ ทางรัฐบาลจึงจ าเป็นต๎องมีการตัดสินใจเชิงน โยบายที่จะไมํท าให๎ความนิยมของ
รัฐบาลลดลง   
 จากที่ได๎อธิบายตามเนื้อความข๎างต๎นท าให๎สรุปได๎วํากํอนที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล      
จะก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 นั้น มีทั้งกลุํมตํางๆที่สนับสนุนให๎รัฐบาล
อนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระ ดับไรํนาหรือในภาคสนามได๎ซึ่งสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ ในทาง
กลับกันก็มีกลุํมที่คัดค๎าน โดยที่รัฐบาลเองไมํสามารถเพิกเฉยตํอการเคลื่อนไหวของกลุํมที่คัดค๎าน
ได๎ เนื่องจากบริบททางการเมืองซึ่งใกล๎จะถึงฤดูกาลเลื อกต้ังครั้งตํอไป และการเผชิญกับ
สถานการณ์ที่รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ ดังนั้นรัฐบาลจึงจ าเป็นต๎องก าหนดนโยบายพืช
ตัดแตํงพันธุกรรมที่ “ประนีประนอม ” ความต๎องการทั้ง 2 ฝ่าย ออกมาในรูปของมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี ้
 คณะรั ฐมนตรีให๎ “ถอน ” เรื่องการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติตํอคณะรัฐมนตรีคืนไปและให๎มีการด าเนินการ 3 ประการ  ดังนี้  
 ประการแรก ให๎มีการจัดประชุมรํวมกันระหวํางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับด๎านเทคโนโลยีชี วภาพ และผู๎เชี่ยวชาญจากที่ประชุ มอธิการบดี            
แหํงประเทศไทย (อปท .) และให๎น าความเห็นของกระทรวงการตํางประเทศมาเป็นข๎อมูล
ปร ะกอบการพิจารณาของที่ประชุมด๎วย เพื่อให๎ได๎ข๎อยุติเป็นแนวทางของน โยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมแล๎วน ามาเสนอให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกที51 
 ประการที่ 2ให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด าเนินการรําง
พระราชบัญญัติ วําด๎วยความปลอดภัยทาง ชีวภาพ 52 ซึ่งวางกฎระ เบียบเพื่อความปลอดภัย        

                                                           
 49 วิษณุ บุญมารัตน,์  วิพากษ์เศรษฐกิจการเมืองยุคทักษิณ  ชินวัตร,  พิมพ์ครั้งที่ 2  (กรุงเทพมหานคร: ส. เอเชียเพรส, 
2548), หน๎า 120-122. 
 50 วิวัฒน์ชัย อัตถากร,  “เอฟทีเอกับเศรษฐกิจพอเพียง,”  มติชนรายวัน (6 กรกฎาคม 2547) : 12.   
 51 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี “การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาต ิ  
ตํอคณะรัฐมนตรี,” สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547,  31 สิงหาคม 2547. 
 52 “นายกฯถอยปลูกพืชจีเอ็มโอ ลดข๎อขัดแย๎งกลุํมตํอต๎าน,”  กรุงเทพธุรกิจ ( 1 กันยายน 2547) : 16.   
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ทางชีวภาพ ให๎แล๎วเสร็จโดยเร็ว กํอนให๎มีการใช๎ประโยชน์สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมในระดับ   

ไรํนาหรือภาคสนามและในเชิงพาณิชย์53  
 ประการที่ 3 ระหวํางนี้ยังให๎คงมติวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 เกี่ยวกับการห๎ามไมํให๎มีการ

ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามภายในประเทศไทยไว๎ 54 
 เมื่อพิจารณาสาระส าคัญของมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้พบวํามีการ “ประนีประนอม ”   
ความต๎องการของทั้งฝ่ายสนับสนุนให๎รัฐบาลอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับ
ไรํนาหรือภาคสนามได๎และฝ่ายท่ีคัดค๎านด๎วย โดยการถอนมติของคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติที่สนับสนุนการใช๎ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม ออกจาก     
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นการท าตามความต๎องการของฝ่ายท่ีคัดค๎าน , การด าเนินการ      
ประการแรกที่ให๎มีการประชุม เพื่อให๎ได๎ข๎อยุติเป็นแนวทางของน โยบายเทคโนโลยีชีวภาพ              
ที่เหมาะสม เป็นการท าตามความต๎องการของฝ่ายท่ีสนับสนุน เพราะแสดงให๎เห็นวํารัฐบาลยัง
ไมํได๎ปิดโอกาสที่จะมีการอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ 
เพียงแตํยืดเวลาในการพิจารณาออกไปอีก , การด าเนินการประการที่ 2 ให๎กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ด าเนินการรํางพระราชบัญญัติความปลอดภัย                   
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 55 ซึ่งวางกฎระ เบียบเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ให๎แล๎วเส ร็จโดยเร็ว   
กํอนให๎มีการใช๎ประโยชน์สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามและในเชิง
พาณิชย์ เป็นการท าตามความต๎องการของทั้ง 2 ฝ่าย เพราะการมีพระราชบัญญัติวําด๎วย       
ความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นความต๎องการของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหํงชาติที่เป็นฝ่ายสนับสนุนและความต๎องการของกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลที่ติดตามประเด็น
พืชตัดแตํงพันธุกรรมซึ่งเป็นฝ่ายคัดค๎าน และการระบุวํา “กํอนให๎มีการใช๎ประโยชน์สิ่งมีชีวิตตั ดแตํง
พันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามและในเชิง พาณิชย์” ก็เป็นการท าตามความต๎องการของ
ฝ่ายที่สนับสนุน เพราะเป็นการคาดการณ์วําในอนาคตอาจจะมีการอนุญาตให๎ใช๎ประโยชน์
สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามและในเชิง พาณิชย์  และสุดท๎าย              
การด าเนินการประการที่ 3 ให๎คงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ไว๎กํอน เป็นการ    
ท าตามความต๎องการของฝ่ายท่ีคัดค๎าน เพราะรัฐบาลยังคงห๎ามไมํให๎มีการปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามภายในประเทศไทย  

                                                           
 53 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี “การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาต ิ  
ตํอคณะรัฐมนตรี,”  สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547, 31 สิงหาคม 2547. 
 54 “นายกฯถอยปลูกพืชจีเอ็มโอ ลดข๎อขัดแย๎งกลุํมตํอต๎าน,”  กรุงเทพธุรกิจ (1 กันยายน 2547) : 16.   
 55 เร่ืองเดียวกัน, หน๎า 16.   
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 ในการที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลตัดสินใจก าหนดนโยบา ยที่ “ประนีประนอม ” ความ
ต๎องการของกลุํมตํางๆ  สามารถวิเคราะห์ผํานกรอบสาระส าคัญของแนวคิดพหุนิยม 7 ประการ 
ดังนี้  
  ประการแรก ในสังคมประกอบไปด๎วยกลุํมจ านวนมาก  เห็นได๎จากการท่ีมีกลุํมตํางๆที่มี
บทบาทตํอการตัดสินใจก าหนดนโยบายของรัฐบาลมากมาย ทั้งกลุํมหนํวยงานของรัฐบาล ,     
กลุํมบรรษัทข๎ามชาต,ิ กลุํมธุรกิจ, และกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล 
 ประการที่ 2 ไมํมีกลุํมใดที่มีอ านาจมากเกินไปจนสามารถครอบง าสังคมได๎ เห็นได๎จากวํา
ถ๎ามีกลุํมใดที่มีอ านาจมากจนครอบง าสังคมได๎ จะไมํเกิดการเคลื่อนไหวของกลุํมตํางๆ ในการ
ผลักดันนโยบายเลย เพราะนโยบายจะเป็นไปตามความต๎องการของกลุํมๆเดียวอยูํแล๎ว 
 ประการที่ 3 กลุํมผลประโยชน์ตํางๆจัดต้ังกันขึ้นมาเองตามธรรมชาติ และเป็นไปโดยความ
สมัครใจ เนื่องจากไมํปรากฏวํารัฐบาลสร๎างกลุํมผลประโยชน์ หรือบังคับให๎ประชาชนสังกัดกลุํมใด
กลุํมหนึ่ง 
 ประการที่ 4 สมาชิกของกลุํมผลประโยชน์โดยทั่วไปจะเข๎าสังกัดเป็นสมาชิกของกลุํม
มากกวําหนึ่งกลุํม ลั กษณะข๎อน้ีอาจจะมีจริงใน สังคม แตํในกรณีของกลุํมตํางๆที่มีบทบาทตํอการ
ก าหนดมตินี้ ไมํได๎มีลักษณะแบบนี้แสดงออกมา 
 ประการที่ 5 ประชาชนสามารถมีสํวนรํวมทางการเมืองอยํ างกว๎างขวาง โดยมีสํวนรํวม
ผํานกลุมํที่ตนเองเป็นสมาชิก เห็นได๎จากการเคลื่อนไหวของกลุํมตํางๆตํอการผลักดันนโยบาย เชํน 
การย่ืนจดหมาย การแถลงขําวตํอสื่อมวลชน การล็อบบ้ี  อันเป็นการมีสํวนรํวมทางการเมือง  
 ประการที่ 6 กลุํมสามารถเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายโดยผํานพรรคการ เมืองที่ตน
สนับสนุนได๎ ลักษณะเชํนนี้อาจเกิดขึ้นจริงในการเมืองไทย โดยพรรคการเมืองจะชํวยประชาชนใน
พื้นที่ที่สนับสนุนพรรคของตนในการผลักดันนโยบายท่ีพวกเขาต๎องการ แตํวําในกรณีของการ
ก าหนดนโยบายนี้ไมํปรากฏวําพรรคการเมืองมีบทบาท 
 ประการที่ 7 รัฐมีความอิสระและมีความเป็นกลาง ภายใต๎การผลักดันนโยบายจาก      
กลุํมผลประโยชน์หลายๆกลุํม รัฐท าหน๎าที่เป็นตลาดการเมือง คอยกลั่นกรองข๎อเรียกร๎ องของกลุํม
ตํางๆ รวมทั้งประนีประนอมความขัดแย๎งระหวํางกลุํม นโยบายของรัฐที่ออกมาจึงสะท๎อนถึงความ
มีดุลยภาพของการปฏิสั มพัน ธ์ระหวํางกลุํมตํางๆ  เห็นได๎ชัดเจนจากนโยบายน้ีที่มีลักษณะ
ประนีประนอมความต๎องการของกลุํมตํางๆที่เกี่ยวข๎อง แตํในเรื่องของ “ความเป็นกลาง ” อาจจะ
เป็นลักษณะที่อุดมคติมากเกินไป เนื่องจากนโยบายของรัฐที่ออกมาอาจจะไมํได๎มาจากการที่รัฐ
เป็นกลางเสมอไป อยํางเชํนในกรณีขอ งการก าหนดนโยบายนี้ รัฐให๎ความส าคัญกับ “ความนิยม
ของประชาชน ” และรัฐก็ไมํได๎มีอิสระ แตํ ท าการตัดสินใจก าหนดนโยบายจาก บริบททางการเมือง
ขณะนั้น 



 
บทที่ 7 

 
การก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

 
 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ. 2550 มีสาระส าคัญดังนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 ที่มีมติดังนี ้
  ประการแรก ให๎ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรํงรัดการด าเนินการรํางพระราชบัญญัติ   
วําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเท คโนโลยีชีวภาพสมัยใหมํ เพื่อให๎มีความคืบหน๎าและมีผล
บังคับใช๎โดยเร็วที่สุด  
 ประการที่ 2 ในระหวํางที่รํางพระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพยังไมํมีผล
บังคับใช๎ ให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร๎อมในการขยายการศึกษาวิจัยพืชตัดแตํง
พันธุกรรมออกไปในระดับการปลูกในแปลงทดสอบของทางราชการ โดย 
 -ให๎ระบุพื้นที่ที่จะปลูกและชนิดของพืชให๎ชัดเจน   
 -มีมาตรการในการควบคุมอยํางเข๎มงวด 
 -ศึกษาและประเมินผลกระทบตํอคุณภาพสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
และบริเวณใกล๎เคียงพื้นที่ที่จะท าการปลูกทดสอบ 
 -ให๎มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประช าชนและผู๎มีสํวนได๎เสียตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยมาตรา 67 กํอน ทั้งนีเ้พื่อให๎ได๎ข๎อยุติเป็นความเห็นรํวมกัน  
 เมื่อท าครบทุกขั้นตอนแล๎ว จึงเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให๎อนุมัติการปลูกทดสอบพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในแตํละพื้นที่ตํอไป1   
 สมาชิกของเครือขํายนโยบายประเภทเครือขํายประเด็นปัญหาของนโยบายพืชตัดแตํง
พันธุกรรมของประเทศไทย ท่ีเกี่ยวข๎องกับการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ ได๎แกํ กลุํมหนํวยงาน
ของรัฐบาล คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุํมองค์การที่มิ ใชํของรัฐบาล คือ มูลนิธิชีววิถี และ
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ(์สทส.) กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลระหวํางประเทศ คือ  
กรีนพีซ  กลุํมนักวิชาการ คือ กลุํม 93 นักวิชาการ และกลุํมธุรกิจ คือ สมาคมการค๎าเกษตร   
อินทรีย์ไทย  ซึ่งกลุํมตํางๆเหลํานี้ได๎มีการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํ มสมาชิกของเครือขําย         
ประเด็นปัญหาและการปฏิสัมพันธ์ของกลุํมตํางๆตํอรัฐบาล ดังนี ้

                                                           
 1 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี “การทดลองวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรม,”  สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่ 25 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550, 25 ธันวาคม 2550. 
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7.1 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสมาชิกของเครือข่ายประเด็นปัญหา  
 กํอนที่จะมีการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ. 2550 มีการปฏิสัมพันธ์
ระหวํางกลุํมสมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหา 3 กลุํม ได๎แกํ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิ
ชีววิถี และกรีนพีซ ดังนี้   
 กลุํมแรก ท่ีออกมาเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันให๎มีนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมใหมํที่ยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 เพื่อให๎มีการอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมใน
ระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ คือ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ก่ิงกาญจน์ พิชญกุล ผู๎เชี่ยวชาญ
ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ได๎อธิบายถึงที่มาของการด าเนินการดังกลําวของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์วํา  
 “กํอนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ. 2550 ทางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เล็งเห็นวํา การศึกษาวิจัยเรื่องพืชตัดแตํงพันธุกรรมหยุดชะงักมานานเป็นเวลาเกือบ 10 ปี
แล๎ว ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆที่เริ่มท าการศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรมพร๎อมๆกับประเทศไทยมี
ความก๎าวหน๎า เชํน ประเทศจีน , ประเทศเกาหลี , และประเทศเวียดนาม ศึ กษาวิจัยไปจนถึงขั้นได๎
พันธุ์พืชตัดแตํงพันธุกรรมที่ได๎รับการรับรองแล๎ว แตํวําการศึกษาวิจัยด๎านนี้ในประเทศไทยไมํ
ก๎าวหน๎าเลย การศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรมของส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเองก็ไมํ
ก๎าวหน๎า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นวําการศึกษาวิจัยเรื่องพื ชตัดแตํงพันธุกรรมเป็นเรื่อง
ส าคัญ เพราะในอนาคตเราไมํอาจจะหลีกเลี่ยงเรื่องพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎ ทั้งนี้การท าพืชตัดแตํง
พันธุกรรมมีวัตถุประสงค์ที่ดี เพราะท าให๎ได๎มาซึ่งพันธุ์พืชที่ต๎านทานตํอโรคพืชและศัตรูพืช และลด
การใช๎สารเคมีทางการเกษตรลง เพราะพืชตัดแตํงพันธุ กรรมต๎านทานศัตรูพืชอยูํแล๎วจึงไมํต๎องใช๎
ยาปราบศัตรูพืช  ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีความต๎องการให๎รัฐบาลยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ที่ห๎ามไมํให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมใน
ระดับไรํนาหรือภาคสนาม”2 
 เมื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี เป้าหมายแล๎ววําต๎องการให๎มีนโยบายยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ก็ได๎มีการหาแนวรํวมเป็นกระทรวงอื่นมารํวมกัน
สนับสนุนให๎มีนโยบายนี้ คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม , และกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งสิริกุล บรร พพงศ์ ผู๎อ านวยการส านักความ
หลากหลายทางชีวภาพได๎ให๎สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้วํา 
 “มี 4 กระทรวงที่สนับสนุนการพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน         
พ.ศ. 2544 ได๎แกํ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวง

                                                           
 2 สัมภาษณ์  กิ่งกาญจน์ พิชญกุล,  ผู๎เช่ียวชาญส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ,  25 กุมภาพันธ์ 2553. 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อม , และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกระทรวงเหลํานี้มีความ
เกี่ยวข๎องกันในการด าเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแล
เรื่องการศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรม , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูแลเรื่องการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมดูแลเรื่องการรําง
พระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ , และกระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องอาหาร 
รัฐมนตรีของทั้ง 4 กระทรวงและเหลําปลัดกระทรวง  ได๎ท าการปรึกษาหารือกันในระดับรัฐมนตรี 
เพื่อให๎ความรํวมมือในการสนับสนุนให๎มีการพิจารณ ายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ. 2544 ตํอคณะรัฐมนตร”ี 3 ซึ่งการปรึกษาหารือกันในระดับรัฐมนตรีเพื่อให๎ความรํวมมือในการ
สนับสนุนนี้ อาจจะเป็นการล็อบบ้ีรูปแบบหน่ึง ในการหาแนวรํวมสนับสนุนส าหรับกระทรวงที่มี
ความต๎องการเหมือนกันและล็อบบี้กระทรวงที่มิได๎มีค วามต๎องการเหมือนกันให๎หันมารํวม
สนับสนุนด๎วย ซึ่งวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถี ได๎ให๎สัมภาษณ์ในประเด็นนี้วํา 
 “ในรัฐมนตรีของพล.อ. สุรยุทธ์ มีคนท่ีต๎องการผลักดันเรื่องจีเอ็มโอหลายรัฐมนตรีมาก  
มีธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รัฐมนตรีวําการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แล๎วมีการล็อบบี้กันจนกระทั่งนายแพทย์มงคล ณ สงขลา 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข ประก าศวําอยากให๎มีการทดลองเรื่องจีเอ็มโอ …กลายเป็นวํา
สามสี่กระทรวงในสมัยพล .อ. สุรยุทธ์ จะดันเรื่องจีเอ็มโอ แล๎วเขาประกาศเลย ธีระ สูตะบุตร 
ประกาศวําเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล๎วของทุกฝ่ายที่ขับเคลื่อนเรื่องจีเอ็มโอที่จะผลักดันเป็นนโยบาย”4 
 ภายหลังจากนั้นปรากฏวํา ในวัน ท่ี 10 สิงหาคม พ .ศ. 2550 นายธีระ สูตะบุตร 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎ แถลงขําวตํอสื่อมวลชนวํา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได๎มีมติเห็นชอบรํวมกัน ในการเห็นควรให๎มีการอนุญาตให๎ศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ได๎ จึงยื่นหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี เพื่อให๎มีการพิจารณ ายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ. 2544 เพื่อเปิดให๎มีการปลูกทดสอบ พืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา หรือภาคสนาม          
ในประเทศไทยได๎ ทั้งนี้ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงวํา จุดประสงค์ของการขอ
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่  3 เมษายน พ .ศ. 2544 น้ันเป็นไปเ พื่อการวิจัยเทํานั้นยังไมํ เป็น      
การผลิตเพื่อการค๎า  อีกทั้งจะไมํท าการวิจัยกับพืชที่มีความอํอนไหวงําย เชํน  ข๎าว,สับปะรด  ฯลฯ  
แตํจะวิจัยในพืชที่เกษตรกรได๎รับความเดือดร๎อนเทํานั้น5  

                                                           
 3 สัมภาษณ์  สิริกุล บรรพพงศ์,  ผู๎อ านวยการส านักความหลากหลายทางชีวภาพ,  18 กุมภาพันธ์ 2553. 
 4 สัมภาษณ์  วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถ,ี  25 พฤษภาคม 2552. 
 5 “ธีระลุยจีเอ็มโอเสนอครม.แนํ เว๎นพืชอํอนไหวข๎าว-สับปะรด,” ฐานเศรษฐกิจ (30 สิงหาคม–1 กันยายน 2550) : 16. 
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 ซึ่งภายหลังการด าเนินการดังกลําวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เกิดการ
เคลื่อนไหวคัดค๎าน เพื่อโต๎ตอบการกระท าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากกลุํมตํางๆ ได๎แกํ 
มูลนิธิชีววิถี และกรีนพีซ  
 เริ่มจากท่ีมูลนิธิชีววิถีซึ่งเป็นองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่งเคลื่อนไหวในประเด็นสิ่งแวดล๎อม 
ซึ่งคัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรม ซึ่งวิฑูรย์ได๎ให๎สัมภาษณ์ถึงการเคลื่อนไหวในชํวงนั้นวํา 
 “...ก็เป็นเรื่องใหญํของเราเลยตอนนั้น เราก็ท าอะไรหลายๆอยําง แตํเราท าทุกด๎าน 
พร๎อมกันนะ ไมํใชํแคํการเคลื่อนไหวสาธารณะอยํางเดียว...”6 
 ซึ่งมูลนิธิชีววิถีได๎ท าการล็อบบ้ีให๎รัฐมนตรีของกระทรวงที่สนับสนุนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เปลี่ยนใจ คือ กระทรวงสาธารณสุข เสร็จแล๎วก็พยายามล็อบบ้ีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องการเสนอให๎มีนโยบายยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 
เมษายน พ .ศ. 2544 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิฑูรย์ได๎อธิบายการด าเนินการล็อบบี้ของ
ทางมูลนิธิ ดังนี ้
 “...เราไปเข๎าพบนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เพราะนายแพทย์มงคลมีบทบาทส าคัญใน
เรื่องซีแอลสิทธิบัตรยา พวกเราบางสํวนใกล๎ชิดกับทีมที่ปรึกษาของนายแพทย์มงคล เราก็นัดหมาย
นายแพทย์มงคลภายหลั งที่ทํานได๎ให๎สัมภาษณ์เรื่องจีเอ็มโอ จากน้ันทํานก็ไปดูงานที่ประเทศ     
อาร์เจนตินํา ไปดูงานเรื่องจีเอ็มโอด๎วย เมื่อนายแพทย์มงคลกลับมาเราขอนัดประชุมทีมที่ปรึกษา 
ซึ่งใช๎เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง แตํผมใช๎เวลา 20-30 นาทีในการสรุปเรื่องจีเอ็มโอให๎ทํานรัฐมนตรีฟัง
ความเป็นมาทั้งหมด พวกเราท่ีท าเรื่องสิทธิบัตรยาก็มาชํวย...นายแพทย์มงคลก็กล๎าหาญมาก ก็มา
ทบทวนสิ่งที่ตัวเองพูด แล๎วทํานก็บอกวําไปดูข๎อมูลมาแล๎วที่อาร์เจนตินํา คนที่ปลูกสํวนใหญํเป็น 
ผู๎รํวมรายใหญํ คนที่ได๎ประโยชน์จากการปลูกจีเอ็มโอก็คือบริษัท และที่บอกวําอาร์เจนตินํ าพ๎น
วิกฤติมาได๎เพราะจีเอ็มโอก็ไมํใชํเรื่องจริง และทํานก็เป็นหํวงผลกระทบตํอประเทศไทยเพราะมี
เกษตรกรรายยํอย  ก็บรรลุไปข๎อหนึ่ง คือ การเจรจากับนายแพทย์มงคล สํวนที่เหลือเราเจรจาด๎วย
ไมํได๎แนํ อยํางธีระ สูตะบุตร และ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ สองคนนี้ผลักดันเรื่องจีเอ็มโอมา แตํไหนแตํไร 
คุณยงยุทธเป็นผู๎อ านวยการไบโอเทคเกําด๎วย ... แตํวําโชคดีเรามีคอนเนคชั่นอยํูกับ                     
รองนายกรัฐมนตรี ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อันนี้เราไปล็อบบี้ที่งานศพ ให๎ข๎อมูลทําน คือตอนนั้น   
เมื่อมีความเห็นแย๎งจากกระทรวงสาธารณสุข ทางคณะกรรมการกลั่นกร องฯจะต๎องไปหาข๎อยุติ 
และมีคุณไพบูลย์เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ”7 
  

                                                           
 6 สัมภาษณ์  วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถ,ี  25 พฤษภาคม 2552. 
 7 เร่ืองเดียวกัน  
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 นอกจากน้ียังมีกรีนพีซที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค๎านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์            
โดยวิธีการที่ดึงดูดความสนใจจากสาธารณชน คือ ในวันที่ 27 สิงหาคม พ .ศ . 2550                      
เหลําอาสาสมัครของกลุํมกรีนพีซได๎น ามะละกอสดน้ าหนักราว 9 ตัน บรรทุกใสํ 3 คันรถ ไปวาง
กองขวางประตู เข๎า -ออกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงความไมํพอใจที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอให๎ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกลําว เหตุที่ใช๎มะละกอเพราะต๎องการสื่อถึง
การปนเปื้อนของ มะละกอตัดแตํงพันธุกรรม จากส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3        
สํวนแยกพืชสวน จังหวัดขอนแกํน  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปี         
พ.ศ. 2547 ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไมํสามารถควบคุมการแพรํกระจาย
ของพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎ ส ร๎างความเดือดร๎อนให๎แ กํเกษตรกรและเป็นเหตุให๎ตลาด ระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะตลาดของยุโรปขาดความเชื่อมั่นตํอการน าเข๎ามะละกอของประเทศไทย8   
 จากเหตุการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้นท าให๎สรุปความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสมาชิกเครือขําย
นโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม ตามลักษณะของเครือขํายนโยบายประเภท “เครือขํายประเด็น
ปัญหา” ได๎ดังนี ้
 ด๎านการปฏิสัมพันธ์ระหวํางสมาชิก มีความเข๎มข๎นและความถี่ที่ไมํแนํนอน เห็นได๎จาก  
การปฏิ สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามผลักดันให๎มีนโยบายมา
ล๎มเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 ฝ่ายมูลนิธิชีววิถีจึงมาด าเนินการล็อบบ้ีเพื่อให๎
ฝ่ายสนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บางกลุํมเปลี่ยนไปเป็นคัดค๎าน และกรีนพีซเลือกใช๎
ยุทธวิธี ที่เรียกร๎องความสนใจจากสาธารณชนในการแสดงความไมํพอใจกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์โดยการขนมะละกอไปเทขวางทางเข๎า-ออกเอาไว๎ ซึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์ในเชิงการคัดค๎าน
กันฝ่ายเดียว ไมํได๎มีแบบแผนของความเข๎มข๎นและความถี่ที่แนํนอน 
 ด๎านความตํอเนื่อง สมาชิกของเครือขํายประเด็น ปัญหามีการเข๎าถึงนโยบายไมํตํอเนื่อง 
เห็นได๎จากการที่ในการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ. 2550 มีสมาชิกของ
เครือขํายนโยบายแคํบางกลุํมที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิชีววิถี กรีนพีซ  
กลุํม 93 นักวิชาการ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์  และสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย     
อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมูลนิธิชีววิถีที่มีความเกี่ยวข๎องกับการก าหนดมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 แตํไมํมีความเกี่ยวข๎องในการก าหนดมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 กลับมาเกี่ยวข๎องกับการก าหนดมติค ณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 อีกครั้ง สะท๎อนให๎เห็นอยํางชัดเจนถึงการเข๎าถึงนโยบายท่ีไมํตํอเนื่อง 

                                                           
 8 กรีนพีซ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎),  กรีนพีซถลํมมะละกอหน๎ากระทรวงเกษตรฯหยุดล๎มมติครม.ห๎ามทดลอง             
พืชจีเอ็มโอ  [ออนไลน์], 27 สิงหาคม 2550. แหลํงที่มา http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/papaya-dumping-moac 
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 ด๎านความเห็นพ๎องต๎องกัน สมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหาไมํคํอยเห็นพ๎องต๎องกัน 
ปรากฏความขัดแย๎ง ความขัดแย๎งที่ปรากฏให๎เห็นชัดเจน คือ การที่ฝ่ายกระทรวงเ กษตรและ
สหกรณ์ต๎องการผลักดันให๎มีนโยบายยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 เพื่อให๎
การศึกษาพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยที่หยุดชะงักมานานได๎พัฒนาตํอไป เพื่อสร๎าง
ประโยชน์ให๎กับประเทศ แตํมูลนิธิชีววิถี และกรีนพีซ กลับมีความเห็นวําการยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 เพื่อให๎มีการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม จะน าไปสูํความเสียหายของประเทศ 
 ด๎านการกระจายทรัพยากรภายในเครือขําย ค าวํา “ทรัพยากร” ในที่นี้มีความหมายกว๎าง
มาก แตํถ๎ามองวําทรัพยากรที่เกี่ยวข๎องกับการผลักดันนโยบาย อา จจะได๎แกํ เงินทุน ทรัพยากร
บุคคล ฯลฯ ซึ่งแตํละกลุํมที่มาเกี่ยวข๎องกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ. 2550 นั้นเป็น
กลุํมตํางประเภทกัน คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกลุํมหนํวยงานของรัฐบาล มูลนิธิชีววิถี
และสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์เป็นกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล กรีนพีซเป็นองค์การที่มิใชํ
ของรัฐบาลระหวํางประเทศ กลุํม 93 นักวิชาการ เป็นกลุํมนักวิชาการ และสมาคมการค๎าเกษตร
อินทรีย์ไทยเป็นกลุํมธุรกิจ จึงยํอมจะมีทรัพยากรแตกตํางกันออกไป สํวนความสัมพันธ์พื้นฐาน   
ในการปรึกษาหารือนั้น ผู๎วิจัยสันนิษฐานวําอาจจะเกิ ดขึ้นแคํระหวํางมูลนิธิชีววิถีกับกรีนพีซ        
ซึ่งมีความเห็นสอดคล๎องกัน 
 ด๎านการกระจายทรัพยากรภายในกลุํม ซึ่งตามทฤษฎีแล๎วเครือขํายนโยบายประเภท
เครือขํายประเด็นปัญหา จะมีการกระจายทรัพยากรไมํแนํนอนและยากที่จะควบคุมสมาชิกภายใน
กลุํม  แตํผู๎วิจัยไมํมีข๎อมูลในจุดนี้ เพราะเป็นข๎อมูลที่ดูแล๎วเป็นสํวนตัวของแตํละกลุํมและแตํละ
องค์กร ผู๎วิจัยสามารถน าเสนอได๎แคํวํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหนํวยงานของรัฐบาล 
มูลนิธิชีววิถีเป็นองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่ง เกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์กรพัฒนาเอกชน , 
องค์กรประชาชน, นักวิชาการและข๎าราชการ โดยการด าเนินกิจกรรมของมูลนิธิได๎รับการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์จากรัฐบาล 9 กรีนพีซเป็นองค์การที่มิใชํของ
รัฐบาลระหวํางประเทศ ซึ่งได๎รับเงินสนับสนุนจากเงินบริจาคของบุคคลทั่วไปและเงินบริจาคจาก
มูลนิธิเทํานั้น 10 กลุํม 93 นักวิชาการเป็นกลุํมนักวิชาการที่มารวมตัวกันชั่วคราวเพื่อรํวมลงนาม   
ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี 11 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ (สทส.)เป็นองค์การ      

                                                           
 9  ฝ่ายข๎อมูลมูลนิธิชีววิถ,ี  เกี่ยวกับไบโอไทย  [ออนไลน์], 20 มีนาคม 2553.  แหลํงที่มา http://www.biothai.net/about 
 10 กรีนพีซ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎),  การระดมทุน  [ออนไลน์], 20 มีนาคม 2553. แหลํงที่มา 
http://www.greenpeace.org/seasia/th/about/core-values/fundraising-principles 
 11 ฝ่ายข๎อมูลมูลนิธิชีววิถ,ี  จดหมายเปิดผนึกจาก 93 นักวิชาการ เสนอให๎คณะรัฐมนตรีคงมติห๎ามการปลูกทดลอง  
จีเอ็มโอในไรํนาและสถานีทดลอง  [ออนไลน์], 18 ธันวาคม 2550. แหลํงที่มา http://www.biothai.net/node/188 
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ที่มิใชํของรัฐบาล มาจากการจัดต้ังโดยองค์การไอซํา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีว ภาพ
แหํงชาติ และองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ 12 และสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นกลุํมธุรกิจที่เกิด
จาก การรวมตัวกันของผู๎ประกอบการภาคเอกชนที่ท าธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 13 ซึ่งเป็นธุรกิจ         
ขนาดกลางและขนาดเล็ก14 ซึ่งไมํได๎บํงบอกถึงการกระจายทรัพยากรภายในกลุํมแตํอยํางใด 
    ด๎านอ านาจ สมาชิกมีอ านาจไมํเสมอภาคกัน สะท๎อนให๎เห็นจากการที่สมาชิกมีทรัพยากร
และการเข๎าถึงกระบวนการนโยบายไมํเสมอภาคกัน ลักษณะประการสุดท๎ายนี้สะท๎อนมาจาก
ลักษณะด๎านการกระจายทรัพยากรภายในเครือขํายและด๎านความตํอเนื่องอีกที ซึ่งผู๎วิจัยได๎อธิบาย
ไปแล๎ววําในการก าหน ดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ. 2550 สมาชิกของเครือขําย         
มีทรัพยากรและการเข๎าถึงกระบวนการนโยบายแตกตํางกันไป ไมํเสมอภาคกัน ดังนั้นสมาชิก    
ของเครือขํายนโยบายนี้จึงมีอ านาจไมํเสมอภาคกัน 
 นอกเหนือไปจากบทบาทการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมที่เป็นสมาชิกของ เครือขํายนโยบาย
ประเภทเครือขํายประเด็นปัญหาของนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยด๎วยกันแล๎ว 
สมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหานี้ยังมีบทบาทในการปฏิสัมพันธ์ตํอรัฐบาล ซึ่งสํงผลให๎รัฐบาล
ก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ. 2550            
ในลักษณะที่ “ประนีประนอม ” ความต๎องการของกลุํมตํางๆ  โดยกลุํมที่มีปฏิสัมพันธ์ตํอรัฐบาล 
ได๎แกํ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ , มูลนิธิชีววิถี , กลุํม 93 
นักวิชาการ, กรีนพีซ, และสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย 
 
7.2 การปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆต่อรัฐบาล 
 7.2.1 การปฏิสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตํอรัฐบาล 
 ในวันที่ 10 สิงหาคม พ .ศ. 2550 นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได๎แถลงขําวตํอสื่อมวลชนวํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎มีมติเห็นชอบรํวมกัน ในการ
เห็นควรให๎มีการอนุญาตให๎ศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎ จึงยื่นหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี เพื่อให๎
มีการพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 เพื่อเปิดให๎มีการปลูกทดสอบ
พืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา หรือภาคสนามในประเทศไทยได๎ ท้ังนี้ รัฐมนตรีวําการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ชี้แจงวํา จุดประสงค์ของการขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่  3 เมษายน      

                                                           
 12 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์,  ที่มาของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์  [ออนไลน์], 20 มีนาคม 2553. 
แหลํงที่มา http://www.thaibaa.org/history.asp  
 13 สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย,  เกี่ยวกับเรา  [ออนไลน์], 19 ตุลาคม 2549. แหลํงที่มา 
http://www.thaiorganictrade.com/ 
 14 สัมภาษณ์  วัลลภ พิชญ์พงศา, นายกสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย,  27 พฤศจิกายน 2552.  
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พ.ศ. 2544 นั้นเป็นไปเพื่อการวิจัยเทํานั้นยังไมํ เป็นการผลิตเพื่อการค๎า  อีกทั้งจะไมํท าการวิจัย
กับพืชที่มีความอํอนไหวงําย เชํน  ข๎าว ,สับปะรด  ฯลฯ แตํจะวิจัยในพืชที่เกษตร กรได๎รับ            
ความเดือดร๎อนเทํานั้น15  
 กิ่งกาญจน์ พิชญกุล ผู๎เชี่ยวชาญส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ได๎อธิบายถึงที่มา  
ของการด าเนินการดังกลําวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วํา “กํอนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็ งเห็นวํา การศึกษาวิจัยเรื่องพืชตัดแตํง
พันธุกรรมหยุดชะงักมานานเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล๎ว ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆที่เริ่มท าการศึกษาวิจัย
พืชตัดแตํงพันธุกรรมพร๎อมๆกับประเทศไทยมีความก๎าวหน๎า เชํน ประเทศจีน, ประเทศเกาหลี , และ
ประเทศเวียดนาม ศึกษาวิจัยไปจนถึงขั้นได๎พันธุ์ พืชตัดแตํงพันธุกรรมที่ได๎รับการรับรองแล๎ว แตํวํา
การศึกษาวิจัยด๎านนี้ในประเทศไทยไมํก๎าวหน๎าเลย การศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรม             
ของส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเองก็ไมํก๎าวหน๎า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นวํา
การศึกษาวิจัยเรื่องพืชตัดแตํงพันธุกร รมเป็นเรื่องส าคัญ เพราะในอนาคตเราไมํอาจจะหลีกเลี่ยง
เรื่องพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎ ทั้งนี้การท าพืชตัดแตํงพันธุกรรมมีวัตถุประสงค์ที่ดี เพราะท าให๎ได๎มา
ซึ่งพันธุ์พืชที่ต๎านทานตํอโรคพืชและศัตรูพืช และลดการใช๎สารเคมีทางการเกษตรลง เพราะพืช    
ตัดแตํงพันธุกรรมต๎านทานศัตรูพืชอยูํแล๎วจึงไมํต๎องใช๎ยาปราบศัตรูพืช  ดังนั้นกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงมีความต๎องการให๎รัฐบาลยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ที่ห๎าม
ไมํให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนาม”16 
 นอกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล๎วยังมีกระทรวงอ่ืนๆที่สนับสนุนการพิจารณา
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ซึ่งสิริกุล บรรพพงศ์ ผู๎อ านวยการส านัก    
ความหลากหลายทางชีวภาพได๎ให๎สัมภาษณ์วํา “ มี 4 กระทรวงที่สนับสนุนการพิจารณายกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ . 2544 ได๎แกํ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, และกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งกระทรวงเหลํานี้มีความเกี่ยวข๎องกันในการด าเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลเรื่องการศึก ษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรม  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูแลเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ , กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมดูแลเรื่องการรํางพระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัย      
ทางชีวภาพ , และกระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องอาหาร รัฐมนตรีของทั้ง 4 กระทรวง และเหลํา

                                                           
 15 “ธีระลุยจีเอ็มโอเสนอครม.แนํ เว๎นพืชอํอนไหวข๎าว-สับปะรด,”  ฐานเศรษฐกิจ (30 สิงหาคม–1 กันยายน 2550) : 16. 
 16 สัมภาษณ์  กิ่งกาญจน์ พิชญกุล, ผู๎เช่ียวชาญส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ,  25 กุมภาพันธ์ 2553. 
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ปลัดกระทรวง  ได๎ท าการปรึกษาหารือกันในระดับรัฐมนตรี เพื่อให๎ความรํวมมือในการ
สนับสนุนให๎มีการพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544  
ตํอคณะรัฐมนตร”ี17 
 ส าหรับความสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกลุํมอื่นๆที่มีบทบาทตํอการ
ก าหนดนโย บายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย ก็มีความชัดเจนวํากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได๎รํวมมือกับอีก 3 กระทรวง ได๎แกํ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม , และกระทรวงสาธารณสุข ในการผลักดันให๎มีการพิจารณา
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นตัวต้ัง
ตัวตี ซึ่งวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถีได๎ให๎สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้วํา  
 “ในรัฐบาลพล . อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์มีรัฐมนตรีที่ต๎องการผลักดันเรื่องพืชตัดแตํงพันธุกรรม
หลายคน มีธีระ สูตะบุตร รัฐ มนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แล๎วเขาก็มีการ “ล็อบบี้” จนกระทั่งนายแพทย์มงคล 
ณ สงขลา รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศวําอยากให๎มีการทดลองเรื่องสิ่งมีชีวิต    
ตัดแตํงพันธุกรรม มีการให๎สัมภาษณ์ขําวกับสื่อมวลชน กลายเป็นวําในตอนนั้นมี 4 กระทรวง       
ท่ีหนุนเรือ่งพชืตัดแตํงพนัธุกรรม  แล๎วรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ฯประกาศเลยวํานี่เป็นโอกาสดีที่สุด
แล๎วของทุกฝ่ายที่ขับเคลื่อนเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมที่จะผลักดันเป็นนโยบาย”18  
 7.2.2 การปฏิสัมพันธ์ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ตํอรัฐบาล 
 ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 นายสุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภา พ
สัมพันธ์ได๎แถลงตํอสื่อมวลชนวํา ในปีพ.ศ. 2550 ทางสมาคมตั้งเป้าที่จะผลักดันให๎รัฐบาลเห็นชอบ
และอนุมัติให๎มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชตัดแตํงพันธุกรรมในการปลูกทดสอบในระดับไรํนา
หรือภาคสนาม โดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ได๎รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐ , หนํวยงาน
เอกชน, รวมถึงสมาคมการค๎าที่เกี่ยวข๎องในการมาลงนามรํวมกัน เพื่อผลักดันให๎รัฐบาลสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนาด๎านพันธุวิศวกรรมอยํางจริงจัง , เป็นรูปธรรม , ตลอดจนมีการอนุญาตให๎ปลูก
ทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับภาคสนามได๎  เพื่อให๎งานวิจัยด๎านพันธุวิศวกรรมของ  
ประเทศไทยซึ่งต๎องหยุดชะงักมาเป็นระยะเวลากวํา 10 ปี สามารถด าเนินการตํอไปได๎ ทั้งนี้รายชื่อ
ของผู๎รํวมลงนามทั้งหมดจะน าไปเสนอยังรัฐมนตรี 3 กระทรวงที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับด๎านนี้ 
ได๎แกํ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , และกระทรวง

                                                           
 17 สัมภาษณ์  สิริกุล บรรพพงศ์,  ผู๎อ านวยการส านักความหลากหลายทางชีวภาพ, 18 กุมภาพันธ์ 2553. 
 18 สัมภาษณ์  วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถ,ี  25 พฤษภาคม 2552. 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อม เพื่อให๎เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ
พัฒนาและวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรมในประเทศไทย นอกจากน้ีทางสมาคมยังได๎พยายามสร๎าง
ความเข๎าใจในพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประชาชนระดับรากหญ๎า โดยการสร๎างเครือขํายเกษตรกร
ควบคํูไปกับเครือขํายสถาบันการศึกษา เพื่อ ให๎ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในเรื่องพืชตัดแตํง
พันธุกรรม19 
 7.2.3 การปฏิสัมพันธ์ของมูลนิธิชีววิถีตํอรัฐบาล 
 มูลนิธิชีววิถีคัดค๎านความพยายามยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 
โดยใช๎วิธีการเคลื่อนไหว 3 รูปแบบ ได๎แกํ การแถลงขําวคัดค๎านตํอสื่อมวลชน , การล็อบบ้ี , และการ
เคลื่อนไหวสาธารณะ 
 7.2.3.1 การเคลื่อนไหวด๎วยวิธีการแถลงขําวคัดค๎านตํอสื่อมวลชน มูลนิธิชีววิถีรํวมกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ, นักวิชาการ, เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก , สมาคมการค๎า
เกษตรอินทรีย์ไทย ฯลฯ  แถลงขําวคัดค๎านการปลูกทดสอบพืชตัด แตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนามในวันที่ 17 สิงหาคม พ .ศ.2550 ที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ  
ภายหลังจากที่นายธีระ  สูตะบุตร ได๎แถลงขําวในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 วําเตรียมเสนอให๎
คณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 เพื่อให๎มีการ
อนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ โดยมีเหตุผลหลักๆในการคัดค๎าน ได๎แกํ 
 ประการแรก การหลุดลอดของมะละกอตัดแตํงพันธุกรรมในปีพ .ศ.2547 ยังไมํสามารถหา
ข๎อสรุปได๎วําท าไมจึงเกิดการหลุดลอดได๎ และการด าเนินคดีตํอหนํวยงานที่รับผิดชอบก็ยังไมํสิ้นสุด 
 ประการที่ 2 เชื่อวําการผลักดันนโยบายให๎มีการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในประเทศไทย
มาจากการผลักดันจากบรรษัทข๎ามชาติอยูํเบื้องหลัง คือ บริษัทมอนซานโต๎ 
 ประการที่ 3 ถ๎าหากจะมีการอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกร รมควรมีการบังคับใช๎
พระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพเสียกํอน เพื่อจะได๎มีกฎหมายที่เข๎มงวดในการ
ควบคุมพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
 ประการที่ 4 การทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมควรจะอยูํแคํในระดับโรงเรือนพอ เพราะท า
ให๎สามารถศึกษาพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎แล๎ววํามันมีข๎อเ สียอยํางไร เพราะในระบบปิดจะท าให๎พืช
แสดงข๎อเสียของมันออกมาได๎มากกวํา 
 ประการที่ 5 ถ๎าประเทศไทยอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม การค๎าสินค๎าเกษตร   
ของไทยจะถูกการหลีกเลี่ยงโดยตลาดในสหภาพยุโรป และต๎นทุนในการผลิตจะสูงขึ้นเพราะต๎องมี

                                                           
 19 “นักวิชาการลําชื่อยื่นขอวิจัยจีเอ็มโอ  โวยปลํอยหยุดชะงักมานานรํวม 10 ปี  เตือนขืนชักช๎าไมํทันกินตํางชาต,ิ”  
แนวหน๎า (18 มกราคม 2550) : 12. 
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คําใช๎จํายในการตรวจพืชตัดแตํงพันธุกรรมที่ปะปนในสินค๎า 
 ประการที่ 6 ถ๎าประเทศไทยอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมจะเปลี่ยนให๎เกษตรกร
ไทยต๎องไปพึ่งพาบริษัทในการท าเกษตร  แทนที่การพึ่งพาตนเอง20 
 7.2.3.2 การล็อบบ้ี วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถี ได๎เลําถึงเรื่องนี้วํา “มูลนิธิ
ชีววิถีและกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลอื่นๆซึ่งมีบทบาทในการเคลื่อนไหวในประเด็นมาตรการ
บังคับใช๎สิทธิของสิทธิบัตรยาในการเจรจาเขตการค๎าเสรีระหวํางประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได๎ขอเข๎าพบนายแพทย์ มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข      
ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่เข๎ารํวมกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนให๎มีการยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 การท่ีมูลนิธิชีววิถีได๎เชิญชวนให๎กลุํมองค์การที่มิใชํ
ของรัฐบาลที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวในประเด็นมาตรการ บังคับใช๎สิทธิของสิทธิบัตรยามาเข๎า
พบด๎วย เพราะนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็นผู๎มีบทบาทส าคัญในประเด็นน้ี และองค์การที่มิใชํ
ของรัฐบาลกลุํมตํางๆเหลํานี้มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับทีมที่ปรึกษาเรื่องมาตรการบังคับใช๎สิทธิของ
สิทธิบัตรยาของนายแพทย์มงคล สํงผลให๎การเข๎าถึงตัวน ายแพทย์มงคลเพื่อการนัดประชุม ด าเนิน
ไปได๎ด๎วยดี ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถีได๎ใช๎เวลาประมาณ 30 นาที ในการชี้แจงให๎นายแพทย์มงคล
ได๎รับทราบถึงผลกระทบจากการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม  ผนวกกับการท่ีนายแพทย์มงคลได๎
เดินทางไปดูงานยังประเทศอาร์เจนตินําแล๎วพบวําการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมยังประโยชน์ให๎
เฉพาะบ ริษัทรายใหญํ แตํเป็นการท าร๎ายเกษตรกรรายยํอย  ดังนั้นทําทีของนายแพทย์มงคล       
จึงเปลี่ยนไปเป็นไมํสนับสนุนการผลักดันให๎ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544”21  
 เมื่อกระทรวงสาธารณสุขที่เคยสนับ สนุนให๎ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน    
พ.ศ. 2544  เปลี่ยนทําทีไป ท าให๎คณะรัฐมนตรีจ าเป็ นต๎องหาข๎อยุติโดยการแตํงตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองขึ้นมา โดยมีนายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน 22  มูลนิธิชีววิถี 
ก็ท าการล็อบบ้ีนายไพบูลย์ให๎มีความเห็นสอดคล๎องกับกลุํมตน คือ ไมํควรยกเลิก มติคณะรัฐมนตรี
วันท่ี 3 เมษายน พ .ศ. 2544 โดยวิฑูรย์เลําวํา “โชคดีที่เรามีการติดตํออยูํกับรองนายกรัฐมนตรี 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เพราะเมื่อมีความเห็นแย๎งจากกระทรวงสาธารณสุข ทางคณะรัฐมนตรีก็ต๎อง
หาข๎อยุติ โดยต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีไพบูลย์เป็นประธาน                  

                                                           
 20 “ภาคประชาชนค๎านเปิดทดลองจีเอ็มโอภาคสนาม ชี้กฎหมายไมํพร๎อม กรณีปนเปื้อนเกํายังค๎าง,”  ประชาไท          
(17 สิงหาคม 2550) : 8. 
 21 สัมภาษณ์  วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถ,ี  25 พฤษภาคม 2552. 
 22 ฝ่ายข๎อมูลมูลนิธิชีววิถ,ี  จดหมายเปิดผนึกจาก 93 นักวิชาการ เสนอให๎คณะรัฐมนตรีคงมติห๎ามการปลูกทดลอง  
จีเอ็มโอในไรํนาและสถานีทดลอง  [ออนไลน์], 18 ธันวาคม 2550. แหลํงที่มา http://www.biothai.net/node/188 
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เราก็ไปล็อบบ้ีอีก” 23 
 7.2.3.3 การเคลื่อนไหวสาธารณะ ซึ่งวิฑูรย์เลําวํา “การเคลื่อนไหวยังไมํจบที่แคํการล็อบบ้ี 
เพราะเรามีการ“เคลื่อนไหวสาธารณะ” ด๎วย โดยเครือขํายของเราได๎ท าการลํารายชื่อ 2 กลุํม  
กลุํมแรก คือ ลํารายชื่อนักวิชาการมาเกือบ 100 รายชื่อ ซึ่ งสํวนใหญํเป็นอาจารย์สอนคณะ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แทบจะยกคณะ และมีรายชื่อบางคนที่
เหลือเชื่อ เชํน หัวหน๎าภาควิชาพืชไรํของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นฐานการสนับสนุนให๎
ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมมากํอน ก็กลายเป็นมาคัดค๎าน และกลุํ มที่ 2 ก็เป็นรายชื่อองค์กร
ภาคประชาชนกวํา 500 องค์กร”24  
 7.2.4 การปฏิสัมพันธ์ของกรีนพีซตํอรัฐบาล 

 ในปีพ.ศ. 2548 กรีนพีซตรวจพบมะละกอตัดแตํงพันธุกรรมในแปลงของเกษตรกรใน  
5 จังหวัด คือ ก าแพงเพชร , กาฬสินธุ์, ชัยภูมิ, มหาสารคาม , และระยอง หลังจากที่กรีนพีซเคย   
เปิดโปงเรื่องการหลุดลอดของมะละกอตัดแตํงพันธุกรรมจากส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร   
เขตที่ 3 สํวนแยกพืชสวน จั งหวัดขอนแกํน  สังกัดกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในเดือนกรกฎาคมพ .ศ. 254725 ด๎วยเหตุนี้ในวันที่ 25 ตุลาคม พ .ศ.2549 กรีนพีซได๎ฟ้องร๎อง      
กรมวิชาการเกษตรและอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตํอศาลปกครองด๎วยข๎อกลําวหา ดังนี้   
 7.2.4.1 กรมวิชาการเกษตรอนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับ  
ไรํนาซึ่งขัดตํอพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507 
        7.2.4.2 กรมวิชาการเกษตรเป็นแหลํงก าเนิดการแพรํกระจายของมะละกอตัดแตํง
พันธุกรรมผิดกฎหมายจากการปลูกทดสอบมะละกอตัดแตํงพันธุกรรมในสภาพเปิด         

 7.2.4.3 กรมวิชาการเกษตรล๎มเหลวในการควบคุมการทดลองสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม
ของประเทศ        

        7.2.4.4 กรมวิชาการเกษตรแจกจํายเมล็ดพันธุ์มะละกอที่ปนเปื้อนมะละกอตัดแตํง
พันธุกรรมให๎แกํเกษตรกรที่รู๎เทําไมํถึงการณ์ในปีพ.ศ. 2547 จนกํอให๎เกิดการปนเปื้อนของ          
พืชตัดแตํงพันธุกรรมในวงกว๎าง26   
 ครั้นถึงปีพ.ศ. 2550 ภายหลังจากที่นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตร 

                                                           
 23 สัมภาษณ์  วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถ,ี  25 พฤษภาคม 2552. 
 24 เร่ืองเดียวกัน 

 25 กรีนพีซ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎),  กรีนพีซถลํมมะละกอหน๎ากระทรวงเกษตรฯหยุดล๎มมติครม.ห๎ามทดลองพืช 
จีเอ็มโอ  [ออนไลน์], 27 สิงหาคม 2550. แหลํงที่มา http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/papaya-dumping-moac 

 26 เอเอสทีวี ผู๎จัดการออนไลน,์  กรีนพีซฟ้องกรมวิชาการเกษตรและอธิบดีแพรํมะละกอจีเอ็มโอ  [ออนไลน์], 25 ตุลาคม 
2549. แหลํงที่มา http://www.nicaonline.com/webboard/index.php?topic=5243.0   
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และสหกรณ์ ออกมาแถลงขําวในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 วํา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได๎มีมติเห็นชอบรํวมกันในการเห็นควรให๎มีการอนุญาตให๎ศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรม
จึงยื่นหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อให๎มีการพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 เมษายน   
พ.ศ. 2544  เพื่อเปิดให๎มีการปลูกทดลองพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนาม         
ในประเทศไทยได๎27  
  ในวันที่ 27 สิงหาคม พ .ศ. 2550 เหลําอาสาสมัครของกลุํมกรีนพีซได๎น ามะละกอสด
น้ าหนักราว 9 ตัน บรรทุกใสํ 3 คันรถ ไปวางกองขวางประตูทางเข๎า -ออกของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อแสดงความไมํพอใจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให๎ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลําว เหตุที่ใช๎มะละกอเพราะต๎องการสื่อถึงการปน เปื้อนของมะละกอตัดแตํงพันธุกรรม จาก
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 สํวนแยกพืชสวน จังหวัดขอนแกํน  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปีพ .ศ. 2547 ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
ไมํสามารถควบคุมการแพรํกระจายของพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎ สร๎างความเดือดร๎อนให๎แกํ
เกษตรกรและเป็นเหตุให๎ตลาดตํางๆระดับนานาชาติ โดยเฉพาะตลาดของยุโรปขาดความเชื่อมั่น
ตํอการน าเข๎ามะละกอของประเทศไทย อีกทั้ งกรีนพีซยังออกมาเรียกร๎องให๎คณะรัฐมนตรีห๎าม
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ที่ห๎ามปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรม       
ในระดับไรํนาหรือภาคสนามอีกด๎วย28   
 นอกจากน้ีกลุํมกรีนพีซยังลํารายชื่อประชาชนไทยจ านวน 10,000 รายชื่อ เพื่อแสดงพลัง
ในการตํอต๎านสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม และการยุติภัยคุกคามจากพืชตัดแตํงพันธุกรรม ต้ังแตํต๎น
เดือนพฤศจิกายน พ .ศ. 2550 ทั้งจากการรณรงค์ตามท๎องถนนและจากทางอินเตอร์เน็ต เมื่อได๎
รายชื่อหมื่นกวํารายชื่อแล๎ว ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ .ศ. 2550 อาสาสมัครกลุํมกรีนพีซตําง ชูป้าย 
“คนไทยไมํเอาจีเอ็มโอ  ยุติภัยคุกคามจากพืชจีเอ็มโอ  สนับสนุนการเกษตรยั่งยืนและเกษตร
อินทรีย์” และธงข๎อความ  “ไมํเอาจีเอ็มโอ ” เดินขบวนไปยังหน๎าท าเนียบรัฐบาล  เพื่อยื่นรายชื่อ
ประชาชนไทยตํอต๎านสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรมแกํพล .อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกรัฐมนตรี   
ในขณะนั้น  เพื่อเรียกร๎องให๎รัฐบาลคงมติ คณะรัฐมนตรีวันที่  3 เมษายน  พ.ศ. 2544 ไว๎ และ
เรียกร๎องให๎รัฐบาลสนับสนุนการเกษตรยั่งยืนและ การเกษตรธรรมชาติ  โดยอ๎างวํารายชื่อทั้งหมด

                                                           
 27 “ธีระลุยจีเอ็มโอเสนอครม.แนํ  เว๎นพืชอํอนไหวข๎าว-สับปะรด,”  ฐานเศรษฐกิจ (30 สิงหาคม–1 กันยายน 2550) : 16. 
 28 กรีนพีซ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎),  กรีนพีซถลํมมะละกอหน๎ากระทรวงเกษตรฯหยุดล๎มมติครม.ห๎ามทดลองพืช 
จีเอ็มโอ  [ออนไลน์], 27 สิงหาคม 2550. แหลํงที่มา http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/papaya-dumping-moac 
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คือเสียงจากประชาชน ถ๎ารัฐบาลอนุมัติให๎ยกเลิกมติวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 จะสะท๎อนวํา
รัฐบาลไมํใสํใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน29 
 7.2.5 การปฏิสัมพันธ์ของกลุํม 93 นักวิชาการตํอรัฐบาล  
 นักวิชาการ 93 คนจากหลายสถาบันและหลายสาขา ได๎แกํ เกษตรศาสตร์ , นิติศาสตร์ , 
เศรษฐศาสตร์ , แพทย์ศาสตร์ ฯลฯ ได๎ย่ืนจดหมายเปิดผนึกถึงพล .อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 18 ธันวาคม พ .ศ. 2550 เรื่อง “ขอสนับสนุนให๎คงมติห๎ามการทดสอบพืช   
ตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนา ” โดยมีสาระส าคัญ คือ  ตามที่ผลการประชุมของคณะกรรมการ
กลั่นกรอ งเพื่อเสนอเรื่องตํอค ณะรัฐมนตรี ได๎พิจารณาข๎อเสนอของนายธีระ สูตะบุตร 
รัฐมนตรีวํ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550 ที่ผลักดันให๎มี
การอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎  โดยได๎เตรียมการน าเสนอ
เกี่ยวกับกรณีดังกลําว เพื่อให๎คณะรัฐมนตรี ตัดสินใจ 2 แนวทางคือ ข๎อเสนอแรก ให๎คง มติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 ท่ีห๎ามการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับ 
ไรํนา   และให๎เรํงพิจารณารํางพระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพโดยเร็ว           
และข๎อเสนอที่สอง อนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแ ตํงพันธุกรรมในศูนย์วิจัยหรือสถานี
ทดลองของราชการได๎โดยมกีฎระเบียบที่เครํงครัดก ากับ 
 ทางกลุํมนักวิชาการ ดังกลําวสนับสนุนให๎คณะรัฐมนตรีมีมติให๎ใช๎ข๎อเสนอแรก  เนื่องจาก
ทางกลุํมมีความเห็นวําการอนุญาตให๎มีการปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในแปลงเปิดไมํวํา   
จะเป็นในสถานีทดลองของราชการหรือในไรํนาของเกษตรกร  มีปัญหาดังตํอไปนี้ 
   7.2.5.1 ปัญหาการปนเปื้อนทางพันธุกรรม การปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในสภาพ     
แปลงทดสอบเปิดท าให๎เกิดการปนเปื้อนได๎หลายกรณี โดยเกิดขึ้นจากลม , แมลง , หรือสัตว์        
เป็นพาหะ หรืออาจเกิดขึ้นจากมนุษย์เพราะความประมาทหรือการจงใจท าให๎เกิดการปนเปื้อนด๎วย
เหตุผลบางประการ  ดังนั้น การอาศัยระเบียบของทางราชการอยํางเดียวจึงไมํเพียงพอตํอการ
ป้องกันมิให๎เกิดการปนเปื้อนทางพันธุกรรมได๎ 
 7.2.5.2 ปัญหาการละเมิดสิทธิ  พืชตัดแตํง พันธุกรรม เกี่ยวข๎องกับประเด็นด๎านสิ ทธิ       
ในหลายลักษณะ เชํน สิทธิบัตรในยีนหรือกระบวนการวิจัยเป็นของบริษัทตํางชาติ การปนเปื้อน
ทางพันธุกรรมอาจสํงผลใหเ๎กษตรกรอาจกลายเป็นผู๎ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท   
 7.2.5.3 ปัญหาทางการค๎า การปนเปื้อนทางพันธุกรรมจะสํงผล กระทบตํอการสํงออก
สินค๎าเกษตรอินทรีย์และสินค๎าเกษตรทั่วไปของประเทศไทย 

                                                           
 29 กรีนพีซ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎),  กรีนพีซยื่นหนึ่งหมื่นรายชื่อ “คนไทยไมํเอาจีเอ็มโอ” เรียกร๎องให๎รัฐคงมติ 
[ออนไลน์], 27 พฤศจิกายน 2550. แหลํงที่มา  http://202.44.55.51/truefood_org/index.php?act=greenpeace  
newsarch&id=000041 
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 โดยในท๎ายจดหมายได๎มีการลงรายชื่อของนักวิชาการกลุํมนี้ทั้งหมด 93 คนก ากับ30 
 7.2.6 การปฏิสัมพันธ์ของสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทยตํอรัฐบาล 
 วัลลภ พิชญ์พงศา นายกสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย ได๎อธิบายถึงบทบาทของ
สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทยดังนี้ “ครั้งนี้เราลงแรงเยอะกวําครั้งที่แล๎ว เพราะวําเราพยายาม ให๎
ข๎อมูลกับการ “ล็อบบี้” ซึ่งไมํเชิงวําเป็นการล็อบบี้ เพราะเราไมํได๎เข๎าไปคุยกับพวกรัฐมนตรีโดยตรง 
แตํเราสํงข๎อมูลให๎นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ สํงให๎คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคุณโฆษิต ป้ันเปี่ยมรัษฐ์                  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม เราก็พยายามสํงข๎อมูลไปให๎ถึง  
ลูกของคุณโฆษิตเป็นรุํนน๎องผมที่จุฬาฯ ผมก็คุยกับเขาบอกวําจะสํงแฟกซ์ไป  รบกวนให๎คุณพํอ  
อํานหนํอย อันนี้ก็เป็นความพยายามให๎ข๎อมูลไปถึง” 
 กํอนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ . ศ. 2550 ออกมาสมาคมการค๎าเกษตร
อินทรีย์ไทยได๎ใช๎การเคลื่อนไหว 2 รูปแบบ ได๎แกํ การแถลงขําวคัดค๎าน และการสํงจดหมายถึง   
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนที่รับผิดชอบงานเกี่ยวข๎องกับประเด็นพชืตัดแตํงพันธุกรรม 
 7.2.6.1 การแถลงขําวคัดค๎าน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ .ศ. 2550 สมาคมการค๎าเกษตร
อินทรีย์ไทยได๎แถลงขําว “ไมํเห็นด๎วยกับการทดลองพืชจีเอ็มโอในพื้นที่เปิด” โดยมีสาระส าคัญ คือ 
”สืบเนื่องจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะน าเรื่องเข๎าสูํที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี เพื่อขอ
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทยได๎รํวมกับ
มูลนิธิดินรักษ์น้ า ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได๎แสดงความไมํเห็นด๎วย เพราะหํวงใยวํา  
การเปิดให๎มีการทดลองปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในพื้นที่เปิด จะกํอให๎เกิดผลกระทบดังนี้  
  7.2.6.1.1 ผลกระทบตํอการสํงออกสินค๎าเกษตรและอาหารไทย เนื่องจากตลาด
สํงออกสํวนใหญํยังไมํให๎การย อมรับสินค๎าที่มีสํวนผสมสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม ซึ่งถ๎า      
ประเทศไทย เปิดให๎มีการทดลองปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม ในระดับไรํนา จะสํงผลตํอความเชื่อมั่น
ของผู๎ซื้อในตํางประเทศตํอสินค๎าเกษตร และอาหารไทยและจะถูกเพํง เล็งเป็นพิเศษจากผู๎ซื้อ ซึ่งจะ
ท าให๎เสียภาพลักษณ์ของประเทศที่เป็นผู๎ผลิตอาหารสํงออกไปทั่วโลกในที่สุดจะมีผลกระทบ
ตํอเนื่องตํอรายได๎จากการสํงออกสินค๎าเกษตรและอาหารของประเทศไทย  
  7.2.6.1.2 ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมเนื่องจากการหลุดลอดของพืชตัดแตํง

                                                           
 30 ฝ่ายข๎อมูลมูลนิธิชีววิถ,ี  จดหมายเปิดผนึกจาก 93 นักวิชาการ เสนอให๎คณะรัฐมนตรีคงมติห๎ามการปลูกทดลอง  
จีเอ็มโอในไรํนาและสถานีทดลอง  [ออนไลน์], 18 ธันวาคม 2550. แหลํงที่มา http://www.biothai.net/node/188 
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พันธุกรรมสูํสภาพแวดล๎อม เนื่องจาก ประเทศไทยยังไมํมีมาตรการใดที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการปนเปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกรรมกับพืชทั่วไป การปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม ในระดับ  
ไรํนาจึงกํอ ให๎เกิดความเสี่ยงตํอสิ่ง แวดล๎อม โดยเฉพาะการปะปนกับพันธุ์พืชพื้นเมือง ซึ่งเมื่อเกิด
ปัญหาการหลุดลอดของพืชตัดแตํงพันธุกรรมสูํสภาพแวดล๎อมแล๎วยากที่จะควบคุมและแก๎ไขได๎  
  7.2.6.1.3 ผลกระทบด๎านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจท๎องถิ่น เนื่องจากการ
ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม จะบั่นทอนภูมิปัญญาท๎องถิ่ นและความสามารถใน การพึ่งพาตนเอง    
ของสังคมเกษตรกรรม เนื่องจากเกษตรกรต๎องพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกทั้งหมด ต้ังแตํ     
เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตตํางๆ ซึ่งจะถูกค๎ุมครองโดยสิทธิบัตร อันเป็นการท าลาย
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ซึ่งขัดกับหลักป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีรัฐบาลได๎ถือเป็นหลัก
ในการบริหารประเทศ”31  
 7.2.6.2 การสํงจดหมายถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนที่รับผิดชอบงาน
เกี่ยวข๎องกับประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม  โดยในวันที่ 3 ธันวาคม พ .ศ. 2550 สมาคมการค๎า
เกษตรอินทรีย์ไทยได๎รํวมกับมูลนิธิดินรักษ์น้ า และส านักงานมาต รฐานเกษตรอินทรีย์ ได๎สํง
จดหมายเรื่อง “การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน 2544      
เพื่อเปิดการทดลองปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม(จีเอ็มโอ)ในระดับไรํนา” ถึงนายโฆษิต ป้ันเปี่ยมรัษฐ์  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,    
และนายแพทย์พลเดช ป่ินประทีป รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ คนละฉบับ โดยจดหมายทุกฉบับมีสาระส าคัญ ดังนี ้
 “สืบเนื่องจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะน าเรื่องเข๎าสูํที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
เพื่อขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 เพื่อเปิดให๎มีการทดลองปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในพื้นที่เปิด สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทยได๎รํวมกับมูลนิธิดินรักษ์น้ า ส านักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได๎แสดงความไมํเห็นด๎วย เพราะหํวงใยวําการเปิดให๎มีการทดลองปลูกพืช
ตัดแตํงพันธุกรรมในพื้นที่เปิด จะกํอให๎เกิดผลกระทบดังนี้  
  7.2.6.2.1 ผลกระทบตํอการสํงออกสินค๎าเกษตรและอาหารไทย เนื่องจากตลาด
สํงออกสํวนใหญํยังไมํให๎การย อมรับสินค๎าที่มีสํวนผสม สิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม ซึ่งถ๎า      
ประเทศไทย เปิดให๎มีการทดลองปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม ในระดับไรํนา จะสํงผลตํอความเชื่อมั่น
ของผู๎ซื้อในตํางประเทศตํอสินค๎าเกษตร  และอาหารไทยและจะถูกเพํง เล็งเป็นพิเศษจากผู๎ซื้อ       

                                                           
  31สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย, “แถลงการณ์ไมํเห็นด๎วยกับการทดลองพืชจีเอ็มโอในพื้นที่เปิด,”
แถลงการณ,์  28 พฤศจิกายน 2550. 
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ซึ่งจะท าให๎เสียภาพลักษณ์ของประเทศที่เป็นผู๎ ผลิตอาหารสํงออกไปทั่วโลกในที่สุด                
จะมีผลกระทบตํอเนื่องตํอรายได๎จากการสํงออกสินค๎าเกษตรและอาหารของประเทศไทย  

 7.2.6.2.2 ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมเนื่องจากการหลุดลอดของพืชตัดแตํง
พันธุกรรมสูํสภาพแวดล๎อม เนื่องจาก ประเทศไทยยังไมํมีมาตรการใดที่มีประสิ ทธิภาพในการ
ป้องกันการปนเปื้อนของพืชตัดแตํงพันธุกรรมกับพืชทั่วไป การปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม ในระดับ  
ไรํนาจึงกํอ ให๎เกิดความเสี่ยงตํอสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะการปะปนกับพันธุ์พืชพื้นเมือง ซึ่งเมื่อเกิด
ปัญหาการหลุดลอดของพืชตัดแตํงพันธุกรรมสูํสภาพแวดล๎อมแล๎วยากที่จะควบคุมและแก๎ไขได๎  
  7.2.6.2.3 ผลกระทบด๎านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจท๎องถิ่น เนื่องจากการ
ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม จะบั่นทอนภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความสามารถใน การพึ่งพาตนเองของ
สังคมเกษตรกรรม เนื่องจากเกษตรกรต๎องพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกทั้งหมด ต้ังแตํเมล็ดพันธุ์
และปัจจัยการผลิตตํางๆ ซึ่งจะถูกค๎ุมครองโดยสิทธิบัตร อันเป็นการท าลายความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ซึ่งขัดกับหลักป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ รัฐบาลได๎ถือเป็นหลักในการบริหาร
ประเทศ”32 
 เมื่อได๎ทราบแล๎ววําในการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ. 2550 มีกลุํม
ใดบ๎างที่เกี่ยวข๎อง กลุํมเหลํานี้มีการปฏิสัมพันธ์ตํอกันเองและมีปฏิสัมพันธ์ตํอรัฐบาลอยํางไร       
ซึ่งสํงผลตํอการตัดสินใจก าหนดมติคณะรัฐมนตรีนี้ ล าดับตํอไปเป็นการอธิบายวําคณะรัฐมนตรี
หรือรัฐบาลผู๎มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ท าการตัดสินใ จก าหนดนโยบายโดย  
“ประนีประนอม ” ความต๎องการของกลุํมตํางๆ  อันสอดคล๎องกับแนวคิด “พหุนิยม ” จากการ
วิเคราะห์จากบริบททางการเมือง ดังนี ้
 
7.3 การวิเคราะห์การตัดสินใจก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550   
ของคณะรัฐมนตรีภายใต้บริบททางการเมือง 
 จากการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรมด๎วยกัน
เอง คือ การปฏิสัมพันธ์ระหวํางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิชีววิถี และกรีนพีซ เป็นการท า
ให๎รัฐบาลตระหนักทางอ๎อมวํา ในสังคมมีกลุํมที่ต๎องการให๎รัฐบาลยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่  
3 เมษายน พ.ศ. 2544 เชํน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรีนพีซ   
 อีกทั้งยังมีการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตํางๆตํอรัฐบาลอีกด๎วย เริ่มจากการที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได๎ผลักดันให๎มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 เพื่อให๎
มีการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ เนื่องจากเห็นวํา

                                                           
 32 สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย, “การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 เมษายน 2544  
เพ่ือเปิดการทดลองปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม(จีเอ็มโอ)ในระดับไรํนา,”  จดหมายถึงรัฐมนตรี, 3 ธันวาคม 2550. 
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การศึกษาวิจัยเรื่องพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยได๎หยุดชะงักมากวํา 10 ปีแล๎ว และ
การศึกษาวิจัยเรื่องพืชตัดแตํงพันธุกรรมมีความส าคัญ เพราะในอนาคตไมํสามารถหลีกเลี่ยง
ประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎ อีกทั้งการศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรมยังมีเป้าหมายที่ดี คือ 
เพื่อให๎ได๎พันธุ์พืชตามความต๎องการ  ซึ่งต๎านทานแมลง , ต๎านทานโรคพืช , และลดการใช๎สารเคมี
ทางการเกษตร 33 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันวําจะท าพืชตัดแตํงพันธุกรรมเพียงเพื่ อ
การศึกษาวิจัย ไมํใชํท าในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งจะเลือกศึกษาวิจัยเฉพาะพืชที่เกษตรกรเดือดร๎อน 34 
นอกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล๎วยังมีกระทรวงอ่ืนๆ ที่สนับสนุนให๎ยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีวันที3่ เมษายน พ.ศ. 2544 เพื่อให๎มีการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ในระดับไ รํนาหรือภาคสนามได๎  อีก 3 กระทรวง ได๎แกํ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม , และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกระทรวงตํางๆเหลํานี้
รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเกี่ยวข๎องกันในการด าเนินการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ดูแลเรื่องการศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรม , 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูแลเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ , กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมดูแลเรื่องการรํางพระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ , และกระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องอาหาร 35 และมีการสนับสนุนจากองค์การที่มิใชํของ
รัฐบาล คือ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ (สทส .) ซึ่งเป็นสมาคมที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ(ศช.), องค์การไอซํา , และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎องได๎รํวมกันจัดต้ัง
ข้ึน36  โดยทางสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ได๎ รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐ , หนํวยงานเอกชน , 
รวมถึงสมาคมการค๎าบางกลุํมมาลงนามรํวมกัน  โดยน าการลงนามนี้ไปเสนอยังรัฐมนตรี  
3 กระทรวง ได๎แกํ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อผลักดันให๎รัฐบาลเล็ง เห็นถึงความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการพัฒนาและวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรมในประเทศไทย37 
 นอกเหนือจากมีกระทรวงตํางๆและสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ที่สนับสนุนให๎มีการ
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 แล๎ว เนื่องจากประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม

                                                           
 33 สัมภาษณ์  กิ่งกาญจน์  พิชญกุล,  ผู๎เช่ียวชาญส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ,  25 กุมภาพันธ์ 2553. 
 34 “ธีระลุยจีเอ็มโอเสนอครม.แนํ  เว๎นพืชอํอนไหวข๎าว-สับปะรด,”  ฐานเศรษฐกิจ (30 สิงหาคม–1 กันยายน 2550) : 16.  
 35 สัมภาษณ์  สิริกุล บรรพพงศ์, ผู๎อ านวยการส านักความหลากหลายทางชีวภาพ, 18 กุมภาพันธ์ 2553. 
 36 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์,  ที่มาของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์  [ออนไลน์], 20 มีนาคม 2553. 
แหลํงที่มา http://www.thaibaa.org/history.asp  
 37 “นักวิชาการลําชื่อยื่นขอวิจัยจีเอ็มโอ  โวยปลํอยหยุดชะงักมานานรํวม 10 ปี  เตือนขืนชักช๎าไมํทันกินตํางชาต,ิ”  
แนวหน๎า (18 มกราคม 2550): 12. 
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เป็นประเด็นสาธา รณะซึ่งมีผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียมากมาย ดังนั้นจึงมีการออกมาเคลื่อนไหวของ
กลุํมที่คัดค๎านการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ได๎แกํ มูลนิธิชีววิถี ซึ่งเป็น
องค์การที่มิใชํของรัฐบาลที่มีบทบาทส าคัญในการคัดค๎านการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่  
3 เมษายน พ .ศ. 2544 ซึ่งมีการเคลื่อนไหวทั้งการจัดแถลงขําวคัดค๎านรํวมกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหํงชาติ, นักวิชาการ , เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก , สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย 
ฯลฯ ตํอสื่อมวลชน 38  อีกทั้งยังมีการล็อบบ้ีเพื่อให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขเลิก
สนับสนุนการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 254439 40 และสมาคมการค๎าเกษตร
อินทรีย์ไทยซึ่งเป็นกลุํมธุรกิจที่มีการเคลื่อนไหวคัดค๎านการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ. 2544 โดยการแถลงขําวคัดค๎าน 41 และการสํงจดหมายถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี   
บางคนที่รบัผิดชอบงานที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม42     
 นอกจากน้ียังมีการเคลื่อนไหวของกลุํมระดับระหวํางประเทศ คือ กรีนพีซ (เอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎) ซึ่งเป็นองค์การที่มิใชํของรัฐบาลระดับระหวํางประเทศ โดยกรีนพีซได๎มีการเคลื่อนไหวโดย
ยุทธวิธีที่ได๎รับความสนใ จจากสาธารณชน ทั้งการน ามะละกอไปกองขวางทางเข๎า -ออกของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแสดงความไมํพอใจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายาม
ผลักดันให๎รัฐบาลยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ทั้งที่หนํวยงานในสังกัดของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ส านักวิจัยและพัฒนากา รเกษตร เขตที่ 3 สํวนแยกพืชสวน 
จังหวัดขอนแกํน เคยปลํอยให๎มีการหลุดลอดของมะละกอตัดแตํงพันธุกรรมไปปนเปื้อนมะละกอ
ทั่วไปตามธรรมชาติ และเรียกร๎องให๎รัฐบาลคงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 
เอาไว๎43  อีกทั้งยังลํารายชื่อประชาชนไทยจ านวน 10,000 รายชื่อ ไปมอบให๎พล.อ. สุรยุทธ์  
จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี  เพื่อ เรียกร๎องให๎รัฐบาลคงมติ คณะรัฐมนตรีวันที่  3 เมษายน พ.ศ. 2544 
ไว๎  และเรียกร๎องให๎รัฐบาลสนับสนุนการเกษตรยั่งยืนและ การเกษตรธรรมชาติ   โดยอ๎างวํารายชื่อ
ทั้งหมดคือเสียงจากประชาชน  ถ๎ารัฐบาลอนุมัติให๎ยกเลิกมติวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544           

                                                           
 38 “ภาคประชาชนค๎านเปิดทดลองจีเอ็มโอภาคสนาม  ชี้กฎหมายไมํพร๎อม  กรณีปนเปื้อนเกํายังค๎าง,”  ประชาไท  
(17 สิงหาคม 2550) : 8. 
 39 สัมภาษณ์  วิฑูรย์  เลี่ยนจ ารูญ,  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถ,ี  25 พฤษภาคม 2552. 
 40 ฝ่ายข๎อมูลมูลนิธิชีววิถ,ี จดหมายเปิดผนึกจาก 93 นักวิชาการ เสนอให๎คณะรัฐมนตรีคงมติห๎ามการปลูกทดลอง   
จีเอ็มโอในไรํนาและสถานีทดลอง  [ออนไลน์], 18 ธันวาคม 2550.  แหลํงที่มา http://www.biothai.net/node/188 

 41สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย,  “แถลงการณ์ไมํเห็นด๎วยกับการทดลองพืชจีเอ็มโอในพื้นที่เปิด,”  แถลงการณ์,  
28 พฤศจิกายน 2550. 
 42 สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย, “การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 เมษายน 2544    
เพ่ือเปิดการทดลองปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม(จีเอ็มโอ)ในระดับไรํนา,”  จดหมายถึงรัฐมนตรี, 3 ธันวาคม 2550. 
 43 กรีนพีซ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎),  กรีนพีซถลํมมะละกอหน๎ากระทรวงเกษตรฯหยุดล๎มมติครม.ห๎ามทดลอง            
พืชจีเอ็มโอ  [ออนไลน์], 27 สิงหาคม 2550. แหลํงที่มา http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/papaya-dumping-moac 

http://www.biothai.net/node/188
http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/papaya-dumping-moac
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จะสะท๎อนวํารัฐบาลไมํใสํใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน 44  และมีการเคลื่อนไหว
ของกลุํมที่มาจากการรํวมมือกันเป็นการชั่วคราว คือ กลุํมที่มาจากการรวมตัวของนักวิชาการ     
93 คน ซึ่งมาจา กหลากหลายสาขาและหลากหลายสถาบัน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพล .อ.          
สุรยุทธ์  จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เพื่อ สนับสนุนให๎คณะรัฐมนตรีมีมติท าตาม ข๎อเสนอแรกของ
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอเรื่องตํอคณะรัฐมนตร ีคือ ให๎คงมติคณะรัฐมนตรีวันที่  
3 เมษายน พ .ศ. 2544 ท่ีห๎ามการ ปลูกทดสอบพืชตัดแตํง พันธุกรรมใน ระดับไรํนา  และให๎เรํง
พิจารณารํางพระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยเร็ว  โดยให๎เหตุผลแสดงถึง
ปัญหาท่ีคาดวําจะเกิดขึ้นถ๎าคณะรัฐมนตรีอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนามได๎  
 เมื่อในสังคมมีทั้งกลุํมที่สนับสนุนให๎ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2544 
เพื่อให๎มีการอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ และมีกลุํมที่
คัดค๎านการยกเลิกมติดังกลําว คณะรัฐมนตรีจึงมีความจ าเป็นที่ต๎องประนีประนอมความต๎องการ
ของทั้ง 2 ฝ่าย โดยการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีสาระส าคัญ  
2 ข๎อ ดังนี้ 
 7.3.1 ให๎ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรํงรัดการด าเนินการรํางพระราชบัญญัติวําด๎วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพของเท คโนโลยีชีวภาพสมัยใหมํ เพื่อให๎มีความคืบหน๎าและมีผลบังคับ
ใช๎โดยเร็วที่สุด  
 7.3.2 ในระหวํางที่รําง พระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพยังไมํมีผล    
บังคับใช๎ ให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร๎อมในการขยายการศึกษาวิจัยพืชตัดแตํง
พันธุกรรมออกไปในระดับการปลูกในแปลงทดสอบของทางราชการ  โดย 
  7.3.2.1 ให๎ระบุพื้นที่ที่จะปลูกและชนิดของพืชให๎ชัดเจน   
  7.3.2.2 มีมาตรการในการควบคุมอยํางเข๎มงวด 
  7.3.2.3 ศึกษาและประเมินผลกระทบตํอคุณภาพสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ        
ของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล๎เคียงพื้นที่ที่จะท าการปลูกทดสอบ 
  7.3.2.4 ให๎มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู๎มีสํวนได๎เสีย ตาม
บทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 กํอน ทั้งนี้ เพื่อใ ห๎ได๎ข๎อยุติเป็น

                                                           
 44 กรีนพีซ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎),  กรีนพีซยื่นหนึ่งหม่ืนรายชื่อ“คนไทยไมํเอาจีเอ็มโอ”เรียกร๎องให๎รัฐคงมติ [ออนไลน์], 
27 พฤศจิกายน 2550. แหลํงที่มา http://202.44.55.51/truefood_org/index.php?act=greenpeacenewsarch&id=000041 
 

http://202.44.55.51/truefood_org/index.php?act=greenpeacenewsarch&id=000041
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ความเห็นรํวมกัน เมื่อท าครบทุกขั้นตอนแล๎ว จึงเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให๎ อนุมัติ การปลูก
ทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในแตํละพื้นที่ตํอไป45   
 เมื่อพิจารณาสาระส าคัญของมติข๎อที่ 1 จะพบวําสะท๎อนถึงการสนอง ความต๎องการของ
ทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งต๎องการให๎มีการบังคับใช๎พระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพโดยเร็ว  
และสาระส าคัญของมติข๎อที่ 2ที่วําด๎วยการอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในแปลงทดสอบ
ของทางราชการ ก็สะท๎อนถึงความต๎องการของฝ่ายสนับสนุนให๎ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 
เมษายน พ .ศ. 2544 เพราะอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในแปลงทดสอบได๎ แตํตัวเงื่อนไข
ของข๎อที่ 2 นี้มีความก ากวมอาจจะสะท๎อนความต๎องการของฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายคัดค๎านก็ได๎ 
เชํน มูลนิธิชีววิถีซึ่งเป็นฝ่ายคัดค๎านมีความคิดเห็นวํา  “เงื่อนไขเหลํานี้เป็นท่ี นําพอใจเพราะมีความ
เข๎มงวด ท าให๎ยากท่ีจะปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎จริงๆ ”46 ซึ่งส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ซึ่งเป็นหนํวยงานที่ท าหน๎าที่ศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรมโดยตรง  ซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนก็ได๎ให๎ความเห็นวํา “การจะปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมหลังจาก
ผํานเงื่อนไขดังกลําวเป็นเรื่องที่ยากมาก ยากในการทีจ่ะเตรียมเอกสารตํางๆ ทั้งจากประชาพิจารณ์
การศึกษาผลกระทบตํางๆ , และเป็นการยากมากที่จะให๎เรื่องเหลํานี้ผํานการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี เพราะในการประชุมคณะรัฐมนตรีแตํละครั้ง   มีเรื่องที่เข๎ามาสูํการพิจารณาเยอะ
มาก”47  แตํทางสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทยที่เป็นฝ่ายคัดค๎านกลับแสดงความเห็นวํา “แม๎จะ
มีเงื่อนไขที่เข๎มงวด แตํก็มีความวิตกกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมาหากในอนาคตมีบางกลุํมที่มี
ศักยภาพพอที่จะท าตามเงื่อนไขทั้งหมดได๎ จนสามารถปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎ขึ้นมา”48     
 การท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเลือกท าการตัดสินใจออกมติคณะรัฐมนตรีที ่ 
”ประนีประนอม ” ความต๎องการของทั้งฝ่ายที่สนับสนุนให๎ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ. 2544 และฝ่ายท่ีคัดค๎าน สามารถอธิบายได๎ด๎วยบริบททางการเมือง ณ ชํ วงเวลานั้น  
เนื่องจากรัฐบาลภายใต๎การน าของพล .อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นรัฐบาลที่เข๎ามา
ด ารงต าแหนํงภายหลังการรัฐประหารในวันท่ี 19 กันยายน พ .ศ. 2549  ซึ่งกํอโดยเหลําทหารที่    
เข๎ามาแทรกแซงทางการเมือง49 รัฐบาลชุดนี้ต๎องเผชิญกับสถานการณ์ 3 ประการใหญํ ได๎แกํ  

                                                           
 45 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี “การทดลองวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรม,” สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่ 25 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550, 25 ธันวาคม 2550. 
 46 สัมภาษณ์  วิฑูรย์  เลี่ยนจ ารูญ,  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถ,ี  25 พฤษภาคม 2552. 
 47 สัมภาษณ์  กิ่งกาญจน์  พิชญกุล,  ผู๎เช่ียวชาญส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ,  25 กุมภาพันธ์ 2553. 
 48 สัมภาษณ์  วัลลภ  พิชญ์พงศา, นายกสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย,  27 พฤศจิกายน 2552. 
 49 เกษียร  เตชะพีระ,  จากระบอบทักษิณสูํรัฐประหาร 19 กันยายน 2549: วิกฤติประชาธิปไตยไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2550), หน๎า 111-112. 
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ประการแรก สภาพการเมืองที่สังคมแตกแยก , ประการที่ 2 พลังใหมํของสื่อสารมวลชน , และ  
ประการที่ 3 พลวัตรของการเมือง ดังนี้ 
 ประการแรก สภาพการเมืองที่สังคมแตกแยก ในปีพ.ศ. 2549 การเมืองแบํงเป็น 2 ขั้ว คือ  
ขั้วสนับสนุนรัฐบาลของพ .ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และขั้วสนับสนุนพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย  ซึ่งมีความขัดแย๎งถึงในระดับวัฒนธรรมทางการเมือง กลําวคือ ขั้วสนับสนุนรัฐบาล
ของพ .ต.ท. ทักษิณยอมรับนายกรัฐมนตรีคนเกํงแม๎จะเป็นคนโกง แตํขั้วสนับสนุนพันธมิตร
ประชาชนเพื่อป ระชาธิปไตยกลับรับไมํได๎ถ๎าจะมีนายกรัฐมนตรีท่ีขาดจริยธรรม ในรัฐบาลเองก็มี
ความขัดแย๎งเพราะบุคลากรเกําในรัฐบาลของพ.ต.ท. ทักษิณบางคนยังมีบทบาทตํอรัฐบาลชุดใหมํ 
จึงสร๎างความไมํพอใจให๎อีกฝ่าย รัฐบาลจึงต๎องใช๎หลักการสมานฉันท์เพื่อ “ประนีประนอม ” ท้ังสอง 
ขั้วการเมือ ง50  ดังนั้นเมื่อมีความเห็นที่ตรงข๎ามกันตํอการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม  
รัฐบาลจึงจ าเป็นต๎องใช๎การ “ประนีประนอม ” เชํนกัน เพื่อไมํให๎สังคมที่มีความแตกแยกเนื่องจาก
การเมืองแล๎ว ยังแตกแยกกันอีกในเชิงความคิดเห็นตํอการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
 ประการที่  2 พลังของสื่อสารมวลชน เนื่องจากรัฐบาลของพ .ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได๎ใช๎
สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของรัฐบาลเป็นประจ า การออกสื่อ
บํอยๆของนายกรัฐมนตรีชํวยในการตลาดและสามารถแก๎ขําวให๎รัฐบาลทันทํวงทีเมื่อต๎องการ     
ท าให๎สื่อมวลชนทรงอิท ธิพลมาก แตํรัฐบาลพล .อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ บริหารงานแบบเกํา ไมํคํอย
ออกสื่อ 51  ท าให๎การรับมือกับขําวตํางๆเป็นไปได๎ยากกวํา  เมื่อมีกระแสสังคมให๎ความสนใจใน
ประเด็นนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม สื่อจึงเลํนขําวเรื่องนี้อยํางหนักหนํวง โดยเฉพาะเมื่อมีกระแส
การคัดค๎านที่บางกระทรวงต๎องการผลักดันให๎ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 
สื่อก็น าเสนอขําวโจมตีรัฐบาลที่ไปสนับสนุนพืชตัดแตํงพันธุกรรมเป็นการกดดันรัฐบาล ดังนั้น
รัฐบาลจึงจ าเป็นต๎องก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ .ศ. 2550 ซึ่งเป็นนโยบายด๎าน
พืชตัดแตํงพันธุก รรมออกมาในลักษณะที่ “ประนีประนอม ” ความต๎องการของทั้งฝ่ายที่สนับสนุน
และฝ่ายท่ีตํอต๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรม เพื่อลดการน าเสนอขําวถึงรัฐบาลในแงํลบของสื่อ 
 ประการที่ 3 พลวัตรทางก ารเมือง คือ แม๎รัฐบาลชุดนี้จะมาจากการท ารัฐประหารที่มี
ประชาชนเห็นด๎วยโดยเฉพาะชนชั้นกลา งในเมืองหลวง และกลุํมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย แตํก็มีฝ่ายที่คัดค๎าน คือ กลุํมอ านาจเกํา ที่เปี่ยมด๎วยเสียงสนับสนุนจากรากหญ๎า
และมีอ านาจเงินมาก  ดังนั้นไมํวํารัฐบาลจะก าหนดนโยบายอะไรออกมา  ยํอมต๎องค านึงถึงพลัง

                                                           
 50 วิชัย  ตันศิริ,  วิกฤติการเมือง 2549-2550, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550), 
หน๎า 81-88. 
 51 เร่ืองเดียวกัน, หน๎า 88-91. 
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สนับสนุนและพลังตํอต๎าน 52 ในทางเดียวกันเมื่อรั ฐบาลต๎องก าหนดนโยบายพืชตัดแตํง
พันธุกรรม  จึงจ าเป็นต๎อง “ประนีประนอม ” ความต๎องการของทุกฝ่าย เพื่อไมํให๎เกิดพลังตํอต๎าน
รัฐบาลมากจนเกินไป   
 นอกจากน้ีบริบททางการเมืองในชํวงการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม    
พ.ศ. 2550 ยังสามารถวิเคราะห์ผํานกรอบสาระส าคัญของแนวคิดพหุนิยม 7 ประการ ดังนี้ 
 ประการแรก ในสังคมประกอบไปด๎วยกลุํมจ านวนมาก  เห็นได๎จากมีกลุํมตํางๆที่มีบทบาท
ตํอการตัดสินใจก าหนดนโยบายของรัฐบาลมากมาย ทั้งกลุํมหนํวยงานของรัฐบาล , กลุํมบรรษัท
ข๎ามชาต,ิ กลุํมธุรกิจ, และกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล 
 ประการที่ 2 ไมํมีกลุํมใดที่มีอ านาจมากเกินไปจนสา มารถครอบง าสังคมได๎ เห็นได๎จาก   
ถ๎ามีกลุํมใดที่มีอ านาจมากจนครอบง าสังคมได๎ จะไมํเกิดการเคลื่อนไหวของกลุํมตํางๆในการ
ผลักดันนโยบายเลย เพราะนโยบายจะเป็นไปตามความต๎องการของกลุํมๆเดียวอยูํแลว๎ 
 ประการที่ 3 กลุํมผลประโยชน์ตํางๆจัดต้ังกันขึ้นมาเองตามธรรมชาติ และเป็นไปโดย   
ความสมัครใจ เห็นได๎จากรัฐบาลไมํได๎จัดต้ังกลุํมผลประโยชน์ขึ้นมาและไมํได๎บังคับหรือกีดกัน
ประชาชนในการเลือกกลุํม 
 ประการที่ 4 สมาชิกของกลุํมผลประโยชน์โดยทั่วไปจะเข๎าสังกัดเป็นสมาชิ กของกลุํม
มากกวําหนึ่งกลุํม ลักษณะข๎อนี้อาจจะมีจริงใน สังคม แตํในกรณีของกลุํมตํางๆที่มีบทบาทตํอการ
ก าหนดมตินี้ ไมํได๎มีลักษณะแบบนี้แสดงออกมาชัดเจน  
 ประการที่ 5 ประชาชนสามารถมีสํวนรํวมทางการเมืองอยํางกว๎างขวาง โดยมีสํวนรํวม
ผํานกลุํมที่ตนเองเป็นสมาชิก จะเห็นไ ด๎จากการที่รัฐบาลไมํขัดขวางหรือห๎ามการเคลื่อนไหวใดๆ
ของกลุํมตํางๆตํอการผลักดันนโยบาย เชํน การแถลงขําวตํอสื่อมวลชน การล็อบบี้ การย่ืนจดหมาย 
การประท๎วง เป็นต๎น อันแสดงถึงการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชน 
 ประการที่ 6 กลุํมสามารถเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายโดยผําน พรรคการเมืองที่ตน
สนับสนุนได๎ ลักษณะเชํนนี้อาจเกิดขึ้นจริงในการเมืองไทย โดยพรรคการเมืองจะชํวยประชาชนใน
พื้นที่ที่สนับสนุนพรรคของตนในการผลักดันนโยบายท่ีพวกเขาต๎องการ แตํวําในกรณีของการ
ก าหนดนโยบายนี้ไมํปรากฏวําพรรคการเมืองมีบทบาท 
 ประการที่ 7 รัฐท าหน๎าที่ประนีประนอม เกี่ยวกับผลประโยชน์ระหวํางกลุํ ม เห็นได๎ชัดเจน
จากนโยบายน้ีที่มีลักษณะประนีประนอมความต๎องการของกลุํมตํ างๆที่ก าหนดนโยบายนี้ ท่ีรัฐให๎
ความส าคัญกับ “การลดความแตกแยกในสังคม ” เนื่องจากการเมืองอยูํในชํวงของหลังการท า
รัฐประหาร 

                                                           
 52 เร่ืองเดียวกัน, หน๎า 91-93. 



 
บทที่ 8 

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 
8.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยท าให๎ได๎ข๎อสรุป
ในประเด็นตํางๆ ดังนี ้
 8.1.1 โครงสร๎างของเครือขํายนโยบายประเภทเครือขํายประเด็นปัญหาในการก า หนด 
นโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย 
 ในการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยมีกลุํมตํางๆที่เกี่ยวข๎อง     
แบํงออกเป็น 2 ระดับ คือ กลุํมระดับภายในประเทศและกลุํมระดับระหวํางประเทศ ดังนี้ 
 8.1.1.1 กลุํมระดับภายในประเทศ  แบํงออกได๎เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่สนับสนุนให๎รัฐบาล
อนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ และฝ่ายที่คัดค๎าน  
การท่ีรัฐบาลจะอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎  
 8.1.1.1.1 ฝ่ายสนับสนุน ประกอบไปด๎วย กลุํมหนํวยงานของรัฐ  และกลุํมองค์การที่มิใชํ
ของรัฐบาล 
  (ก) กลุํมหนํวยงานของรัฐ  ที่สนับสนุนให๎รัฐบาลอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืช       
ตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ ได๎แกํ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.), กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม , และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
  (1) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ(สวทช.)  
  มีผลประโยชน์ คือ การมุํงพัฒนาประเทศสูํ “เศรษฐกิจฐานความรู”๎ 

 มีทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ พืชตัดแตํงพันธุกรรมเป็นผลผลิตจาก
ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ซึ่งศักยภาพสูงในการสร๎างประโยชน์ให๎มนุษยชาติ 

 มีทัศนคติตํอการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม คือ เป็นสิ่งที่จ าเป็นอยํางยิ่ง เพื่อให๎ประเทศไทยมีความรู๎และข๎อมูล ทางวิทยาศาสตร์ 
พร๎อมทั้งความเชี่ยวชาญที่เพียงพอตํอการบริหารจัดการด๎านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 (2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
  มีผลประโยชน์ของส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ คือ การท างานวิจัยทาง
กลุํมเทคโนโลยีชีวภาพ และการอนุรักษ์พันธุกรรม 
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  มีทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ พืชตัดแตํงพันธุกรรมปลอดภัย        
เป็นรูปแบบหนึ่งของการปรับปรุงพันธุ์ให๎ดีขึ้น 
  มีทัศนคติตํอการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม คือ เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อใช๎ในการตอบค าถามสังคมวําพืชตัดแตํงพันธุกรรมปลอดภัย
หรือไม ํ
  (3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  มีผลประโยชน์ของส านักความหลากหลายทางชีวภาพ คือ การประสานงานตาม
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ , อนุสัญญาวําด๎วยพื้นที่ชุํมน้ าที่มีความส าคัญในระดับ
นานาชาติ, และพิธีสารคาร์ตาเฮนาวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  มีทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ พืชตัดแตํงพันธุกรร มเหมือนเทคโนโลยี    
ทุกอยําง ที่มีทั้งด๎านบวกและด๎านลบ 
  มีทัศนคติตํอการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม คือ ถ๎ารัฐบาลจะอนุญาตเรื่องนี้ก็ควรจะมีกลไกมาควบคุมดูแล 
  (ข) กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล ที่สนับสนุนให๎รัฐบาลอนุญาตให๎ปลู กทดสอบ
พืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ ได๎แกํ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
(สทส.) 
  (1) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ(์สทส.) 
  มีผลประโยชน์ คือ การมุํงให๎การศึกษาสาธารณะในเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตํง
พันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพอยํางถูกต๎อง 
  มีทศันคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ พืชตัดแตํงพันธุกรรมต๎านทานโรค ต๎านทาน
แมลง หรือต๎านทานทั้ง 2 อยําง เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แตํยังถูกคนในสังคมจ านวนมากเข๎าใจ
ผิดพลาด 
  มีทัศนคติตํอการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม คือ เป็นสิ่งที่ทางสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ต๎องการที่สุด 
 8.1.1.1.2 ฝ่ายคัดค๎าน ประกอบไปด๎วย กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล , กลุํมธุรกิจ ,      
และกลุํมนักวิชาการ 
  (ก) กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาล ที่คัดค๎านการที่รัฐบาลจะอนุญาตให๎ปลูก
ทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํน าหรือภาคสนามได๎ ได๎แกํ มูลนิธิชีววิถี , สมัชชาคนจน  
และกลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่งติดตามประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  (1) มูลนิธิชีววิถี 
  มีผลประโยชน์ คือ การรณรงค์และตํอสู๎เพื่อปกป้องทรัพยากรชีวภาพ              
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และภูมิปัญญาท๎องถิ่นของประเทศไทย 
  มีทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ  เป็นโครงสร๎างของการครอบง าที่             
สืบเนื่องมาจากการปฏิวัติเขียวยุคที่ 2, เป็นเครื่องมือของตํางชาติในการชิงทรัพยากรไทย , ละเมิด
สิทธิในการเลือกของประชาชนไทย , ครอบง าด๎านระบบทรัพย์สินทางปัญญา , และเป็นผลจากการ
เจรจาเขตการค๎าเสรี  
  มีทัศนคติตํอการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม คือ เป็นการท าให๎สังคมไทยหมดทางเลือก 
  (2) สมัชชาคนจน 
  มีผลประโยชน์ คือ การแก๎ไขปัญหาของคนจนต้ังแตํระดับปากท๎องไปถึงระดับ
โครงสร๎างทางสังคม  
  มีทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ คัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  มีทัศนคติตํอการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม คือ กังวลถึงผลกระทบจากพืชตัดแตํงพันธุกรรมตํอ ความปลอดภัยของสภาพแวดล๎อม
ของประเทศไทยและการคงไว๎ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ 
  (3) กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่งติดตามประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  มีผลประโยชน์ คือ ไมํทราบแนํชัด แตํล๎วนเป็นองค์กรภาคประชาชน 
  มีทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ คัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  มีทัศนคติตํอการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมใ นระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม คือ ไมํทราบแนํชัด แตํต๎องการให๎มีพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพโดยเร็ว 
  (ข) กลุํมธุรกิจ ที่คัดค๎านการที่รัฐบาลจะอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ ได๎แกํ สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย 
  (1) สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย 
  มีผลประโยชน์ คือ การค๎าขายสินค๎าเกษตรอินทรีย์ 
  มีทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ คัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  มีทัศนคติตํอการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม คือ กลัววําจะเกิดผลกระทบทั้งในด๎านเกษ ตรอินทรีย์ , ด๎านสุขภาพอนามัย , และด๎าน
สังคม 
  (ค) กลุํมนักวิชาการ ที่คัดค๎านการที่รัฐบาลจะอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ ได๎แกํ กลุํม 93 นักวิชาการ 
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  -กลุํม 93 นักวิชาการ  
   มีผลประโยชน์ คือ ไมํทราบแนํชัด แตํทุกคนล๎วนเป็นนักวิชาการ 
  มีทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ คัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  มีทัศนคติตํอการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม คือ คัดค๎านการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม เสนอให๎คงมติคณะรัฐมนตรีวั นท่ี 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ที่ห๎ามปลูกทดสอบพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามเอาไว ๎
  8.1.1.2 กลุํมระดับระหวํางประเทศ แบํงออกได๎เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่สนับสนุนให๎
รัฐบาลอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ และฝ่ายท่ี
คัดค๎านการที่รัฐบาลจะอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนาม
ได๎ 
  8.1.1.2.1 ฝ่ายสนับสนุน มีอยํูเพียงกลุํมเดียว ได๎แกํ กลุํมบรรษัทข๎ามชาติ คือ 
บริษัทมอนซานโต๎ 
  -บริษัทมอนซานโต๎ 
  มีผลประโยชน์ คือ มีสํวนแบํงในตลาดเมล็ดพันธุ์แล ะสํวนแบํงในตลาดเมล็ดพันธุ์
พืชตัดแตํงพันธุกรรมมากท่ีสุดในโลก 
  มีทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ สนับสนุนพืชตัดแตํงพันธุกรรม เพราะเป็น
พืชที่สร๎างสรรค์ได๎ตรงตามความต๎องการ และต๎านทานโรคและแมลงศัตรูพืช 
  มีทัศนคติตํอการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมใ นระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม คือ ไมํมีข๎อมูลโดยตรง แตํบริษัทมอนซานโต๎นําจะสนับสนุนการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบ
พืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนาม เพราะมอนซานโต๎เชื่อวําการปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมจะสร๎างประโยชน์ให๎แกํเกษตรกรมาก 
  8.1.1.2.2 ฝ่ายคัดค๎าน มีอยูํเพียงก ลุํมเดียวเชํนกัน ได๎แกํ กลุํมองค์การที่มิใชํของ
รัฐบาลระหวํางประเทศ คือ กรีนพีซ 
  -กรีนพีซ 
  มีผลประโยชน์ คือ เงินบริจาคจากบุคคลทั่วไปและเงินบริจาคจากมูลนิธิ 
  มีทัศนคติตํอพืชตัดแตํงพันธุกรรม คือ คัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรมและสิ่งมีชีวิต
ตัดแตํงพันธุกรรมทุกประเภท เพราะสะท๎อนถึงความต๎องการของมนุษย์ที่ไปก๎าวกํายธรรมชาติ 
  มีทัศนคติตํอการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนาม คือ คัดค๎านการอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดั บไรํนาหรือ
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ภาคสนาม เพราะเห็นวําการหลุดลอดของพืชตัดแตํงพันธุกรรมที่ผํานมาในอดีตสะท๎อนวํา
มนุษย์ไมํสามารถควบคุมการหลุดลอดไปปนเปื้อนพันธุกรรมของพืชตัดแตํงพันธุกรรมได๎ 
  8.1.2 การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรม       
ของประเทศไทย  

เนื่องจากนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทยอยูํในรูปของมติ
คณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น 3 ฉบับ จึงพิจารณาการก าหนดมติคณะรัฐมนตรีแตํละฉบับ ดังนี้ 
  8.1.2.1 การก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544  
 

   
  แผนภาพที่ 1: แผนภาพ แสดงการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตํางๆในการก าหนดมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 
  8.1.2.1.1 การปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมสมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหา  
  การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น คือ บริษัทมอนซานโต๎และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รํวมมือกันในการปลูกทดสอบฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรม โดยที่มีมูลนิธิชีววิถีคอยเคลื่อนไหวคัดค๎าน
การปลูกทดสอบฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมของมอนซ านโต๎ ฝ่ายมอนซานโต๎ก็ให๎นักวิชาการของตน
ออกมาแก๎ตํางวําฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมที่ปลูกทดสอบปลอดภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย
กรมวิชาการเกษตรชํวยป้องกันแปลงทดสอบ และเตรียมด าเนินคดีหากมูลนิธิชีววิถีมาเผาฝ้าย    
ตัดแตํงพันธุกรรม แตํฝ่ายมูลนิธิกลับโต๎กลับวําที่จะเผาคื อฝ้ายตัดแตํงพันธุกรรมที่หลุดลอดไปยัง
แปลงของเกษตรกร 
  8.1.2.1.2 การปฏิสัมพันธ์ของกลุํมตํางๆตํอรัฐบาล 
  (ก) สมัชชาคนจน 
  ยื่นข๎อเรียกร๎องตํอรัฐบาล 2 ประการ คือ ห๎ามไมํให๎มีการปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนาม และให๎มีการต้ังคณะกรรมการรํางพระราชบัญญัติวําด๎วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 มอนซานโต๎ 

  รัฐบาล 

ก. เกษตรฯ มูลนิธิชีววิถี 

สมัชชาคนจน 
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  (ข) มูลนิธิชีววิถ ี
  เปิดเผยข๎อมูลเรื่องฝ้ายบีทีให๎สาธารณชนได๎รับรู๎ และเป็นท่ีปรึกษาให๎แกํสมัชชา
คนจนในการเคลื่อนไหวเพื่อยื่นข๎อเรียกร๎องตํอรัฐบาล 
  8.1.2.1.3 การตัดสินใจของรัฐบาล รัฐบ าลตัดสินใจก าหนดมติคณะรัฐมนตรีที่ 
“ประนีประนอม” ความต๎องการของกลุํมตําง  ๆเพื่อการรักษาคะแนนนิยม 
  8.1.2.2 การก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
 

   
 แผนภาพที่ 2: แผนภาพ แสดงการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตํางๆในการก าหนดมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

 8.1.2.2.1 การปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมสมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหา 
 การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น คือ สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย พยายามคัดค๎าน

การผลักดันของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช .) ที่ท าการผลักดัน
ผํานคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให๎รัฐบาลก าหนดนโยบายแบบให๎สังคมมี
ทางเลือกในการใช๎ประโยชน์จากสิ่ง มีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม โดยสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย
ได๎ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและจัดแถลงขําวเพื่อคัดค๎านมติของ
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติในการมีข๎อเสนอนโยบายดังกลําว 

 8.1.2.2.2 การปฏิสัมพันธ์ของกลุํมตํางๆตํอรัฐบาล 
 (ก) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ(สวทช.) 

  ในฐานะที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ 
จึงจัดให๎มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และผลักดันในการให๎ประเทศไทยด าเนิน
นโยบายด๎านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแบบให๎ “สังคมมีทางเลือก” ในการใช๎ประโยชน์
จากสิ่งมีชีวิตตัดแตํงพันธุกรรม 
   

 มอนซานโต๎ 

  รัฐบาล 

สมาคมการค๎าฯ    สวทช. 

กลุํมองค์การฯ ส านักความหลากฯ 
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  (ข) ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ 
  มีบทบาทโดยอ๎อม ในการถูกก าหนดให๎เป็นผู๎รํางพระราชบัญญัติความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ลงไปในมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ ด๎วยเหตุที่แตํละกระทรวงทราบดีวํา ส านักความ
หลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติเป็นหนํวยงานกลางในการประสานงาน
อนุสัญญาตํางๆทางด๎านความหลากหลายทางชีวภาพอยูํแล๎ว 
  (ค) มอนซานโต๎ 
  ล็อบบี้ให๎รัฐบาลอนุญาตให๎ปลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับไรํนาหรือ
ภาคสนามได๎ เพื่อปูทางให๎ปลูกในเชิงพาณิชย์ตํอไปในอนาคต 
  (ง) สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย 
  สํงจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให๎ทบทวนมติของ
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติเกี่ยวกับการอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํง
พันธุกรรมในระดับไรํนาหรือภาคสนาม เพราะกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมีการจัดแถลง
ขําวในเรื่องนี้ อีกทั้งยังมีการเค ลื่อนไหวคัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรมในระดับเกษตรอินทรีย์
ห๎างสรรพสินค๎าและซุปเปอร์มาร์เก็ต, และระดับกลุํมนักธุรกิจ 
  (จ) กลุํมองค์การที่มิใชํของรัฐบาลซึ่งติดตามประเด็นพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  แถลงขําวเพื่อเรียกร๎องให๎รัฐบาลรับผิดชอบการหลุดลอดของพืชตัดแตํงพันธุกร รม 
และเรํงให๎มีพระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพ  
  8.1.2.2.3 การตัดสินใจของรัฐบาล รัฐบาลตัดสินใจก าหนดมติคณะรัฐมนตรีที่ 
“ประนีประนอม” ความต๎องการของกลุํมตําง  ๆ
  8.1.2.3 การก าหนดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550  
  

   

 กรีนพีซ 

  รัฐบาล 

มูลนิธิชีววิถ ี   ก.เกษตรฯ 

กลุํม 93 
นักวิชาการ 

สมาคมเทคโนโลยีฯ 
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 แผนภาพที่ 3: แผนภาพ แสดงการปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตํางๆในการก าหนดมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
  8.1.2.3.1 การปฏิสัมพันธ์ระหวํางกลุํมสมาชิกของเครือขํายประเด็นปัญหา 
  การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามผลักดันให๎
รัฐบาลยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544 ซึ่งห๎ามการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม
ในระดับไรํนาหรือภาคสนาม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาวิจัยพืชตัดแตํงพันธุกรรมของ
ประเทศไทย ฝ่ายมูลนิธิ ชีววิถีซึ่งไมํเห็นด๎วยกับการด าเนินการเชํนนั้น จึงท าการล็อบบ้ีรัฐมนตรี
กระทรวงตํางๆที่สนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการผลักดันนโยบายให๎เลิกสนับสนุน 
และมีองค์กรกรีนพีซซึ่งแสดงความไมํพอใจการเดินหน๎าผลักดันนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์โดยการน ามะละกอไปกองขวางทางเข๎า-ออกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
  8.1.2.3.2 การปฏิสัมพันธ์ของกลุํมตํางๆตํอรัฐบาล 
  (ก) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
  ผลักดันให๎มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 
  (ข) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ(์สทส.) 
  ผลักดันให๎รัฐบาลสนับสนุนการอนุญาตให๎ป ลูกทดสอบพืชตัดแตํงพันธุกรรมใน
ระดับไรํนาหรือภาคสนามได๎ โดยการลงนามรํวมกันกับผู๎สนับสนุนอื่นๆ แล๎วเสนอตํอกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
  (ค) มูลนิธิชีววิถ ี
  แถลงขําวคัดค๎านการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน พ .ศ. 2544, ล็อบบี้
และท าการเคลื่อนไหวสาธารณะ คือ การลํารายชื่อนักวิชาการและองค์การที่มิใชํของรัฐบาล 
  (ง) กรีนพีซ 
  น ามะละกอไปเทขวางทางเข๎า -ออกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงความ
คัดค๎านการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามผลักดันให๎รัฐบาลยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 
3 เมษายน พ .ศ. 2544 และลํารายชื่อประชาชนกวํา 10,000 รายชื่อ ย่ืนถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อ
คัดค๎านพืชตัดแตํงพันธุกรรม 
  (จ) กลุํม 93 นักวิชาการ 
  ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนให๎คงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 
3 เมษายน พ.ศ. 2544 เอาไว๎  
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  (ฉ) สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย 
  แถลงขําวคัดค๎านการอนุญาตให๎ปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรมในพื้นที่เปิด  และสํง  
จดหมายถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนที่รับผิดชอบงานเกี่ยวข๎องกับประเด็นพืชตัดแตํง
พันธุกรรม 
  8.1.2.3.3 การตัดสินใจของรัฐบาล รัฐบาลตัดสินใจก าหนดมติคณะรัฐมนตรีที่ 
“ประนีประนอม” ความต๎องการของกลุํมตําง  ๆเพื่อลดการแตกแยกในสังคม 
 
8.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาการก าหนดนโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย ท าให๎ทราบวําการ
ผลักดันนโยบายนี้มาจากกลุํมตํางๆที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบของเครือขํายนโยบายประเภท 
”เครือขํายประเด็นปัญหา ” ถึงแม๎วําอาจจะมีลักษณะไมํครบทั้ง 8 มิติของเครือขํายประเด็นปัญหา 
แตํก็มีความชัดเจนวํ าเป็นเครือขํายประเด็นปัญหา เนื่องจากประกอบไปด๎วยกลุํมตํางๆมากมาย 
และไมํได๎มีความเห็นพ๎องต๎องกันทั้งหมด แตํปรากฏความขัดแย๎งให๎เห็น 
 อีกทั้งการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลในการก าหนดนโยบายยังมีลักษณะ 
“ประนีประนอมความต๎องการของกลุํมตํางๆ ” ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ “แนวคิดพหุนิยม” ซึ่งแม๎วํา
จะมีลักษณะของพหุนิยมครบทั้ง 7 ประการ แตํก็มีความชัดเจนวําเป็นพหุนิยม เพราะแสดงให๎เห็น
วําในสังคมมีกลุํมตํางๆหลากหลายกลุํม และรัฐต๎องประนีประนอมความต๎องการของกลุํม
ผลประโยชน์เหลํานี้  ตามสถานการณ์ทางการเมือง เชํน การรักษาคะแนนนิ ยม การรักษา
ความชอบธรรมของรัฐบาล การลดความแตกแยกในสังคม 
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นักวิชาการลําชื่อยื่นขอวิจัยจีเอ็มโอ โวยปลํอยหยุดชะงักมานานรํวม 10 ปี เตือนขืนชักช๎า           
 ไมํทันกินตํางชาติ. แนวหน๎า (18 มกราคม 2550) : 12. 
นันทนา นันทวโรภาส. ชนะเลือกต้ังด๎วยพลังการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:  
 ส านักพิมพ์ฃอคิดด๎วยฅน, 2549. 
นายกฯถอยปลูกพืชจีเอ็มโอ ลดข๎อขัดแย๎งกลุํมตํอต๎าน. กรุงเทพธุรกิจ (1 กันยายน 2547) : 16.  
ประภาส ปิ่นตบแตํง. การเมืองบนท๎องถนน  99 วันสมัชชาคนจน และประวัติศาสตร์การเดินขบวน

ชุมนุมประท๎วงในสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยและผลิตต ารา
มหาวิทยาลัยเกริก, 2541. 

ประสิทธิพร กาฬอํอนศรี. 7 ปีสมัชชาคนจน ถึงเวลาเสนอนโยบายทางเลือกให๎สังคมไทย 
 [ออนไลน์]. 2545. แหลํงที่มา: http://thaingo.org/story3/news_parkmoon_ 
 171245.html [10 ธันวาคม 2545] 
ผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย, ชมรม. ขอให๎มีการทบทวนมติคณะกรรมการนโยบาย

เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติในเรื่องการอนุญาตการปลูกพืชตัดแตํงพันธุกรรม(จีเอ็มโอ)    
ในระดับไรํนา. กรุงเทพมหานคร: ชมรมผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย, 2547.    
(เอกสารไมํตีพิมพ์) 

ผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย, ชมรม. ผู๎น าเข๎าผลไม๎จากสหภาพยุโรปแบนน าเข๎ามะละกอไทย
เกรงปนเปื้อนจีเอ็มโอ ถ๎าไทยจะสํงออกต๎องตรวจสอบต้ังแตํเมล็ดพันธุ์. กรุงเทพมหานคร: 
ชมรมผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย, 2547. (เอกสารไมํตีพิมพ์) 

http://www.measwatch.org/autopage/%20show_%20page.php?t=27&s_id=478&d_id=475
http://www.measwatch.org/autopage/%20show_%20page.php?t=27&s_id=478&d_id=475
http://thaingo.org/story3/news_parkmoon_%20%09171245.html
http://thaingo.org/story3/news_parkmoon_%20%09171245.html
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ผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย, ชมรม. ผู๎ประกอบการเกษตรอินทรีย์ขอให๎นายกรัฐมนตรี
 ทบทวนการเปิดให๎ปลูกพืชจีเอ็มโอ. กรุงเทพมหานคร: ชมรมผู๎ประกอบการเกษตร   
 อินทรีย์ไทย, 2547. (เอกสารไมํตีพิมพ์) 
ฝ่ายข๎อมูลมูลนิธิชีววิถี. เกี่ยวกับไบโอไทย [ออนไลน์]. 2553. แหลํงที่มา: 
 http://www.biothai.net/about [20 มีนาคม 2553] 
ฝ่ายข๎อมูลมูลนิธิชีววิถี. จดหมายเปิดผนึกจาก 93 นักวิชาการ เสนอให๎คณะรัฐมนตรีคงมติ      
 ห๎ามการปลูกทดลองจีเอ็มโอในไรํนาและสถานีทดลอง [ออนไลน์]. 2550. แหลํงที่มา: 
 http://www.biothai.net/node/188 [18 ธันวาคม 2550] 
ฝ้ายGMOs เชื้อชั่วไมํเคยตาย. ผู๎จัดการรายวัน (20 กันยายน 2543) : 21. 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ, ส านักงาน. โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท๎าทาย    
 อุบัติใหมํ  เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎กับประเทศไทยในอนาคต . กรุงเทพมหานคร: 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. (เอกสารไมํตีพิมพ์) 
พิทยา วํองกุล บรรณาธิการ. GMO: ชีวิตวิปริตพันธุ์ สุดยอดวิทยาศาสตร์ หายนภัยสรรพชีวิต.
 กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน์, 2547. 
ภาคประชาชนค๎านเปิดทดลองจีเอ็มโอภาคสนาม ชี้กฎหมายไมํพร๎อม กรณีปนเปื้อนเกํายังค๎าง. 
 ประชาไท (17 สิงหาคม 2550) : 8. 
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. กระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิง
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530. กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพ์
 หนังสือคบไฟ, 2546. 
รัฐบาลต่ืน! ก าหนดทําทีผลิตภัณฑ์ “จีเอ็มโอ” ลบกระแสต๎าน “พันธุ์พืชมรณะ”. มติชน 
 (17 ตุลาคม 2542) : 2. 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ส านักงาน. สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2544. 
 กรุงเทพมหานคร: ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2544. (เอกสารไมํตีพิมพ์) 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ส านักงาน. สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547. 
 กรุงเทพมหานคร: ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2547. (เอกสารไมํตีพิมพ์) 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ส านักงาน. สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550. 
 กรุงเทพมหานคร: ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2550. (เอกสารไมํตีพิมพ์) 
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ , ส านักงาน .  มติที่ประชุม
 คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ ครั้งที่ 2-1/ 2547. กรุงเทพมหานคร : 
 ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ, 2547. (เอกสารไมํตีพิมพ)์ 
 

http://www.biothai.net/about
http://www.biothai.net/node/188
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วรัญญา ศรีเสวก. เปิดเสรี GMO กลัวตกขบวนหรือของแถมจาก FTA. ประชาชาติธุรกิจ  
(30 สิงหาคม 2547): 6. 

วัลลภ พิชญ์พงศา.  นายกสมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย. สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2552. 
วิชัย ตันศิริ. วิกฤติการเมือง 2549-2550. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รังสิต, 2550. 
วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ. ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ มายาคติ การผูกขาด และคอรัปชั่น ในนามของ
 ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, 2551. 
วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ.  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถี. สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2550. 
วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ.  ผู๎อ านวยการมูลนิธิชีววิถี. สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2552. 
วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ, และคณะ.  จากปฏิวัติเขียวสูํพันธุวิศวกรรม: บทเรียน
 ส าหรับอนาคตเกษตรกรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิชีววิถี, 2551. 
วิษณุ บุญมารัตน์. วิพากษ์เศรษฐกิจการเมืองยุคทักษิณ ชินวัตร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:  
 เอเชียเพรส, 2548. 
วิวัฒน์ชัย อัตถากร. เอฟทีเอกับเศรษฐกิจพอเพียง. มติชนรายวัน (6 กรกฎาคม 2547): 12.   
ศักรินทร์ ภูมิรัตน.  ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ . สัมภาษณ์,  
 17 มีนาคม 2553. 
สมชาย รัตนซื่อสกุล. เอกสารบันทึกการอภิปรายเรื่อง “กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพกับ
 ความก๎าวหน๎าของภาคประชาชนในการรักษาฐานทรัพยากรอาหารของประเทศ ”. 
 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.(เอกสารไมํตีพิมพ์)   
สมพงศ์ ชูมาก. ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศยุคปัจจุบัน(ทศวรรษ 1990 สูํทศวรรษแรก           

แหํงศตวรรษท่ี 21). พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551. 

สมศักด์ิ สามัคคีธรรม. วิวาทะ 8 แนวคิดขบวนการแรงงาน: Neoclassic Marxism. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
 กรุงเทพมหานคร: สมาพันธ์, 2545. 
สมาคมการค๎าเกษตรอินทรีย์ไทย. เกี่ยวกับเรา [ออนไลน์]. 2549. แหลํงที่มา: 
 http://www.thaiorganictrade.com/ [19 ตุลาคม 2549] 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์. ที่มาของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ [ออนไลน์]. 2553.  
 แหลํงที่มา: http://www.thaibaa.org/history.asp  [20 มีนาคม 2553] 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์. ยินดีต๎อนรับสูํสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์(สทส.)  
 [ออนไลน์]. 2553. แหลํงที่มา: http://www.thaibaa.org/ [20 มีนาคม 2553] 

http://www.thaiorganictrade.com/
http://www.thaibaa.org/history.asp
http://www.thaibaa.org/
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สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล. GMOsภายใต๎ระเบียบเศรษฐกิจระหวํางประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. 
สิริกุล บรรพพงศ์.  ผู๎อ านวยการส านักความหลากหลายทางชีวภาพ. สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 
 2553. 
สุรวิช วรรณไกรโรจน์. เอกสารบันทึกการอภิปรายเรื่องกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพกับ

ความก๎าวหน๎าของภาคประชาชนในการรักษาฐานทรัพยากรอาหารของประเทศ . 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. (เอกสารไมํตีพิมพ์)   

สุรสิทธิ์ วชิรขจร. นโยบายสาธารณะเบื้องต๎น. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2549. 

ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ. ประวัติความเป็นมาและตัวอาคาร [ออนไลน์]. 2552.  
 แหลํงที่มา: http://as.doa.go.th/biotech/index.php?option=com_content&view 
 =article&id=73&Itemid=129 [17 พฤศจิกายน 2552] 
ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ. หน๎าที่ความรับผิดชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ [ออนไลน์].   

2552. แหลํงที่มา: http://as.doa.go.th/biotech/index.php?option=com_content 
 &view=article&id=51&Itemid=27 [17 พฤศจิกายน 2552] 
หมายเหตุประชาชน: นโยบายพืช “จีเอ็มโอ” ของประเทศไทย-(1) รัฐบาลไฟเขียวพืชจีเอ็มโอใน 
 ไรํนา. เดลินิวส์ (26 สิงหาคม 2547) : 8. 
อลงกรณ์ กรณ์ทอง.  ผู๎อ านวยการส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ. สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 
 2553. 
อนุสรณ์ ลิ่มมณี. ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547. 
อเนก เหลําธรรมทัศน์. มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผํานการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจ. 
 กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพ์หนังสือคบไฟ, 2539. 
เอเอสทีวี ผู๎จัดการออนไลน์. กรีนพีซฟ้องกรมวิชาการเกษตรและอธิบดีแพรํมะละกอจีเอ็มโอ 
 [ออนไลน์]. 2549. แหลํงที่มา: http://www.nicaonline.com/webboard/ 
 index.php?topic=5243.0 [25 ตุลาคม 2549] 
เอเอสทีวี ผู๎จัดการออนไลน์. คนไทยท าส าเร็จ ตัดแตํงมะละกอGMO [ออนไลน์]. 2546.  
 แหลํงที่มา: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?News 
 ID=4643440290689 [19 มกราคม 2546] 
เอเอสทีวี ผู๎จัดการออนไลน์. คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ [ออนไลน์]. 
 2547. แหลํงที่มา: http://showQAnswer.asp?qNo=107 [20 สิงหาคม 2547]  

http://as.doa.go.th/biotech/index.php?option=com_content&view%20%09=article&id=73&Itemid=129
http://as.doa.go.th/biotech/index.php?option=com_content&view%20%09=article&id=73&Itemid=129
http://www.nicaonline.com/webboard/%20%09index.php?topic=5243.0
http://www.nicaonline.com/webboard/%20%09index.php?topic=5243.0
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?News%20%09ID=4643440290689
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?News%20%09ID=4643440290689
http://showqanswer.asp/?qNo=107
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 

 
 ผู๎เขียนวิทยานิพนธ์ชื่อนางสาวศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์ เกิดวันที่ 19 ตุลาคม พ .ศ. 2525   
ที่จังหวัดลพบุรี จบการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อปีพ .ศ. 2550 ในขณะที่ศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ได๎ท างานเป็นผู๎ชํวยสอนที่คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพรํชื่อ “การก าหนด
นโยบายพืชตัดแตํงพันธุกรรมของประเทศไทย”  
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